

จตุตถสมันตปาสาทิกา

[๒๗๕] จุลวรรค วรรณา

กัมมัคขันธก วรรณา

[ว่าด้วยตัชชนียกรรม]

วินิจฉัยในกัมมัคขันธกะเป็นที่ ๑ แห่งจุลวรรค ฟังทราบก่อน
ดังนี้ :-

บทว่า ปณฺฑุกโโลหิตกา ได้แก่ ชน ๒ ในพวกฉัพพัคคีย์ คือ
ปณฺฑุกะ ๑ โโลหิตกะ ๑. แม้นิสิตทั้งหลายของเธอทั้ง ๒ ก็ปรากฏ
ชื่อว่า ปณฺฑุกะ และ โโลหิตกะ เหมือนกัน.

สามบทว่า พลวา พลวํ ปฏิมนฺเตล มีความว่า ท่านทั้งหลาย
จงได้ตอบให้ดี ให้แข็งแรง.

บทว่า อลฺมตฺตตรา จ ก็เป็นผู้สามารถกว่า.

ในองค์ ๓ มี อสมฺมุขา กตฺ เป็นต้น มีความว่า กรรมที่ทำ
คือ ฟ้องร้องไม่พร้อมหน้าสงฆ์ ธรรมวินัย และบุคคล, ไม่สอบถามก่อน
ทำ, ทำด้วยไม่ปฤญญาแห่งบุคคลนั้นแล.

บทว่า อเทสนาคามินิยา ได้แก่ ทำด้วยอาบัติปาราชิก หรือ
สังฆาทิเสส.

บรรดาติกะเหล่านี้ ๘ บท ใน ๓ ติกะต้น ทรงผสมทีละบท ๆ กับ ๒ บทนี้ คือ อหฺมฺเมณ กตฺ วฺกุเคน กตฺ ตฺรัสฺเป็น ๘ ติกะ. รวมทั้งหมดจึงเป็น ๑๒ ติกะ ด้วยประการฉะนี้. ๑๒ ติกะนี้แล ตฺรัสฺไว้แม้ในสุกกปิกษ์ ด้วยอำนาจแห่งฝ่ายเป็นข้าศึกกัน.

สองบทว่า อนนฺุโลมิเกหิ ลีหิสฺสฺกุเคหิ มีความว่า ด้วยการคลุกคลีกับภคหัตถ์ มีความเป็นผู้พลอยเสร้าโศกกับเขาเป็นต้น ซึ่งไม่ควรแก่บรรพชิต.

ข้อว่า น อุปสมฺปาเทตพฺพํ เป็นต้น มีความว่า เป็นอุปัชฌาย์อยู่แล้ว ไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบท, ไม่พึงให้นิสัยแก่ภิกษุอาคันตุกะ, ไม่พึงรับสามเณรอื่นไว้.

สองบทว่า อญฺญา วา ตาทิสฺสิกา ได้แก่ อาบัติที่เสมอกัน.

บทว่า ปาปฺญฺจฺจฺตรา ได้แก่ อาบัติที่หนักกว่า.

[๒๗๖] กรรมนั้น ได้แก่ ตัชฺชนียกรรม.

การอันภิกษุเหล่าใดทำแล้ว ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่า ผู้ทำกรรม.

ข้อว่า น สวจนียํ กาทพฺพํ มีความว่า ตนอันภิกษุใดโจทย์แล้วอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าจะฟ้องท่านเป็นจำเลยในคดีนี้ และท่านอย่าก้าวออกจากอาวาสนี้แม้ก้าวเดียว ตลอดเวลาที่อริกรรมนั้นยังระงับไม่เสร็จ" ภิกษุนั้นอันตนไม่พึงทำให้เป็นผู้ให้การ.

บทว่า น อนฺุวาโท มีความว่า ไม่พึงรับตำแหน่งหัวหน้าในวัด.

บทว่า น โภกาโส มีความว่า ไม่พึงให้ภิกษุอื่นทำโอกาสอย่างนี้
ว่า "ท่านจงทำโอกาสแก่ข้าพเจ้า. ข้าพเจ้าเป็นผู้ใคร่จะพูดกะท่าน."

ชื่อว่า น โภเกตพุโท มีความว่า ไม่พึงโจทก์ภิกษุอื่นด้วยวัตถุ
หรืออาบัติ, คือไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้การด้วยคำว่า "นี่เป็นโทษของ
ท่านหรือ ?"

ชื่อว่า น สมุโขเขตพุทฺถิ มีความว่า ไม่พึงช่วยกันและกัน
ให้ทำความทะเลาะ.

คำว่า ตินฺนํ ภิกฺขเว ภิกฺขุณฺโณ เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
เพื่อแสดงว่า "สงฆ์สมควรลงดัชชนียกรรม ด้วยองค์แม่อันหนึ่ง ๆ."

จริงอยู่ ความเป็นผู้ทำความบาดหมาง พระผู้มีพระภาคตรัส
ไว้เป็นองค์พิเศษ สำหรับภิกษุผู้ควรชู่. ความเป็นผู้มีอาบัติเนื่อง ๆ
ตรัสไว้เป็นองค์พิเศษ สำหรับภิกษุควรร้ายศ, ความเป็นผู้ประทุษร้าย
สกุล ตรัสไว้เป็นองค์พิเศษ สำหรับภิกษุผู้ควรจับได้. แต่สงฆ์สมควร
จะทำการแม่ทั้งหมด ด้วยองค์อันใดอันหนึ่งใน ๓ องค์นี้.

หากจะมีคำท้วงว่า "ถ้าเป็นเช่นนั้น, คำที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ในจับเปยชักขันธกะว่า "สงฆ์ทำนียสกรรมแต่ภิกษุผู้ควรจะลงดัชชนีย-
กรรม ๆ ล ๆ อphanผู้ควรอุปสมบท, อุบาสิ กรรมไม่เป็นกรรม
และกรรมไม่เป็นวินัย ย่อมมีอย่างนี้แล ก็แล เมื่อเป็นอย่างนั้น สงฆ์
ย่อมเป็นผู้มีโทษ" ดังนี้ ย่อมแย้งกับคำว่า ตินฺนํ ภิกฺขเว ภิกฺขุณฺโณ
เป็นต้นนี้.

เฉลยว่า อันคำนี้จะแย้งกันหาไม่ได้.

เพราะเหตุไร ?

เพราะใจความแห่งคำต่างกัน.

จริงอยู่ กรรมสันนิษฐานเป็นใจความแห่งคำนี้ว่า **ตชชนีย-**
กมฺมารหุต เป็นต้น. สภาพแห่งองค์เป็นใจความแห่งคำ เป็นต้นว่า
ติณฺณํ ภิกฺขเว ภิกฺขุณฺโณ ดังนี้. เพราะเหตุนี้ สงฆ์ประชุมกันทำ
กรรมสันนิษฐานว่า ๒๗๗ "จะทำการชื่อนี้ แก่ภิกษุนี้" ดังนี้ ใน
กาลใด, ในกาลนั้น ภิกษุนี้เป็นผู้ชื่อว่า ควรแก่กรรม เพราะเหตุนี้
โดยลักษณะนี้ ฟังเข้าใจว่า "กระทำนียสกรรม เป็นต้น แก่ภิกษุผู้ควร
แก่ตชชนียกรรม เป็นต้น เป็นกรรมผิดธรรม และเป็นกรรมผิดวินัย."

ก็ในองค์ทั้งหลาย มีความเป็นผู้ทำความบาดหมาง เป็นต้น องค์
อันใดอันหนึ่งมีแก่ภิกษุใด, สงฆ์ปรารภจะทำแก่ภิกษุนั้น ฟังกำหนด
กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยองค์อันใดอันหนึ่ง ในองค์ และกรรม
ทั้งหลายตามที่ตรงอนุญาตไว้แล้ว ฟังทำภิกษุนั้น ให้เป็นผู้ควรแก่กรรม
แล้วทำการเกิด. วินิจฉัยในคำทั้ง ๒ นี้เท่านี้ เมื่อถือเอาวินิจฉัยอย่าง
นี้ คำหลังกับคำต้นย่อมสมกัน.

ในบาลีนั้น กรรมวาจาในตชชนียกรรม พระผู้มีพระภาคตรัสไว้
ด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้ทำความบาดหมาง แม้โดยแท้, ถึงกระนั้น เมื่อ
จะทำตชชนียกรรมแก่ภิกษุผู้เป็นพาล ไม่ฉลาด มีอาบัติมาก สงฆ์ฟัง
ทำการวาจาด้วยอำนาจแห่งภิกษุผู้เป็นพาล ไม่ฉลาด, จริงอยู่ เมื่อทำ
อย่างนั้น กรรมเป็นอันทำแล้วด้วยวัตถุที่มี, และไม่เป็นอันทำด้วยวัตถุ
แห่งกรรมอื่น.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุว่า แมตซ์ชณียกรรมนี้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาต
ให้นำด้วยวัตถุ กล่าวคือความเป็นผู้พาล เป็นผู้ไม่ฉลาด ดังนี้แล.
ในกรรมทั้งปวงมีนัยเหมือนกัน.

ข้าพเจ้าพรรณนาวัตถุแห่งความประพฤติชอบ ๑๘ อย่าง ใน
ปาริวาสิกกัณฑ์ชระ.

สองบทว่า โลม ปาเตนุติ มีความว่า เป็นผู้หายเย่อหยิ่ง.
อธิบายว่า "ประพฤติตามภิกษุทั้งหลาย."

สองบทว่า เนตุถาริ วตุนุติ มีความว่า วัตรนี้เป็นของภิกษุ
ทั้งหลายผู้ออก เพราะเหตุนี้ ชื่อว่า เนตุถาริ วัตรของผู้ออก.
อธิบายว่า "คนสามารถจะออกจากนิสสารณาด้วยวิธี ๑๘ อย่างไม่,
ย่อมประพฤติวิธี ๑๘ อย่างอันนั้นโดยชอบ."

ถามว่า "ภิกษุผู้ถูกนิสสารณา บำเพ็ญวัตรสิ้นกาลเท่าไร ?"

ตอบว่า "๑๐ วัน หรือ ๒๐ วันก็ได้."

จริงอยู่ ในกัมมัคกัณฑ์ชระนี้ วัตรเป็นของที่ภิกษุพึงบำเพ็ญโดย
เท่านั้นเท่านั้น.

[ว่าด้วยปีพพาชณียกรรม]

วินิจฉัยในเรื่องพระเสยยสกะ พิงทราบดังนี้ :-

ชื่อว่า อปีสตุ ภิกษุ ปกตตุตา มีความว่า ก็แต่ว่าภิกษุทั้งหลาย
ย่อมเป็นผู้ขวนขวายเป็นนิตย.

คำที่เหลือเช่นกับคำที่กล่าวแล้วในคัมภีร์นัยกรรมนั้นแล.

[๒๗๘] เรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ ข้าพเจ้าได้กล่าว
แล้วในวรรณาแห่งสังฆาทิเสส* แต่วินัยนัยในคำเป็นต้นว่า กายเณ
ทเวน ในเรื่องพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะนี้ พึงทราบดังนี้ :-

การเล่นเป็นไปทางกาย เรียกชื่อว่า ความค่นองเป็นไปทางกาย.
แม้ใน ๒ บทที่เหลือ ก็นัยนี้แล.

ความละเมิดสิกขาบทที่ทราบบัญญัติไว้ ในกายทวาร เรียกชื่อว่า
อนาจารเป็นไปทางกาย. แม้ใน ๒ บทที่เหลือ ก็นัยนี้แล.

ความลบล้างด้วยข้อที่ไม่ศึกษาสิกขาบทที่ทราบบัญญัติไว้ ในกาย-
ทวาร เรียกชื่อว่า ความลบล้างเป็นไปทางกาย.

อธิบายว่า การผลาญ คือล้างผลาญ. แม้ใน ๒ บทที่เหลือ
ก็นัยนี้แล.

การหุงน้ำมันและคองยาเป็นต้น ด้วยอำนาจแห่งเวชกรรมที่ทำแก่
คนที่ทรงห้ามเป็นต้น เรียกชื่อว่า มิจฉาชีพเป็นไปทางกาย การรับ
และบอกข่าวสาสน์เป็นต้น ของพวกกฤหัสถ์ เรียกชื่อว่า มิจฉาชีพ
เป็นไปทางวาจา. กิจทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่ามิจฉาชีพ เป็นไปทั้งทางกาย
ทั้งทางวาจา. คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วในคัมภีร์นัยกรรมนั้นแล.

[ว่าด้วยปฏิสารณียกรรม]

ก็แล วินัยนัยในเรื่องพระสุธรรม พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า อนปโถเกตฺวา ได้แก่ ไม่บอกเล่า.

บทว่า เอตทโวจ มีความว่า พระสุธรรมถามว่า "คฤหบดี
ขาทนิยโกชนิยะนั้น ท่านจัดเอาไว้เพื่อพระเถระทั้งหลายหรือ ? ดังนี้
แล้วให้เปิดทั้งหมดเห็นแล้ว จึงได้กล่าวคำนี้.

คำว่า เอกา จ โข อิธ นคฺติ, ยทิตฺถํ ทิลสงฺกฺกุพิกา มีความ
ว่า "ขมนนี้ใด เขาเรียกกันว่า ขนมแดงา, ขมนนั้นไม่มี."

ได้ยินว่า ขนมแปลกชนิดหนึ่ง ได้มีต้นวงศ์ของคฤหบดีนั้น.
เพราะเหตุนี้ พระเถระประสงค์จะค่าคฤหบดีนั้นกระทบชาติ จึงกล่าว
อย่างนั้น.

คำว่า ยเทว กิณฺจึ เป็นต้น มีความว่า เมื่อพุทธวจนะมีมาก
อย่างนั้น พระผู้เป็นเจ้าสุธรรมและพุทธวจนะเป็นอันมากซึ่งเป็นรัตนะเสียบ
กล่าวคำว่าขนมแดงาซึ่งเป็นคำหยาบนั้นแล.

คฤหบดีแสดงเนื้อความนี้ ด้วยอุทาหรณ์เรื่องลูกไก่ว่า "ลูกไก่นั้น
ไม่ได้ขันอย่างกา ไม่ได้ขันอย่างไก่จันใด, ท่านไม่ได้กล่าวคำของ
ภิกษุ ไม่ได้กล่าวคำของคฤหัสถ์ฉันนั้น."

ติกะทั้งหลาย มีคำว่า อสมฺมุขา กตฺ เป็นต้น มีประการดังกล่าว
แล้วนั้นแล. ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ไม่เหมือนกับภิกษุรูปก่อน ๆ.

[๒๗๕] บรรดาองค์เหล่านั้น มีคำว่า กิหิณฺ อลาภาย เป็นต้น
ความว่า คฤหัสถ์ทั้งหลายไม่ได้ลาภด้วยประการใด, เมื่อภิกษุชวนชวายเป็น
คือ พยายามด้วยประการนั้น ชื่อว่า ชวนชวายเป็นมิใช่ลาภ. ในอนัตตะ
เป็นต้น ถิ่นนี้.

บรรดาคำเหล่านั้น ความเสียประโยชน์ ชื่อ อนัตถะ.

บทว่า อนตุถาย ได้แก่ เพื่อความเสียประโยชน์.

ความอยู่ในที่นั้นไม่ได้ ชื่อว่าความอยู่ไม่ได้.

ชื่อว่า คิหิณ พุทฺธสฺส อวณฺธํ มีความว่า กล่าวติพระพุทฺธเจ้า
ในสำนักคฤหัสถ์.

ชื่อว่า ฌมฺภิกํ ปฏิสฺสวํ น สจฺจาเปติ มีความว่า ความรับจะ
เป็นจริงได้ด้วยประการใด, เธอไม่ทำด้วยประการการนั้น; คือ รับการ
จำพรรษาแล้วไม่ไป หรือไม่ทำกรรมเห็นปานนั้นอย่างอื่น.

คำว่า ปญฺจนุํ ภิกฺขเว เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อ
แสดงข้อที่ภิกษุผู้ควรแก่กรรม แม้ด้วยองค์อันเดียว.

คำที่เหลือในเรื่องนี้ มีความตื่น และมีนัยดังกล่าวแล้วในคัมภีร์
กรรมทั้งนั้น.

[ว่าด้วยอุปเขปนียกรรม]

วินิจฉัยในเรื่องพระฉนฺนะ พิงฺทราบคังนี้ :-

คำว่า อวาสปรมฺปรณฺจ ภิกฺขเว สฺสถ มีความว่า และท่าน
ทั้งหลายจงบอกในอาวาสทั้งปวง.

ในบทว่า ภณฺฑนการโก เป็นต้น มีวินิจฉัยว่า สงฆ์พึงยก
อาบัติที่ต้อง เพราะปัจจัยมีความบาดหมางเป็นต้น กระทำกรรมเพราะ
ไม่เห็นอาบัตินั้นนั้นแล.

ติกะทั้งหลาย มีประการดังกล่าวแล้วเหมือนกัน. แต่ความ

ประพตฺธิขอบในรื่องพระฉนณะนี้ มีวัตร ๔๓ ข้อ.

บรรดาวัตรเหล่านั้น ข้อว่า น อนุทฺธเสตพฺโพ ได้แก่ ไม่พึง
โจทยฺภิกษุอื่น.

ข้อว่า น ภิกฺขุ ภิกฺขุหิ ได้แก่ ไม่พึงยุภิกษุอื่นกับภิกษุอื่น
ให้แตกกัน.

ข้อว่า น คิหิโช ได้แก่ ไม่พึงทรงผ้าขาว ผ้าไม่ได้ตัดชาย
และผ้ามีลายดอกไม้.

ข้อว่า น ติตฺถยิโช ได้แก่ ไม่พึงทรงผ้าคารองเป็นต้น.

ข้อว่า น อาสาเทตพฺโพ ได้แก่ ไม่พึงรุกรานภิกษุอื่น.

สองบทว่า อนฺโต วา พหิ วา ได้แก่ จากข้างในก็ดี จาก
ข้างนอกก็ดี แห่งภฺฐิที่อยู่.

สามบท มีบทว่า น ติตฺถยา เป็นต้น ตั้นทั้งนั้น.

ข้าพเจ้าจักพรรณานาบทที่เหลือทั้งหมด ในปาริวาสกัขันธกะ.

คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วในตฺชชนิยกรรมนั้นแล.

[๒๘๐] อุกเขปนียกรรมในเพราะไม่ทำคินอาบัติ คล้ายกับ
อุกเขปนียกรรม ในเพราะไม่เห็นอาบัตินี้แล.

เรื่องอริภฺฐภิกษุ ได้กล่าวแล้วในวรรณาแห่งขุททกัณฑ์.

วินิจฉัยในบทว่า ภณฺฑนการโก เป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

"ภิกษุอาศัยภฺฐิใด จึงทำความบาดหมางเป็นต้น, พึงทำกรรม
ในเพราะไม่สละภฺฐินั้นนั้นแล."

ประโยชน์ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จุลวรรค วรรณา - หน้าที่ 418
บทที่เหลือนับยั้งกล่าวแล้วในตัชชณียกรรมนั้นแล.

แม้ความประพฤติชอบในอุกเขปณียกรรม เพราะไม่สละทิฏฐิตามก
นี้ ก็มีวัตร ๔๑ ชื่อเหมือนกัน ด้วยประการฉะนี้.

กัมมัคขันธก วรรณา จบ.

[๒๘๑] ปาฏิสาสิกักขันธก วรรณา

[ว่าด้วยปาฏิสาสิกักวัตร]

วินิจฉัยในปาฏิสาสิกักขันธกะ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า ปาฏิสาสิกัก ได้แก่ ภิกษุผู้อยู่ปริวาส.

ในคำว่า ปาฏิสาสิกัก นั้น ปริวาสมี ๔ อย่าง คือ อปปฏิจันน-
ปริวาส ๑ ปฏิจันนปริวาส ๑ สุทนต์ปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑.

บรรดาปริวาส ๔ อย่างนั้น คิตถียปริวาส ที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ในมหาขันธกะอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดแม้เป็นผู้เคย
เป็นอัญญุเตยริถีย์ หวังบรรพชา หวังอุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ;
สงฆ์พึงให้ปริวาส ๔ เดือนแก่บุคคลนั้น" ดังนี้ ชื่ออปปฏิจันนปริวาส.
คำใดที่จะพึงกล่าวในอปปฏิจันนปริวาสนั้น คำนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวไว้
ดีแล้วแล. แต่ว่า อปปฏิจันนปริวาสนี้ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประสงค์
ในปาฏิสาสิกักขันธกะนี้. ปริวาส ๓ อย่างที่เหลือ สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้
ต้องอาบัติสังฆาทิเสสแล้วและปกปิดไว้. คำใดที่จะพึงกล่าวในปริวาส ๓
อย่างนั้น คำนั้นข้าพเจ้าจักพรรณนาในสมุจจยักขันธกะ. ก็แลประวาส ๓
อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ในปาฏิสาสิกักขันธกะนี้. เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุผู้อยู่ปริวาสอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๓ ปริวาสนี้ พึงทราบว่า
"ปาฏิสาสิกักภิกษุ."

สองบทว่า ปกตตุตถานํ ภิกขุณํ ได้แก่ ภิกขุปกตัตตต์ที่เหลือ โดยที่สุดแม้ภิกขุผู้ควรแก่มุลาชยปฏิกัสนาเป็นต้น เว้นปารีวาสิกภิกขุ ผู้ใหม่กว่าเสีย.

สองบทว่า อภิวัตน์ ปจจุปฏฺฐานํ มีความว่า ภิกขุปกตัตตต์ เหล่านั้น ทำความเคารพเมื่อภิวัตเป็นต้น อันใด ปารีวาสิกภิกขุทั้งหลาย ย่อมยินดี คือ ยอมรับความเคารพอันนั้น. อธิบายว่า "ไม่ห้ามเสีย."

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สามิจิมมํ นี้ เป็นชื่อของ อภิสมจาริกวัตร มีการพัดลมให้เป็นต้น แก่ภิกขุอื่นซึ่งสมควร เว้น ความเคารพเมื่อภิวัตเป็นต้นเสีย

บทว่า อาสนาภิหารํ ได้แก่ การจัดอาสนะให้ คือ ๒๘๒ หยิบ อาสนะไปให้ คือ ปลูกไให้นั่นเอง. แม้ในการจัดที่นอนให้ ก็นัยนี้แล.

บทว่า ปาโททกํ นั้น ได้แก่ น้ำสำหรับล้างเท้า.

บทว่า ปาทปีจํ นั้น ได้แก่ ตั้งสำหรับรองเท้าที่ล้างแล้ว.

บทว่า ปาทกถลิกํ นั้น ได้แก่ แผ่นกระดานสำหรับวางเท้า ซึ่งยังไม่ได้ล้าง หรือแผ่นกระดานสำหรับเช็ดเท้า.

สองบทว่า อาปคฺติ ทุกฺกฏสฺส มีความว่า คงเป็นอาบัติทุกกฏ แก่ภิกขุผู้ยินดี แม้ของสัททวิหาริกเป็นต้น. เพราะเหตุนี้ ปารีวาสิก-ภิกขุนี้ ฟังบอกนิติตทั้งหลายมีสัททวิหาริกเป็นต้นนั้นว่า "ข้าพเจ้า กำลังทำวินัยกรรมอยู่, พวกท่านอย่าทำวัตรแก่ข้าพเจ้าเลย อย่างบอกลา เข้าบ้านกะข้าพเจ้าเลย." ถ้าพวกกุลบุตรผู้มีศรัทธาบวชกล่าวว่า "ขอ ท่านจงทำวินัยกรรมของท่านเถิด ขอรับ" ดังนี้ แล้วยังคงทำวัตร ทั้ง

บอกลาเข้าบ้านด้วย จำเดิมแต่เวลาที่ห้ามแล้วไป ไม่เป็นอาบัติ.

สองบทว่า มิถุ ยถาวุฑฒ์ มีความว่า ในปาริวาสกิกิษุด้วย กัน กิษุใด ๆ เป็นผู้แก่กว่ากันและกัน, เรานุญาตให้กิกิษุนั้น ๆ ยินคือภิกขาเป็นต้นของกิกิษุผู้อ่อนกว่าได้.

สองบทว่า ปญจ ยถาวุฑฒ์ มีความว่า เรานุญาตส่วน ๕ ตามลำดับผู้แก่ พร้อมด้วยกิกิษุทั้งหลายแม้ผู้ปกตัตต์; เพราะเหตุนี้ เมื่อกำลังสวดปาฏิโมกข์ ปาริวาสกิกิษุหนึ่งในหัตถบาส ย่อมควร.

แต่ในมหาปัจจยริกล่าววว่า อย่างนั้นในลำดับ ฟังละลำดับเสีย แต่ อย่างนั้นละหัตถบาส.

เมื่อทำปาริสุทธอุโบสถ ฟังนั่งในที่ของสังฆนวกะ และคณัง ในที่นั้นเอง ทำปาริสุทธอุโบสถในลำดับของตน.

แต่ในมหาปัจจยริกล่าววว่า "ฟังทำปาริสุทธอุโบสถในลำดับ." แม้ เมื่อทำปวารณาแล้ว ก็ฟังนั่งในที่ของสังฆนวกะ และคณังในที่นั้นเอง ปวารณาในลำดับของตน. แม้ผ้าวัสสิกสาฎกที่สงฆ์ตีระฆังแล้วแจกกัน ปาริวาสกิกิษุจะรับในที่ซึ่งถึงแก่ตนก็ควร.

กัตถันกิกิษุสละให้ เรียกว่า "กัตถ์กิกิษุโอนให้." ก็ถ้าอุทเทศกัต เป็นต้น ๒-๓ ที่ถึงแก่ปาริวาสกิกิษุไซริ. [๒๘๓] แต่เธอมีความหวังเฉพาะบุคคลกัตอื่น, อุทเทศกัตเป็นต้นเหล่านั้น เธอพึงรับตามลำดับ แล้วบอกสละเสียว่า "ท่านจงให้ผมรับคราวหลังเถิด ขอรับ, วันนี้ ความหวังเฉพาะกัตของผมมี, พรงนี้ผลจกรับ." ด้วยการเสียดสละอย่างนี้ เธอยอมได้เพื่อรับกัตเหล่านั้นในวันรุ่งขึ้น.

ในกรณที่กล่าวว่า "ในวันรุ่งขึ้น พึงให้แก่ปาริวาสิกภิกษุนั้น ก่อนภิกษุทั้งปวง." แต่ถ้าเธอไม่รับ ไม่โอนให้เสีย, ในวันรุ่งขึ้นย่อมไม่ได้. ภัตที่ภิกษุโอนให้นี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเฉพาะ ปาริวาสิกภิกษุเท่านั้น.

เพราะเหตุไร? เพราะว่า ยาคุและของขบเคี้ยวเป็นต้นในโรงอาหาร ย่อมถึงแก่เธอผู้นั่งในที่ของสังฆนวกะบ้าง ไม่ถึงบ้าง; เพราะเหตุนี้ ภัตที่ภิกษุโอนให้นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตเฉพาะ เพื่อทำการสงเคราะห์แก่ปาริวาสิกภิกษุนั้นว่า "เธออย่าต้องลำบาก ด้วยภิกษาจารเลย."

บทว่า ภัตต์ ได้แก่ จตุสาลภัตของสงฆ์ในวิหารที่ภิกษุผู้มาแล้ว มาแล้ว พึงรับไปตามลำดับผู้แก่, ปาริวาสิกภิกษุยอมได้ภัตนั้น ตามลำดับผู้แต่. แต่ไม่ได้เพื่อไปหรือยื่นในแถว. เพราะเหตุนี้ พึงถอยห่างจากแถวแล้วยื่นในหัตถบาส เอื้อมมือรับอย่างเหยี่ยวโผลงฉวยเอาจะนั้น. เธอไม่ได้เพื่อจะใช้อารามิกบรูษหรือสมณุตเทศให้น้ำมา. ถ้าเขานำมาเอง ช้อนนั้นควรอยู่. แม้ในมหาเปภักตของพระราชกัณยนี้แล.

ในมหาปัจจกริกล่าวไว้ว่า "แต่ในจตุสาลภัต ถ้าปาริวาสิกภิกษุ เป็นผู้ใคร่จะทำการโอนให้ไซ้, เพื่ออาหารอันเขายกขึ้นแล้วเพื่อตน พึงบอก ว่า "วันนี้ ภัตของเรายอมมี, พรุ่งนี้ เราจ้กรับ" ดังนี้; ในวันรุ่งขึ้น ย่อมได้อาหาร ๒ ส่วน." แม้อุทเทศภัตเป็นต้น พึงถอยห่างจากแถว ก่อนจ้กรับ. และพวกทายกนิมนต์ให้นั่งในที่ใดแล้วอังกาส, พึงเป็น หัวหน้าของพวกสามเณร เป็นสังฆนวกะของพวกภิกษุ นั่งในที่นั้น.

[๒๘๔] บัดนี้ วินิจฉัยในความประพฤดิชอบที่พระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้นี้.

บทว่า น อุปสมฺปาเตตพฺพ มีความว่า เป็นอุปัชฌาย์ไม่พึง
ให้อุปสมบท ; แต่จะเก็บวัตรแล้วให้อุปสมบท ควรอยู่.

เป็นอาจารย์แล้ว แม้กรรมวาจาก็ไม่ควรสวด; เมื่อภิกษุอื่นไม่มี
จะเก็บวัตรแล้วสวด ควรอยู่.

บทว่า น นิสฺสโย ทาตพฺโพ มีความว่า ไม่พึงให้นิสัยแก่พวก
ภิกษุอาคันตุกะ; แม้ภิกษุเหล่าใดได้อินิสัยตามปกติเที่ยว พึงบอก
ภิกษุเหล่านั้นว่า "ข้าพเจ้ากำลังทำวินัยกรรม. พวกท่านจงถือนิสัยใน
สำนักพระเถระชื่อ โนนัน อย่าทำวัตรแก่ข้าพเจ้าเลย อย่าบอกลาเข้าบ้าน
กะข้าพเจ้าเลย." ถ้าแม้เมื่อบอกอย่างนั้นแล้ว พวกนิสิตก็ยังขึ้นทำ;
แม้เมื่อพวกเธอยังขึ้นทำอยู่ จำเดิมแต่กาลที่ได้ห้ามแล้วไป ไม่เป็นอาบัติ
แก่ปาริวาสิกภิกษุนั้น.

บทว่า น สามเณโร มีความว่า ไม่พึงรับสามเณรอื่น; แม้พวก
สามเณรที่ตนเป็นอุปัชฌาย์รับเอาไว้ ตนก็ควรบอกว่า "ข้าพเจ้ากำลัง
ทำวินัยกรรม, พวกเธออย่าทำวัตรแก่ข้าพเจ้าเลย อย่าบอกลาเข้าบ้าน
กะข้าพเจ้าเลย." ถ้าแม้เมื่อบอกอย่างนั้นแล้ว เธอทั้งหลายยังขึ้นทำ;
แม้เมื่อเธอทั้งหลายขึ้นทำอยู่ จำเดิมแต่กาลที่ได้ห้ามแล้วไป ไม่เป็นอาบัติ
แก่ปาริวาสิกภิกษุนั้น.

ขึ้นชื่อว่า การสมมติให้เป็นผู้สอนนางภิกษุณี ซึ่งเป็นตำแหน่ง
ของผู้เป็นใหญ่ ท่านห้าม, เพราะฉะนั้น ปาริวาสิกภิกษุพึงเรียนแก่

ภิกษุสงฆ์ว่า "ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้ากำลังทำวินัยกรรม, ท่านทั้งหลาย จงรู้ภิกษุผู้สอนนางภิกษุณี; หรือพึงมอบภาระแก่ภิกษุผู้สามารถก็ได้ และพึงบอกนางภิกษุณีทั้งหลายที่พากันมาว่า "ท่านทั้งหลาย จงไปหาสงฆ์. สงฆ์จักรู้ภิกษุผู้ให้โอวาทแก่ท่านทั้งหลาย;" หรือพึงบอกว่า "ข้าพเจ้ากำลังทำวินัยกรรม; ท่านทั้งหลายจงไปหาภิกษุผู้ชื่อนั้น. เธอจักให้โอวาทแก่ท่านทั้งหลาย."

บทว่า **สา อาปตฺติ** มีความว่า ไม่พึงถึงการปล่อยสุกคะอีก ในเมื่อปริวาสเพื่อการปล่อยสุกคะอันสงฆ์ให้แล้ว.

[๒๘๕] สองบทว่า **อญฺญา วา ตาทิลิกา** ได้แก่ ครุกาบัด มีกายสังสัคคะเป็นต้น.

สองบทว่า **ตโต วา ปาปิฏฺจฺตรา** ได้แก่ อาบัติปาราชิก. ในอาบัติ ๗ อาบัติทุฬาสิต เป็นอาบัติเลวทราม อาบัติทุกกฏ เป็นอาบัติเลวทรามกว่า อาบัติทุกกฏ เป็นอาบัติเลวทราม อาบัติปาฏิเทสนียะ เป็นอาบัติเลวทรามกว่า.

พึงทราบนัยในอาบัติปาจิตตริย์ ฤตัจจย สังฆาทีเสส และปาราชิก โดยอธิบายอย่างนี้.

แม้ในวัตถุทั้งหลายแห่งอาบัติเหล่านั้น พึงทราบความต่างกัน โดยนัยก่อนนั้นแล้วว่า "วัตถุแห่งทุฬาสิตเลวทราม วัตถุแห่งทุกกฏ เลวทรามกว่า" แต่ในสิกขาบทที่เป็นปัจฉิมตติวัชชะ ทั้งวัตถุ ทั้งอาบัติ เลวทราม. ส่วนสิกขาบทที่เป็นโลกวัชชะ เลวทรามกว่าทั้ง ๒ อย่าง. กรรมวาจาแห่งปริวาส ท่านเรียกว่ากรรม. ไม่พึงติด้วยคำเป็นต้นว่า

"กรรมนั้น ไม่เป็นอันทำ ทำเสีย" หรือด้วยคำเป็นต้นว่า "กรรมชนิดนี้เป็นกสิกรรม เป็นโครัคขกรรมด้วยหรือ?"

บทว่า **กมุทิกา** มีความว่า กรรมอันภิกษุเหล่าใดทำแล้ว ภิกษุเหล่านั้น ท่านเรียกว่า กัมมิกา.

ไม่พึงติภิกษุเหล่านั้นด้วยคำว่า "เป็นพาล ไม่ฉลาด" เป็นต้น.

ข้อว่า **น สวณีย์ กาศพุพ** มีความว่า ไม่พึงทำความเป็นผู้มีคำจำต้องกล่าว เพื่อประโยชน์แก่การประวิง หรือเพื่อประโยชน์แก่การเกาะตัว.

จริงอยู่ เมื่อจะทำเพื่อประโยชน์แก่การประวิง ย่อมทำอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าจะทำท่านให้เป็นผู้ให้การในคดีนี้, ท่านอย่าได้ขังออกจากอาวาสนี้ แม้เพียงก้าวเดียว ตลอดเวลาที่อิภรณ์ยังระงับไม่สำเร็จ" ดังนี้, เมื่อจะทำเพื่อประโยชน์แก่การเกาะตัว ย่อมทำอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าจะทำท่านให้เป็นผู้ให้การ, ท่านจงมา ไปต่อหน้าพระวินัยธร พร้อมกับข้าพเจ้า" ไม่พึงทำความเป็นผู้มีคำจำต้องกล่าวทั้ง ๒ อย่างนั้น.

บทว่า **น อนุวาโท** มีความว่า ไม่พึงรับตำแหน่งหัวหน้าในวิหาร, คือ ไม่พึงเป็นผู้สวดปาฏิโมกข์ หรือเชิญแสดงธรรม, [๒๘๖] ไม่พึงทำการเนื่องด้วยความใหญ่ แม้ด้วยอำนาจสมมติอย่างหนึ่งในสมมติ ๑๓.

บทว่า **น โอกาโส** มีความว่า ไม่พึงทำโอกาสแก่ภิกษุผู้ปกตัตตอย่างนี้ว่า "ท่านจงทำโอกาสแก่ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าอยากจะทำ"

พูดกะท่าน," คือไม่พึงโจทด้วยวัตถุหรืออบัติ, ไม่พึงให้ภิกษุอื่นให้ การด้วยคำว่า "นี่เป็นโทษของท่านหรือ?"

บทว่า น ภิกษุ ภิกษุหิ สมุปโยเขตพุพ มีความว่า ไม่พึง ช่วยกันและกันให้ทำความทะเลาะ.

บทว่า ปุโรโต มีความว่า เป็นสังฆเถระไม่ควรไปข้างหน้า คือ พึงละการในใกล้กันเสีย ๑๒ ศอก ไปตามลำพัง. แม้ในการนั่งก็มีนัย เหมือนกัน.

อาสนะที่จัดว่าสุดท้ายของสังฆนวกะ ในโรงอาหารเป็นต้น ชื่อว่า อาสนะสุดท้าย, อาสนะสุดท้ายนั้น ควรให้แก่ปาริวาสิกภิกษุนั้น, เธอ พึงนั่งบนอาสนะนั้น.

สุดท้ายของที่นั่งทั้งหลาย ได้แก่เตียงตั้งที่เร็วกว่าเตียงตั้งทั้งหมด ชื่อว่า ที่นอนสุดท้าย. จริงอยู่ ปาริวาสิกภิกษุนี้ ไม่ได้เพื่อถือเอา ที่นอนในที่ซึ่งถึงแก่ตนตามลำดับพรรษา. แต่ที่นอนที่เร็ว ซึ่งสาน ด้วยหวายและเปลือกไม้เป็นต้น มีจีเรียดเกรอะกรัง ที่เหลือจากที่นั่ง ซึ่งภิกษุทั้งปวงเลือกถือเอาแล้ว ควรให้แก่เธอ.

บทว่า วิหารปริยญโต มีความว่า เหมือนอย่างว่า ที่นอน เป็นฉันใด ที่อยู่ก็เป็นฉันนั้น, อีกอย่างหนึ่ง แม้อาวาสก็ไม่ควรแก่ เธอ ในที่ซึ่งถึงแก่ตนตามลำดับพรรษา. แต่บรรณศาลาที่มีขึ้น คลัก ด้วยฐูลี เต็มไปด้วยมูลค้างคาวและหนู ซึ่งเหลือจากที่ภิกษุทั้งปวง เลือกถือแล้ว ควรให้แก่เธอ. ถ้าภิกษุปกติตัดทั้งหมด ถือรุกขมูล หรืออัปโภคาส ไม่เข้าที่มุง, อาวาสทั้งหมดจัดว่าเป็นอาวาสที่ภิกษุ

เหล่านั้นละลายเสียแล้ว. บรรดาอวาสเหล่านั้น เธอยอมได้อวาสที่ตนต้องการ.

อนึ่ง ในวันวัสสูปนายิกา เธอยอมได้เพื่อยืนอยู่ข้างหนึ่งรับปัจจัยตามลำดับพรรษา, แต่ไม่ได้เพื่อถือเอาเสนาสนะ. ปาวิวาสสิกกิกษุผู้ใคร่จะถือเอาเสนาสนะที่มีผ้าจํานำพรรษาเป็นนิตย์ พึงเก็บวัตรก่อนแล้วจึงถือเอา.

บทว่า เตน จ โส สาทิตพุโฬ มีความว่า [๒๘๗] กิกษุทั้งหลายให้อาสนะสุดท้ายเป็นต้นอันใดแก่เธอ, อาสนะสุดท้ายเป็นต้นนั้นแล อันเธอพึงรับ.

บทว่า ปุเรสมณน วา ปจฺจาสมณน วา มีความว่า เธอรับนิมนต์ในที่แห่งญาติและคนปวารณาว่า "ขอท่านจงพากิกษุมาเท่านี้" ดังนี้ แล้วชักชวนอย่างนี้ว่า "สกุลชื่อนั้น นิมนต์กิกษุทั้งหลายของรับ, พวกท่านจงมา เราทั้งหลายจงไปในสกุลนั้น" ดังนี้ ไม่พึงทำกิกษุผู้ปกตัตต์ ให้เป็นปุเรสมณะหรือปัจฉิมสมณะไป.

แต่ว่าสมควรจะกล่าวโดยปริยายอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ชนทั้งหลายในบ้านชื่อนั้น หวังความมาของกิกษุทั้งหลาย, ดีแล้วหนอถ้าท่านทั้งหลายพึงทำความสงเคราะห์แก่ชนเหล่านั้น."

บทว่า น อารญฺญิกงฺคฺ มีความว่า เมื่อระอาที่จะบอกแก่กิกษุทั้งหลายที่มาแล้ว ๆ ไม่ควรสมาทานอารัญญิกุรงคฺ.

อารัญญิกุรงคฺนั้น แม้กิกษุใดสมาทานแล้วตามปกติ กิกษุนั้นพึงชวนกิกษุผู้เป็นเพื่อนรับอรุณในป่า, แต่ไม่ควรไปตามคำพึง

อนึ่ง เมื่อเปื้อน่ายต่อการนั่งบนอาสนะสุดท้ายในโรงอาหารเป็นต้น ไม่ควรสมทานแม้ซึ่งปีณฑปาตีกุคงค์ แต่ไม่มีการห้ามแก่ภิกษุผู้ถือปีณฑปาตตามปกติ.

บทว่า น จ ตปฺปจฺจยา มีความว่า "ไม่ควรให้นำปีณฑปาตออกไป เพราะเหตุนี้ว่า "เราเป็นผู้มีอาหารอันนำไปแล้วนั่งฉันอยู่ในกุฎิที่อย่างนั้นแล จักนับราตรีได้" คือว่า รัตติเขต พึงมีแก่เราผู้ไปเห็นภิกษุมาในบ้านแล้วไม่บอก."

บทว่า มา มํ ชานีสุ มีความว่า เธอไม่ได้แม้เพื่อให้สามเณร หุงต้มฉันที่วัด ด้วยอหยาสัยนี้ว่า "แม้ภิกษุรูปเดียว จงอย่ารู้จักเรา," คือพึงเข้าบ้านเพื่อปีณฑปาตนั่นเอง. แต่ปาริวาสิกภิกษุผู้อาพาธ หรือผู้ชวนชวายนนวรรรม และกิจของอาจารย์อุปัชฌาย์เป็นต้น ควรอยู่ในกุฎิที่อยู่แท้. ถ้าภิกษุหลายร้อยรูปเที่ยวอยู่ในบ้าน ไม่สามารถจะบอกได้, ควรไปยังคามกาวาสแล้วอยู่ในที่แห่งภิกษุนั้นเป็นสภาคกัน.

[๒๘๘] แม้เป็นอาคันตุกะมายังวัดบางตำบล ก็พึงบอกภิกษุทั้งหลายในวัดนั้น. ถ้าเห็นภิกษุทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน พึงยื่นบอกในที่เดียวกันทีเดียว ถ้าภิกษุทั้งหลายแยก ๆ กันอยู่ตามโคนไม้เป็นต้น, พึงไปบอกในที่นั้น ๆ. เมื่อจงใจไม่บอก เป็นรัตติเขตด้วย เป็นทุกกฏ เพราะวัดตเขตด้วย ถ้าค้นไม่พบบางพวก เป็นแต่รัตติเขต ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัดตเขต.

บทว่า อากนฺตุกสฺส มีความว่า พึงบอกแต่ภิกษุอาคันตุกะรูปเดียว

หรือหลายรูป แม้ที่มาสู่ฎีที่อยู่ของตน ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล.

อนึ่ง แม้รัตติเขตและวัตตเขต ในอาคันตุกาโรจนาราชการนี้ ก็พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้วเหมือนกัน.

ถ้าภิกษุอาคันตุกะพักอยู่เดียว หรือไม่พัก ไม่ไปในท่ามกลางวัด อย่างนั้น, ควรบอกแม่แก่ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้น, ถ้าภิกษุอาคันตุกะไปเสียแต่เมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นยังไม่ทันรู้ แต่ว่าปาริวาสิกภิกษุนั้นรู้ในเวลา ที่ไปเสียแล้ว, พึงไปบอก. เมื่อไม่อาจจะไปทัน คงเป็นแต่รัตติเขต ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัตตเขต.

ฝ่ายภิกษุอาคันตุกะเหล่าใด ไม่เข้าสู่ภายในวัด เข้าอุปัจาร- สิวาแล้วไปเสีย, และปาริวาสิกภิกษุนั้นได้ยินเสียงร่ม หรือเสียงไอ หรือเสียงจาม ของภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้น รู้ว่าเป็นอาคันตุกะ พึงไปบอก. แม้รู้ในเวลาที่พักเธอไปแล้ว ก็ควรตามไปบอกจนได้ เมื่อไม่สามารถจะไปทัน คงเป็นแต่รัตติเขต ไม่เป็นทุกกฏเพราะ วัตตเขต.

ฝ่ายภิกษุอาคันตุกะใด มาในกลางคืนแล้ว ไปเสียในกลางคืน นั้นเอง แม้ภิกษุอาคันตุกะนั้น ย่อมทำรัตติเขตแก่ปาริวาสิกภิกษุนั้น. แต่เพราะไม่รู้ จึงไม่มีอาบัติทุกกฏเพราะวัตตเขต.

ในกฎนี้กล่าวว่า "ถ้าไม่ทันรู้กระทำอัปทานกรรม ๆ นั้น ไม่เป็น อันทำแท้." เพราะเหตุนี้ ควรนับราตรีให้เกินไว้ แล้วจึงค่อยทำ อัปทานกรรม. [๒๘๕] นี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด.

เห็นภิกษุไปเรือในแม่น้ำเป็นต้นก็ดี ยืนอยู่ที่ฟากโน้นก็ดี ไปใน

อากาศก็ดี ตั้งอยู่ในที่ไกลมีภูเขาบนบกและป่าเป็นต้นก็ดี, ถ้ามีความกำหนดได้ว่า "เป็นภิกษุ" ฟังไปบอกด้วยเร็วเป็นต้นก็ได้ ฟังรีบตามไปบอกก็ได้. เมื่อไม่บอก เป็นรัตติเจตด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัตตเภทด้วย. ถ้าว่า แม้พยายามอยู่ ก็ไม่สามารถจะไปทัน หรือให้ได้ยิน เป็นเพียงรัตติเจต ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัตตเภท.

ฝ่ายพระสังฆเสนาภยเถระ กล่าวด้วยอำนาจแห่งวิสัยและอวิสัยว่า "ได้ยินว่า เมื่อไม่บอก ในวิสัย (ที่จะบอกได้) เป็นรัตติเจตด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัตตเภทด้วย, แต่ในอวิสัยไม่มีทั้ง ๒ อย่าง." ส่วนพระกรวิกติสสเถระกล่าวว่า "ความกำหนดว่า 'ผู้นี้เป็นสมณะนั้นแลเป็นประมาณ, ถ้าแม้ไม่ใช่วิสัย, ไม่มีทุกกฏ เพราะวัตตเภทเท่านั้น แต่คงเป็นัตติเจตแท้."

บทว่า อุโปสเถ มีความว่า จริงอยู่ ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย ย่อมมาด้วยตั้งใจว่า "เราจักทันอุโปสเถ" แม้ไปด้วยฤทธิทราบว่าเป็นวันอุโปสเถ ย่อมลงทำอุโปสเถกรรม. เพราะเหตุนี้ จึงควรบอกในวันอุโปสเถ เพื่อชำระอาคันตุกะ. แม้ในปวารณา ก็มีนัยเหมือนกัน.

ผู้อาพาธ นั้น ได้แก่ ภิกษุผู้ไม่สามารถจะไป.

แม้วินิจัยในคำว่า ทุเทน นี้ ฟังทราบว่าจะไม่ควรส่งอนุปสัมบันไป, ฟังส่งภิกษุให้ไปบอก.

บทว่า อภิกขุโก อาวาโส ได้แก่ วัดที่ว่าง, ภิกษุแม่รูปเดียว ไม่มีในวัดใด ไม่ฟังไปเพื่อต้องการอยู่ในวัดนั้น เพราะราตรี

ที่อยู่ในวัดว่างเปล่านั้น เป็นราตรีที่ไม่ยอมให้นับ. แต่จะอยู่กับภิกษุ
ปกตัตต์ สมควรอยู่. แต่เมื่ออันตราย ๑๐ อย่างมีอยู่ ถึงแม้ว่า ราตรี
ทั้งหลายจะไม่ยอมให้นับ [๒๕๐] ก็ควรไปเสีย เพื่อพ้นจากอันตราย
แท้. เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เว้นแต่อันตราย"
ดังนี้ จึงไม่ควรทำวินัยกรรมกับภิกษุผู้เป็นนानาสังวาส. แม้เพราะไม่
บอกแก่ภิกษุนานาสังวาสเหล่านั้น รัตติเจทย่อมไม่มี, ที่อยู่นั้น
ย่อมเป็นเหมือนอवासไม่มีภิกษุนั้นเอง เพราะเหตุนี้ พระผู้มี-
พระภาคจึงตรัสคำนี้ว่า "ในอवासใดเล่า ภิกษุทั้งหลายเป็นนานา-
สังวาส?"

คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วในอุโปสถกัณฑ์นั้นแล.

วินิจฉัยในบทว่า เอกจฺจนฺเน อवास เสด้น พิงฺทราบ
ดังนี้ :-

เสนาสนะที่ทำไว้เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ ชื่อว่าอवास.

สถานมีอาทิอย่างนี้ คือ เรือนเจดีย์ เรือนโพธิ์ ร้านเก็บไม้กวาด
ร้านเก็บไม้ โรงน้ำ เวจฺกุฎิ ชุมประตู่ ชื่อ อนาวาส.

หมวด ๒ แห่งอवासและอนาวาสนั้น พระผู้มีพระภาคทรงถือ
เอาด้วยบทที่ ๓.

ในมหาปจฺจริกกล่าวว่า "ภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรแล้ว ไม่ได้เพื่อ
อยู่ในโอกาสเหล่านั้น ณ โอกาสอันใดอันหนึ่ง ซึ่งมุ่งเป็นอันเดียวกัน
กำหนดด้วยที่ตักแห่งน้ำจากชายคา. แต่ปาวาสิกภิกษุ ไม่ได้เพื่อ
อยู่ภายในอवासเท่านั้น."

ส่วนมหาอรรถกถาแก้วว่า "การอยู่นั้น ห้ามด้วยชายคา โดยไม่แปลกกัน."

ในกรุนทีแก้วว่า "การที่ปาริวาสิกภิกษุและภิกษุที่ถูกสงฆ์กวัดรอยู่ร่วมกับภิกษุปกตัตต์ ในที่มุงด้วยเครื่องมุง ๕ อย่างเหล่านั้น ท่านห้ามด้วยชายคา."

เพราะเหตุนี้ ปาริวาสิกภิกษุไม่ควรอยู่ในที่มุงอันเดียวกัน แม้มีอุปจารต่าง ๆ กัน. ก็ถ้าว่าเป็นภิกษุผู้ปกตัตต์ แม้อุปสมบทในวันนั้น เข้าไปนอนก่อนในโอกาสที่มุงอันเดียวกันนี้ ปาริวาสิกภิกษุแม้มีพรรษา ๖๐ เข้าไปที่หลังรู่อยู่และนอน, เป็นรัตติเจตด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัดตเภทด้วย. เมื่อไม่รู้ เป็นแต่รัตติเจต ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัดตเภท. แต่ถ้าเมื่อปาริวาสิกภิกษุนั้นนอนก่อน ภิกษุผู้ปกตัตต์เข้าไปนอนที่หลัง, และปาริวาสิกภิกษุรู้อยู่, เป็นรัตติเจตด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัดตเภทด้วย. ถ้าไม่รู้, เป็นเพียงรัตติเจต ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัดตเภท.

[๒๕๑] สอบทว่า วุฏฐาตพุทฺธิ นิมนตตพุทฺโธ มีความว่า ปาริวาสิกภิกษุ เห็นภิกษุปกตัตต์ แม้อุปสมบทในวันนั้น ฟังลูกขึ้นแท้, และครั้นลูกขึ้นแล้ว ไม่ฟังหลบหน้าไปเสียด้วยคิดว่า "เรานั่งสบายแล้ว ภิกษุนี้ทำให้เราต้องลุก." ภิกษุปกตัตต์นั้น อันเธอฟังนิมนต์ อย่างนี้แล้ว "ท่านอาจารย์ นี้อาสนะ, นิมนต์นั่งบนอาสนะนี้." ฝ่ายนวกภิกษุผู้ปกตัตต์ ไม่ควรไปยังสำนักพระเถระที่อยู่ปริวาส ด้วยตั้งใจว่า "เราจะทำพระมหาเถระให้เป็นผู้อ้ออ่วน."

บทว่า เอกาสนเน มีความว่า บนเตียงหรือตั้ง ซึ่งเป็นที่นั่ง
แห่งภิกษุผู้มีพรญาเท่ากัน.

บทว่า น จมายนฺ นิสินฺเน มีความว่า เมื่อภิกษุผู้ปักคัตต์
นั่งบนแผ่นดิน ฝ่ายปาวีสกิกภิกษุไม่พียงนั่งบนอาสนะ โดยที่สุดแม้
เป็นเครื่องลาดหญ้าหรือแม้เป็นเนินทรายที่สูงกว่า แต่จะนั่งเว้นอุปจาร
ไว้ ๑๒ ศอก ควรอยู่.

บทว่า น เอกจุกมเน มีความว่า ไม่พียงจงกรมในที่จงกรม
อันเดียวกับภิกษุผู้ปักคัตต์ตั้งเพื่อนกัน.

คำว่า จมายนฺ จุกมตติ มีความว่า เมื่อภิกษุผู้ปักคัตต์จงกรม
อยู่บนแผ่นดิน.

อีกอย่างหนึ่ง นี้เองเป็นบาลี. และพึงทราบเนื้อความในคำนี้
ดังต่อไปนี้ :-

เมื่อภิกษุผู้ปักคัตต์จงกรมอยู่ ณ พื้นดินที่ไม่ได้ปันแดน ไม่พียง
จงกรม ณ ที่จงกรมที่ปันแดนเกลี่ยทราบประกอบราวที่เหนียว แม้เป็น
ที่ต่ำ และไม่จำเป็นต้องกล่าวอะไรในที่จงกรมที่พร้อมเสร็จด้วยการก่ออิฐ
ทั้งแวงล้อมด้วยกำแพงแก้ว. แต่ถ้ามีที่จงกรมที่ล้อมด้วยกำแพงประกอบ
ด้วยซุ้มประตู หรือว่ามีที่จงกรมที่กำบังดี ณ ระหว่างเขา ระหว่างป่า
และระหว่างกอไม้; จะจงกรมในที่จงกรมเช่นนั้นสมควรอยู่, จะเว้น
อุปจารจงกรม ณ ที่จงกรมแม้ไม่ได้กำบัง ก็ควร.

วินิจฉัยในคำว่า วุฑฺฒตเรน นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ในกรุนทีแก้วว่า "ถ้าเมื่อปาวีสกิกภิกษุผู้แก่กว่านอนก่อน ฝ่าย

ปารีวาสิกภิกษุ (ผู้่อนกว่า) ฐ้อย นอนทีหลัง ; เป็นรัตติเจทด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัตตเกทด้วย แก่เธอ. แต่สำหรับปารีวาสิกภิกษุผู้แก่กว่า เป็นเพียงรัตติเจท ไม่เป็นทุกกฏเพราะวัตตเกท. ผู้่อนกว่า ไม่รู้นอน, ไม่เป็นวัตตเกทด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย, แต่เป็นรัตติเจท. ถ้าเมื่อปารีวาสิกภิกษุผู้่อนนอนก่อน [๒๕๒] ผู้แก่กว่าจึงนอน, และผู้่อนรู้, ราตรีของเธอยอมขาดด้วย เป็นทุกกฏเพราะวัตตเกทแก่เธอด้วย. ฝ่ายผู้แก่กว่า เป็นเพียงรัตติเจท ไม่เป็นวัตตเกท. ถ้าผู้่อนไม่รู้, ไม่เป็นวัตตเกทด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย แต่คงเป็นรัตติเจท ถ้าทั้ง ๒ ฝ่ายนอนไม่หลังไม่ก่อนกัน, ผู้แก่กว่าเป็นเพียงรัตติเจท. ฝ่ายผู้่อนเป็นทั้งรัตติเจท ทั้งวัตตเกท.

ปารีวาสิกภิกษุ ๒ รูปมีพรรษเท่ากัน รูปหนึ่งนอนก่อน รูปหนึ่ง ฐ้อยเทียว นอนทีหลัง, ราตรีของเธอผู้นอนทีหลัง ย่อมขาดและเป็นทุกกฏเพราะวัตตเกทแก่เธอด้วย. สำหรับผู้นอนก่อน เป็นเพียงรัตติเจท ไม่เป็นวัตตเกท. ถ้าแม้ผู้นอนทีหลังก็ไม่รู้ ไม่มีวัตตเกทด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย, แต่คงเป็นรัตติเจท. หากแม้ทั้ง ๒ ฝ่ายนอนไม่หลังไม่ก่อนกัน, เป็นรัตติเจทเท่านั้น ไม่เป็นวัตตเกททั้ง ๒ ฝ่าย.

ก็ถ้าปารีวาสิกภิกษุ ๒ รูปพึงอยู่ด้วยกัน, เธอพึงรู้ัชณาจารของกันและกัน จะพึงเป็นผู้ไม่เคารพ หรือมีความเคียดร่อนแล้วต้องอาบัติที่เลวทรามกว่า หรือสึกเสียด; เพราะเหตุนี้ การนอนร่วมกันของพวกเขา พระผู้มีพระภาคจึงทรงห้ามโดยประการทั้งปวงขณะนี้แล.

คำที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่กล่าวมาแล้ว.

และในปาวาสกวัตตการนี้ ภิกษุผู้ควรแก่มูลาปฏิกัสสนาเป็น
ต้น ฟังทราบว่าจะอยู่ในฐานะของผู้ปกตัตต์ของปาวาสกภิกษุเป็นต้น.

วินิจฉัยในคำว่า ปาวาสกจตุตโถ เจ ภิกขเว ปริวาส นี้
ฟังทราบดังนี้ :-

การที่สงฆ์ทำปาวาสกภิกษุให้เป็นที่ ๔ ทำกรรมมิให้ปริวาส
เป็นต้น แก่กันและกัน ย่อมใช้ไม่ได้โดยแท้. ในกรรมมิให้ปริวาส
เป็นต้น เหล่านี้เท่านั้น ที่ปาวาสกภิกษุนี้เป็นคนปุระกะไม่ได้, ใน
สังฆกรรมที่เหลือ เป็นได้ และเมื่อคณะไม่ครบ ฟังให้ปาวาสกภิกษุ
เก็บวัตรแล้วจึงทำให้เป็นคนปุระกะจะไม่ได้.

ปาวาสกวัตตกถา จบ.

[ว่าด้วยปริวาส]

[๒๕๓] ก็แล เพราะได้ฟังวัตตกถานี้ พระอุบาลีเถระผู้ทรงวินัย
ผู้อยู่ ณ ที่เร้น จึงได้เกิดการรำพึงอย่างนี้ว่า "วัตรสำหรับภิกษุผู้อยู่
ปริวาส พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้มาก, ในวัตรนี้ รัตติเจท
ย่อมมีด้วยเหตุเท่าไรหนอ?"

ท่านจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้น. แม้พระผู้มี-
พระภาคก็ได้ทรงพยากรณ์แก่ท่าน.

เพราะเหตุนี้ พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าวว่า **อถ โข**
อายุสฺมา อุปาลิ ฯ เป ฯ รัตตฺติเจตฺทา ดังนี้.

ใน ๓ อย่างนั้น ที่ชื่อว่า การอยู่ร่วม ได้แก่ การอยู่ด้วยกัน
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยนัยมีคำเป็นต้นว่า "ในที่มุงอันเดียวกันกับ

ภิกษุผู้ปกตัตต์."

ที่ชื่อว่า อยู่ปราศ ได้แก่ การอยู่ของภิกษุรูปเดียวเท่านั้น.

ที่ชื่อว่า ไม่บอกได้แก่ ไม่บอกภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น.

รัตติเขต ย่อมมีด้วยเหตุอันหนึ่ง ๆ ในเหตุ ๓ อย่างนี้.

ชื่อว่า น สกฺโกนฺติ มีความว่า เมื่อไม่สามารถไปบอกแก่
ภิกษุทั้งปวงในที่นั้น ๆ เพราะข้อที่สงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ ชื่อว่าไม่สามารถ
จะให้ปริวาสหมดจดได้.

ในสองบทนี้ คือ ปริวาส นิกฺขิปามิ ๑ วตุตฺ นิกฺขิปามิ ๑
ปริวาส เป็นอันเก็บแม่ด้วยบทอันหนึ่ง ๆ เป็นอันเก็บเรียบร้อยแท้
ด้วยทั้ง ๒ บท. แม้ในการสมาทานก็มีนัยเหมือนกัน. ภิกษุผู้สมาทาน
วัตร อยู่ปริวาสเสร็จอย่างนั้นแล้ว เมื่อจะถือมานัต ไม่มีกิจที่จะต้อง
สมาทานวัตรอีก.

จริงอยู่ ภิกษุนั้นคงเป็นผู้สมาทานวัตรอยู่นั่นเอง, เพราะเหตุนี้
สงฆ์พึงให้มานัต ๖ ราตรีแก่เธอ, พอเธอประพฤติมานัตแล้ว พึง
อัปทาน. เธอเป็นผู้ไม่มีอาบัติ ตั้งอยู่ในส่วนแห่งผู้บริสุทธิ์อย่างนั้นแล้ว
จักบำเพ็ญไตรสิกขา กระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ ด้วยประการฉะนี้.

ปริวาสกถา จบ.

[ว่าด้วยปกตัตต์ของกันและกัน]

ชื่อว่า มุลาชยปฏิกฺขสฺสนารหา ภิกฺขุ สาทิยนฺติ ปาตตุตฺตานํ
มีความว่า เว้นภิกษุผู้ควรแก่มุลาชยปฏิกฺขสฺสนาผู้อ่อนกว่าเสีย ได้แก่

ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ โดยที่สุด แม้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้น.

[๒๕๔] จริงอยู่ บรรดาภิกษุ ๕ จำพวก คือภิกษุผู้อยู่ปริวาส ๑ ผู้ควรแก่มุลาชปฏิบัติสสนา ๑ ผู้ควรแก่มานัต ๑ ผู้ประพฤติมานัต ๑ ผู้ควรแก่อัพภาน ๑ เหล่านี้ เว้นภิกษุผู้อ่อนกว่าของตน ๆ เสียที่เหลือทั้งหมด คงจัดเป็นผู้ปกตัตต์.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุที่การอภิวาทเป็นต้น พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตตามลำดับ คือ ตามแก่. เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า "ได้แก่ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ โดยที่สุด แม้ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเป็นต้น." ส่วนลักษณะแห่งภิกษุผู้ควรแก่มุลาชปฏิบัติสสนาเป็นต้นเหล่านั้น จักมีแจ้งข้างหน้า. คำที่เหลือในอธิการ (ว่าด้วยภิกษุผู้ควรแก่มุลาชปฏิบัติสสนา ยินคือภิวาทเป็นต้น ของภิกษุผู้ปกตัตต์) นี้ ฟังทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในวัตรของภิกษุผู้ควรแก่มานัตเป็นต้น แม้อันจากอธิการนี้ และในวัตรของปาริวาสิกภิกษุนั้นแล.

วินิจฉัยแม้ในคำว่า มุลาชปฏิบัติสสนารหจตุตโถ เจ เป็นต้น ฟังทราบดังนี้ :-

แม้ภิกษุผู้ควรแก่มุลาชปฏิบัติสสนาเหล่านั้น ย่อมเป็นคณปุระกะในวินัยกรรมเหล่านั้นไม่ได้ เหมือนปาริวาสิกภิกษุเหล่านั้นแล. ในสังฆกรรมที่เหลือ เป็นได้.

ความแปลกกันในวัตรของมานัตตจาริกภิกษุ คือ มานัตตจาริกภิกษุ ต้องบอกทุกวัน.

ภิกษุ ๔ รูปหรือเกินกว่า ชื่อว่า คณะ ในคำว่า อุเน คณะ
นี้ ในพจนานุกรม. เพราะเหตุนี้ ถ้าแม่ฆานัตตจาริกภิกษุ อยู่กับ
ภิกษุ ๓ รูป เป็นรัตติเขตเดียว.

ในการเก็บและสมทานมานัต วิจัยคล้ายกับที่กล่าวมาแล้ว
นั้นแล.

คำที่เหลือทุก ๆ แห่ง ขึ้นทั้งนั้น ด้วยประการฉะนี้.

ปาวาสกิกขันธก วรรณา จบ.

[๒๕๕] สมุจยักขันธก วรรณา

[ว่าด้วยมานัต ๔ อย่าง]

วินิจฉัยในสมุจยักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

ในคำว่า ฉารตุต มานตุต นี้ มีวินิจฉัยว่า มานัต ๔ อย่าง
คือ อปฺปฏิจันนมานัต ๑ ปฏิจันนมานัต ๑ ปิกขมานัต ๑ สโมธาน-
มานัต ๑.

ในมานัต ๔ อย่างนั้น ที่ชื่ออปฺปฏิจันนมานัต ได้แก่ มานัต
ที่สงฆ์ให้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต โดยความเป็นผู้ต้องอาบัติล้วนเท่านั้น ไม่
ต้องให้ปริวาส เพื่ออาบัติที่ไม่ได้ปิด.

ที่ชื่อปฏิจันนมานัต ได้แก่ มานัตที่สงฆ์ให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาส
เสร็จแล้ว เพื่ออาบัติที่ปิดไว้.

ที่ชื่อปิกขมานัต ได้แก่ มานัตถึงเดือนที่สงฆ์ให้แก่นางภิกษุณี
เพื่ออาบัติที่ปิดไว้หรือมิได้ปิด.

ที่ชื่อสโมธานมานัต ได้แก่ มานัตที่สงฆ์รวม คือ ประสมกันให้.

[อปฺปฏิจันนมานัต]

บรรดามานัต ๔ อย่างนั้น สโมธานมานัตนี้ พึงทราบว่าเป็น
อปฺปฏิจันนมานัต ตามพระบาลีว่า "มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ
ที่ไม่ปิดไว้." เมื่อจะให้สโมธานมานัตนั้น ถ้าภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติ

ตัวเดียว ฟังให้ตามนัยที่กล่าวแล้วในอัปปฏิขันนมานันต์นี้แล

ถ้าต้องอาบัติ ๒ ตัว หรือ ๓ ตัว หรือยิ่งกว่านั้น; คำว่า **เอก**
อาปตฺติ อันท่านกล่าวแล้วฉันใดเล่า. คำว่า **เทว อาปตฺติโย,**
ติสุโส อาปตฺติโย ก็ฟังกล่าวฉันนั้น. แต่ที่ยิ่งกว่านั้น ถ้าแม่เป็น
จำนวนร้อย หรือจำนวนพัน, ฟังกล่าวว่า **สมฺพหุลา.**

วิธีให้สำหรับอาบัติเหล่านี้ ที่สงฆ์จะฟังรวมอาบัติแม่มีวัตถุต่าง ๆ
กันให้ ข้าพเจ้าจะกล่าวในการให้ปริวาส.

เมื่อมานันต์ อันสงฆ์ทำกรรมวาจาด้วยอำนาจแห่งอาบัติให้แล้ว
อย่างนั้น [๒๕๖] มานันต์จาริกภิกษุฟังสมาทานวัตร ตามนัยที่กล่าว
แล้วว่า **มานตุตฺ สมมาทียามิ, วตุตฺ สมมาทียามิ, ดังนี้** นั้นแล ที่
สีมาแห่งโรงที่เดียว ในที่สุดแห่งกรรมวาจาว่า **เอวเมตฺ ธารายามิ.**

ครั้งสมาทานแล้ว ฟังบอกแก่สงฆ์ในสีมาแห่งโรงนั้นที่เดียว
และเมื่อจะบอก ฟังบอกอย่างนี้ว่า "ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้านั้น
อาบัติตัวหนึ่ง ชื่อสัตฺตเจตนิกาสุกกวิสฺฐฐิ ไม่ได้ปิดไว้, ข้าพเจ้านั้น
ขอมานันต์ ๖ ราตรีต่อสงฆ์ เพื่ออาบัติตัวเดียว ชื่อสัตฺตเจตนิกา-
สุกกวิสฺฐฐิ อันไม่ปิดไว้; สงฆ์ได้ให้มานันต์ ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ
ตัวเดียว ชื่อสัตฺตเจตนิกาสุกกวิสฺฐฐิ อันไม่ได้ปิดได้แก่ข้าพเจ้านั้น ;
ข้าพเจ้านั้นประพฤติมานันต์อยู่, ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าบอกให้รู้ ขอสงฆ์
จงทรงข้าพเจ้าไว้ว่า 'บอกให้รู้' เทอญ." ก็แล จะถือเอาในความ
นี้ บอกด้วยวาจาอย่างใดอย่างหนึ่ง สมควรเหมือนกัน. ครั้งบอก
แล้ว ถ้ามีประสงค์จะเก็บ ฟังเก็บในท่ามกลางสงฆ์ ตามนัยที่กล่าว

แล้วนั้นแล. เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากสีมาแห่งโรงไปเสีย จะเก็บ
ในสำนักภิกษุรูปเดียว ก็ควร. ภิกษุผู้ออกจากสีมาแห่งโรงไปแล้ว
จึงกลับได้สติ ฟังเก็บในสำนักภิกษุผู้ไปด้วยกัน. ถ้าภิกษุเมื่อนั้น ก็
หลักไปเสีย ยังไม่ได้บอกแก่ภิกษุอื่น รูปใด ที่ในโรง, ฟังบอกแก่ภิกษุ
นั้นให้รู้แล้วเก็บเถิด และเมื่อบอก ฟังกล่าวว่า เวทียตีติ มํ อายสุมา
ชาเรตุ, ของผู้มีอายุจงทรงข้าพเจ้าไว้ว่า 'บอกให้รู้' เทอญ" ดังนี้
ในอวสาน.

เมื่อจะบอกแก่ภิกษุ ๒ รูป ฟังกล่าวว่า อายสุมนุตา ชาเรตุ.
เมื่อจะบอกแก่ภิกษุ ๓ รูป ฟังกล่าวว่า อายสุมนิโต ชาเรตุ.
จำเดิมแต่เวลาที่เก็บแล้วไป คงตั้งอยู่ในฐานผู้ปกคัตต.

ถ้าวัดมีภิกษุน้อย, ภิกษุผู้เป็นสภาคกันอยู่; ไม่ต้องเก็บวัตร
นักราตรี ณ ภายในวัดนั้นแล. ถ้าไม่อาจให้หมดจด. ฟังเก็บวัตรตาม
นัยที่กล่าวแล้วนั้นแล [๒๕๗] พร้อมด้วยภิกษุ ๔ รูปหรือ ๕ รูป แวะ
ออกจากทางใหญ่ นั่งในที่กำบัง ด้วยพุ่มไม้หรือด้วยรั้ว ให้เลย ๒
เลทๆ ๒๐๐ จากเครื่องล้อมแห่งวัดที่ล้อม จากที่ควรแก่เครื่องล้อมแห่ง
วัดที่ไม่ได้ล้อม ในเวลาใกล้รุ่งทีเดียว. ฟังสมาทานวัตรแล้วบอก
ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล เฉพาะในภายในอรุณ.

ถ้าภิกษุอื่นบางรูปมาที่นั่น ด้วยกิจจำเป็นเฉพาะบางอย่าง; ถ้า
มานัดตจาริกภิกษุนั้น เห็นภิกษุนั้น หรือได้ยินเสียงของเธอ, ควร
บอก. เมื่อไม่บอก เป็นรัตติเจต ทั้งเป็นวัตตเกท.

ถ้าภิกษุนั้นล้ำอุปจารเข้าไป ๑๒ ศอกแล้วไปเสียแต่เมื่อมานัดต-

จาริกภิกษุยังไม่ทันรู้, มีแต่รัตติเทพเท่านั้น ส่วนวัดตมทไม่มี.

ก็แล จำเดิมแต่กาลที่ได้บอกแล้วไป มีภิกษุทั้งหลายเว้นภิกษุไว้รูปหนึ่ง ที่เหลือจะไปเสียในเมื่อมีกิจจำเป็นก็ควร ครั้นอรุณขึ้นแล้ว พึงเก็บวัตรในสำนักภิกษุนั้น. ถ้าภิกษุเมื่อนั้นไปเสียก่อนอรุณ ด้วยกรรมบางอย่าง, มานัตตจาริกภิกษุเห็นภิกษุใดก่อน จะเป็นภิกษุอื่นซึ่งออกจากวัดไปก็ตาม เป็นอาคันตุกะก็ตาม พึงบอกแล้วเก็บวัตรในสำนักภิกษุนั้น.

ก็มานัตตจาริกภิกษุนี้ บอกแต่คณะและคอยกำหนดความที่มีภิกษุหลายรูปอยู่, ด้วยเหตุนี้ โทษเพราะประพฤตินคณะพร่องหรือโทษเพราะอยู่ปราศ จึงไม่มีแก่เธอ.

พระมหาสุมัตถะเถระกล่าวว่า "ถ้าไม่เห็นใคร ๆ, พึงไปวัดแล้วเก็บในสำนักภิกษุรูปหนึ่ง ในบรรดาภิกษุที่ไปกับตน."

ส่วนพระมหาปทุมัตถะเถระกล่าวว่า "เห็นภิกษุใดก่อน, พึงบอกแล้วเก็บในสำนักภิกษุนั้น; นี้เป็นบริหารของภิกษุผู้เก็บวัตรแล้ว."

ภิกษุนั้น ครั้นประพฤตินาน ๖ ราตรีไม่ขาดอย่างนั้นแล้ว [๒๕๘] พึงขออัphan ในที่ซึ่งมีภิกษุสงฆ์เป็นคณะ ๒๐ รูป. และภิกษุทั้งหลายผู้จะอัphan พึงทำเธอให้เป็นผู้ควรแก่อัphan ก่อน.

จริงอยู่ ภิกษุนี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานผู้ปกตัตต์ เพราะเธอเก็บวัตรเสียแล้ว. และจะทำอัphanแก่ปกตัตต์ ย่อมไม่ควร. เพราะฉะนั้น พึงให้เธอสมาทานวัตร. เธอย่อมเป็นผู้ควรแก่อัphan ในเมื่อสมาทานวัตรแล้ว. แม้เธอพึงสมาทานวัตรแล้วบอก แล้วขออัphan. กิจที่จะ

ต้องสมาทานวัตรอีก ย่อมไม่มีแก่ผู้มีได้เก็บวัตร.

จริงอยู่ ภิกษุผู้มีได้เก็บวัตรนั้น เป็นผู้ควรแก่อัณฑาทิ โดยล่วง
๖ ราตรีเท่านั้น, เพราะเหตุนี้ เธออันสงฆ์พึงอัณฑาทิ.

อัณฑาทิวิธีในอัปปฏิจันนาบัตินั้นนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ใน
พระบาลีว่า เอวญจ ปน ภิกขเว อพุมตพฺโพ ดังนี้ นั่นแล แต่
อัณฑาทิวิธีนี้ พระองค์ตรัสด้วยอำนาจอาบัติตัวเดียว. ก็ถ้าเป็นอาบัติ
๒-๓ ตัว หรือมากมาย มีวัตถุเดียวหรือมีวัตถุต่าง ๆ กัน, พึงทำ
กรรมวาจาด้วยอำนาจอาบัติเหล่านั้น อัปปฏิจันนมานัต สงฆ์พึงให้
ด้วยประการอย่างนี้.

[ว่าด้วยปริวาส]

ก็ปฏิจันนมานัต เป็นของที่สงฆ์ควรให้แก่ภิกษุผู้อยู่ปริวาสเพื่อ
อาบัติที่ปกปิดไว้เสร็จแล้ว เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้ากล่าวปริวาสกถา
ก่อน แล้วจึงจักกล่าวปฏิจันนมานัตนั้น.

ปริวาสและมานัต พระผู้มีพระภาคตรัสโดยอาการเป็นอนุใน
พระบาลีโดยนัยเป็นต้นว่า "ถ้ากระนั้น สงฆ์จงให้ปริวาสวันหนึ่งเพื่อ
อาบัติ ชื่อสัตถุเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิอันปิดไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทายิเถิด."

วินิจฉัยที่ท่านได้กล่าวไว้ในอนาคตสถานของปริวาสและมานัต
นั้น ๆ ถึงความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี ทั้งเป็นวินิจฉัยที่ใคร ๆ
ไม่อาจกำหนดได้โดยง่าย; เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าประมวลปริวาส
และมานัตนั้นแสดงในอธิการนี้ทีเดียว.

ก็แล ขึ้นชื่อว่าปริวาสนี้ ที่ประสงค์ในพระบาลีนี้ มี ๓ อย่าง

คือ ปฏิจันนปริวาส ๑ สุตถันตปริวาส ๑ สโมธานปริวาส ๑.

[๒๕๕] ใน ๓ อย่างนั้น ปฏิจันนปริวาส ควรให้เพื่ออาบัติ ตามที่ปิดไว้ก่อน.

จริงอยู่ อาบัติของภิกษุบางรูปปิดไว้วันเดียว เหมือนอาบัตินี้ ของพระอุทายีเถระ, ของบางรูปปิด ๒ วันเป็นต้น เหมือนอาบัติของ พระอุทายีเถระนั่นเอง ซึ่งมาแล้วข้างหน้า, ของบางรูปมีตัวเดียว เหมือนอาบัตินี้, ของบางรูปมี ๒-๓ ตัวหรือยิ่งกว่านั้น เหมือนที่มา แล้วข้างหน้า, เพราะเหตุนี้ เมื่อสงฆ์จะให้ปฏิจันนปริวาส ควร ทราบความที่อาบัติเป็นอันปิดเป็นที่แรกก่อน.

[ว่าด้วยอาการปิดอาบัติ]

ก็แล ขึ้นชื่อว่าอาบัตินี้ ย่อมเป็นอันปิดด้วยอาการ ๑๐ อย่าง. หัวข้อในการปิดอาบัตินั้นดังนี้ :-

เป็นอาบัติ และรู้ว่าเป็นอาบัติ, เป็นผู้ปกตัตต์ และรู้ว่าเป็นผู้ ปกตัตต์, เป็นผู้ไม่มีอันตราย และรู้ว่าเป็นผู้ไม่มีอันตราย, เป็นผู้ อาจอยู่ และรู้ว่าเป็นผู้อาจอยู่, เป็นผู้ใคร่จะปิด และปิดไว้.

ในหัวข้อเหล่านี้ สองข้อว่า "เป็นอาบัติและรู้ว่าเป็นอาบัติ" มีอธิบายว่า ภิกษุต้องอาบัติใด จักว่าเป็นอาบัตินั้นแท้. และแม้เธอก็มีความสำคัญในอาบัตินั้นว่าเป็นอาบัติเหมือนกัน. เมื่อภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ และปิดไว้ เป็นอันปิด, แต่ถ้าภิกษุนี้ มีความสำคัญในอาบัตินั้นว่า เป็นอนาบัติ ไม่เป็นอันปิด.

ส่วนอนาบัติ ซึ่งภิกษุปิดอยู่ด้วยความสำคัญว่า เป็นอาบัติก็ดี ด้วยความสำคัญว่า เป็นอนาบัติก็ดี ไม่เป็นอันปิดเลย.

ภิกษุปิดลหุกาบัติ ด้วยสำคัญว่า "เป็นครุกาบัติ" ก็คือ ปิดครุกาบัติ ด้วยสำคัญว่า "เป็นลหุกาบัติ" ก็คือ; อนึ่ง เธออยู่ในพวกอสังขี อาบัติไม่เป็นอันปิด.

ภิกษุสำคัญครุกาบัติว่า "เป็นลหุกาบัติ" และแสดง, อาบัตินั้น ไม่เป็นอันแสดง ไม่เป็นอันปิด.

รู้จักครุกาบัติว่า "เป็นครุกาบัติ" แล้วปิดไว้ เป็นอันปิด. ไม่รู้จักว่าเป็นอาบัติหนัก อาบัติเบา คิดว่า "เราปิดอาบัติ" แล้วปิดไว้ เป็นอันปิดแท้.

ภิกษุไม่ถูกสงฆ์ลงอุกเขปนียกรรม ๓ อย่าง ชื่อว่าผู้ปกตัตต์.

ถ้าเธอเป็นผู้มีความสำคัญว่า ตนเป็นผู้ปกตัตต์ ปิดไว้ เป็นอันปิดไว้แท้ [๓๐๐] ถ้าเธอเป็นผู้มีความสำคัญตนว่า ไม่ใช่ผู้ปกตัตต์ ด้วยเข้าใจว่า "สงฆ์ทำกรรมแก่เรา" และปิดไว้ ไม่เป็นอันปิดก่อน.

อาบัติแม้ที่ภิกษุมิใช่ผู้ปกตัตต์ ซึ่งมีความสำคัญตนว่า เป็นผู้ปกตัตต์ หรือสำคัญตนว่า มิใช่ผู้ปกตัตต์ ปิดแล้ว ไม่เป็นอันปิดแท้.

จริงอยู่ คำนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ (ในคัมภีร์บริวาร) ดังนี้ว่า :-

"บุคคลต้องครุกาบัติมีส่วนเหลือ, อาศัยความไม่เอื้อเพื่อ ปิดไว้, บุคคลนั้นไม่ใช่ภิกษุณี แต่ไม่พึงต้องโทษ; ปัญหาที่ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว," จริงอยู่ ปัญหาที่ ท่านกล่าวด้วยภิกษุผู้ถูกสงฆ์

ยกวัตร.

ชื่อว่า **อนนุตรายโก** มีความว่า ในอันตราย ๑๐ อย่าง
อันตรายเมื่อยังหนึ่ง ไม่มีแก่ภิกษุใด, ถ้าภิกษุนั้น เป็นผู้มีความ
สำคัญว่า ไม่มีอันตรายแล้วปิดไว้, อาบัตินั้นเป็นอันปิดแท้.

ถ้าแม่เธอเป็นผู้มีความสำคัญว่า มีอันตรายเพราะอมนุษย์และ
สัตว์ร้ายในเวลากลางคืน เพราะเป็นผู้มีชาติแห่งคนขลาด จึงปิดไว้
อาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดก่อน.

ก็เมื่อภิกษุได้อยู่ในวิหารใกล้ภูเขา ครุกาบติเป็นของภิกษุนั้น
จะต้องข้ามซอกเขาหรือดงหรือแม่น้ำไปบอก. ภัยมีสัตว์ร้ายและ
อมนุษย์เป็นคั่นมิในระหว่างทาง. ภูทั้งหลายย่อมนอนในทาง แม่น้ำ
เต็ม, และเมื่ออันตรายนั้นมีอยู่จริง ๆ เธอมีความสำคัญว่ามีอันตราย
จึงปิดไว้, อาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดก่อน.

อนึ่ง เมื่อภิกษุผู้มีอันตราย ปิดไว้ด้วยสำคัญว่า ไม่มีอันตราย
อาบัตินั้นไม่เป็นอันปิดเหมือนกัน.

ชื่อว่า **ปหู** มีความว่า ภิกษุใดอาจเพื่อจะไปสู่สำนักภิกษุ และ
เพื่อจะบอกได้, ถ้าเธอเป็นผู้มีความสำคัญว่า ตนอาจ แล้วปิดไว้,
อาบัตินั้นเป็นอันปิดเทียว. ถ้าที่ปากของเธอเป็นฝีเล็กน้อย, หรือลม
เสียดคาง, หรือฟันปวด, หรือได้ศึกษาน้อย; ก็แล ด้วยเหตุเพียง
เท่านั้น จะจัดว่าไม่อาจบอก ไม่อาจไป หาได้ไม่. ก็แต่ว่าเธอเป็น
ผู้มีความสำคัญว่า "เราไม่อาจ" ภิกษุนี เป็นผู้อาจ แต่ชื่อว่าผู้มี
ความสำคัญว่า ตนไม่อาจ. อาบัติแม่ภิกษุนีปิดไว้ จัดว่าไม่เป็น

อันปิด.

[๓๐๑] อนึ่ง อาบัติที่ภิกษุผู้ไม่อาจ คือ ไม่สามารถจะบอก หรือจะไป จะมีความสำคัญว่า ตนอาจก็ตาม มีความสำคัญว่า ตนไม่อาจก็ตาม ปิดไว้ ไม่เป็นอันปิดแท้.

ชื่อว่า "เป็นผู้ใคร่จะปิด และปิดไว้" นี้ ดั้นทั้งนั้น.

แต่ถ้าภิกษุทอดธุระว่า "เราจักปิด" ครั้นในปุเรกัต หรือปัจฉกัต หรือในยามทั้งหลาย มีปฐมยามเป็นต้น หยั่งลงสู่ลัชชีธรรม บอกเสียภายในอรุณนั่นเอง; ภิกษุนี้ ชื่อว่าผู้ใคร่จะปิด แต่ไม่ปิด.

แต่เมื่อภิกษุใดอยู่ในสถานไม่มีภิกษุ ต้องอาบัติแล้ว คอยความมาแห่งภิกษุผู้เป็นสภาคกัน หรือไปสู่สำนักของภิกษุผู้เป็นสภาคกันอยู่ ล่วงไปถึงเดือนก็ดี เดือนหนึ่งก็ดี; ภิกษุนี้ ชื่อว่าปิดไว้ ทั้งที่ไม่ประสงค์จะปิด, แม้อาบัตินี้ก็ไม่เป็นอันปิด.

ฝ่ายภิกษุผู้ใดพอต้องเข้าแล้ว รีบหลีกไปสู่สำนักภิกษุผู้เป็นสภาคกัน กระทำให้แจ้งเสีย เหมือนบุรุษเหยียบไฟฉะนั้น; ภิกษุนี้ชื่อว่าผู้ไม่ประสงค์จะปิด ทั้งไม่ปิด.

แต่ถ้าแม้เห็นภิกษุผู้เป็นสภาคกันแล้ว แต่ไม่บอก เพราะกระดากว่า "ผู้นี้เป็นอุปัชฌาย์ของเรา" หรือว่า "ภิกษุนี้เป็นอาจารย์ของเรา." อาบัติเป็นอันปิดแท้.

จริงอยู่ ความเป็นอุปัชฌาย์เป็นต้น ไม่เป็นประมาณในการบอกอาบัตินี้, ข้อที่ภิกษุไม่ใช่ผู้มีเวรและเป็นสภาคกันเท่านั้น เป็นประมาณ, เพราะเหตุนี้ ควรบอกในสำนักภิกษุ ซึ่งไม่ใช่ผู้มีเวรและเป็นสภาคกัน.

ฝ่ายภิกษุใดเป็นวิสหาคัน เป็นผู้มุ่งจะฟังแล้วประจาน, ไม่ควรบอกในสำนักภิกษุเห็นปานนั้น แม้เป็นอุปัชฌาย์.

บรรดากาลเหล่านั้น ภิกษุเป็นผู้ต้องอาบัติในปุเรกัตก็ตาม ปัจจาทกัตก็ตาม กลางวันก็ตาม กลางคืนก็ตาม, ควรบอกเสียตั้งแต่อรุณยังไม่ขึ้น. เมื่ออรุณขึ้นแล้ว อาบัตินั้นเป็นอันปิดด้วย, ทั้งต้องทุกกฎ เพราะความปิดเป็นปัจจัย. [๓๐๒] จะทำให้แจ้งในสำนักภิกษุผู้ต้องสังฆาทิเสสชนิดเดียวกัน ไม่ควร.

ถ้าจะทำให้แจ้ง อาบัตินั้นเป็นอันเปิดเผย, แต่ภิกษุไม่พินอาบัตินี้ทุกกฎ; เพราะเหตุนี้ ควรเปิดเผยในสำนักภิกษุผู้บริสุทธิ์.

ในกรณที่แก้วว่า "และเมื่อจะเปิดเผย จงกล่าวว่า 'ข้าพเจ้าแจ้งอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่าน,' หรือว่า 'ข้าพเจ้าบอกอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่าน,' หรือว่า 'ข้าพเจ้ากล่าวอาบัติตัวหนึ่งในสำนักของท่าน,' หรือว่า 'ท่านจงทราบความที่ข้าพเจ้าต้องอาบัติตัวหนึ่ง, ก็ได้, จงบอกโดยนัยเป็นต้นว่า 'ข้าพเจ้าแจ้งครุกาบัตินี้ตัวหนึ่ง' ดังนี้ก็ได้, อาบัตินั้นเป็นอันปิด ด้วยอาการแม่ทั้งปวง." แต่ถ้าภิกษุกล่าวโดยนัยเป็นต้นว่า "ข้าพเจ้าแจ้งลหุกาบัตินี้" ดังนี้ อาบัตินั้นเป็นอันปิดไว้แท้.

อาบัตินั้นเป็นอันบอกด้วยอาการทั้ง ๓ อย่าง คือ บอกเฉพาะวัตถุ, บอกเฉพาะอาบัตินั้น, บอกทั้ง ๒. อันสงฆ์ผู้จะให้ปฏิจันนปริวาส พึงกำหนดเหตุ ๑๐ เหล่านี้ ทราบความที่อาบัตินั้นเป็นอันปิดเสียก่อน ด้วยประการดังนี้.

[วิธีให้ปริวาส]

ลำดับนั้น พึงกำหนดวันที่ปิดและอาบัติ, ถ้าปิดไว้วันเดียวเท่านั้น; พึงให้ข้ออย่างนี้ว่า:-

อหิ ภนฺเต เอกํ อาปตฺติ อปชฺชึ สญฺเจตนิกํ สุกฺกวิสสุตฺติ
เอกาหปฏิจฺจนฺนํ.

แล้วพึงสวดกรรมวาจาให้ปริวาส ตามนัยที่กล่าวไว้ในบาลีนี้
นั้นแล.

ถ้าปิดได้ ๒ วัน ๓ วันเป็นต้น พึงให้ข้ออย่างนี้ว่า :-

ทฺวิหปฏิจฺจนฺนํ, ตีหปฏิจฺจนฺนํ, จตุหปฏิจฺจนฺนํ, ปญฺจาห-
ปฏิจฺจนฺนํ, ฉาหปฏิจฺจนฺนํ, สตฺตาหปฏิจฺจนฺนํ, อฏฺฐาหปฏิจฺจนฺนํ,
นฺวาหปฏิจฺจนฺนํ, ทฺสาหปฏิจฺจนฺนํ, เอกาทฺสาหปฏิจฺจนฺนํ, ทฺวาทฺสาห-
ปฏิจฺจนฺนํ, เตรฺสาหปฏิจฺจนฺนํ, จุทฺทฺสาหปฏิจฺจนฺนํ.

พึงแต่งคำประกอบตามจำนวนวัน เพียง ๑๔ วัน ด้วยประการ-
ฉะนี้.

สำหรับอาบัติที่ปิดไว้ ๑๕ วัน พึงแต่งคำสวดประกอบว่า ปกฺข-
ปฏิจฺจนฺนํ. ๓๐๓ ตั้งแต่ ๑๕ วันไปจนถึงวันที่ ๒๕ พึงแต่งคำสวด
ประกอบว่า อติเรกปกฺขปฏิจฺจนฺนํ ตั้งแต่ ๒๕ วันขึ้นไป พึงแต่ง
คำสวดประกอบว่า มาสปฏิจฺจนฺนํ, อติเรกมาสปฏิจฺจนฺนํ, ทฺวิมาส-
ปฏิจฺจนฺนํ, อติเรกทฺวิมาสปฏิจฺจนฺนํ, เตมาสปฏิจฺจนฺนํ, อติเรก-
เตมาสปฏิจฺจนฺนํ, จตุมาสปฏิจฺจนฺนํ, อติเรกจตุมาสปฏิจฺจนฺนํ,
ปญฺจมาสปฏิจฺจนฺนํ, อติเรกปญฺจมาสปฏิจฺจนฺนํ, ฉมาส, อติเรก-

จมาส, สตุตมาส, อติเรกสตุตมาส, อญฺจมาส, อติเรกอญฺจมาส.
นวมมาส, อติเรกนวมมาส, ทสมาส, อติเรกทสมาส, เอกาทสมาส,
อติเรกเอกาทสมาสปฏิจฺจนฺนํ.

เมื่อเต็มปี ฟังแต่คำสวดประกอบว่า เอกถ้วจฺจนฺนํปฏิจฺจนฺนํ.

เบื้องหน้าแต่นั้น ฟังแต่คำสำหรับสวดประกอบอย่างนี้ว่า
"อติเรกเอกถ้วจฺจนฺนํ, ทวีถ้วจฺจนฺนํ, อติเรกทวีถ้วจฺจนฺนํ, ทิถ้วจฺจนฺนํ,
อติเรกทิถ้วจฺจนฺนํ, จติถ้วจฺจนฺนํ, อติเรกจติถ้วจฺจนฺนํ, ปณฺจถ้วจฺจนฺนํ,
อติเรกปณฺจถ้วจฺจนฺนํปฏิจฺจนฺนํ," ดังนี้ จนถึงว่า สฏฺฐิถ้วจฺจนฺนํ,
อติเรกสฏฺฐิถ้วจฺจนฺนํปฏิจฺจนฺนํ หรือแม้ยิ่งกว่านั้น.

และถ้าเป็นอาบัติ ๒-๓ ตัว หรือยิ่งกว่านั้น ฟังกล่าวว่า เทว
อาปตฺติโย, ทิสฺโส อาปตฺติโย, เหมือนที่ได้กล่าวไว้ในที่นี้ว่า เอก
อาปตฺติ ะนั้น. แต่ที่เกินกว่านั้น จะเป็นร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่ง
ก็ตาม สมควรกล่าวว่า สมฺพหุลา.

แม้ในอาบัติที่มีวัตถุต่าง ๆ กัน ฟังแต่คำสวดประกอบด้วย
อำนาจแห่งจำนวนอย่างนี้ว่า :-

อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาติเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
เอกํ สุกฺกวิสสุทฺธิ เอกํ กายถฺสคฺคํ เอกํ ทฺฐจฺจุลฺลํ วาจํ เอกํ
อตุตฺตคามปาริจฺฉิ เอกํ สณฺจจฺริตฺตํ เอกาหฺปฏิจฺจนฺนํ หรือด้วย
อำนาจแห่งการระบุดุอย่างนี้ว่า :-

อหํ ภนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาติเสสา อาปตฺติโย อาปชฺชึ
นानาวตฺตุกาโย เอกาหฺปฏิจฺจนฺนํ [๓๐๔] หรือด้วยอำนาจแห่ง

การระบุชื่ออย่างนี้ว่า :-

อหิ ฌนฺเต สมฺพหุลา สงฺฆาติเสสา อปฺตติโย อปฺชชึ
เอกาหปฏิจฺจนฺนาโย."

ในวัตถุและชื่อนั้น ชื่อมี ๒ อย่าง คือชื่อที่ทั่วไปของอabbitที่มี
ชาติเสมอกัน ๑ ชื่อที่ทั่วไปของอabbitทั้งปวง ๑.

ในชื่อทั้ง ๒ อย่างนั้น คำว่า สงฺฆาติเสโส เป็นชื่อที่ทั่วไป
ของอabbitที่มีชาติเสมอกัน.

คำว่า อปฺตติ เป็นชื่อที่ทั่วไปของอabbitทั้งปวง.

เพราะฉะนั้น ควรอยู่ที่จะแต่งคำสวดประกอบ แม้ด้วยอำนาจ
แห่งชื่อที่ทั่วไปของอabbitทั้งปวง อย่างนี้ สมฺพหุลา อปฺตติโย
อปฺชชึ เอกาหปฏิจฺจนฺนาโย.

จริงอยู่ วินัยกรรมมีปริวาสเป็นต้นแม่ทั้งปวงนี้ สมควรแม่ที่
จะแต่งคำสวดประกอบด้วยอำนาจแห่งวัตถุ ด้วยอำนาจแห่งโคจร
ด้วยอำนาจแห่งชื่อ และด้วยอำนาจแห่งอabbit.

ในวัตถุและโคจรเป็นต้นนั้น คำว่า สุกฺกวิสสุจฺจิ เป็นวัตถุด้วย
เป็นโคจรด้วย.

คำว่า สงฺฆาติเสโส เป็นชื่อด้วย เป็นอabbitด้วย.

คำว่า กายสํสฺสุโค เป็นวัตถุด้วย เป็นโคจรด้วย.

คำว่า สงฺฆาติเสโส เป็นชื่อด้วย เป็นอabbitด้วย.

ในวัตถุเป็นต้นนั้น วัตถุและโคจร เป็นอันถือเอาแล้วด้วยคำว่า
สुकฺกวิสสุจฺจิ และ กายสํสฺสุโค เป็นอาทิบ้าง ด้วยคำว่า นานา-

วตฺตกาโย บ้าง.

ชื่อและอาบัติเป็นอันถือเอาแล้ว ด้วยคำว่า สงฺฆมาทิสโส บ้าง
ด้วยคำว่า อาปตฺติโย บ้าง.

และในบาลีนี้ ทั้งชื่อ ทั้งวัตถุและโคตร เป็นอันถือเอาแล้วแท้
ด้วยคำว่า เอกํ อาปตฺติ อปาปฺชชี สญฺเจตนิกํ สุกฺกวิสสุจฺจิ.

เหมือนอย่างว่า ในบาลี ท่านกล่าววว่า อัย อุกฺขายิ ภิกฺขุ
ฉนฺใด, ภิกฺขุใด ๆ เป็นผู้ต้อง, ฟังถือเอาชื่อของภิกษุฉนั้น ๆ ทำกรรม-
วจาว่า อัย อิตฺตุนฺนาโม ภิกฺขุ ฉนฺฉนฺ.

ในเวลาจบกรรมวจา ภิกษุฉนั้นฟังสมาทานวัตรในสีมาแห่งโรง
ที่เดียว ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล้ว ปรีวาถฺ สมာทียามิ วตฺต
สมาทียามิ ครั้นสมาทานแล้ว ฟังบอกในท่ามกลางสงฆ์ ในสีมาแห่ง
โรงนั้นแล ก็แล เมื่อจะบอก ฟังบอกอย่างนี้ว่า :-

อหํ ภนฺเต เอกํ อาปตฺติ อปาปฺชชี สญฺเจตนิกํ สุกฺกวิสสุจฺจิ
[๓๐๕] เอกาหปฏิจฺจนฺนํ, โสหํ สงฺฆํ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
สญฺเจตนิกาย สุกฺกวิสสุจฺจียา เอกาหปฏิจฺจนฺนาย เอกาหปรีวาถฺ
ยาจฺจิ, ตสฺส เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตฺติยา สญฺเจตนิกาย
सुकुगुविसुगुจिया เอกาหปฏิจฺจนฺนาย เอกาหปรีวาถฺ อหาลิ. โสหํ
ปรีวาถามิ, เวมียามหํ ภนฺเต, เวทียตีติ มํ สงฺโฆ ชาเรตุ. ก็แล
สมควรแท้ที่จะถือเอาใจความนี้ บอกด้วยภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง.

ครั้นบอกแล้ว ถ้าประสงค์จะเก็บ ฟังเก็บในท่ามกลางสงฆ์
ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล. เมื่อภิกษุทั้งหลายออกจากโรงไปเสียแล้ว

จะเก็บในสำนักภิกษุแม้รูปเดียวก็ควร.

เธอออกจากโรงไปแล้ว จึงกลับได้สติ ฟังเก็บในสำนักภิกษุผู้ไปด้วยกัน. ถ้าภิกษุแม้นั้น ก็หลีกไปเสีย ตนยังไม่ได้บอกวัตรแก่ภิกษุอื่นใด ที่ในโรง, ฟังบอกแก่รูปนั้นแล้วเก็บวัตร. และเมื่อบอก ฟังกล่าวในที่สุคว่า เวทียติติ มํ อายสุมา ชาเรตุ, เมื่อบอกแก่ภิกษุ ๒ รูป ฟังกล่าวว่า อายสมนุตา ชาเรนุตุ, เมื่อบอกแก่ภิกษุ ๓ รูปหรือเกินกว่า ฟังกล่าวว่า อายสมนุโต ชาเรนุตุ หรือว่า สงฺโฆ ชาเรตุ. จำเดิมแต่เวลาที่เก็บแล้วไป เธอย่อมตั้งอยู่ในฐานะแห่งปกติ.

ถ้าวัตรมีภิกษุน้อย; ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสภาคกันอยู่ ไม่ต้องเก็บวัตร ฟังทำความกำหนดราตรี ในวัดนั้นแล.

ถ้าไม่อาจให้บริสุทธิได้. ฟังเก็บวัตรตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล ในเวลาใกล้รุ่ง พร้อมด้วยภิกษุรูปหนึ่ง ล่วงอุปจารสีมาออกไป แวะออกจากทางใหญ่ นั่งในที่กำบัง ตามนัยที่กล่าวแล้วในวรรณาแห่งมานัตนั้นแล สมทานวัตร ตามนัยที่กล่าวแล้ว [๓๐๖] บอกปริวาสแก่ภิกษุนั้น ในภายในอรุณทีเดียว. เมื่อบอก ถ้าภิกษุนั้นเป็นผู้อ่อนกว่า ฟังกล่าวว่า อาวุโส, ถ้าเป็นผู้แก่กว่า ฟังกล่าวว่า ภนฺเต.

ถ้าภิกษุอื่นบางรูปมาซึ่งที่นั่น ด้วยกิจจำเป็นเฉพาะบางอย่าง ถ้าปาวาสิกภิกษุนี้ เห็นเธอ หรือได้ยินเสียงของเธอ ควรบอก, เมื่อไม่บอก เป็นรัตติเลทและเป็นวัตตเลท. ถ้าเธอล้ำอุปจารสีมาเข้าไป

๑๒ สอกแล้วไปเสียแต่เมื่อปาวาสิกภิกษุยังมีทันรู้ มีแต่รัตติเขต ส่วนวัตตเขตไม่มี ครั้นอรุณขึ้นแล้วพึงเก็บวัตร.

พระมหาสมัตถะระกล่าวว่ "หากว่าภิกษุ (ที่ไปด้วยกัน) นั้น หลีกไปเสียด้วยกิจจำเป็นเฉพาะบางอย่าง, ตนพบภิกษุอื่นรูปใดก่อน ภิกษุทั้งหมด พึงบอกแก่รูปนั้นแลแล้วเก็บ, ถ้าไม่พบใครเลย พึงไปยังวัดแล้ว เก็บในสำนักภิกษุผู้ไปกับตน."

ฝ่ายพระมหาปทุมัตถะระกล่าวว่ "พบภิกษุใดก่อน, พึงบอกแก่ภิกษุนั้นแล้วเก็บ นี่เป็นบริหารสำหรับภิกษุผู้เก็บวัตรแล้ว."

อาบัติที่ได้ปิดไว้ สิ้นวันเท่าใด เพื่อต้องการจะบรรเทาความ รังเกียจ พึงอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่านั้น หรือเกินกว่านั้นแล้ว เข้าไปหา สงฆ์ สมาทานวัตรแล้ว พึงขอมานัต ด้วยประการฉะนี้.

จริงอยู่ ภิกษุนี้จัดเป็นผู้ควรแก่มานัต ต่อเมื่อเธอสมาทานวัตร แล้วเท่านั้น เพราะเธอเป็นผู้เก็บวัตร อยู่ปริวาส. แต่กิจที่จะต้อง สมาทานวัตรอีก ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้มีได้เก็บวัตร. จริงอยู่ เธอเป็นผู้ ควรแก่มานัต ด้วยล่วงวันที่ปิดไว้แท้, เพราะเหตุนั้น สงฆ์ควรให้ มานัตแก่เธอทีเดียว.

[วิธีให้มานัต]

นี่ชื่อว่าปฏิบัติฉนมนานัต. เมื่อจะให้ปฏิบัติฉนมนานัตนั้น ถ้ามี อาบัติตัวเดียว, พึงให้ตามนัยที่กล่าวไว้ในบาลีนั้นแล. ถ้ามี ๒ หรือ ๓ ตัว ๓๐๗ พึงกำหนดอาบัติและวันและวันแล้วแต่งคำสวดประกอบตาม

ปฏิจันนมานถ อปปฏิจันนมานถ.

สงฆ์พึงแต่งกรรมวาจาให้เหมาะ ให้มานัตในอาบัติที่ปิดและมิได้ปิดทั้งปวง. และพึงแต่งกรรมวาจาให้เหมาะแก่มานัตนั้น และกระทำอัพทานแก่ภิกษุผู้ประพฤติมานัตแล้ว.

แต่อัพทานในบาลีนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจแห่งอาบัติตัวเดียว.

[๓๐๘] มานัตใด อันสงฆ์ยอมให้ในที่สุดแห่งปริวาส เพื่ออาบัติที่ปิดไว้ ด้วยประการอย่างนี้, มานัตนี้ ชื่อว่า ปฏิจันนมานัต.

ตามนัยที่กล่าวแล้วอย่างนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า "ปฏิจันนปริวาส และปฏิจันนมานัต พระผู้มีพระภาคตรัสในบาลีนี้ ด้วยกรรมวาจาสำหรับประกอบเป็นตัวอย่างอันเดียวเท่านั้น (ด้วยอำนาจแห่งอาบัติตัวเดียว).

ข้าพเจ้าจักกล่าวปักขมานัตและสโมธานมานัต ในที่สุดแห่งปริวาสกถาที่เหลือ.

[สุทนต์ปริวาส]

ปริวาสที่เหลือ ๒ อย่าง คือ สุทนต์ปริวาส ๑ สโมธาน-ปริวาส ๑.

ในปริวาส ๒ อย่างนั้น ที่ชื่อสุทนต์ปริวาส ได้แก่ ปริวาสที่ทรงอนุญาตในเรื่องนี้ว่า เตน โข ปน สมเยน อญฺญตโร ภิกฺขุ สมฺพหุลา สงฺฆาทิสฺสา อปฺตติโย อปฺนุโน โหติ, อปฺตติ-ปริยนฺตํ น ชานาติ รตฺติปริยนฺตํ นา ชานาติ. ดังนี้ ในที่สุด

แห่งการประพุดิมานัตที่ไม่เป็นธรรมข้างหน้า.

สุทนต์ปริวาสนั้น มี ๒ อย่าง คือ จุพสุทนต์ตะ ๑ มหา-
สุทนต์ตะ ๑ ก็สุทนต์ปริวาสนี้ทั้ง ๒ อย่าง สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้ไม่รู้
และระลึกไม่ได้ ซึ่งกำหนดราตรีทั้งสี่หรือบางราตรี และผู้มีความ
สงสัยในกำหนดราตรีนั้น. แต่ภิกษุจะรู้จำนวนที่สุดแห่งอาบัติว่า "เรา
ต้องอาบัติเท่านี้" หรือจะไม่รู้ก็ตาม นั้นไม่เป็นเหตุ ไม่เป็น
ประมาณ.

จุพสุทนต์ตะ ในสุทนต์ปริวาส ๒ อย่างนั้น ภิกษุใดแม่อัน
พระวินัยชราถามอยู่ว่า "ท่านรู้สึกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ตลอดวันหรือ
ปักษ์ หรือเดือน หรือปี โนนและโนนหรือ" ดังนี้ ตามลำดับ
ตั้งแต่อุปสมบทมา หรือทวนลำดับตั้งแต่วันที่บอกไปก็ดี จึงตอบว่า
"ทราบอยู่ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดกาลเพียงเท่านี้."

สุทนต์ปริวาสที่สงฆ์ให้แก่ภิกษุนั้น เรียกว่า "จุพสุทนต์ตะ."
ภิกษุผู้รับจุพสุทนต์ปริวาสนั้นอยู่ปริวาส พึ่งแล่งกาลเท่าที่ตนรู้สึก
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ออกเสีย พึ่งอยู่ปริวาสตลอดเดือน หรือ ๒ เดือน
ที่เหลือ.

[๓๐๕] ถ้ากำหนดไว้ว่า "เราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์เพียงเดือนเดียว
ได้รับปริวาสแล้ว, กำลังอยู่ปริวาสระลึกเดือนอื่นได้อีก พึ่งอยู่ปริวาส
ตลอดเดือนนั้นด้วยแท้, ไม่มีกิจที่จะต้องให้ปริวาสอีก.

ถ้ากำหนดไว้ว่า "เราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ ๒ เดือน" ได้รับปริวาส
แล้ว, แต่กำลังอยู่ปริวาส ทำความตกลงใจว่า "เราเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์

เพียงเดือนเดียวเท่านั้น" พึงอยู่ปรึวาสเพียงเดือนเดียวเท่านั้น. ไม่มีกิจที่จะต้องให้ปรึวาสอีก. จริงอยู่ ธรรมคาสุทนต์ปรึวาสนี้ เขยิบสูงขึ้นก็ได้ ลดต่ำลงก็ได้. นี้เป็นลักษณะของสุทนต์ปรึวาสนั้น.

ส่วนในการออกอาบัติอื่น มีลักษณะดังนี้ :-

ภิกษุใดทำวินัยกรรมว่า "ปิดไว้" สำหรับอาบัติที่มีได้ปิด, อาบัติของภิกษุนั้น ย่อมออก. ส่วนภิกษุใดทำวินัยกรรมว่า "ไม่ได้ปิด" สำหรับอาบัติที่ปิด, อาบัติของภิกษุนั้น ไม่ออก. ภิกษุใดทำวินัยกรรมว่า "ปิดไว้นาน" สำหรับอาบัติที่ปิดไว้ไม่นาน, อาบัติของภิกษุแม้นั้น ย่อมออก. ภิกษุใดทำวินัยกรรมว่า "ปิดไว้ไม่นาน" สำหรับอาบัติปิดไว้นาน, อาบัติของภิกษุแม้นั้น ไม่ออก. ภิกษุใดต้องอาบัติตัวเดียวทำวินัยกรรมว่า "หลายตัว," อาบัติของภิกษุแม้นั้น ย่อมออก เพราะเว้นอาบัติตัวเดียวเสียแล้ว หลายตัวก็มีไม่ได้. ฝ่ายภิกษุใดต้องอาบัติหลายตัว แต่ทำวินัยกรรมว่า "เราต้องอาบัติตัวเดียว," อาบัติของภิกษุแม้นั้น ไม่ออก.

มหาสุทนต์ตะ ฝ่ายภิกษุใด แม้พระวินัยชราตามอยู่โดยนัยอนุโลมและปฏิโลมตามที่กล่าวแล้ว ไม่รู้ ระลึกไม่ได้ซึ่งที่สุดแห่งราตรี หรือเป็นผู้มีความสงสัย สุทนต์ปรึวาสที่สงฆ์ให้แก่ภิกษุนั้น เรียกว่า "มหาสุทนต์ตะ." ภิกษุรับปรึวาสนั้นแล้ว พึงอยู่ปรึวาสนับราตรี ตั้งแต่วันที่รับจนถึงวันอุปสมบท.

มหาสุทนต์ตะนี้ เขยิบสูงขึ้นไม่ได้ แต่ต่ำลงได้ เพราะฉะนั้น ถ้ากำลังอยู่ปรึวาส [๓๑๐] ทำความตกลงใจในกำหนดราตรีไว้ว่า

"เมื่อเราต้อง (อาบัติ) เป็นเวลาเดือน ๑ หรือปี ๑; พึงอยู่ปริวาส เดือน ๑ หรือปี ๑, ส่วนบักษณะการขอและการให้ประวาสในมหา-
สุทนต์ปริวาสนี้ พึงทราบตามนัยที่มาในบาลีข้างหน้านั้นแล.

การสมทานวัตร ในที่สุดแห่งกรรมวาจา มานัตและอัพทาน มีนัยดังกล่าวแล้วนั่นเอง. นี้ชื่อว่าสุทนต์ปริวาส.

[สโมธานปริวาส]

ที่ชื่อสโมธานปริวาส มี ๓ อย่าง คือ โธธานสโมธาน ๑
อัคฆโมธาน ๑ มิสสกสโมธาน ๑.

โธธานสโมธาน บรรดาสโมธานปริวาส ๓ อย่างนั้น ที่ชื่อว่า
โธธานสโมธาน ท่านเรียกปริวาสที่สงฆ์พึงเลิก คือ ล้มวันที่ได้อยู่
ปริวาสแล้วเสีย ประมวลอาบัติที่ต้องภายหลังลงในกำหนดวันเดิมแห่ง
อาบัติเดิม ให้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติในระหว่างแล้วปิดไว้.

โธธานสโมธานปริวาสนั้น มาแล้วข้างหน้าในพระบาลีนั้นแล
โดยพิสดาร ตั้งต้นแต่คำนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระนั้นสงฆ์จงซัก
อุทายีภิกษุเขาหาอาบัติเดิม เพื่ออาบัติตัวหนึ่งในระหว่าง ชื่อว่า
สัตถุเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ อันปิดไว้ ๕ วัน แล้วให้สโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติเดิม.

ก็วินิจฉัยในโธธานสโมธานนี้ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุได้รับปริวาสเพื่ออาบัติที่ปิดแล้ว กำลังอยู่ปริวาส หรือ
เป็นมานัตตารหะ หรือกำลังประพฤติมานัต หรือเป็นอัพทานารหะ

ต้องอาบัติอื่นแล้วปิดไว้ เทหาราตรีของอาบัติเดิมหรือหย่อนกว่าก็ดี สงฆ์
พึงเลิกวันที่อยู่ปริวาสแล้ว และวันที่ประพฤตินั้นแล้วเหล่านั้นทั้งหมด
คือทำให้เป็นวันที่ใช้ไม่ได้ ประมวลอาบัติที่ต้องภายหลังลงในอาบัติเดิม
ให้ปริวาสแก่ภิกษุด้วยมุลาปฏิกัสสนะ.

ภิกษุนั้น [๓๑๑] พึงอยู่ปริวาสอีก ๑ ปักษที่เดียว, ถ้าอาบัติ
เดิมปิดไว้ ๑ ปักษ อันตราบัติปิดไว้ห่อมปักษ. แม้ถ้าอันตราบัติปิด
ไว้ ๑ ปักษ พึงอยู่ปริวาส ๑ ปักษเหมือนกัน. โดยอุบายนี้ พึงทราบ
วินิจฉัยจนถึงอาบัติเดิมที่ปิดไว้ ๖๐ ปี. จริงอยู่ ภิกษุผู้อยู่ปริวาส
ครบ ๖๐ ปี แม้เป็นมานัตตารหะแล้วปิดอันตราบัติไว้วันหนึ่ง ห่อม
เป็นผู้ควรอยู่ปริวาส ๖๐ ปีอีก. เมื่อภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า "ก็ถ้าว่า
อันตราบัติปิดไว้เกินกว่าอาบัติเดิมเล่า จะพึงทำอย่างไรในอาบัตินั้น ?"

พระมหาสมุทรเถระแก้วว่า "บุคคลนี้เป็นอเทกัจจะ, ธรรมคาบุคคล
ที่เป็นอเทกัจจะ ก็ควรให้ทำให้แจ้งแล้วปล่อยเสีย."

ฝ่ายพระมหาปทุมเถระแก้วว่า "เพราะเหตุไร บุคคลนี้จึงจะชื่อว่า
เป็นอเทกัจจะ? ธรรมคาว่า สมุจยักขันธกะนี้ ห่อมเป็นเหมือน
กาลที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังทรงตั้งอยู่.

ขึ้นชื่อว่าอาบัติ จะปิดไว้ก็ตาม มิได้ปิดไว้ก็ตาม ปิดไว้เท่ากัน
ก็ตาม หย่อนกว่าก็ตาม แม้ปิดไว้เกินกว่าก็ตาม; ข้อที่พระวินัยธร
เป็นผู้สามารถประกอบกรรมวาจา นั้นและ เป็นประมาณ ในการเชี่ยวชาญ
อาบัตินี้ เพราะเหตุนั้น อันตราบัติใดที่ปิดไว้เกินกว่า, พึงทำอันตราบัติ
นั้น ให้เป็นอาบัติเดิม ประมวลอาบัตินอกนี้ลงในอาบัติเดิมนั้นให้

ปริวาส." นี้ชื่อโอฆานสโมธาน.

อักษสโมธาน ที่ชื่ออักษสโมธาน คือ บรรดาอาบัติมากมาย
อาบัติเหล่าใด จะเป็น ๑ ตัวก็ดี ๒ ตัวก็ดี ๓ ตัวก็ดี มากมายก็ดี ที่
ปิดไว้นานกว่าอาบัติทุก ๆ ตัว, สงฆ์ประมวลด้วยค่าแห่งอาบัติเหล่านั้น
ให้ปริวาสเพื่ออาบัติที่เหลือ ซึ่งปิดไว้หย่อนกว่า ด้วยอำนาจกำหนด
ราตรีแห่งอาบัติเหล่านั้น นี้เรียกว่า อักษสโมธาน.

อักษสโมธานนั้น [๓๑๒] ได้มาข้างหน้าแล้วในบาลี โดยนัย
เป็นต้นว่า "ก็โดยสมณนั้นและ ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติสังฆาทิเสส
มากมาย, อาบัติตัวหนึ่งปิดไว้ ๑ วัน อาบัติตัวหนึ่งปิดไว้ ๒ วัน."

ถามว่า "ก็อาบัติของภิกษุใคร่ยตัวปิดไว้ ๑๐ วัน แม้อีกร้อย
ตัวก็ปิดไว้ ๑๐ วัน นับอย่างนี้รวม ๑๐ ครั้ง จึงเป็นอาบัติพันหนึ่ง
ปิดไว้ร้อยวัน, ภิกษุนั้น จะพึงทำอะไร?"

พึงประมวลอาบัติทั้งหมดอยู่ปริวาส ๑๐ วัน. แม้วันทั้งร้อยยอม
เป็นวันซึ่งภิกษุต้องอยู่ปริวาสจริง ๆ ด้วย ๑๐ วัน หนเดียวเท่านั้น
ด้วยประการฉะนี้.

จริงอยู่ แม้อันนี้ พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้แล้วว่า "ปาริ-
วาสกภิกษุปิดอาบัติพันตัวไว้ร้อยราตรี อยู่ปริวาส ๑๐ ราตรี พึงพ้นได้
ปัญหานี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว." นี้ชื่ออักษสโมธาน.

มิสสกสโมธาน ที่มีชื่อมิสสกสโมธาน ได้แก่ ปริวาสที่สงฆ์รวม
อาบัติต่าง ๆ วัตถุเข้าด้วยกันให้.

ในมิสสกสโมธานนั้น มีนัยดังนี้ :-

ฟังให้ภิกษุนั้นขอ ๓ ครั้งว่า อหิ ภนฺเต สมฺพหฺลา สงฺมา-
ทิสฺสา อปฺตฺติโย อปฺชฺชึ เอกํ สุกฺวิสฺสุจฺจึ เอกํ กายสํสฺคฺคํ
เอกํ ทฺวฺงฺกุจฺจุลฺลาจํ เอกํ อตฺตกามํ เอกํ สยฺจริตํ เอกํ กุฎฺฐิการิ
เอกํ วิหารการิ เอกํ ทฺวฺงฺกุทฺถสํ เอกํ อญฺญภาคิยํ เอกํ สงฺฆเมทกํ
เอกํ เกทานวุตฺตกํ เอกํ ทฺพฺพจํ เอกํ กุลทฺวฺสํ, โสหิ ภนฺเต
สงฺฆํ ตาสํ อปฺตฺติณํ สโมชานปริวาสํ ยาจามิ. ดังนี้ แล้วฟัง
ให้ปริวาสด้วยกรรมวาจาสมควรแก่คำขอนั้น.

ก็ในมิสสกสโมชานนี้ สมควรแท้ที่จะแต่งกรรมวาจาประกอบ
ด้วยอำนาจวัตถุบ้าง ด้วยอำนาจโคตรบ้าง ด้วยอำนาจเชื้อบ้าง ด้วย
อำนาจอาบัติบ้าง ตามนัยที่กล่าวแล้วในหนหลังนั้นแล อย่างนี้ว่า
สงฺฆาทิสฺสา อปฺตฺติโย อปฺชฺชึ นานาวตฺตุกาโย ดังนี้ก็ได้ ว่า
สงฺฆาทิสฺสา อปฺตฺติโย อปฺชฺชึ ดังนี้ก็ได้. นี้ชื่อว่า มิสสกสโมชาน.

[๓๑๓] ส่วนกถาแสดงเรื่องมีอาทิ คือ วัตรที่เก็บและมิได้เก็บ
ในที่สุดแห่งกรรมวาจาให้ปริวาสทั้งปวง ฟังทราบตามนัยก่อนนั้นแล.

ปริวาสกถา จบ.

[ปัจจนานต์]

บัดนี้ถึงโอกาสแห่งคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่า "ข้าพเจ้าจักกล่าว
ปัจจนานต์ และสโมชานมานต์ ในที่สุดแห่งปริวาสกถาที่เหลือ"
เพราะฉะนั้น มานต์ ๒ อย่างนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าว.

มานต์ที่สงฆ์ฟังให้แก่ภิกษุณี ชื่อปัจจนานต์. ก็ปัจจนานต์นั้น
สงฆ์ฟังให้ถึงเดือนเท่านั้น ทั้งอาบัติที่ปิด ทั้งอาบัติที่มีได้ปิด. จริงอยู่

ค่านี้อันผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า "ภิกษุณีผู้ล่วงครุธรรม ฟังประพจน์
ปีกขมานัตในอุกโศสงฆ์."

ก็ปีกขมานัตนั้น อันนางภิกษุณีทั้งหลาย ฟังชำระสีมาของตน
ให้หมดจดแล้วไว้ในวิหารสีมา หรือเมื่อไม่อาจชำระวิหารสีมาให้หมดจด
ฟังให้ประชุมคณะจตุวรรค โดยกำหนดอย่างต่ำที่สุดแล้วไว้ในฉันทสีมา
ก็ได้.

ถ้ามีอาบัติตัวเดียว, ฟังแต่กรรมวาจาประกอบด้วยอำนาจอาบัติ
ตัวเดียว, ถ้ามีอาบัติ ๒ ตัว หรือ ๓ ตัว หรือมากมาย มีวัตถุเดียว
หรือต่าง ๆ วัตถุกัน, ฟังถือเอาวัตถุ โศทร นาม และอาบัติที่ตน
ปรารถนา แต่งกรรมวาจาประกอบด้วยอำนาจแห่งอาบัติเหล่านั้น ๆ.

อุทาหรณ์ที่พอเป็นทาง ด้วยอำนาจอาบัติตัวเดียว ในปีกขมานัตนั้น
ดังนี้ :-

นางภิกษุณีผู้ต้อง (อาบัติ) แล้วนั้น ฟังเข้าไปหาภิกษุณีสงฆ์
ทำอุตราสังค์เฉียงบ่าข้างหนึ่ง ไว้ให้นางภิกษุณีทั้งหลายผู้แก่กว่า
นั่งกระโห่งประคองอัญชลีกล่าวอย่างนี้ว่า **อหิ อยฺเย เอกิ อาปตฺตี**
อาปหฺวี คามนฺตรํ, สาหฺช อยฺเย สงฺฆํ เอกิสฺสา อาปตฺติยา
คามนฺตราย ปกฺขมานตฺตํ ยาจามิ. ครั้นให้ขอ ๓ ครั้งอยู่นั้นแล้ว
นางภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถ ฟังประกาศให้สงฆ์ทราบ ว่า "ข้าแต่
แม่เจ้า ของสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า [๓๑๔] นางภิกษุณีชื่อนี้รูปนี้ ต้อง
อาบัติตัว ๑ ชื่อคามันตรา, เธอขอปีกขมานัตต่อสงฆ์ เพื่ออาบัติ
ตัว ๑ ชื่อคามันตรา ถ้าความพร้อมพรั่งของสงฆ์ถึงที่แล้ว, สงฆ์ฟัง

ให้ปักขมานัต เพื่ออาบัติตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา แก่นางภิกษุณีชื่อนี้
นี่เป็นวาจาประกาศให้รู้. ข้าแต่แม่เจ้า ขอสงฆ์ฟังข้าพเจ้า นาง
ภิกษุณีชื่อนี้ ต้องอาบัติตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา, เธอขอปักขมานัต
ต่อสงฆ์เพื่ออาบัติตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา สงฆ์ให้ปักขมานัต เพื่ออาบัติ
ตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา แก่นางภิกษุณีชื่อนี้; การให้ปักขมานัต เพื่อ
อาบัติตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา แก่นางภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแก่แม่เจ้ารูปใด
แม่เจ้ารูปนั้นพึงนี้; ไม่ชอบแก่แม่เจ้ารูปใด แม่เจ้ารูปนั้นพึงพูด,
ข้าพเจ้ากล่าวความนี้ เป็นครั้งที่ ๒ ฯลฯ เป็นครั้งที่ ๓. ข้าแต่แม่เจ้า
ขอสงฆ์ฟังข้าพเจ้า ฯลฯ ปักขมานัตเพื่ออาบัติตัว ๑ ชื่อคัมมัตรา
สงฆ์ให้แล้วแก่นางภิกษุณีชื่อนี้ ชอบแก่สงฆ์; เหตุนั้น จึงนี้ ข้าพเจ้า
ทรงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้."

ในที่สุดแห่งกรรมวาจา นางภิกษุณีผู้มานัตตจาริกานั้น พึง
สมาทานวัตรแล้ว พึงบอกแก่สงฆ์ ตามนัยที่กล่าวแล้วในภิกษุ-
มานัตตกถานั้นแล ใครจะเก็บวัตรอยู่ พึงเก็บในท่ามกลางสงฆ์นั้น
นั้นแลก็ได้ เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายลึกลงไปเสียแล้ว พึงเก็บในสำนัก
นางภิกษุณีรูปเดียว หรือในสำนักนางภิกษุณีผู้เป็นเพื่อน ตามนัยที่กล่าว
แล้วก็ได้.

อนึ่ง พึงบอกเก็บในสำนักนางภิกษุณีอื่นผู้เป็นอาคันตุกะ. จำเดิม
แต่เวลาที่เก็บวัตรไป ตั้งอยู่ในฐานผู้ปกตัตต์. แต่เมื่อสมาทานใหม่จะ
รับอรุณ ไม่ได้เพื่ออยู่ในสำนักนางภิกษุณีทั้งหลายเป็นแท้.

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า "ปักขมานัตอันนาง

ภิกษุณีพึงประพตฺติในอุทฺตองฺ." เพราะฉะนั้น อาจารย์และอุปัชฌาย์
ของนางภิกษุณีผู้มานัดตจาริกานั้น พึ่งไปยังวัดแล้วบอกพระมหาเถระ
หรือภิกษุผู้เป็นธรรมกถิกรูป ๑ ซึ่งตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งผู้สงเคราะห์ว่า
"วินัยกรรมที่จะพึงทำแก่นางภิกษุณีรูป ๑ มีอยู่, พระผู้เป็นเจ้าของโปรด
ส่งภิกษุ ๔ รูป ไปในสถานที่ทำวินัยกรรมนั้นของเราทั้งหลายเถิด
พระมหาเถระหรือภิกษุผู้เป็นธรรมกถิก จะไม่ทำการสงเคราะห์ไม่ได้,
ต้องบอกว่า "เราจัดส่งไปให้."

[๓๑๕] ในกรุนทีแก้วว่า "นางภิกษุณีผู้ปกตัตต์ ๔ รูป พึ่ง
พานางภิกษุณีผู้ประพตฺติมานัดออกไปแต่ภายในอรุณ ให้เกิน ๒
เลทฑุบาทแต่อุปจารบ้านออกไป แวะออกจากทางใหญ่ นั่งในที่
ซึ่งกอไม้และรั้วเป็นต้นกำลังไว้. พึ่งให้เกิน ๒ เลทฑุบาท แม้แต่
อุปจารแห่งวัดออกไป, ฝ่ายภิกษุผู้ปกตัตต์ ๔ รูป พึ่งไปในที่นั้น.
ก็แลครั้งไปแล้ว ไม่พื่อนั่งในที่เดียวกับนางภิกษุณีทั้งหลาย พึ่งหลีก
ไปนั่งในที่ไมไกลกัน."

ส่วนในมหาปัจจริเป็นต้นแก้วว่า "เมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายก็ควร
ชวนอุบาสิกา ๑ คน หรือ ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ฉลาดไปด้วย เพื่อประโยชน์
แก่การรักษาตน ฝ่ายภิกษุทั้งหลายพึงชวนอุบาสก ๑ คน หรือ ๒ คน
ไปด้วย เพื่อประโยชน์แก่การรักษาตน."

เฉพาะในกรุนทีแก้วว่า "จะละอุปจารแห่งสำนักภิกษุณีและวัด
ของภิกษุ ก็ควร," ไม่แก้วว่า "จะละอุปจารแห่งบ้าน ก็ควร." ครั้น
ภิกษุทั้งหลายและนางภิกษุณีทั้งหลาย นั่งแล้วอย่างนั้น นางภิกษุณี

นั้นพึงสมาทานวัตรว่า มานตุตฺ สมาทิยามิ วตุตฺ สมาทิยามิ
แล้วพึงบอกแก่ภิกษุสงฆ์ก่อนอย่างนี้ว่า อหํ อยุเย เอกํ อาปตุตฺตี
อาปชฺชึ คามนุตรํ, สาทํ สงฺฆํ เอกิสฺสา อาปตุตฺติยา คามนุตราย
ปกฺขมานตุตฺ ยาจิ. ตสฺสา เม สงฺโฆ เอกิสฺสา อาปตุตฺติยา
คามนุตราย ปกฺขมานตุตฺ อทาสิ. สหํ ปกฺขมานตุตฺ จรามิ.
เวทियามหํ อยุเย, เวทียตฺติ มํ สงฺโฆ ชาเรตุ.

ภายหลัง พึงไปบอกในสำนักภิกษุสงฆ์อย่างนี้ว่า อหํ อยุเย เอกํ
อาปตุตฺตี อาปชฺชึ คามนุตรํ ฯ เป ฯ เวทियามหํ อยุเย, เวทียตฺติ มํ
สงฺโฆ ชาเรตุ.

แม้ในปัจจุমানันต์นี้ นางภิกษุณีจะบอกด้วยภาษาใดอย่างหนึ่ง
ก็ควร. พึงนั่งบอกในสำนักแห่งภิกษุสงฆ์เท่านั้น. จำเดิมแต่กาลที่
บอกแล้วไป จึงควรไปสู่สำนักแห่งภิกษุทั้งหลาย, ถ้าที่นั่นเป็นที่ประกอบ
ด้วยความรังเกียจ, ภิกษุณีทั้งหลายจำนงเฉพาะสถานแห่งภิกษุทั้งหลาย
ในที่เท่านั้น; [๓๑๖] ภิกษุทั้งหลายพึงคอยอยู่.

ถ้าภิกษุ หรือภิกษุณีรูปอื่น มายังที่นั่น, เมื่อเห็นต้องบอก,
ถ้าไม่บอก เป็นรัตติเจต, และเป็นทุกกฏเพราะวัตตเภท. ถ้าเมื่อ
นางภิกษุณีผู้มานัตตจาริกา ไม่รู้ ภิกษุ หรือภิกษุณีอื่นล้าอุปจาร
เข้ามาอย่างนั้นแล้ว ไปเสีย, เป็นแต่รัตติเจต ไม่เป็นทุกกฏเพราะ
วัตตเภท. ถ้านางภิกษุณีทั้งหลายเป็นผู้ประสงค์จะรับไปก่อน เพื่อ
ทำวัตรแก่อุปัชฌาย์เป็นต้น พึงเว้นนางภิกษุณีไว้ ๑ รูป เพื่อป้องกัน
รัตติวิปวาสาบัติ คณโฆหายนาบัติ และคามันตราบัติ จึงไป. เมื่อ

อรุณขึ้นแล้ว นางภิกษุณีนั้น พึงเก็บวัตรในสำนักนางภิกษุณีรูปนั้น.
นางภิกษุณีนั้น พึงประพฤติมานัตครบ ๑๕ ราตรีไม่ขาดด้วยอุบายนี้.
ฝ่ายนางภิกษุณีผู้มีได้เก็บวัตร พึงประพฤติชอบตามนัยที่กล่าวแล้วใน
ปารีวาสิกขันธะนั้นแล.

ส่วนเนื้อความที่แปลกัน มีดังต่อไปนี้ :-

ในคำว่า "พึงบอกแก่อาคันตุกะ" นี้ มีวินิจฉัยว่า ในปุเรกัต
หรือปัจฉากัต ภิกษุ หรือภิกษุณีทั้งหลายมีประมาณเท่าใดมาสู่บ้านนั้น,
ควรบอกทั้งหมด. เมื่อไม่บอก เป็นรัตติเจตด้วย เป็นทุกกฏเพราะ
วัตตเจตด้วย, แม้อ้าภิกษุบางรูปล้ำคามูปจารนั้น เข้ามาในราตรีแล้ว
ไปเสีย เป็นรัตติเจตเท่านั้น, ย่อมพ้นจากวัตตเจต เพราะความ
ไม่รู้เป็นปัจจัย.

ส่วนในกรุนที่เป็นต้นแก้วว่า "วัตรที่นางภิกษุณีมิได้เก็บ บัณฑิต
พึงกล่าว ตามนัยที่กล่าวแล้วในวัตรของภิกษุทั้งหลาย," คำนั้น
ปรากฏว่าสมควรยิ่ง เพราะวัตรทั้งหลายมีปรีวาสวัตรเป็นต้น ท่าน
กำหนดด้วยอุปจารสีมา. พึงบอกในวันอุโบสถ. พึงบอกในวันปวารณา.
ต้องบอกทุกวัน แก่ภิกษุ ๔ รูป และนางภิกษุณี ๔ รูป ถ้าภิกษาจาร
ในบ้านนั้น ทัวถึงแก่ภิกษุทั้งหลายด้วย. ภิกษุเหล่านั้น ๔ รูปพึงไป
ในบ้านนั้นทีเดียว.

ถ้าไม่ทั่วถึง [๓๑๗] ภิกษุทั้งหลายแม้ไปในที่อื่นแล้วจึงมาใน
บ้านนั้นต้องแสดงตนไป. หรือพึงทำที่สังเกตไว้ภายนอกบ้านว่า "ท่าน
จะพบพวกเราในที่ชื่อโน้น." นางภิกษุณีนั้นพึงไปสู่ที่หมายไว้แล้วบอก,

ไม่พบในที่หมายไว้ ต้องไปวัดแล้วบอก, ต้องบอกภิกษุทุกรูปในวัด ถ้าไม่อาจบอกทั่วทุกรูปได้, ต้องอยู่นอกอุปัชฌาย์มาแล้ววานนาง ภิกษุณีทั้งหลายไปแทน. ฟังบอกแก่ภิกษุ ๔ รูปซึ่งนางภิกษุณีเหล่านั้น นำมา. ถ้าวัดอยู่ไกลทั้งนารังเกียจ, ฟังชวนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย ไปด้วย.

ก็ถ้านางภิกษุณีนี้อยู่ตามลำพัง, ย่อมต้องอาบัติเพราะรัตติวิป-
वास; เพราะเหตุนี้ สงฆ์ฟังสมณินางภิกษุณีผู้ปกตัตตรูป ๑ ให้
แก่นางภิกษุณีนั้น เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ในที่มุงอันเดียวกัน. นาง
ภิกษุณีประพฤตินั้นไม่ขาด อย่างนั้นแล้ว ฟังทำอัชฌาตามนัยที่
กล่าวแล้วในภิกษุสงฆ์ ซึ่งมี ๒๐ รูปเป็นคณะนั้นแล.

ในกรณที่แก้ว่า "ถ้ากำลังประพฤตินั้น ต้องอันตราบัติ สงฆ์
ฟังชักเข้าหาอาบัติเดิมแล้ว ให้มานัดเพื่ออาบัตินั้น." นี้ชื่อว่าปักขมานัต.

[สโมธานมานัต]

ส่วนสโมธานมานัต มี ๓ อย่าง คือ โธธานสโมธาน ๑ อัคฌ-
สโมธาน ๑ มิสสกลสโมธาน ๑.

ใน ๓ อย่างนั้น มีชื่อโธธานสโมธาน ได้แก่ มานัตที่พระผู้มี-
พระภาคทรงอนุญาตไว้ข้างหน้า สำหรับพระอุทายีเถระ ผู้กำลังอยู่
ปรินิพพานเพื่ออาบัติที่ปิดไว้ ๕ วัน ต้องอันตราบัติในปรินิพพาน และใน
ฐานะที่เป็นผู้ควรแก้มานัต ถูกสงฆ์ชักเข้าหาอาบัติเดิม (โดยบาลี)
ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากระนั้น สงฆ์จงให้มานัต ๖ ราตรี เพื่ออาบัติ ๓
ตัว แก่ภิกษุอุทายี" ดังนี้.

จริงอยู่ มานัตชนิดนี้ สงฆ์เลิกแล้วที่อยู่วิหารแล้วเสียด้วย
มุลายปฏิกัสนะซ้ำ ๆ กัน [๓๑๘] ประมวลให้พร้อมกับอาบัติเดิม
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า "โอชานสโมชาน."

ส่วนในกรณที่แก้ว่า "มานัตที่สงฆ์พึงให้แก่ภิกษุผู้อยู่สโมชาน-
ปริวาสแล้ว ชื่อว่าสโมชานมานัต" แม้คำนั้น ก็ถูกโดยปริยายนั้น.

ส่วนอักษสโมชานและมิตสกสโมชาน ท่านเรียกเฉพาะมานัตที่สงฆ์
พึงให้ในที่สุดแห่งอักษสโมชานปริวาสและมิตสกสโมชานปริวาส.

อักษสโมชานและมิตสกสโมชานนั้น พึงประกอบให้ตามทำนอง
กรรมวาจาแห่งปริวาส.

คำใดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ว่า "ปริวาสและมานัต" พระผู้มี-
พระภาคตรัสไว้ในบาลีโดยอาการมากมาย ตามนัยมีคำว่า 'ภิกษุ
ทั้งหลาย ถ้ากระนั้นสงฆ์จงให้ปริวาส ๑ วัน เพื่ออาบัติ ๑ ตัว ชื่อ
สัตตเจตนิกาสุกกวิตถุญฺญิ ซึ่งปิดไว้วันเดียว แก่ภิกษุอุทายิเถติ' ดังนี้เป็น
อาทิ, วินิจฉัยอย่างนี้ ที่ท่านกล่าวไว้ในอาคตสถานแห่งปริวาสและ
มานัตนั้น ย่อมถึงความพิสดารเกินไปเหมือนในบาลี, ทั้งเป็นวินิจฉัย
ที่ใคร ๆ ไม่อาจกำหนดได้โดยง่าย, เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจักประมวล
ปริวาสและมานัตนั้น แสดงในอธิการนี้ที่เดียว" ดังนี้ คำนี้ทั้งเป็นอัน
ข้าพเจ้าให้สำเร็จพร้อมโดยอธิบาย ด้วยคำมีประมาณเท่านี้.

บัดนี้ พระบาลีนี้ใด อันพระผู้มีพระภาคตรัสก่อน ด้วยอำนาจ
อาบัติตัวเดียวที่มีได้ปิด, พระบาลีนั้น มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.

เบื้องหน้าแต่นั้น พระผู้มีพระภาคตรัสปริวาสไว้ในพระบาลี ด้วย

อำนาจแห่งอาบัติที่ปิดไว้ ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วันเท่านั้น แล้วทรง
แสดงอันตราบัติ จำเดิมแต่ปริวาสเพื่ออาบัติที่ปิดไว้ ๕ วัน.

ก็พระอุทายีต้องอาบัตินั้นแล้ว ย่อมจัดเป็นผู้ควรแก่มุลาชปฏิบัติ-
กัสนะ; เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตมุลาชปฏิบัติกัสนะ
ในอาบัติที่ปิดไว้ ๕ วันเหล่านั้น แก่พระอุทายีนั่น.

แต่ถ้าเธอเก็บวัตรแล้วต้องโทษ ย่อมเป็นผู้ไม่สมควรแก่มุลาช-
ปฏิบัติกัสนะ.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุที่เธอมิได้ตั้งกำลังอยู่ปริวาส เธอตั้งอยู่ในฐานะเป็นผู้
ปกตัตต์แล้วต้อง เธอพึงควรแยกประพฤติมานัตเพื่ออาบัตินั้น. [๓๑๕]
ถ้าเธอผู้เก็บวัตรต้องอาบัติแล้วปิดไว้โทษ ต้องอยู่ปริวาสด้วย.

เมื่อมุลาชปฏิบัติกัสนะที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ อันสงฆ์ทำแล้ว,
วันที่เธออยู่ปริวาสแล้วทั้งหลาย ย่อมเป็นอันเลิกสัมไปแท้.

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอันตราบัติในปริวาสแล้ว ทรงแสดง
อันตราบัติแห่งภิกษุผู้ควรแก่มานัตอีก แล้วจึงตรัสมุลาชปฏิบัติกัสนะ
ด้วยประการฉะนี้.

จริงอยู่ เมื่อมุลาชปฏิบัติกัสนะนั้น อันสงฆ์ทำแล้ว, วันที่อยู่
ปริวาสแล้วทั้งหลาย ย่อมเป็นอันเลิกสัมไปแท้. ลำดับนั้น จึงทรง
แสดงสโมธานมานัต เพื่ออาบัติทั้ง ๓ ตัวนั้น แห่งภิกษุผู้อยู่ปริวาส
เสร็จแล้ว. ลำดับนั้น ได้ทรงแสดงอันตราบัติของภิกษุผู้มานัตจาริกะ
แล้ว ตรัสมุลาชปฏิบัติกัสนะ.

ก็ครั้งเมื่อมุลายปฏิกัสนะนั้น อันสงฆ์ทำแล้ว; วันที่ประพุดิมนัต
แล้วก็ดี วันที่อยู่ปริวาสแล้วก็ดี ย่อมเป็นอันเลิกล้มไปแท้. ลำดับนั้น
ทรงแสดงอันตราบัติแห่งภิกษุผู้ควรแก่อัพทานแล้วตรัสมุลายปฏิกัสนะ.

ครั้งเมื่อมุลายปฏิกัสนะเมื่อนั้น อันสงฆ์ทำแล้ว, วันที่อยู่ปริวาส
และประพุดิมนัตแล้ว เหล่านี้ทั้งหมด ย่อมเป็นอันเลิกล้มไปแท้.
เบื้องหน้าแต่นั้น ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดงอัพทานกรรม.

กรรมวาจา ๕ ชนิด ด้วยอำนาจแห่งอาบัติ ที่ปิดไว้วันเดียวเป็นต้น
กรรมวาจา ๔ ชนิด ด้วยอำนาจแห่งอันตราบัติทั้งหลาย รวมเป็นกรรม
วาจา ๙ ชนิด เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วในปัจฉิมนวาร
ด้วยประการฉะนี้.

เบื้องหน้าแต่นั้น ทรงแสดงสโมธานปริวาสและสโมธานมานัต
ด้วยอำนาจแห่งอันตราบัติที่ปิดไว้ ๕ วัน จำเดิมแต่ภายในแห่งปริวาส
เพื่ออาบัติที่ปิดไว้ปีกษ ๑.

ก็ในอริการว่าด้วยสโมธานปริวาสและสโมธานมานัตนี้ เมื่อสงฆ์
ทำมุลายปฏิกัสนะเพื่ออาบัติที่ต่อง แม้ในเวลาที่เป็นมานัตจาริกะและ
เป็นมานัตตารหะ วันที่ประพุดิมนัตแล้วก็ดี วันที่อยู่ปริวาสเสร็จแล้วก็ดี
เป็นอันเลิกล้มไปทั้งหมดทีเดียว.

เพราะเหตุไร ?

เพราะเหตุที่ปิดอันตราบัติไว้. ด้วยเหตุนี้แล พระผู้มีพระภาค
จึงตรัสคำว่า "สงฆ์จงชักเข้าหาอาบัติเดิม จงให้สโมธานปริวาส
เพื่ออาบัติเดิมแล้ว จงให้มานัต ๖ ราตรี."

[๓๒๐] เบื้องหน้าแต่นั้น ทรงประกอบอันตราบัติทั้งปวงแสดง
อัปทานกรรม ให้จบเรื่องแห่งอาบัติชื่อ สัตถุเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิ.

ลำดับนั้น ทรงแสดงนัย ๒ อย่าง คือ เอกาปัตติมูลนัย ๑
อาปัตติวัชชนกนัย ๑ แล้วทรงแสดงอัคฆสโมธานปริวาส.

แต่นั้น ทรงแสดงเรื่องอาบัติที่ภิกษุแก้งไม่บอกแล้ว ทรงตั้ง
บาลีโดยนัยมีคำว่า **อิช ปน ภิกขเว** เป็นต้น เพื่อแสดงกรรมที่จะพึง
กระทำสำหรับอาบัติที่ภิกษุมิได้บอก ด้วยความไม่แก้งไม่รู้สึกระลึก
ไม่ได้ และความเป็นผู้มีความสงสัย ในเมื่อลัทธิธรรมหรือความรู้สึก
ความระลึกได้ และความเป็นผู้ไม่มีความสงสัย เกิดขึ้นบ้างในภายหลัง.

ลำดับนั้น ทรงตั้งบาลีเหมือนอย่างนั้น เมื่อแสดงข้อที่อาบัติ
ทั้งหลาย ซึ่งปิดไว้ด้วยความไม่รู้สึกระลึกไม่ได้ และความเป็นผู้มี
ความสงสัย ไม่เป็นอันปิด.

ลำดับนั้น ทรงแสดงเรื่องขอปริวาสเดือน ๑ เพื่ออาบัติ ๒ ตัว
ปิดไว้ ๒ เดือน แล้วทรงตั้งบาลีโดยนัยหนหลังนั้นแล เพื่อแสดงกรรม
ที่จะพึงกระทำ สำหรับเดือนนอกนี้ ซึ่งไม่ได้บอก ด้วยไม่ได้แก้ง
ไม่รู้สึกระลึกไม่ได้ และความเป็นผู้มีความสงสัย ในเมื่อลัทธิธรรม
เป็นต้นเกิดขึ้นในภายหลัง และเพื่อแสดงข้อที่เดือนซึ่งปิดไว้ ด้วยความ
ไม่รู้สึกระลึกไม่ได้ และความเป็นผู้มีความสงสัย ไม่เป็นอันเปิด.

ลำดับนั้น ทรงแสดงสุทนต์ปริวาสโดยนัยมีคำว่า **อาปตติ**
ปริยнутุ น ชานาติ รตติปริยнутุ น ชานาติ เป็นอาทิ.

เบื้องหน้าแต่นั้น ทรงตั้งบาติเพื่อทำปาริวาสิกภิกษุให้เป็นตัวอย่าง แสดงข้อปฏิบัติในคำว่า "สึกแล้วอุปสมบทใหม่" เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น ในบทว่า "ต้องอาบัติสังฆาทิเสสหลาย ในระหว่าง กำหนดนับได้ 'ไม่ได้ปิดไว้'" เป็นต้น มีความว่า กำหนด นับได้ด้วยอำนาจกำหนดอาบัติ และไม่ได้ปิดไว้.

สองบทว่า **ปจฺฉิมสฺมึ อปตฺติกฺขนุเช** คือกองอาบัตินั้นคงเป็น อันเดียวกัน, แต่เพราะปกปิดไว้ในภายหลัง ท่านจึงกล่าวว่า "ในกอง อาบัติซึ่งมีในภายหลัง." [๓๒๑] ถึงในคำว่า **ปฺริมสฺมึ** นี้ ก็มีนัย เหมือนกัน.

คำว่า **วตฺตลิตฺตา สมฺภินฺนา** นี้ เป็นคำมักเรียกอาบัติทั้งหลาย ที่เป็นสภากันและที่เป็นวิสภากันนั่นเอง.

เบื้องหน้าแต่นั้น ตรัสคำว่า **เทว ภิกฺขุ** เป็นต้น เพื่อแสดง ข้อปฏิบัติในภิกษุผู้ปิดไว้.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **มิสฺสกั** ได้แก่ สังฆาทิเสส ที่เจือ ด้วยลหุกาบัติ มีอุลลัจจัย เป็นต้น.

บทว่า **สุทฺธกั** ได้แก่ สังฆาทิเสส เว้นกองลหุกาบัติเสียทั้งนั้น.

เบื้องหน้าแต่นั้น ตรัสคำว่า **อิธ ปน ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺพหฺลฺลา สงฺหาติเสสา** เป็นต้น เพื่อแสดงข้อที่อาบัติเหล่านั้นไม่พ้องกันและ พ้องกัน.

บทใด ๆ ที่ชื่อว่า 'ไม่ชัดเจน' โดยพยัญชนะหรือโดยอธิบาย ย่อม ไม่มีในคำนั้น...

ประโยชน์ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จตุวรรค วรรณา - หน้าที่ 474

เพราะฉะนั้น คำนั้นและคำทั้งปวงที่ไม่ได้กล่าวไว้แต่ก่อนนี้ พึง
ทราบตามแนวแห่งพระบาลีนั้นแล ด้วยประการฉะนี้.

สมุจยักขันธก วรรณา จบ.

[๓๒๒] สมถักขันธก วรรณา

[สัมมุขาวินัย]

วินิจฉัยในสมถักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

พระผู้มีพระภาคทรงวางบทมาติกา ๖ มีคำว่า **อธมฺมวาที ปุคฺคโล** เป็นต้น ตรัสความพิสดารโดยนัยมีคำว่า **อธมฺมวาที ปุคฺคโล ธมฺมวาที ปุคฺคัลลํ สลฺยาเปติ** เป็นต้น.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **สลฺยาเปติ** ได้แก่ กล่าวถ้อยคำที่ สัมกับเหตุ ชูให้ยินยอม.

บทว่า **นิชฺคาเปติ** คือธรรมวาทีบุคคลนั้นจะจ้องดู คือเล็งแล เนื้อความนั้น ด้วยประการใด, ย่อมทำด้วยประการนั้น.

สองบทว่า **เปกฺขเขตติ อณุเปกฺขเขตติ** คือธรรมวาทีบุคคลนั้นจะเพ่ง เล็งและเพ่งเล็งบ่อย ๆ ซึ่งเนื้อความนั้น ด้วยประการใด, ย่อมทำด้วย ประการนั้น.

สองบทว่า **ทสฺสเสติ อนุทสฺสเสติ** เป็นคำบรรยายแห่งสองบท ว่า **เปกฺขเขตติ อณุเปกฺขเขตติ** นั้นแล.

สองบทว่า **อธมฺมเมเน วูปสมติ** มีความว่า เพราะเหตุที่ธรรม วาทีบุคคลนั้น ยังธรรมวาทีบุคคลนั้นให้หลงแล้ว แสดงธรรมนั่นเอง โดยนัยมีอาทิว่า "นี่เป็นธรรม," อธิกรณ์จึงชื่อว่าระงับโดยธรรม.

สองบทว่า **ขมุเมเน วูปสมติ** มีความว่า เพราะเหตุที่ธรรมวาทีบุคคล ไม่ยังอธรรมวาทีบุคคลให้หลงแสดงธรรมนั่นเอง โดยนัยมีคำว่า "นี่เป็นธรรม" เป็นต้น. อธิกรณ์จึงชื่อว่าระงับโดยธรรม.

[สตีวินัย]

ในคำว่า **ปลงฺจิมานิ ภิกฺขเว ขมุมิกาณิ สตีวินยสุส ทานานิ** นี้ การให้มี ๕ อย่างนี้ คือ ให้แก่ภิกษุผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ ๑ ให้แก่ภิกษุอุกโฆท ๑ ให้แก่ภิกษุผู้ขอ ๑ สงฆ์ให้เอง ๑ สงฆ์พร้อมเพรียงกันตามธรรมให้ ๑.

ในคำว่า **ปลงฺจิมานิ ภิกฺขเว** เป็นต้นนี้ มีอธิบายดังนี้ว่า "อันการให้สตีวินัย ๕ นี้ ภิกษุยอมได้ด้วยอำนาจองค์หนึ่ง ๆ หามิได้, เพราะฉะนั้น คำนั้นจึงเป็นสักว่าเทศนาเท่านั้น. แต่การให้สตีวินัยประกอบด้วยองค์ ๕ จึงชอบธรรม."

[๓๒๓] ก็แล บรรดาบทเหล่านั้น พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า **อนฺวทฺตฺติ** ได้แก่ โฆท. บทที่เหลือตั้งทั้งนั้น.

อนึ่ง สตีวินัยนี้ พึงให้แก่พระจีณาสพเท่านั้น, ไม่พึงให้แก่ภิกษุอื่น โดยที่สุดแม้เป็นพระอนาคามี.

ก็สตีวินัยนั้นแล พึงให้แก่พระจีณาสพซึ่งถูกภิกษุอื่น โฆทเท่านั้น ไม่พึงให้แก่พระจีณาสพผู้ไม่ถูกโฆท.

ก็แล ครั้งเมื่อสตีวินัยนั้นอันสงฆ์ให้แล้ว ถ้อยคำของโฆทยอมไม่ขึ้น. แม้บุคคลผู้ขึ้นโฆท ย่อมถึงความเป็นผู้อันภิกษุทั้งหลายพึง

รุกรานว่า "ภิกษุนี้ เป็นพระจีณาสพ ได้สติวินัยแล้ว, ใครจัดเชือกถือ ถ้อยคำของท่าน."

[อมุพหวินัย]

บทว่า ภาสิตปริกษตุ์ ได้แก่ กล่าวด้วยวาจา พยายามด้วยกาย นั้นเทียว อธิบายว่า ฝ่าฝืนกระทำ.

ในคำว่า สรตาสุมมา เอวรूपी อปตฺตี อปชฺชิตา นี้ มีเนื้อ ความดังนี้ว่า "ผู้มีอายุ จงระลึกถึงอาบัติเห็นปานนี้, ผู้มีอายุ ต้องซึ่ง อาบัติเห็นปานนี้." ปาฐะว่า อปชฺชิตฺวา ก็มี. ความแห่งปาฐะนั้นว่า "ผู้มีอายุต้องก่อนแล้ว ภายหลังจงระลึกถึงอาบัตินั้น."

[เขญฺยติกา]

ในคำว่า เขญฺยติกาย รูปสมตฺตุ์ นี้ ธรรมวาทีบุคคลแห่งกิริยา ไค เป็นผู้มากกว่า กิริยานั้นชื่อ เขญฺยติกา.

วินิจฉัยในการจับสลากที่ไม่เป็นธรรม ฟังทราบดังนี้ :-

บทว่า โอรมตฺตํ คืออธิกรณ์เป็นเรื่องเล็ก คือ มีประมาณน้อย เป็นแต่เพียงความบาดหมางเท่านั้น.

บทว่า น จ คตฺตํ คืออธิกรณ์ไม่ลูกกลมไปถึง ๒-๓ อาวาส หรือไม่ได้วินิจฉัยถึง ๒-๓ ครั้งในอาวาสนั้น ๆ เท่านั้น.

บทว่า น จ สริตฺสาริตํ คืออธิกรณ์นั้น ไม่เป็นเรื่องที่ภิกษุ เหล่านั้นระลึกได้เอง หรือภิกษุเหล่าอื่นเตือนให้ระลึกได้ถึง ๒-๓ ครั้ง.

บทว่า ชานาติ คือเมื่อจับสลากรู้ว่า "อธรรมวาทีบุคคล มากกว่า."

บทว่า **อปฺเปว นาม** คืออรรถาธิบายของภิกษุที่ย่อมเป็นดังนี้ว่า "เมื่อสลากอันเราให้ภิกษุทั้งหลายจับอยู่ด้วยอุบายนี้ ชื่อแม่โหนดธรรมวาทีบุคคลจะพึงเป็นผู้มากกว่า." แม้ในอีก ๒ บท ก็มีนัยเหมือนกัน.

สองบทว่า **อสมฺเมน คณฺหฺนฺติ** คือพวกอธรรมวาที [๓๒๔] จับสลากรูปละ ๒ สลาก ด้วยคิดว่า "พวกเราจักเป็นผู้มากกว่า ด้วยการจับสลากอย่างนี้."

สองบทว่า **วคฺคา คณฺหฺนฺติ** คือพวกอธรรมวาที สำคัญอยู่ว่า "ธรรมวาที ๒ รูป จับธรรมวาทีสลากอัน ๑ ด้วยการจับสลากอย่างนี้ พวกธรรมวาที จักเป็นผู้ไม่มากกว่า."

สองบทว่า **น จ ยถาทิฏฺฐจฺฉิยา คณฺหฺนฺติ** คือ จับสลากฝ่าย อธรรมวาที ด้วยคิดว่า "เราเป็นพวกธรรมวาที จักเป็นฝ่ายมีกำลัง." ในการจับสลากที่เป็นธรรม พึงทราบเนื้อความเช่นนี้แล แต่กลับความเสีย. ครั้นให้จับสลากแล้วอย่างนั้น ถ้าธรรมวาทีเป็นฝ่ายมากกว่า พวกเธอกล่าวอย่างใด พึงระงับอธิกรณ์อย่างนั้น; อธิกรณ์เป็นอันระงับ ด้วยเขุยยสติก ด้วยประการฉะนี้. นี้เป็นเนื้อความสังเขปในสมถัก- จันทรกะนี้, ส่วนเนื้อความพิสดาร จักมาข้างหน้าบ้าง.

[ตัสสปายิสสิกการม]

ผู้ไม่สะอาดนั้น คือ ผู้ประกอบด้วยกายกรรมและวาจกรรมอันไม่ สะอาด.

ผู้อสังขีนั้น คือ ผู้ประกอบด้วยลักษณะแห่งบุคคลผู้สังขี มี แก่ถึงต้องเป็นต้น.

ผู้เป็นไปกับอนุวาทะ คือ ผู้เป็นไปกับด้วยการโจท.

เหตุ ๓ อย่างด้วยอำนาจองค์ ๓ เหล่านี้ และความกระทำ ๒ นี้ คือการที่สงฆ์ทำ ๑ การที่สงฆ์พร้อมเพรียงทำโดยธรรม ๑ รวมเป็น ความกระทำแห่งตัสสปาปิยสิกการม ๕ ด้วยประการฉะนี้. คำที่เหลือใน ตัสสปาปิยสิกการมนี้ มีนัยดังกล่าวแล้วในตัสซนียการมเป็นต้นนั้นแล.

ส่วนเนื้อความเฉพาะคำในบทว่า ตสฺส ปาปิยสิกการมฺหิ นี้ พึงทราบดังนี้. จริงอยู่ การที่ท่านเรียกว่า ตัสสปาปิยสิกการม เพราะความเป็นกรรมที่สงฆ์พึงทำแก่บุคคลผู้เลวทราม โดยความเป็นคนบาปหนา.

[ติณวัตถารกะ]

สองบทว่า กขุพกาย วาพตาย มีความว่า อธิกรณ์นั้นพึงเป็นไปเพื่อความหยาบช้า และเพื่อความร้ายกาจ.

บทว่า เกทาย มีความว่า เพื่อความแตกแห่งสงฆ์.

ชื่อว่า สพุเพหเว เอกชณฺหิ มีความว่า ไม่พึงนำฉันทะของใคร ๆ มา แม้ภิกษุผู้อาพาธก็พึงนำมาประชุมโดยความเป็นหมู่เดียวกันในที่ประชุมนั้นนั้นเทียว.

ในคำว่า ติณวัตถารเกน รูปสเมยฺย นี้ การที่ท่านเรียกว่า ติณวัตถารกะ ก็เพราะเป็นกรรมคล้ายกลบไว้ด้วยหญ้า.

[๓๒๕] เหมือนอย่างว่า คุณหรือมูตรอันบุคคลเกี่ยวข้องอยู่ ย่อมเบียดเบียนโดยความเป็นของมีกลิ่นเหม็น, แต่เมื่อคุณหรือมูตรนั้น อัน

บุคคลกลบแล้วด้วยหญ้า ปิดมิดชิดดีแล้ว กลิ่นนั้น ย่อมเบียดเบียน
ไม่ได้ฉันใด; อธิกรณ์ใด ถึงความเป็นมูลใหญ่มูลน้อย (แห่งอธิกรณ์)
อันสงฆ์ระงับอยู่ จะเป็นไปเพื่อความหยาบช้า เพื่อความร้ายกาจ เพื่อ
ความแตกกัน, อธิกรณ์นั้น ระงับด้วยกรรมนี้แล้ว ย่อมเป็นอันระงับ
ด้วยดี เหมือนคูกที่ปิดไว้ด้วยเครื่องกลบคือหญ้า ข้อนี้อีกฉันนั้นแล
เพราะเหตุนี้ กรรมที่ท่านจึงเรียกว่า "ติณวัตถารกะ" เพราะเป็น
กรรมคล้ายกลบไว้ด้วยหญ้า.

อาบัติที่เป็นโทษลำนั้น ได้แก่ ปาราชิกและสังฆาติเสส.

บทว่า **คิหิปฏิสยตุตฺถ** คือเว้นอาบัติที่ต้อง เพราะคำว่าคฤหัสถ์
ด้วยคำเลย และรับแล้วไม่ทำตามรับที่เป็นธรรม.

ข้อว่า **เอวญฺจ ปน ภิกฺขเว เต ภิกฺขุ ตาหิ อापตฺตีหิ วุญฺจिता**
โหนติ มีความว่า เมื่อติณวัตถารกรรมวาจาอันภิกษุทั้ง ๒ ฝ่าย
ทำแล้วอย่างนั้นในขณะที่จบกรรมวาจา ภิกษุมีประมาณเท่าใด ซึ่งประชุม
ในที่นั้น โดยที่สุดภิกษุผู้หลักก็ดี ผู้เข้าสมาบัติก็ดี ผู้สงใจไปในที่
อื่นก็ดี ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด ต้องแล้วซึ่งอาบัติทั้งหลายที่เหลือ
เหล่าใด นอกจากอาบัติที่เป็นโทษล่า และอาบัติที่เนื่องเฉพาะด้วย
คฤหัสถ์ จำเดิมแต่มณฑลแห่งอุปสมบท ย่อมเป็นผู้ออกแล้วจากอาบัติ
เหล่านั้นทั้งทั้งปวง.

บทว่า **ทิจฺฐราวิกมฺม** มีความว่า ฝ่ายภิกษุเหล่าใด ทำความ
เห็นแย้งกันและกันว่า "ข้อนั้นไม่ชอบใจข้าพเจ้า," หรือว่าภิกษุ
เหล่าใด แม้ต้องอาบัติกับภิกษุเหล่านั้น แต่ไม่มาในที่ประชุมนั้น

หรือว่าภิกษุเหล่าใดมาแล้ว มอบนันทะแล้วนั่งในที่ทั้งหลายมีบริเวณ เป็นต้น, ภิกษุเหล่านั้น ย่อมเป็นผู้ไม่ออกจากอาบัติเหล่านั้น. ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เว้นผู้ทำความเห็นแย้ง เว้นผู้มีใจอยู่ในที่นั้น."

[อธิกรณ์]

สองบทว่า ภิกษุนี้ อนุปชช ได้แก่ แทรกแซงภายในหมู่ นางภิกษุณี. เนื้อความเฉพาะตำแหน่งอธิกรณ์ทั้งหลายมีวิวาทาทธิกรณ์ เป็นต้น ได้กล่าวแล้วในอรรถกถาแห่งทฎฐโทสสิกขาบท.

[๓๒๖] สองบทว่า วิปจฺจตาย โวหารो ได้แก่ โวหารเพื่อทุกข์แก่จิต, ความว่า คำหยาบ.

หลายบทว่า โย ตตฺถ อนุวาโ คือ การโจทใด ในเมื่อภิกษุเหล่านั้นโจทอยู่

บทว่า อนุวทนา นี้ เป็นคำแสดงอาการ. ความว่า กิริยาที่โจท.

สองบทว่า อนุลฺลปนา อนุภณนา สักว่าเป็นไวพจน์ของกิริยาที่โจทเท่านั้น.

บทว่า อนุสมฺปวฺจกตา มีความว่า ความเป็นผู้คล้อยตาม คือความเป็นผู้พลอยประสม ในการโจทนั้นนั่นแล ด้วยกายจิตและวาจาบ่อย ๆ.

บทว่า อพฺภุสฺสหนตา ได้แก่ กิริยาที่โจทกระทำความอุตสาหะว่า "เหตุไร เราจึงจักไม่โจทอย่างนั้นเล่า?"

บทว่า **อนุพลปทาน** คือการแสดงเหตุแห่งคำตั้ง เพิ่มกำลัง ด้วยคำหลัง.

ในสองบทว่า **กิจยุตา กรณียตา** นี้ มีวิเคราะห์ว่า กรรมที่จะพึงกระทำนั้นเอง ชื่อว่า **กิจยุย** ความมีแห่งกรรมที่จะพึงกระทำ ชื่อว่า **กิจยุตา**, ความมีแห่งกิจที่จะต้องกระทำ ชื่อว่า **กรณียตา**. . คำทั้ง ๒ นั้นเป็นชื่อแห่งสังฆกรรมนั่นเอง.

ส่วนคำว่า **อปโลกนกรรม** เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัส เพื่อแสดงประเภทแห่งสังฆกรรมนั้นนั่นแล.

บรรดาสังฆกรรมเหล่านั้น กรรมที่ต้องยังสงฆ์ผู้ตั้งอยู่ในสีมาให้หมดจด นำันทะเลของภิกษุผู้ควรฉันทะมา สวดประกาศ ๓ ครั้งทำตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง ชื่อว่า **อปโลกนกรรม**.

กรรมที่ต้องทำด้วยญัตติอย่างเดียว ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล ชื่อว่า **ญัตติกรรม**.

กรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนา มีญัตติเป็นที่ ๒ อย่างนี้ คือญัตติ ๑ อนุสาวนา ๑ ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล ชื่อว่า **ญัตติทุติยกรรม**.

กรรมที่ต้องทำด้วยอนุสาวนา ๓ มีญัตติเป็นที่ ๔ อย่างนี้คือ ญัตติ ๑ อนุสาวนา ๓ ตามอนุมัติของสงฆ์พร้อมเพรียง โดยนัยที่กล่าวแล้วนั่นแล ชื่อว่า **ญัตติจตุตถกรรม**.

บรรดากรรมเหล่านั้น **อปโลกนกรรม** พึงทำเพียงอปโลกน์. ไม่ต้องทำด้วยอำนาจญัตติกรรม เป็นต้น. [๓๒๗] แม้ญัตติกรรม พึงทำ

ตั้งอุตติยอย่างเดียว, ไม่ต้องทำด้วยอำนาจอุปโลกนกรรมเป็นต้น. ส่วน
อุตติยอุตติยกรรมที่ต้องอุปโลกนทำก็มี ไม่ต้องอุปโลกนทำก็มี. ใน ๒
อย่างนั้น กรรมหนัก ๖ อย่างนี้ คือสมมติสีมา ถอนสีมา ให้ผ้ากฐิน
รื้อกฐิน แสดงที่สร้างกุฏิ แสดงที่สร้างวัดที่อยู่ ไม่ควรอุปโลกนทำ;
พึงสวดอุตติยอุตติยกรรมวาจาทำเท่านั้น. กรรมเบาเห็นปานนี้ คือสมมติ ๑๗
ที่เหลือ และสมมติในการถือเสนาสะและให้มรดกจีวรเป็นต้น แม้
อุปโลกนทำก็ควร. แต่ไม่พึงทำด้วยอำนาจอุตติยกรรมและอุตติยจุดศุภกรรม
เลย. อุตติยจุดศุภกรรม ต้องสวดอุตติยและกรรมวาจา ๓ ทำเท่านั้น
ไม่พึงทำด้วยอำนาจอุปโลกนกรรมเป็นต้นจะนี้แล. ความสังเขปในสมถัก-
ขันธกะนี้เท่านั้น.

ส่วนวินัจฉัยแห่งกรรมเหล่านั้น ได้มาแล้วโดยพิสดาร ในกรรม-
วรรคท้ายคัมภีร์ปริวาร โดยนัยมีคำว่า อิมานิ จตุตตริ กมฺมานิ
กตฺติหากาเรหิ วิปฺพชฺชุนฺติ เป็นต้น. ก็ในนัยนั้น บทใดยังไม่ชัดเจน,
ข้าพเจ้าจักพรรณนาบทนั้น ในกรรมวรรคนั้นแล.

จริงอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ การพรรณนาในอัฐฐานะจักไม่มี. อนึ่ง
วินัจฉัยจักเป็นของที่รู้ชัดได้ง่าย เพราะคำที่กรรมนั้น ๆ ได้ทราบกัน
มาแล้วตั้งแต่ต้น.

[อธิกรณวิภาค]

คำว่า "อะไรเป็นมูลแห่งวิวาทาธิกรณ์? ดังนี้ เป็นต้น พึงทราบ
ด้วยอำนาจแห่งบาลีนั้นแล.

ในคำว่า "วิวาหาธิกรณ์ สียา กุสลํ เป็นต้น ฟังทราบเนื้อ
ความโดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลายย่อมวิวาทกันด้วยจิตตูป-
บาทใด, จิตตูปบาทนั้น ชื่อวิวาทและชื่ออธิกรณ์ เพราะความเป็น
เหตุที่จะต้องระงับด้วยสมณะทั้งหลาย." [๑๒๘] ฟังทราบเนื้อความด้วย
อำนาจแห่งคำที่พระผู้มีพระภาคหมายเอาตรัสไว้ในบาลีนี้ว่า อาปิตตา-
ธิกรณ์ที่เป็นอกุศลก็มี ที่เป็นอัพยากฤตก็มี อาปิตตาธิกรณ์ที่เป็นกุศล
ไม่มี."

จริงอยู่ กุศลจิตเป็นองค์ในอาปิตตาธิกรณ์ มีจุดแผ่นดินเป็นต้น
อันใด เมื่อกุศลจิตนั้น ซึ่งเป็นองค์แห่งอาปิตตาธิกรณ์นั้น ที่ถือเอา
โดยความเป็นอาบัติมีอยู่ ใคร ๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่า "อาปิตตาธิกรณ์
ที่เป็นกุศลไม่มี."

เพราะเหตุนี้ คำว่า "อาปิตตาธิกรณ์ที่เป็นกุศลไม่มี" นี้ชื่อว่า
อันพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาจิตที่พอเป็นองค์ ห้ามได้. แต่ว่าพระองค์
ตรัสหมายเอาความมีแห่งวิกัปปีดังนี้ :-

อาปิตตาธิกรณ์ใด เป็นโลกวัชระก่อน อาปิตตาธิกรณ์นั้นเป็น
อกุศลโดยส่วนเดียวเท่านั้น, ความกำหนดว่า "กุศลพึงมี" ดังนี้
ย่อมไม่มีในโลกวัชระนั้น.

ส่วนอาปิตตาธิกรณ์ใด เป็นปณัตติวัชระ, อาปิตตาธิกรณ์
นั้น ย่อมเป็นอกุศลเฉพาะแก่ภิกษุผู้แก่ง้าวล่วงอยู่ว่า "เราจะก้าว
ล่วงอาบัตินี้," แต่อาปิตตาธิกรณ์นั้น ย่อมเป็นอัพยากฤต โดยความ

ต้องด้วยอำนาจแห่งสหัสยเป็นต้น ของภิกษุผู้ไม่แกล้งไม่รู้อะไรเลย เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาความมีแห่งวิกัปปีนี้ ด้วยอำนาจแห่งความแกล้งและไม่แกล้ง ในปณัตติวัชชะนั้น จึงตรัสคำว่า อาปิตตาทิกรรมที่เป็นอกุศลก็มี, ที่เป็นอัพยากตก็มี, อาปิตตาทิกรรม เป็นกุศลไม่มี."

ก็ถ้าว่า ใคร ๆ ก็พึงกล่าวว่า "ภิกษุมิจิตเป็นกุศล ย่อมต้อง อาปิตตาทิกรรมใด, อาปิตตาทิกรรมนี้ ท่านกล่าวว่า "อาปิตตาทิกรรม เป็นกุศล." กุศลจิตจะพึงเข้ากันได้แม้แก่เอภกโถมสมุฏฐาน และ ปทโสธรรมเทศนาสมุฏฐานเป็นต้น ซึ่งเป็นอจิตตกะ. แต่กุศลจิตแม้มี อยู่ในกิริยาที่ต่อนั้น ก็ไม่จัดเป็นองค์แห่งอาบัติ.

ส่วนกายวาจาที่เคลื่อนไหวเป็นไป ด้วยอำนาจกายวิญญูติและ ววิญญูติ อันใดอันหนึ่งนั้นแล ย่อมเป็นองค์แห่งอาบัติ. ก็แต่ว่า องค์นั้น จัดเป็นอัพยากต เพราะความที่องค์นั้นเป็นส่วนอันนับเนื่อง ในรูปจันท์.

ก็และ ในคำว่า ยัม ขานนุโต เป็นต้น มีเนื้อความดังนี้ :-

จิตใดยอมเป็นองค์แห่งอาบัติ, รู้ยู่ซึ่งวัตถุด้วยจิตนั้น และรู้ยู่ รู้พร้อมยู่ กับด้วยอาการคือก้าวล่วงว่า "เรากำลังก้าวล่วงวัตถุนี้" และแกล้งคือจงใจ ด้วยอำนาจวิติกกมเจตนา เขยิบย่ำยู่ด้วยอำนาจ ความพยายาม ฝ่าฝืน คือ ส่งจิตอันปราศจากความรับเกยไป ย่อม ก้าวล่วงไป คือ ย่อมต้องอาปิตตาทิกรรมใด. [๑๒๕] วิติกกมะใด ของภิกษุผู้หนึ่งผู้ก้าวล่วงด้วยประการอย่างนั้น วิติกกมะนี้ ท่านกล่าวว่า

อาปัตตาทิกรรมเป็นอกุศล.

เนื้อความแม่ในอัพยาถวาร พึงทราบดังนี้:-

จิตใจยอมเป็นองค์แห่งอาบัติ, ไม่รู้ที่อยู่โดยความไม่มีแห่งจิตนั้น ทั้งไม่รู้ที่อยู่ ไม่รู้พร้อมอยู่ กับด้วยอาการคือก้าวล่วง ไม่จงใจ โดยความไม่มีวิตติกมเจตนา ซึ่งเป็นองค์แห่งอาบัติ ไม่ฝ่าฝืน คือไม่ได้ส่งจิตอันปราศจากความรับเกียจไป โดยความไม่มีความแกล้งเหยียบย่ำ ย่อมก้าวล่วง คือยอมต้องอาปัตตาทิกรรมใด วิตติกมะใดของภิกษุณั้้นผู้ก้าวล่วงอยู่ด้วยประการอย่างนั้น วิตติกมะนี้ ท่านกล่าวว่า อาปัตตาทิกรรม เป็นอัพยาถถ.

ในคำว่า **อัย วิวาท โน อธิกรรม** เป็นต้น พึงทราบเนื้อความอย่างนี้ว่า "วิวาทนี้" ไม่จัดเป็นอธิกรรม เพราะไม่มีความเป็นกิจที่จะต้องระงับด้วยสมณะทั้งหลาย."

ในคำว่า **ยาวติกา ภิกษุ กมฺมปฺปตฺตา** นี้ พึงทราบว่า "ในกรรมที่จะกระทำด้วยสงฆ์จตุวรรค ภิกษุ ๔ รูป เป็นผู้พอทำการให้เสร็จ, ในกรรมที่จะพึงกระทำด้วยสงฆ์ปัญจวรรค ภิกษุ ๕ รูปเป็นผู้พอทำการให้เสร็จ, ในกรรมที่จะพึงทำด้วยสงฆ์ทศวรรค ภิกษุ ๑๐ รูปเป็นผู้พอทำการให้เสร็จ, ในกรรมที่จะพึงทำด้วยสงฆ์วิสตติวรรค ภิกษุ ๒๐ รูปเป็นผู้พอทำการให้เสร็จ."

บทว่า **สุปริคฺคหิต** มีความว่า อธิกรรมนั้น อันภิกษุทั้งหลายผู้เจ้าถิ่น พึงกระทำให้เป็นการอันตนป้องกันรอบคอบดีแล้วจึงรับ.

ก็แล ครั้นรับแล้ว พึงกล่าวว่า "วันนี้ พวกเราจะชกจีวร,

วันนี้ พวกเราจะระบมบาตร, วันนี้ มีกังวลอยู่อย่างหนึ่ง" ดังนี้แล้ว
ปล่อยให้ล่วงไป ๒-๓ วัน เพื่อประโยชน์แก่การข่มมานะ.

[อุพพาหิกา]

ชื่อว่า อนนฺตานิ เจว ภสฺसानิ ชายนฺติ มีความว่า ถ้อยคำ
ทั้งหลาย ไม่มีปริมาณเกิดขึ้นข้างนี้และข้างนี้. ปาฐะว่า ภาสานิ ก็มี
เนื้อความเหมือนกันนี้.

สองบทว่า อุพฺพาหิกาย สมฺมฺนฺตพฺโพ มีความว่า ภิกษุผู้
ประกอบด้วยองค์ ๑๐ รูป อันสงฆ์พึงอุปโลกน์สมมติ หรือสมมติด้วย
ญัตติทุติยกรรมวาจา ซึ่งกล่าวแล้วข้างหน้า. ก็อันภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับ
สมมติแล้วอย่างนั้น พึงนั่งต่างหากแล้ววินิจฉัยขจรกรรมนั้น หรือพึง
ประกาศแก่บริษัทนั้นนั้นแล้ว "ภิกษุเหล่าอื่นอย่างพึงกล่าวคำไร ๆ"
แล้ววินิจฉัยขจรกรรมนั้นก็ได้.

[๓๓๐] บทว่า ตตฺรสุส มีความว่า ภิกษุเป็นธรรมกถิก
พึงมีในบริษัทนั้น.

สองบทว่า เหว สุตฺตํ อาคตํ คือจามาตกาไม่ได้.

สองบทว่า โน สุตฺตวิภงฺโก คือวินัยไม่แม่นยำ.

ชื่อว่า พุยฺยชนฉายาย อตฺถํ ปฏฺิพาหติ มีความว่า พระ
ธรรมกถิกนั้นถือเอาเพียงพัญจนะเท่านั้น คำนใจความ คือ เห็นพวก
ภิกษุผู้อันภิกษุผู้วินัยธรทั้งหลายปรับอยู่ด้วยอาบัติ เพราะรับทองเงิน
และนาสวนเป็นต้น จึงกล่าวว่า "ทำไมท่านทั้งหลายจึงปรับภิกษุ
เหล่านี้ด้วยอาบัติเล่า ? กิริยาสักกว้างคเว้นเท่านั้น อันพระผู้มีพระภาค

ตรัสแล้วในสูตรอย่างนี้ว่า 'ภิกษุทั้งหลายย่อมเป็นผู้งดเว้นจากการรับทองและเงิน' ดังนี้ มีใช่หรือ? อาบัติในสูตรนี้ 'ไม่มี.' พระธรรมกถึกรูป ๑ เมื่อพระวินัยชรบอกแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้มุ่งฝ่าฝืนอยู่ร่วมกัน เพราะพระสูตรที่มาแล้ว จึงกล่าวว่า "ทำไมท่านทั้งหลายจึงยกอาบัติแก่ภิกษุเหล่านั้นเล่า? ในสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแต่เพียงการทำ ความศึกษาอย่างนี้ว่า 'พึงทำความศึกษาว่า เราจักมุ่งให้เรียบร้อย' ดังนี้ เท่านั้นมีใช่หรือ? อาบัติในสูตรนี้ไม่มี."

[เอภุยยลิกา]

วินิจฉัยในคำว่า ยถา พหุตรา ภิกขุ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีเกินแม้เพียงรูปเดียว ก็จัดเป็นฝ่ายมากกว่าได้. ก็จะต้องกล่าวอะไรถึงสองสามรูปเล่า.

บทว่า สยฺยตฺตฺติยา มีความว่า เรานุญาตการจับสลาก ๓ วิธี เพื่อต้องการให้ภิกษุเหล่านั้นยินยอม.

วินิจฉัยในคำว่า อุกฺกุหํ เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

ในบริษัทที่หนาแน่นด้วยพวกอลัชชี พึงทำการจับสลากอย่างปกปิด. ในบริษัทที่หนาแน่นด้วยพวกอลัชชี พึงทำการจับสลากอย่างเปิดเผย. ในบริษัทที่หนาแน่นด้วยภิกษุพาล พึงทำการจับสลากอย่างกระซิบบอกที่หู.

สองบทว่า วญฺญาวญฺญาโย กตฺวา มีความว่า สลากของฝ่ายธรรมวาที และฝ่ายอธรรมวาที ต้องบอกสำคัญคือเครื่องหมาย แล้วทำให้มีส่วนต่างกันและกันเสีย. ภายหลังพึงเอาสลากเหล่านั้นทั้งหมด

ใส่ในขันฉีวรแล้วให้จับตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล.

ชื่อว่า **ทุคฺคโหติ ปจฺจิกฺกทฺตฺตพฺพ** มีความว่า ฟังบอกว่า "สลากจับไม่ดี" แล้วให้จับใหม่ เพียงครั้งที่ ๓.

ชื่อว่า **สุคฺโหติ สาทฺตพฺพ** มีความว่า [๓๓๑] ครั้นเมื่อภิกษุ ผู้เป็นธรรมวาทีเกินกว่า แม่รูปเดียว ฟังประกาศว่า "สลากจับดีแล้ว" ก็ภิกษุพวกธรรมวาทีเหล่านั้น ย่อมกล่าวอย่างไร, อธิกรณ์นั้น ฟังให้ ระงับอย่างนั้น ฉะนั้นแล.

หากว่า ภิกษุพวกอธรรมวาทีคงเป็นฝ่ายมากกว่าแม้ถึงครั้งที่ ๓ ฟังกล่าวว่า "วันนี้เวลาไม่เหมาะ พรุ่งนี้ เราทั้งหลายรู้จักกัน" แล้ว เลิกเสียแล้ว เสาะหาฝ่ายธรรมวาที เพื่อประโยชน์แก่การทำลายฝ่าย อลัชชีเสีย ทำการจับสลากในวันรุ่งขึ้น นี่เป็นการจับสลากอย่างปกปิด.

ก็แล ฟังทราบวินัยในการจับสลากอย่างกระซิบบอกที่หู.

ในคำว่า **คฺหิต วัตฺตพฺพ** มีความว่า ถ้าพระสังฆเถระจะจับ สลากอธรรมวาทีไซ้, ฟังเรียนให้ท่านทราบอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ ท่านเป็นผู้แก่เจริญวัยแล้ว. การจับสลากนั้น ไม่ควรแก่ท่าน, อันนี้ เป็นอธรรมวาทีสลาก," ฟังแสดงสลากนอกนี้แก่ท่าน, ถ้าท่านจะจับ ธรรมวาทีสลากนั้น, ฟังให้. ถ้าว่า ท่านยังไม่ทราบ, ลำดับนั้น ฟัง เรียนท่านว่า "อย่าบอกแก่ใคร ๆ." คำที่เหลือมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

บทว่า **เปิดเผย นั้น** คือ เปิดเผยเนื้อความนั่นเอง.

[ตัสสปายสิกา]

วินิจัยในคำว่า ปาราชิกสามนต์ วา นี้ พิงทราบดังนี้:-

ในเพราะเมถุนกรรม อาบัติทุกกฏ ชื่อว่า เนียดปาราชิก. ใน
เพราะอทินนาทานเป็นต้นที่เหลือ อาบัติอุลลัจจัย ชื่อว่า เนียดปาราชิก.

บทว่า นิเวเรนต์ มีความว่า ผู้อำพรางอยู่ด้วยคำว่า "ข้าพเจ้า
ระลิกไม่ได้" ดังนี้.

บทว่า อติเวติ มีความว่า เธอยิ่งคาดคั้นด้วยคำว่า อิงฺฆายสุมา
เป็นอาทิ.

ชื่อว่า สรามิ โข อหิ อาวุโส มีความว่า ภิกษุ นั้น ปฏิญญา
อย่างนั้น เพื่อต้องการปกปิดอาบัติปาราชิก. เมื่อถูกเธอคาดคั้นยิ่งขึ้นอีก
จึงให้ปฏิญญาว่า "ข้าพเจ้าระลิกได้แล้ว" แล้วกล่าวคำว่า "คำนั้น
ข้าพเจ้าพูดเล่น" ดังนี้ เป็นต้น เพราะกลัวว่า "ภิกษุเหล่านี้จักยัง
เราให้ฉิบหายในบัดนี้" สงฆ์พึงลงตัสสปายสิกากรรมแก่ภิกษุนั้น.

หากว่า เธอจักยังเป็นผู้มีศีล, เธอยังวัตรให้เต็มแล้ว จักได้ความ
ระงับ. [๓๓๒] หากว่า เธอจักเป็นผู้ไม่มีศีล, เธอจักเป็นผู้อันสงฆ์
ให้ฉิบหายอย่างนั้นเทียว.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตันทั้งนั้น ฉะนี้แล.

สมถักขันธก วรรณา จบ.

[๓๓๓] ขุททกวัตตูกขันธกะ วรรณา

[ว่าด้วยการอาบน้ำ]

วินิจฉัยในขุททกวัตตูกขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า มลิมุฏฐิกา ได้แก่ นักมวยผู้ชกกันด้วยหมัด.

บทว่า คามปฏฐา ได้แก่ ชนชาวเมืองผู้ประกอบเนื่อง ๆ ซึ่ง
การประดับข้อมผิว, ปาฐะว่า คามโปตกา ก็มี. เนื้อความเหมือนกัน.

บทว่า ฏมุเก ได้แก่ เสาที่เขาปักไว้ที่ทำเป็นที่อาบน้ำ.

บทว่า กุฑุเท ได้แก่ บรรดาฝาอิฐฝาศิลาและฝาไม้ ฝาชนิดใด
ชนิดหนึ่ง.

ชนทั้งหลายตากต้นไม้ให้เป็นเหมือนแผ่นกระดานแล้ว ตัดให้เป็น
รอยโดยอาการอย่างกระดานหมากรุก แล้วปักไว้ที่ทำเป็นที่อาบ, ทำเช่นนี้
ชื่อ อัญฐานะ ในคำว่า "ภิกษุณัฬพัคคิยั ย่อมอาบที่ทำอันเป็นอัญฐานะ"
ชนทั้งหลายเรียรายจุนแล้วสีกายที่ท่านนั้น.

บทว่า คนุฑุพพหตุถเคน มีความว่า ภิกษุณัฬพัคคิยั ย่อมอาบ
ด้วยมือที่ทำด้วยไม้ ที่เขาตั้งไว้ที่ทำเป็นที่อาบ, ได้ยินว่า ชนทั้งหลายเอา
มือไม้นั้นถือจุนจุกตัว.

บทว่า กุรวินิทกสุตฺติยา ท่านเรียกกำกลม ๆ ที่ชนทั้งหลาย
ขยำเคล้าจุนแห่งศิลาที่มีสีดังพลอยแดง ด้วยครั้งทำไว้. ชนทั้งหลายจับ
กำกลม ๆ นั้น ที่ปลาย ๒ ข้างแล้วจุกตัว.

ชื่อว่า วิคฺคยฺห ปริกมฺมํ การาเปนฺติ มีความว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์
เอาตัวกับตัวสี่เข้ากะกันและกัน.

บังเวียนกระดานที่ทำโดยทรวดทรงอย่างกันด้วยจักเป็นพินม้งกร
เรียกชื่อว่า มัลลกะ, บังเวียนกระดานที่จักเป็นพินนี้ ไม่ควรแม้แก่
ภิกษุผู้อาพาธ.

บังเวียนกระดานที่ไม่ได้จักเป็นพิน ชื่อออกตมัลลกะ, บังเวียน
กระดานที่ไม่ได้จักเป็นพินนี้ ไม่ควรแก่ภิกษุผู้ไม่อาพาธ. ๓๓๔
ส่วนแผ่นอิฐ หรือแผ่นกระเบื้อง ควรอยู่.

บทว่า อุกฺกาสิกํ ได้แก่ เกลียวผ้า. เพราะเหตุนี้ ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งผู้อาบน้ำ จะถูหลังด้วยเกลียวผ้าสำหรับอาบ ก็ควร.

การบริกรรมด้วยมือ เรียกว่า ปุณฺณปาณิกํ. เพราะเหตุนี้ ภิกษุ
ทั้งปวงจะทำบริกรรมหลังด้วยมือ ควรอยู่.

[ว่าด้วยการแต่งตัวเป็นต้น]

คำว่า วลฺลิกา นี้ เป็นชื่อแห่งเครื่องประดับหูเป็นต้นว่า แก้ว
มุกดาและตุ้มหูที่ห้อยออกจากหู. ก็แล จะไม่ควรแต่ตุ้มหูอย่างเดียวเท่านั้น
หามีได้, เครื่องประดับหูอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สุดแม้เป็นใบตาล
ก็ไม่ควร.

สายสร้อยชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่า สิงฺวาล.

เครื่องประดับสำหรับแต่งที่คอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่า สร้อยคอ.

เครื่องประดับเอาชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแม้เพียงเป็นสายด้าย
ชื่อว่า สายรัดเอว.

วลัย ชื่อว่า เข็มขัด.

บานพับ (สำหรับรัดแขน) เป็นต้น ปราภุชัคแล้ว. เครื่อง
ประดับไม่เล็อกว่าชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่ควร

วินัยในคำว่า **ทุมาสัก** วา **ทวงจุล** วา นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

หากว่า ภายใน ๒ เดือน ผมยาวถึง ๒ นิ้วไซ้, ต้องปลงเสียบ
ภายใน ๒ เดือนเท่านั้น, จะปล่อยให้ยาวเกิน ๒ นิ้วไป ไม่ควร.

แม้ถ้าไม่ยาว, จะปล่อยให้เกินกว่า ๒ เดือนไปแม้วันเดียว ก็ไม่
ได้เหมือนกัน. นี้เป็นกำหนดอย่างสูง ที่พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยบททั้ง ๒
ด้วยประการฉะนี้. แต่หย่อนกว่ากำหนดนั้น ขึ้นชื่อว่าความสมควร ไม่มี
ห้ามได้.

สองบทว่า **โกจุณ** **โอสณ** **เหตุ** มีความว่า ภิกษุจักพักคิย์
ใช้แปรงเสยผมทำให้เรียบ.

บทว่า **ผณ** **เกณ** มีความว่า ภิกษุจักพักคิย์ ใช้หวีอย่างใดอย่างหนึ่ง
มีหวีงาเป็นต้น เสยผมให้เรียบ.

บทว่า **หตุ** **ผณ** **เกณ** มีความว่า ภิกษุจักพักคิย์ เมื่อจะใช้มี
ตนเองต่างหวี จึงเสยผมด้วยนิ้วมือทั้งหลาย.

บทว่า **สิ** **ตุ** **เต** **เกณ** มีความว่า ภิกษุจักพักคิย์ เสยผมด้วยของ
เหนียวอย่างใดอย่างหนึ่ง มีขี้ผึ้งและยางเป็นต้น.

บทว่า **อุ** **ท** **เก** **ณ** [๓๓๕] มีความว่า ภิกษุจักพักคิย์เสยผม
ด้วยน้ำมันเจือน้ำ เมื่อประโยชน์แก่การประดับ ปรับทุกกฎทุกแห่ง,

แต่พึงชูปมือให้เปียกแล้วเช็ดศีรษะ เพื่อยังผมที่มีปลายอนให้ราบไป
ตามลำดับ, จะเอามืออันเปียกเช็ดแม้ซึ่งศีรษะที่ร้อนจัด ด้วยความร้อน
และเปื้อนธุลี ก็ควร.

วินิจฉัยในคำว่า น ภิกขเว อาทาเส ว อุตกปตุเต ว
พึงทราบดังนี้ :-

เงาหน้าย่อมปรากฏในวัตถุเหล่าใด วัตถุเหล่านั้นทั้งหมด แม้มี
แผ่นตำริดเป็นต้น ย่อมถึงความว่ากระจงเหมือนกัน, แม้วัตถุมีน้ำสั้ม
พะอุมเป็นต้น ย่อมถึงความนับว่า ภาชนะน้ำเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
จึงเป็นทุกกฏแก่ภิกษุผู้แลดู (เงาหน้า) ในที่ใดที่หนึ่ง.

บทว่า อาพาธปจฺจยา มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุดูเงาหน้า
เพื่อรู้ว่า "แผลของเรามีผิวเต็มหรือยังก่อน."

(ในปุราณอรรถกถา) กล่าวว่า "สมควรมองดูเงาหน้า เพื่อ
ตรวจดูอายุสังขารอย่างนี้ว่า 'เราแก่หรือยังหนอ?' ดังนี้ ก็ได้."

สองบทว่า มุขํ อาลิมุเปนฺติ มีความว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ ย่อม
มัดด้วยเครื่องมัดหน้า สำหรับทำให้หน้ามีผิฝุดฝอง.

บทว่า อุมฺมทุเทนฺติ มีความว่า ย่อมไล้หน้า ด้วยเครื่องไล้
ต่าง ๆ.

บทว่า จุณฺเณนฺติ มีความว่า ย่อมทา ด้วยจุณสำหรับทาหน้า.

หลายบทว่า มโนลิกาย มุขํ ลณฺเณนฺติ มีความว่า ย่อมทำ
การเจิมเป็นจุด ๆ เป็นต้น ด้วยมนโสภา. การเจิมเหล่านั้น ย่อมไม่ควร

แม้ด้วยวัตถุมีหรรดาคเป็นต้นแท้. การข้อมตัวเป็นต้น ชัดเจนแล้ว.
ปรับทุกกฎในที่ทั้งปวง.

[ว่าด้วยการพื่อนและจับเป็นต้น]

วินิจฉัยในคำว่า น ภิกขเว นจจ วา เป็นอาทิ พึงทราบ
ดังนี้ :-

เป็นทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไปเพื่อดูการพื่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่สุด
แม้การพื่อนแห่งนกฎ. เมื่อภิกษุพื่อนแมเเองก็ตาม ให้ผู้อื่นพื่อนก็ตาม
เป็นทุกกฎเหมือนกัน. แม้การจับอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการจับของ
คนพื่อนก็ตาม เป็นการจับที่ดี (คือ เนื่องเฉพาะด้วยอนิจจธรรม
เป็นต้น) ก็ตาม โดยที่สุดแม้การจับด้วยฟัน ก็ไม่ควร.

ภิกษุคิดว่า "เราจักจับ" แล้วร้องเสียงเปล่าในส่วนเบื้องต้น
เพลงจับ แม้การร้องเสียงเปล่านั้น ก็ไม่ควร. เมื่อภิกษุขันเองก็ตาม ให้
ผู้อื่นจับก็ตาม เป็นทุกกฎเหมือนกัน. แม้การประโคม อย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็ไม่ควร. ๓๓๖ แต่เมื่อรำคาญหรือตั้งอยู่ในที่นารังเกียจจึงคิดนิ้วมือ
ก็ตาม ตบมือก็ตาม, ในข้อนั้นไม่เป็นอาบัติ, ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้
อยู่ภายในวัด เห็นการเล่นทุกอย่างมีการพื่อนเป็นต้น.

เมื่อภิกษุออกจากวัดไปสู่วัด (อื่น) ด้วยตั้งใจว่า "เราจักดู"
ดังนี้ เป็นอาบัติแท้. นั่งอยู่ที่อาสนศาลาแล้วเห็น, ไม่เป็นอาบัติ.
ลุกเดินไปด้วยคิดว่า "เราจักดู" เป็นอาบัติ, แม้ยืนอยู่ที่ถนนเหลียวคอ
ไปดู เป็นอาบัติเหมือนกัน.

[ว่าด้วยสรภัญญะ]

บทว่า **สรภุตฺติ** ได้แก่ ทำเสียง.

สองบทว่า **ภุโ** **โหติ** มีความว่า ไม่อาจเพื่อจะยังสมาธิที่
ตนยังไม่ได้ ให้เกิดขึ้น, ไม่อาจเพื่อจะเข้าสมาธิที่ตนได้แล้ว.

ข้อว่า **ปจฺจิม** **ชนตา** เป็นอาทิ มีความว่า ประชุมชนใน
ภายหลัง ย่อมถึงความเอาอย่างว่า "อาจารย์ก็ดี อุปัชฌาย์ก็ดี ของเรา
ทั้งหลายจับแล้วอย่างนี้" คือ จับอย่างนั้นเหมือนกัน.

วินิจฉัยในข้อว่า **น ภิกฺขเว** **อายุตเคน** นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เสียงจับที่ทำลายวัตร (คือวิธีเปลี่ยนเสียง) นั้น ๆ ทำอักษระ
ให้เสีย ชื่อเสียงจับอันยาว. ส่วนในธรรม วัตรสำหรับสุดตันตะก็มี
วัตรสำหรับชาดกก็มี วัตรสำหรับคาถาก็มี, การที่ยังวัตรนั้นให้เสีย ทำ
เสียงให้ยาวเกินไป ไม่ควร. พึงแสดงบทและพยัญชนะให้เรียนร้อยด้วย
วัตร (คือการเปลี่ยนเสียง) อันกลมกล่อม.

บทว่า **สรภญฺญ** คือ การสวดด้วยเสียง. ได้ยินว่า ในสรภัญญะ
มีวัตร ๓๒ มีตริงควัตร (ทำนองดังคลื่น) โทหควัตร (ทำนองดัง
รีคนมโค) คลิวัตร (ทำนองดังของเลื่อน) เป็นต้น. ในวัตรเหล่านั้น
ภิกษุยอมได้เพื่อใช้วัตรที่ตนต้องการ.

การที่ไม่ยังบทและพยัญชนะให้เสีย คือ ไม่ทำให้ผิดเพี้ยนเปลี่ยน
โดยนัยที่เหมาะสม ซึ่งสมควรแก่สมณะนั้นแล เป็นลักษณะแห่งวัตรทั้งปวง.

สองบทว่า **พาหิรโลมิ** **อญฺญิ** มีความว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์

ห่มผ้าปาวารชนสัตว์เอาขนไว้ข้างนอก. เป็นทุกกฎแก่ภิกษุผู้ทรงอย่างนั้น.

[๓๓๗] จะห่มเอาขนไว้ข้างใน ควรอยู่.

สมณกัปปลา ได้กล่าวไว้แล้วในอรรถกถาแห่งภูตคามสิกขาบท.

หลายบทว่า น ภิกขเว อตุตโน องฺกชาติ มีความว่า เป็น
กุลลัจฉัยแก่ภิกษุผู้ตัดอวัยวะที่ตนนั้น. แม้เมื่อภิกษุตัดอวัยวะอื่นอย่างใด
อย่างหนึ่ง มีหูจมูกและนิ้วเป็นต้นก็ตาม ยังทุกข์เช่นนั้นให้เกิดขึ้นก็ตาม
เป็นทุกกฎ. แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้กอกโลหิตหรือตัดอวัยวะเพราะถูกงู
หรือร่านกัดเป็นต้นก็ตาม เพราะปัจจัยคือออกพาธอย่างอื่นก็ตาม.

[ว่าด้วยบาตร]

สามบทว่า จนฺทนคณฺฐิ อูปฺปนฺนา โหติ มีความว่า ปุ่มไม้
จันทน์เป็นของเกิดขึ้นแล้ว.

ได้ยินว่า ราชคหเศรษฐีนั้น ให้ขิงข่าทั้งเหนืน้ำและใต้น้ำแล้ว
เล่นในแม่น้ำคงคา. ปุ่มไม้จันทน์อันกระแเสแห่งแม่น้ำนั้นพัดลอยมาติด
ที่ข่า. บุรุษทั้งหลายของเศรษฐีนั้น ได้นำปุ่มไม้จันทน์นั้นมาให้.
ปุ่มไม้จันทน์นั้นเป็นของเกิดขึ้น ด้วยประการฉะนี้.

อิทธิปาฏิหาริย์ คือการแปลง พระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้ว
ในบทว่า อิทธิปาฏิหาริย์ นี้.

ส่วนฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยอำนาจอิฐฐาน ฟังทราบว่าได้ทรงห้าม.

วินิจฉัยในคำว่า น ภิกขเว โสวณฺณมโย ปตุโต เป็นต้น
ฟังทราบดังนี้ :-

ก็ถ้า ฤๅษีทั้งหลายทำกับข้าวใส่ในภาชนะมีجانทองคำเป็นต้น
น้อมเข้าไปถวายในโรงครัว, ไม่ควรแม่เพื่อจะถูกต้อง.

อนึ่ง ภาชนะทั้งหลาย มีجانเป็นต้น ที่ทำด้วยแก้วผลึก ทำ
ด้วยกระจกและทำด้วยสำริดเป็นต้น ย่อมไม่ควร แต่เพียงใช้เป็นของ
ส่วนตัวเท่านั้น. ใช้เป็นของสงฆ์ หรือเป็นคิหิวิกัตติ (คือ เป็นของ
ฤๅษี) ควรอยู่.

บาตร แม่เป็นวิการแห่งทองแดง ก็ไม่ควร. ส่วนภาชนะควร.
คำที่ปวงที่ว่าดังนี้ ๆ ท่านกล่าวไว้ในกรุงนที.

ส่วนบาตรที่แล้วด้วยแก้วมีแก้วอินทนิลเป็นต้น พระผู้มีพระภาค
ตรัสในบทว่า มณโฑโย นี้.

[๓๓๘] บาตรแม่ล้วนแล้วด้วยทองคำ ท่านรวมเข้าในบทว่า
กัมโฑโย นี้.

คำว่า "เพือกถึง" นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อประโยชน์แก่การ
ทำให้บาง.

บังเวียนปกตินั้น ได้แก่ บังเวียนที่จักเป็นพินมังก.

บทว่า อวตฺติตฺตฺวา ได้แก่ กระทบกันและกัน.

วินิจฉัยในคำว่า ปตฺตาคารกํ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ในกรุงนทีกล่าวว่า บนเชิงบาตรที่เนื่องกับพื้น ซึ่งทำด้วยเงาเถาวัลย์
และหวายเป็นต้น ควรวางซ้อน ๆ กันได้ ๓ บาตร บนเชิงไม้ ควร
วางซ้อนกันได้ ๒ บาตร.

ส่วนในมหาอรรถกถากล่าวว่า บนเชิงบาตรที่เนื่องกับพื้น ไม่

เป็นโอกาสแห่งบาตร ๓ ใบ จะวางแต่ ๒ ใบ ก็ควร. แม้ในเชิงบาตร
ไม้และเชิงบาตรท่อนไม้ ซึ่งตกแต่งเกลี้ยงเกลาคดี ก็มีนัยเหมือนกัน.

ก็แล เชิงบาตรไม้ที่คล้ายปลายเครื่องกลิ้ง และเชิงบาตรท่อนไม้
ที่ผูกด้วยไม้ ๓ ท่อน ไม่เป็นโอกาสแห่งบาตรแม้ใบเดียว. แม้วางบน
เชิงนั้นแล้ว ก็ต้องนั่งเอามือยึดไว้อย่างนั้น. ส่วนบนพื้นพึงคว้าวางไว้แต่
ใบเดียวเท่านั้น.

บทว่า มิทมนุเต ได้แก่ ริมเฉลียงและกระดานเลียบเป็นต้น.
ก็ถ้าว่า บาตรกลิ้งไปแล้ว จะค้างอยู่บนริมกระดานเลียบนั่นเอง; จะวาง
บนกระดานเลียบอันกว้างเป็นปานนั้น ก็ควร.

บทว่า ปริภุญฺชุนุเต ได้แก่ ริมกระดานเลียบอันแคบซึ่งเขา
ทำไว้ที่ข้างภายนอก.

วินิจฉัยแม้ในกระดานเลียบอันแคบนี้ ก็พึงทราบตามนัยที่กล่าว
แล้วในกระดานเลียบนั้นแล.

บทว่า โฉพกั ได้แก่ ผ้าที่เขาปูลาดแล้ววางบาตร. ก็เมื่อผ้า
นั้นไม่มี ควรวางบนเสื่อลำแพนหรือบนเสื่ออ่อน หรือบนพื้นที่เขาทาขัด
ด้วยดินเหนียว หรือบนพื้นเห็นปานนั้น ซึ่งจะไม่ประทุษร้ายบาตร
หรือบนทรายก็ได้.

แต่เมื่อภิกษุวางในที่มิคินรวนและฝุ่นเป็นต้น หรือบนพื้นที่คม
แข็ง ต้องทุกกฎ.

โรงสำหรับเก็บบาตรนั้น จะก่อด้วยอิฐหรือทำด้วยไม้ ก็ควร

[๓๓๕] หม้อสำหรับเก็บสิ่งของ ทรวดทรงคล้ายอ่างน้ำ มีปากกว้าง เรียกว่า หม้อสำหรับเก็บบาตร.

สองบทว่า โย ลกุเคยย มีความว่า เป็นอาบัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้แขวนบาตรในที่ใดที่หนึ่ง. จะผูกแขวนไว้แม้ที่ราวจิรว ก็ไม่ควร.

เตียงและตั้ง จะเป็นของที่เขาทำไว้ เพื่อวางสิ่งของเท่านั้น หรือเพื่อนั่งนอนก็ตามที, เป็นทุกกฏแก่ภิกษุผู้วางบาตรบนเตียงหรือตั้งอันใดอันหนึ่ง.

แต่จะมัดรวมกับของอื่นวางไว้ ควรอยู่. หรือจะผูกที่แม่แครง ห้อยไว้ ก็ควร. จะผูกแล้ววางข้างบนเตียงและตั้ง ไม่ควรเหมือนกัน.

ก็ถ้าว่า เตียงหรือตั้งเป็นของที่เขายกขึ้นพาดเป็นนั่งร้านบนราวจิรวเป็นต้น, จะวางบนเตียงหรือตั้งนั้น ก็ควร. จะเอาสายโยคคล้องบนจะงอยป่าแล้ววางบนตัก ก็ควร, ถึงบาตรที่คล้องบนจะงอยป่า แม้เต็มด้วยข้าวสุก ก็ไม่ควรวางบนร่ม. แต่จะวางบาตรชนิดใดชนิดหนึ่งบนร่มที่ผูกมัดกับสิ่งของ หรือบนร่มที่ผูกมัดเป็นร้านผ้า ควรอยู่.

วินิจฉัยในคำว่า ปตุตเหตุเถน พิงทราบดังนี้ :-

บาตรของภิกษุใดอยู่ในมือ ภิกษุนั้นแล ชื่อว่าผู้มีบาตรในมืออย่างเดียวหามิได้, อนึ่ง ภิกษุผู้มีบาตรอยู่ในมือ ย่อมไม่ได้เพื่อผลักบานประตูอย่างเดียวกันเท่านั้นหามิได้.

แต่อันที่จริง เมื่อบาตรอยู่ในมือหรือบนหลังเท้า หรือที่อวัยวะ

แห่งสรีระอันใดอันหนึ่ง ภิกษุยอมไม่ได้เพื่อจะผลักบานประตุ หรือ เพื่อจะถอนลิ่มสลัก หรือเพื่อจะเอาลูกกุกญแจไขแม่กุกญแจด้วยมือ หรือ ด้วยหลังเท้า หรือด้วยศิระษะ หรือด้วยอวัยวะแห่งสรีระอันใดอันหนึ่ง. แต่กลีบบาตรบนจะงอยบ่าแล้ว ย่อมได้เพื่อเปิดบานประตุตามความสบาย แท้.

[๓๔๐] กะโหลกน้ำเต้า เรียกว่า **ตุมุพกฐาหิ** จะรักษากะโหลก น้ำเต้านั้นไว้ ไม่ควร, ก็แล ได้มาแล้วก็จะใช้เป็นของขี้ม ควรอยู่. แม้ในกระเบื้องหม้อ ก็มีนัยเหมือนกัน.

กระเบื้องหม้อเรียกว่า **หมฏิกฐาหิ**.

คำว่า **อพุกุมุเม** นี้ เป็นคำแสดงความตกใจ.

วินิจฉัยในบทว่า **สพพปัสสุกฺกฺลิเกน** นี้ พึงทราบดังนี้ :-

จีวร เตียง และตั้ง เป็นของบังสกุล ย่อมควร. ส่วนของที่พึง ฟังกลืนกิน อันเขาให้แล้วนั้นแล พึงถือเอา.

บทว่า **จลฺกานิ** ได้แก่ อามิสที่จะทิ้งคายออกไม่กลืน.

บทว่า **อฏฺฐิกานิ** ได้แก่ ก้างปลาหรือกระดูกเนื้อ.

บทว่า **อุจฺฉิฏฺฐโรทกํ** ได้แก่ น้ำบ้วนปาก. เมื่อภิกษุผู้ใช้บาตร ขนทิ้งซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในอามิสที่เป็นเดนเป็นดินนั้น เป็นทุกกฎ.

ภิกษุยอมไม่ได้ แม้เพื่อจะทำบาตรให้เป็นกระโถนล้างมือ จะใส่แม่ซึ่ง น้ำล้างมือล้างเท้าลงในบาตรแล้วนำไปเท ก็ไม่ควร. จะจับบาตรที่สะอาด ไม่เปื้อน ด้วยมือที่เปื้อน ก็ไม่ควร. แต่จะมือซ้ายเทน้ำลงในบาตร

ที่สะอาดนี้แล้ว อมเอาน้ำอม ๑ แล้วจึงจับด้วยมือที่เปื้อน ควรอยู่.

จริงอยู่ แม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บาตรนั้น ย่อมเป็นบาตรเปื้อนด้วย.

อนึ่ง จะล้างมือเปื้อนด้วยน้ำข้างนอกแล้ว จึงจับ (บาตร)

ควรอยู่.

เมื่อนั้นปลาเนื้อและผลาผลเป็นต้นอยู่ในของเหล่านั้น สิ่งใด เป็นก้างหรือกระดูกหรือเป็นเดน เป็นผู้ใคร่จะทิ้งเสีย, จะเอาสิ่งนั้นวางลงในบาตร ย่อมไม่ได้. ส่วนสิ่งใด ยังอยากจะจับต่อไปอีก จะเอาสิ่งนั้นวางลงในบาตรก็ได้. จะวางเนื้อที่มีกระดูกและปลาที่มีก้างเป็นต้นในบาตรนั้นและเอามือปลี่ยนออกนั้น ก็ควร. แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาออกจากปากแล้ว ยังอยากจะจับอีก, จะเอาสิ่งนั้นวางในบาตรไม่ได้.

ชินขิงและชินมะพร้าวเป็นต้น กัดกินแล้วจะวางอีกก็ได้.

[ว่าด้วยมิดและเข็ม]

[๓๔๑] บทว่า นมตกั ได้แก่ ท่อนผ้าสำหรับห่อมิด.

บทว่า ทณฺฑตฺตถกั ได้แก่ มิดที่เข้าด้ามอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นมิดพับหรือมิดอื่นก็ได้.

สองบทว่า กณฺณกิตาโย โหนฺติ คือ เป็นของอันสนิมจับ.

สองบทว่า กิณฺณน ปุเรตุ มีความว่า เรานุญาตให้บรรจุให้เต็มด้วยผลแป้งเหล่า.

บทว่า สตฺตยา มีความว่า เรานุญาตให้บรรจุให้เต็มด้วยผลแป้งเจือด้วยขมิ้น

แม่จุนแห่งศิลา เรียกว่า ผงหิน. ความว่า เรานุญาตให้บรรจุ ให้เต็มด้วยผงศิลานั้น.

สองบทว่า มธุตุดเคน สารตุ มีความว่า เรานุญาตให้ พอก (เข้ม) ด้วยจีผึ้ง.

สองบทว่า สรติมุปี ปริภุชติ มีความว่า จีผึ้งที่พอกไว้นั้น แดกกระจาย.

บทว่า สรติปาฎิกั ได้แก่ ผ้าห่อจีผึ้ง คือ ฟักมิด.

ในกรุนทีกล่าวว่า และฟักมิดก็อนุโลมตามผ้าห่อเข้มนั้น.

[ว่าด้วยไม้สะดึง]

ไม้สะดึงนั้น ได้แก่ แม่สะดึงบ้าง เสื่อหวายหรือเสื่อลำแพน ใดๆอย่างหนึ่ง ที่จะพึงปูนแม่สะดึงนั้นบ้าง.

เชือกผูกไม้สะดึงนั้น ได้แก่ เชือกสำหรับผูกจิวรที่ไม้สะดึง เมื่อเย็บจิวร ๒ ชั้น.

สองบทว่า กรินั นปรุโหติ มีความว่า ไม้สะดึงที่ทำตามขนาด ของภิกษุที่สูง จิวรของภิกษุที่เตี้ย เมื่อซึ่งลาดบนไม้สะดึงนั้น ย่อมไม่ พอ คือหลวมอยู่ภายในเท่านั้น, อธิบายว่า ไม่ถึงไม้ขอบสะดึง.

บทว่า ทลฺลทกรินั มีความว่า เรานุญาตให้ผู้แม่สะดึงอื่นตาม ขนาดของภิกษุผู้เตี้ยนอกนี้ ในท่ามกลางแห่งแม่สะดึงยานั้น.

บทว่า วิทลลั ได้แก่ การพับชายโดยรอบแห่งเสื่อหวายทำให้ เป็น ๒ ชั้น พอได้ขนาดกับกระธงสะดึง.

บทว่า สลาก์ ได้แก่ ซึ่งไม้สำหรับสอดเข้าในระหว่างแห่งจีวร
๒ ชั้น.

บทว่า วินทฺชนรชฺชํ ได้แก่ เชือกที่มัดแม่สะดิงเล็กกับแม่
สะดิงใหญ่ ที่ไม่สะดิงนั้น.

บทว่า วินทฺชนสุตฺตํ [๓๔๒] ได้แก่ ด้วยที่ตรึงจีวรติดกับ
แม่สะดิงเล็ก.

สามบทว่า วินทฺชิตฺวา จีวรํ สิพฺเพตฺถํ มีความว่า เรานุญาต
ให้ตรึงจีวรที่แม่สะดิงนั้น ด้วยด้ายนั้นแล้วเย็บ.

สองบทว่า วิสมา โหนฺติ มีความว่า ด้วยเกยียบบางแห่งเล็ก
บางแห่งใหญ่.

บทว่า กพฺพิมฺพํ ได้แก่ วัตถุมีใบตาลเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
สำหรับทำการวัดขนาด.

บทว่า โมฆสุตฺตํ ได้แก่ การทำแนวเครื่องหมาย ด้วยเส้น
บรรทัดขม้น ดังการทำแนวเครื่องหมายที่ไม้ ด้วยเส้นบรรทัดดำของ
พวกช่างไม้ฉะนั้น.

สองบทว่า องฺคฺลฺยา ปฏฺิกฺคณฺหนฺติ มีความว่า ภิกษุทั้งหลาย
(เย็บจีวร) รับปากเข็มด้วยนิ้วมือ.

บทว่า ปฏฺิกฺคหํ ได้แก่ สนับแห่งนิ้วมือ.

ภาชนะมีถาดและผอบเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อภาชนะ
สำหรับใส่และกระบอก.

บทว่า อุจฺจวตฺตํ มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุถมดินทำ

พื้นที่ให้สูง.

หลายบทว่า โอคุมเพตฺวา อุลลิตฺตาวลิตฺตํ กาคู มีความว่า
เราอนุญาตให้ภิกษุหรือหลังคาเสียแล้วทำระแนงให้ทึบ โบกทั้งข้างในและ
ข้างนอกด้วยดินเหนียว.

บทว่า โคนํลิกาย มีความว่า เราอนุญาตให้ภิกษุใส่ไม้ไผ่หรือ
ไม้จริงไว้ข้างในแล้วมีวนแม่สะดึงกับไม้นั้น.

บทว่า พนฺธนรชฺชु ได้แก่ เชือกสำหรับมัดแม่สะดึงที่มีวนแล้ว
อย่างนั้น.

[ว่าด้วยเครื่องกรอง]

ผ้ากรองที่ผู้ติดกับไม้ ๓ อัน ชื่อกระซอนสำหรับกรอง.

ชื่อว่า โย น ทเทยฺย มีความว่า ภิกษุใดไม่ให้ผ้ากรองแก่
ภิกษุผู้ไม่มีผ้ากรองนั้นแล, เป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นแท้.

ฝ่ายภิกษุใด เมื่อผ้ากรองในมือของตนแม้มีอยู่ แต่ยังมี ไม่อยาก
ให้ก็อย่าพึงให้แก่ภิกษุนั้น.

บทว่า ทญฺทกปริสฺตฺวานํ มีความว่า พึงผูกผ้ากับไม้ที่ทำ
ดั่งแม่บันไดชั้นกลาง ซึ่งผูกติดบนขา ๔ ขา แล้วเทน้ำลงตรงกลางไม้
ดั่งเครื่องกรองค่างของพวกช่างย้อม. น้ำนั้นเต็มทั้ง ๒ ห้องแล้วยอม
ไหลออก. ภิกษุทั้งหลาย [๔๓๔] ลาดผ้ากรองใดลงในน้ำแล้วเอาหม้อ
ตักน้ำ ผักกรองนั้น ชื่อ โอตฺถริก.

จริงอยู่ ภิกษุทั้งหลายผูกผ้าติดกับไม้ ๔ อัน ปีกหลัก ๔ หลัก
ลงในน้ำแล้ว ผู้ผ้ากรองนั้นติดกับหลักนั้น ให้ริมผ้าโดยรอบทั้งหมด

พ้นจากน้ำ ตรงกลางหย่อนลง แล้วเอาหม้อตักน้ำ.

เรือนที่ทำด้วยจิวร เรียกว่า มุ้งกันยุง.

[ว่าด้วยจงกรมและเรือนไฟ]

บทว่า อภิสนฺนุภยา คือ ผู้มีกายหมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษ มีเสมหะเป็นต้น.

เสาดำหรับใส่ลิ้ม ขนาดเท่ากับบานประตูพอดี เรียกชื่อว่า อัครพวักฺกุ. เสาดำหรับใส่ลิ้มนั้น เป็นเสาที่เขาเจาะรูไว้ ๓-๔ รู แล้วใส่ลิ้ม.

ห้วงสำหรับใส่दान ที่เขาเจาะบานประตูแล้วตรึงติดที่บานประตูนั้น เรียกชื่อว่า สลักเพชร. ลิ้มที่เขาทำช่องที่ตรงกลางสลักเพชรแล้วสอดไว้ ชื่อสุจิกา. กลอนที่เขาติดไว้ข้างบนสลักเพชร ชื่อฉฎฺฎิกา.

สองบทว่า มณฺฑลิก กาคู มีความว่า เรานุญาตให้ก่อพื้นให้ต่ำ.

ปล่องควนนั้น ได้แก่ ช่องสำหรับควนไฟออก.

บทว่า วาสตุ มีความว่า เรานุญาตให้อบด้วยของหอมทั้งหลาย.

อุทกนิธานนั้น ได้แก่ ที่สำหรับขังน้ำ, ภิภษุพึงใช้หม้อตักน้ำขังไว้ในนั้นแล้ว เอาขันตักน้ำใช้.

ชุ่มน้ำ ได้แก่ ชุ่มประตู.

วินิจฉัยในคำว่า ติสฺโส ปฏฺจุจฺจาทีโย นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เครื่องปกปิด คือ เรือนไฟ ๑ เครื่องปกปิด คือ น้ำ ๑ กวร

แก่ภิกษุผู้ทำบริกรรมเท่านั้น, ไม่ควรในสามิยกรรมทั้งหลายมือภิกษา
เป็นต้นที่ยังเหลือ. เครื่องปกปิด คือ ผ้า ควรในกรรมทั้งปวง.

ชื่อว่า น้ำไม่มีนั้น ได้แก่ ไม่มีสำหรับอาบ.

บทว่า ตูลิ ได้แก่ คันสำหรับโพงเอาน้ำขึ้น ดังคันชั่งของพวก
ชาวตลาด.

[๓๔๔] ยนต์ที่เทียมโค หรือใช้มือจับชักด้วยเชือกอันยาว เรียกว่า ระหัด.

ยนต์ที่มีหม้อผูกติดกับซี่ เรียกว่า กังหัน.

ภาชนะที่ทำด้วยหนัง ซึ่งจะพึงผูกติดกับคันโพงหรือระหัด ชื่อว่า
ท่อนหนัง.

สองบทว่า ปากฎา โหติ มีความว่า บ่อน้ำคร่า เป็นที่ไม่ได้
ล้อม.

บทว่า อุกทปฺลฺยณฺนิ มีความว่า เครื่องเข็ดน้ำ ทำด้วยงาก็ดี
ทำด้วยเขาก็ดี ทำด้วยไม้ก็ดี ย่อมควร. เมื่อเครื่องเข็ดน้ำนั้นไม่มี
จะใช้ผ้าซับน้ำ ก็ควร.

บทว่า อุกทมาติก ได้แก่ ลำรางสำหรับน้ำไหล

เรือนไฟที่ติดปั่นลมโดยชอบ เรียกชื่อว่า เรือนไฟไม่มีรอยมุง.

คำว่า เรือนไฟไม่มีรอยมุงนั้น เป็นชื่อแห่งเรือนไฟที่มีหลังคา
ทำเป็นยอด ติดปั่นลมที่มณฑลข้อฟ้าบนกลอนทั้งหลาย.

สองบทว่า จาตุมฺมาถิ นิสิตฺแทนน มีความว่า ภิกษุไม่พึง
อยู่ปราศจากผ้านีสิตนะตลอด ๔ เดือน.

บทว่า **ปุปฺผาภิกฺขุณฺเณสุ** มีความว่า ภิกษุไม่พึงนอนบนที่นอน
ที่เขาประดับด้วยดอกไม้.

บทว่า **นมตฺก** มีความว่า เครื่องปูนั่งคล้ายสันถัดที่ทำ คือ
ทอดด้วยขนเจียม พึงใช้สอย โดยบริหารไว้อย่างท่อนหง.

[ว่าด้วยการนั้น]

ชื่อว่า **อาสิตุตฺถูปฺธานํ** นั้น เป็นคำเรียก ลู้ง ที่ทำด้วยทองแดง
หรือด้วยเงิน. อนึ่ง ลู้งนั้น แม้ทำด้วยไม้ ก็ไม่ควร เพราะเป็นของ
ที่ทรงห้ามแล้ว.

เครื่องรองทำด้วยไม้ทั้งท่อน เรียกว่า โตก. แม้เครื่องรองที่
ทำด้วยในกระเช้าและตะกร้า ก็นับเข้าในโตกนี้เหมือนกัน.

[๓๔๕] จริงอยู่ วัตถุไม้เส้าเป็นต้นนั้น จำเดิมแต่ที่ถึงความ
รวมลงว่าเป็นเครื่องรอง มีช่องเจาะไว้ข้างในก็ตาม เจาะไว้โดยรอบ
ก็ตาม ควรเหมือนกัน.

วินิจฉัยในคำว่า **เอกภาชเน** นี้ พึงทราบดังนี้:-

หากว่า ภิกษุรูปหนึ่งถือเอาผลไม้ หรือขนมจากภาชนะไป,
ครั้งเมื่อภิกษุนั้นหลีกไปแล้ว การที่ภิกษุนอกนี้จะฉันผลไม้หรือขนม
ที่ยังเหลือ ย่อมควร. แม้ภิกษุนอกจากนี้ จะถือเอาอีกในขณะนั้น
ก็ควร.

[ว่าด้วยการคว่ำบาตร]

วินิจฉัยในคำว่า **อฏฺฐหฺงฺเกหิ** นี้ พึงทราบดังนี้:-

การที่สงฆ์ว่าบาตรในภายในสีมา หรือไปสู่ภายนอกสีมา คำว่า
บาตรในที่ทั้งหลายมีแม่น้ำเป็นต้น แก่อุบาสกผู้ประกอบแม่ด้วยองค์
อันหนึ่ง ๆ ย่อมควรทั้งนั้น.

ก็แล เมื่อบาตรอันสงฆ์ว่าแล้วอย่างนั้น ไทยธรรมไร ๆ ใน
เรือนของอุบาสกนั้น อันภิกษุทั้งหลายไม่พึงรับ. พึงส่งข่าวไปในวัด
แม่เหล่าอื่นว่า "ท่านทั้งหลายอย่ารับภิกษาในเรือนของอุบาสกนั้น."

ก็ในการที่จะหยาบบาตร ต้องให้อุบาสกนั้นของเพียงครั้งที่ ๑ ให้อุบาสกนั้น
ละหัดตบาสแล้ว หยาบบาตรด้วยญัตติทุติยกรรม.

[เรื่องโพธิราชกุมาร]

สองบทว่า ปุรุจฉิตวา ได้แก่ จัดไว้โดยความเป็นยอด.

บทว่า สัทรนตุ มีความว่า ผ้าทั้งหลายอันท่านจงม้วนเสียบ.

บทว่า เจพปฏิก ได้แก่ เครื่องปูลาด คือผ้า.

ได้ยินว่า โพธิราชกุมารนั้น ปูลาดแล้วด้วยความมุ่งหมายนี้ว่า
"ถ้าว่า เราจักได้บุตร, พระผู้มีพระภาคจักทรงเหยียบผืนผ้าของเรา."

จริงอยู่ โพธิราชกุมารนั้น ไม่สมควรได้บุตร; เพราะเหตุนี้
พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงเหยียบ. หากว่า พระองค์พึงทรงเหยียบไซ้,
ภายหลังเมื่อกุมารไม่ได้บุตร จะพึงถือทิฏฐิว่า "พระผู้มีพระภาคนี้
มิใช่พระสัพพัญญู." นี้เป็นเหตุในการที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงเหยียบ
ก่อน.

ฝ่ายภิกษุทั้งหลายเล่า เธอเหล่าใด ไม่รู้อยู่ พึงเหยียบ. เธอ

เหล่านั้น พึงเป็นผู้ถูกพวกกฤหัสถ์ดูหมิ่น, เพราะเหตุนี้ พระผู้มี-
พระภาคจึงทรงบัญญัติสิกขาบท เพื่อปลดปล่อยทั้งหลายจากความดูหมิ่น.

นี่เป็นเหตุในการทรงบัญญัติสิกขาบท.

ชื่อว่า มงคลสุดท้าย ยาจิมมานน มีความว่า สตรีจะเป็นผู้
ปราศจากครรภ์ หรือเป็นผู้มีครรภ์แก่ก็ตามที, อันภิกษุซึ่งเขาอ่อนนอน
เพื่อต้องการมงคล ในฐานะเห็นปานนั้น สมควรเหยียบ.

[ว่าด้วยเครื่องเช็ดเท้า]

[๓๔๖] เครื่องปูลาด เป็นของที่เขาลาดไว้ใกล้ที่ล้างเท้า เพื่อ
ประโยชน์ที่จะเหยียบด้วยเท้าซึ่งล้างแล้ว ชื่อว่าเครื่องลาดสำหรับเท้าที่ล้าง
แล้ว, ภิกษุควรเหยียบเครื่องลาดนั้น.

วัตถุที่มีท่าทางคล้ายฝักบัว ซึ่งเขาทำให้หนามตั้งขึ้น เพื่อเช็ดเท้า
ชื่อว่าเครื่องเช็ดเท้า, เครื่องเช็ดเท้านั้น จะเป็นของกลม หรือต่างโดย
ลักษณะ มี ๔ เหลี่ยมเป็นต้นก็ตามที เป็นของที่ทรงห้ามทั้งนั้น
เพราะเป็นของอุคหนุนแก่ความเป็นผู้มักมาก; ไม่ควรรับ ไม่ควรใช้
สอย.

ศิลา เรียกว่า กรวด แม้นหินฟองน้ำ ก็ไม่ควร.

[ว่าด้วยพัด]

พัด เรียกว่า วิฐปน แปลว่า วัตถุสำหรับโบก. ส่วนพัด
มีด้ามอย่างใบตาล จะเป็นของที่สานด้วยใบตาลหรือสานด้วยเส้นตอก-
ไม้ไผ่และเส้นตอกงา หรือทำด้วยขนหางนกยูง หรือทำด้วยจัมมวิกติ

ทั้งหลายก็ตามที ควรทุกอย่าง.

พัคปัดยงนั้น แมมีด้ามทำด้วยงาหรือเขาก้ควร. แมพัคปัดยง
ทีทำด้วย่างแห่งไม้เกดและใบมะพูดเป็นต้น สงเคราะห์เข้ากับพันทีทำ
ด้วยเปลือกไม้.

[ว่าด้วยร่ม]

วินิจฉัยในคำว่ **คิถานสุต จตุต** นี้ ฟิงทราบดังนี้:-

ภิกษุใด มีความร้อนในกาย หรือมีความกุ่มใจ หรือมี
ตาฟางก็ดี หรืออาพาธบางชนิดอย่างอื่น ทีเว้นร่มเสี่ย ย่อมเกิดขึ้น,
ภิกษุนั้นควรกางร่มในบ้านหรือในป่า. อนึ่ง เมื่อฝนตก จะกางร่มเพื่อ
รักษาจิวร และในทีควรกั้วสัตว์ร้ายและโจร จะกางร่มเพื่อป้องกัน
ตนบ้าง ก็ควร. ส่วนร่มทีทำด้วยใบไม้ใบเดียว ควรในทีทั้งปวง
ทีเดียว

[ว่าด้วยทณทสมมติเป็นต้น]

บทว่ **อสิสุต** ตัดบทว่ **อสิ อสุต** แปลว่ คาบทอง
โจรนั้น.

บทว่ **วิโชตลติ** ได้แก่ ส่องแสงอยู่.

วินิจฉัยในคำว่ **ทณทสมมติ** นี้ ฟิงทราบดังนี้:-

ไม้คาน ควรแก่ประมาณ คือ ยาว ๔ ศอกเท่านั้น อันสงฆ์ฟิง
สมมติให้. ไม้คานทีหย่อนหรือเกินกว่า ๔ ศอกนั้น แมเว้นจากการ
สมมติ ก็ควรแก่ภิกษุทั้งปวง.

ส่วนสาแหรก ไม่ควรแก้ภิกษุผู้ไม่อาพาธ, สงฆ์จึงสมมติให้
เฉพาะแก้ภิกษุผู้อาพาธเท่านั้น.

[ว่าด้วยภิกษุผู้มักอ้วก]

[๓๔๗] วินิจฉัยในคำว่า โธมฏฺฐกสฺส นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เว้นภิกษุผู้มักอ้วกเสีย เพื่ออาบัติแก้ภิกษุทั้งหลายที่เหลือ ผู้ยัง
อาหารที่อ้วกออกมาให้ค้างอยู่ในปากแล้วกลืนกิน. แต่ถ้าว่า อาหาร
ที่อ้วกออกมานั้น ไม่ทันค้าง ไหลลงลำคอไป ควรอยู่.

คำว่า ยํ ทิยมานํ นี้ ข้าพเจ้าได้พรรณนาไว้แล้วในโกชนวรรค.

[ว่าด้วยมิตตัดเล็บ]

สองบทว่า กุปฺปํ กริสฺสามิ มีความว่า เราจักทำซึ่งเสียง.

ไม่มีอาบัติเพราะตัดเล็บด้วยเล็บเป็นต้น. แต่พระผู้มีพระภาค
ทรงอนุญาตมิตตัดเล็บ ก็เพื่อรักษาตัว.

บทว่า วิสฺติมภฺจํ มีความว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์ ให้แต่เล็บ
ทั้ง ๒๐ ให้เกลี้ยงด้วยการชูด.

บทว่า มลฺมตฺตํ มีความว่า เราอนุญาตให้แกะแต่มูลเล็บออก
จากเล็บ.

[ว่าด้วยผมและหนวด]

บทว่า ชุรฺติปาฏิกํ ได้แก่ ฝักมีดโกน.

สองบทว่า มลฺลิสฺสุ กปฺปาเปนฺตุ มีความว่า ภิกษุฉัพพัคคีย์
ให้ตัดหนวดด้วยกรรไกร.

สองบทว่า มสฺสํ วฑฺฒนาเปนฺติ ได้แก่ ให้แต่หนดให้ยาว.
คราที่คางที่เอาไว้วาดังคราพะ เรียกว่า นวดคังพุงนโค.

บทว่า จตุรสฺสํ ได้แก่ ให้แตงหนดเป็น ๔ มุม.

บทว่า ปริมุขํ ได้แก่ ให้ทำการขมวดกลุ่มแห่งขนที่อก.

บทว่า อฑฺฒรุํ ได้แก่ เอาไว้กลุ่มขนที่ท้อง.

สองบทว่า อาปตฺติ ทุกฺกณฺตุสฺส มีความว่า เป็นอาบัติทุกกณ
ในที่ทั้งปวงมีตัดหนดเป็นต้น.

หลายบทว่า อาพาธปฺปจฺยยา สมฺพาธ โลมํ มีความว่า เรา
อนุญาตให้นำขนในที่แคบออก เพราะปัจจัยคืออาพาธ มีฝีแผลใหญ่
และแผลเล็กเป็นต้น.

หลายบทว่า อาพาธปฺปจฺยยา กตฺตริกฺกาย มีความว่า เรา
อนุญาตให้ตัดผมด้วยกรรไกร เพราะปัจจัยคืออาพาธ ด้วยอำนาจ
แห่งโรคที่ศีรษะ คือฝีแผลใหญ่และแผลเล็ก.

[๓๔๘] ไม่มีอาบัติ เพราะถอนขนจุมูกด้วยวัตถุมีกรวดเป็นต้น
ส่วนแหนบ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเพื่อรักษาตัว.

วินิจฉัยในข้อว่า น ภิกฺขเว ปลิตํ คาหาเปตพฺพํ นี้ พึงทราบ
ดังนี้ :-

ขนใดขึ้นที่คิ้ว หรือที่หน้าผาก หรือที่ดงหนด เป็นของ
น่าเกลียด ขนเช่นนั้นก็ตาม จะหงอกก็ตาม ไม่หงอกก็ตาม สมควร
ถอนเสีย.

บทว่า **กัมปตฺตริกา** ได้แก่ พอค้ำเครื่องสำริด.

บทว่า **พฺนุชนมตฺต** ได้แก่ ปลอกแห่งมิดและไม้เท้าเป็นต้น.

[ว่าด้วยประคคเอาจ]

วินิจฉัยในคำว่า **น ภิกฺขเว อกายตฺนุชนน** นี้ ฟังทราบ
ดังนี้ :-

ประคคเอาจ อันภิกษุผู้มีได้คาคออกไปอยู่ ตนระลึกได้ในที่ใด
ฟังคาคในที่นั้น, คิดว่า "จักคาคที่อาสนศาลา" ดังนี้ จะไปก็ควร.
นึกได้แล้วไม่ควรเที่ยวบิณฑบาต ตลอดเวลาที่ยังมิได้คาค.

ประคคเอาจมีสายมาก ชื่อ **กลาพุก**.

ประคคเอาจคล้ายหัวงูน้ำ ชื่อ **เททุทุก**.

ประคคเอาจที่ถักทำให้มีสัณฐานกลมดั่งตะโพน ชื่อ **มฺรช**.

ประคคเอาจที่มีทรวดทรงดั่งสังวาล ชื่อ **มทุทวิณ**.

จริงอยู่ ประคคเอาจเช่นนี้ แม้ชนิดเดียวก็ไม่ควร ไม่จำต้องกล่าว
ถึงมากชนิด.

วินิจฉัยในคำว่า **ปฏฺฐิกิ สฺกฺรนตฺก** นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

ประคคแผ่นที่ทอตามปกติ หรือถักเป็นก้างปลา ย่อมควร.

ประคคที่เหลื่อ ต่างโดยประคคตาข้างเป็นต้น ไม่ควร.

ขึ้นชื่อว่าประคคไส้สุกร เป็นของมีทรวดทรงคล้ายไส้สุกรและ
ฝักกัญแจ. ส่วนประคคเชือกเส้นเดียวและประคคกลม อนุโลมตาม
ประคคไส้สุกร

คำที่ว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการถักด้วยให้กลม การ ถักดั่งสายสังวาล" นี้ ทรงอนุญาตเฉพาะที่ชายทั้ง ๒, ก็ในชายกลม และชายดั่งสายสังวาลนี้ ชายดั่งสายสังวาล เกิน ๔ ชาย ไม่ควร.

การทบเข้ามาแล้วเย็บขอบปาก ชื่อ โสภก.

การเย็บโดยสังฆานดั่งวงแหวน ชื่อ คุณก.

[๑๔๕] จริงอยู่ ชายประคดที่เย็บอย่างนั้น ย่อมเป็นของแน่น. ร่วมในห้วง เรียกว่า ปวนนุโต.

[ว่าด้วยการนุ่งห่ม]

ผ้าที่ผู้ชายพกมีสังฆานดั่งวงข้าง ให้ห้อยลงไปตั้งแต่สะดือ เหมือนการนุ่งของสตรีชาวโจลประเทศ ชื่อว่านุ่งเป็นวงข้าง.

ผ้าที่ผู้ชายห้อยปลายไว้ข้าง ๑ ห้อยชายพกไว้ข้าง ๑ ชื่อว่านุ่งเป็น หางปลา.

นุ่งปล่อยชายเป็น ๔ มุมอย่างนี้ คือ ข้างบน ๒ มุม ข้างล่าง ๒ มุม ชื่อว่านุ่งเป็น ๔ มุม.

นุ่งห้อยลงไป โดยทำทางดั่งก้านตาล ชื่อว่านุ่งดั่งก้านตาล.

ผ้าผืนยาวให้ม้วนเป็นชั้น ๆ นุ่งโจงกระเบนก็ดี นุ่งยกกลีบเป็น ตอน ๆ ที่ข้างซ้ายและข้างขวาก็ดี ชื่อว่ายกกลีบตั้งร้อย. แต่ถ้าว่า ปรากฏเป็นกลีบเดียวหรือ ๒ กลีบตั้งแต่เข้าขึ้นไป ย่อมควร.

สองบทว่า สรวลีย นิวาเสนติ มีความว่า ภิกษุณีพัพคิย นุ่งห้อยครั้ง ดั่งนักมวยและกรรมกรเป็นต้น. การนุ่งห้อยครั้งนั้น ย่อม

ไม่ควรแก้ภิกษุ ทั้งผู้อาพาธ ทั้งผู้เดินทาง.

ภิกษุทั้งหลายผู้กำลังเดินทาง ยกมุขข้าง ๑ หรือ ๒ ข้างขึ้นเหน็บบนสรวง หรือนุ่งผ้ากาสาเวสสัน ๑ อย่างนั้น ไว้ข้างในแล้ว นุ่งอีกฝืน ๑ ทับข้างนอกแม้อันใด การนุ่งห่มเห็นปานนั้นทั้งหมด ไม่ควร.

ฝ่ายภิกษุอาพาธ จะนุ่งโจงกระเบนผ้ากาสาเวสสันไว้ข้างใน แล้วนุ่งอีกฝืน ๑ ทับข้างนอก ก็ได้.

ภิกษุผู้ไม่อาพาธ เมื่อจะนุ่งผ้า ๒ ฝืน พึงช้อนกันเข้าเป็น ๒ ชั้นนุ่ง. ด้วยประการอย่างนี้ พึงเว้นการนุ่งทั้งปวงที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามในขุททกวัตตูกขันธกะนี้ และที่พระอรรถกถาจารย์ห้ามในเสขิย-
วิณณา ปกปิดให้ได้มณฑล ๓ ปราศจากวิการ นุ่งให้เรียบร้อย. เธอเมื่อทำให้วิการอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่พินทุกกฎ.

[๓๕๐] การที่ไม่ห่ม ดังการห่มของคฤหัสถ์ที่ทรงห้ามไว้อย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่พึงห่มอย่างคฤหัสถ์" ดังนี้ ห่มจัดมุขทั้ง ๒ ให้เสมอกัน ชื่อว่า ห่มเรียบร้อย. การห่มเรียบร้อยนั้น อันภิกษุพึงห่ม.

ในการห่มดังคฤหัสถ์และการห่มเรียบร้อยนั้น การห่มอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ห่มแล้วโดยประการอื่น จากลักษณะที่เรียบร้อยมีอาทิอย่างนี้ คือ ห่มผ้าขาว ห่มอย่างปริพาชก ห่มอย่างคนที่ใช้ผ้าฝืนเดียว ห่มอย่างนักเลง ห่มอย่างชาววัง ห่มคลุมทั้งตัวดังคฤหบดี ผู้ใหญ่ ห่มดังชวานาเข้ากระท่อม ห่มอย่างพราหมณ์ ห่มอย่างภิกษุ

ผู้จัดแถว การห่มนี้ทั้งหมด ชื่อว่าห่มอย่างคฤหัสถ์.

เพราะเหตุนี้ นิครนถ์ทั้งปวง ผู้ใช้ผ้าขาว กลุ่มกายครั้งเดียว
ย่อมห่ม ฉนฺได, อนึ่ง ปริพาชกบางพวก เปิดอกพาดผ้าห่มไว้บน
จะงอยบ่าทั้ง ๒ ฉนฺได, อนึ่ง คนทั้งหลายที่ใช้ผ้าผืนเดียว เอาชาย
ฝ้านุ่งข้าง ๑ กลุ่มหลัง พาดมุมทั้ง ๒ บนจะงอยบ่าทั้ง ๒ ฉนฺได,
อนึ่ง พวกนักเลงสุราเป็นต้น เอาผ้าพันคอ ห้อยชายทั้ง ๒ ลงไปที่
ท้องข้าง ๒ วัดไว้บนหลังบ่า ฉนฺได, อนึ่ง สตรีชาววังเป็นต้น
ห่มคลุมศีรษะเปิดแต่หน่วยตาไว้ ฉนฺได, อนึ่ง คฤหบดีผู้เป็นใหญ่
ทั้งหลาย นุ่งผ้าขาวคลุมตัวทั้งหมด ด้วยชายข้าง ๑ แห่งชายฝ้านั้นเอง
ฉนฺได, อนึ่ง พวกชาวนา เมื่อจะเข้าสู่กระท่อมนา ห่มผ้าตัดเข้า
ในซอกกรักแร้แล้วคลุมตัวด้วยชายข้าง ๑ แห่งฝ้านั้นเอง ฉนฺได, อนึ่ง
พวกพราหมณ์ สอดผ้าเข้าไปทางซอกกรักแร้ทั้ง ๒ แล้ววัดไว้บน
จะงอยบ่าทั้ง ๒ ฉนฺได, อนึ่ง ภิกษุผู้จัดแถว เปิดแขนซ้ายที่ห่ม
ด้วยผ้าห่มเฉวียงบ่า ยกจิรวรขึ้นพาดบนจะงอยบ่า ฉนฺได; ภิกษุ
ไม่พึงห่มฉนฺไดนั้นเลยทีเดียว พึงเว้นโทษแห่งการห่มเหล่านั้นทั้งหมด
และโทษแห่งการห่มเห็นปานนั้นเหล่าอื่นเสีย [๓๕๑] ห่มให้เรียบร้อย
ปราศจากวิการ.

เมื่อภิกษุผู้ไม่ห่มอย่างนั้น กระทำวิการอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วย
ไม่เอื้อเพื่อ ในวัดก็ตาม ในละแวกบ้านก็ตาม ย่อมเป็นทุกกฏ.

[ว่าด้วยหาบเป็นต้น]

บทว่า มุญฺหาวุฏฺฐิ มีอธิบายว่า เหมือนคนหาบของสำหรับ

ใช้ ของพระราชารู้เสด็จไปไหน ๆ.

บทว่า อนุตฺรกาช ได้แก่ ภาวะที่จะพึงคล้องไว้กลางคานแล้ว
ห้ามไป ๒ คน.

บทว่า อจฺจุสุตฺถ คือ เป็นของไม้เกือกูลแก่ภิกษุ ได้แก่ ยังความ
เสียดให้เกิดแก่ภิกษุ.

บทว่า น ฉาเทติ ได้แก่ ไม่ชอบใจ.

บทว่า อฏฺฐจฺจุลปรมฺ ได้แก่ ไม้สีฟันยาว ๘ นิ้วเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยนิ้วขนาดของมนุษย์ทั้งหลาย.

บทว่า อติมนุทาหํ ได้แก่ ไม้สีฟันที่สั้นนัก.

[ว่าด้วยการจุดไฟ]

สองบทว่า ทายฺ อาเพปนฺติ มีความว่า ภิกษุณีพาศศิษฐ์ไฟ
ที่คงหญ้าเป็นต้น.

บทว่า ปฏฺฐคฺติ มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุจุดไฟรับ.

บทว่า ปรีตฺตํ มีความว่า เรานุญาตการป้องกันด้วยการทำให้
ปราศจากหญ้า หรือด้วยการขุด.

แต่ในการป้องกันนี้ เมื่อมีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเอง ย่อม
ไม่ได้, เมื่อไม่มีอนุปสัมบัน ภิกษุจะจุดไฟเองก็ดี จะตากถางพื้นดิน
นำหญ้าออกเสียดก็ดี จะขุดคูก็ดี จะหัดกิ่งไม้สดดับไฟก็ดี ย่อมได้.

ไฟถึงเสนาสนะแล้วก็ตาม ยังไม่ถึงก็ตาม ภิกษุยอมได้เพื่อยังไฟ
ให้ดับ ด้วยอุบายอย่างนั้นเป็นแท้.

แต่เมื่อจะให้ไฟดับด้วยน้ำ ย่อมได้เพื่อให้ดับด้วยน้ำที่ควรเท่านั้น
นอกนั้นไม่ได้.

[ว่าด้วยจิ้นต้นไม้]

ชื่อว่า สติ กรณีเย มีความว่า เมื่อมีกิจที่จะต้องถือเอาพื้นแห่ง
เป็นต้น.

บทว่า โปริสสัย ความว่า อนุญาตให้ภิกษุจิ้นต้นไม้ประมาณแก่
ตัวบุรุษ.

ชื่อว่า อาปทาสุ มีความว่า ภิกษุเห็นอันตรายมีสัตว์ร้ายเป็นต้น
หรือเป็นผู้หลงทาง หรือเป็นผู้ใคร่จะมองดูทิศ หรือเห็นไฟป่าลามมา
หรือเห็นห้วงน้ำหลากมา ในอันตรายเห็นปานนี้ จะจิ้นต้นไม้แม้สูงเกิน
ประมาณก็ควร.

[ว่าด้วยคัมภีร์ทางโลก]

[๓๔๒] บทว่า กลุยาณวากุภรณา ได้แก่ เป็นผู้มีเสียงไพเราะ.

สองบทว่า ฉนุทโส อาโรเปม มีความว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะยก
พระพุทธวจนะขึ้นสู่ทางแห่งการกล่าวด้วยภาษาสี่สกฤตเหมือนเวท.

โวหารที่เป็นของชาวมคธ มีประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส
แล้ว ชื่อภาษาเดิม ในคำว่า สกาย นิรุติติยา นี้.

คัมภีร์เดียรถีย์ ซึ่งประกอบด้วยเหตุอันไรประโยชน์ มีอาทิ
อย่างนี้ว่า สิ่งทั้งปวงเป็นแดน เพราะเหตุนี้ และนี่ สิ่งทั้งปวงไม่เป็น
แดน เพราะเหตุนี้ และนี่ การเผือก เพราะเหตุนี้ และนี่ นกยางคำ

๑. คือแต่งเป็นกาพย์กลอนเป็นโคลกเหมือนคัมภีร์พระเวทของพราหมณ์.

เพราะเหตุนี้ และนี่ ดังนี้ ชื่อคัมภีร์อันเนื่องด้วยโลก.

สองบทว่า อนุตรา อโหสิ มีความว่า ธรรมกถา ได้เป็นเรื่อง
ขาดตอน คือ ได้ถูกเสียงนั้นกลบเสีย.

บทว่า อาพาธปุจฉยา มีความว่า กระทบเป็นยาเพื่ออาพาธ
ใด เพราะปัจจัยคืออาพาธนั้น.

วินิจฉัยในชื่อว่า ปุตสาวปาทุก์ พิงทราบดังนี้ :-

ภิกษุจะทำเขียงรองเหยียบ ด้วยอิฐก็ดี ด้วยศิลาก็ดี ด้วยไม้ก็ดี
ควรอยู่ แม้ในวัจจปาทุกา ก็มีนัยเหมือนกัน.

บทว่า ปรีเวณ ได้แก่ ร่วมในแห่งเครื่องล้อมแห่งเวจกุฎี.

ชื่อว่า ยถาธมฺโม การตพฺโพ มีความว่า ในวัตถุแห่งทุกกฏ
พึงปรับทุกกฏ ในวัตถุแห่งปาจิตตีย์ พึงปรับปาจิตตีย์.

[ว่าด้วยของโลหะเป็นต้น]

ของโลหะที่เขาทำไว้ เพื่อประหาร เรียกว่า เครื่องประหาร.

ความว่า คำว่า เครื่องประหารนั้น เป็นชื่อของสิ่งของที่นับว่า
อาวุธ ชนิดใดชนิดหนึ่ง. เราอนุญาตของโลหะทั้งปวงอื่น นอกจาก
เครื่องประหารนั้น.

ในคำว่า กตถณฺจ กุมภการิกณฺจ นี้ มีวินิจฉัยว่า เครื่อง
เช็ดเท่านั้น ได้กล่าวไว้แล้วแล.

กุฎีทำด้วยดินล้วน ดังกุฎีของพระธนียะ เรียกว่า กุมภการิกา
คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ต้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

ขุททกวัตถกัจฉนฺทก วรรณา จบ.

[๓๕๓] เสนาสนักขันธก วรรณา

[วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ]

วินิจฉัยในเสนาสนักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า เสนาสนะเป็นของยังมีได้ทรงบัญญัติ ได้แก่ เป็นของ
ยังมีได้ออนุญาต.

ที่อยู่ที่เหลือ พ้นจากเรือนมุงแถบเดียวเป็นต้นไป ชื่อวิหาร.

เรือนมุงแถบเดียวนั้น ได้แก่ เรือนที่โคงดงปีกครุฑ.

ปราสาทนั้น ได้แก่ ปราสาทยาว.

เรือนโถ้นนั้น ได้แก่ ปราสาทนั่นเอง แต่มีเรือนยอดตั้งอยู่
บนพื้นบนอากาศ.

ถ้ำนั้น ได้แก่ ถ้ำอิฐ ถ้ำศิลา ถ้ำไม้ ถ้ำดิน.

คำว่า "เพื่อสงฆ์ทั้ง ๔ ทิศที่มาแล้ว และยังไม่มา" คือเพื่อ
สงฆ์ผู้อยู่ใน ๔ ทิศ ทั้งที่มาแล้ว ทั้งที่ยังมิได้มา.

[ว่าด้วยวิหารทาน]

วินิจฉัยในอนุโมทนาคาถา พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า เย็น ร้อน พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจอุทิศ
ส่วนกัน.

ลมเจือหยาดน้ำ ท่านเรียกว่า ลมในสิสิรฤดูแล ในคำนี้ว่า
สิสิเร จาปี วุฏฐิโย.

ฝนนั่น คือ ฝนที่เกิดแต่เมฆโดยตรงนั่นเอง.

บทเหล่านี้ทั้งหมด พึงประกอบกับบทนี้ชื่อว่า ปฏิหนุตติ.

บทว่า ปฏิหนุตติ ได้แก่ ลมและแดดอันวิหารยอมกำจัดเสีย.

บทว่า เลณตุถุ คือ เพื่อหลีกเร็นอยู่.

บทว่า สุขตุถุ คือ เพื่อความอยู่สบาย เพราะไม่มีอันตราย มีเย็นเป็นต้น.

สองบทนี้ว่า ฌายิตุถุจ วิปสุตติตุ พึงประกอบกับบทนี้เรียกว่า สุขตุถุจ.

จริงอยู่ ท่านกล่าวคำอธิบายดังนี้ :-

การถวายวิหารเพื่อความสุข. การถวายวิหารเพื่อความสุข เป็นไฉน? ความสุขใด มีเพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง, การถวายวิหารเพื่อความสุคนั้น.

อีกประการหนึ่ง สองบทว่า ฌายิตุถุจ วิปสุตติตุ นี้ พึงประกอบกับบทหลังบ้างว่า "ถวายวิหารเพื่อเพ่งพินิจ และเพื่อเห็นแจ้ง."

การถวายวิหารแก่สงฆ์ ของทายกผู้ถวายด้วยตั้งใจว่า "ภิกษุทั้งหลาย จักเพ่งพินิจ จักเห็นแจ้ง ในกุฏินี้" ท่านผู้รู้ทั้งหลาย สรรเสริญว่าเลิศ. จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำนี้ว่า ผู้ใดให้ที่อยู่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ครบทุกอย่าง.

[๓๕๔] จริงอยู่ การถวายวิหาร ท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญว่าเลิศ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงประพันธ์คำถาว่า ตสุมาหิ ปณฺฑิตโต โปโส.

คำว่า วาสยเหตุ พหุสูต มีความว่า พึงนิมนต์ภิกษุทั้งหลาย ผู้เป็นพหุสูตด้วยการเล่าเรียน และผู้เป็นพหุสูตด้วยความตรัสรู้ ให้อยู่ในวิหารนี้.

หลายบทว่า เถลီ อนุญจ เป็นต้น มีความ ข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะ มีเพียงตั้งเป็นต้นอันใด สมควรแก่ภิกษุเหล่านั้น. พึงมอบถวายปัจจัยทั้งปวงนั้น ในภิกษุเหล่านั้น ผู้ชื้อตรง คือมีจิตไม่คดโกง.

บทว่า ทททย คือ พึงมอบถวาย (หรือเพิ่มถวาย).

ก็แล พึงถวายปัจจัยนั้น ด้วยจิตอันเลื่อมใส ไม่ยังความเลื่อมใสแห่งจิตให้คลาดเสีย. จริงอยู่ ทายกนั้นจะรู้ทั่วถึงธรรมใด ในพระศาสนานี้แล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะ ปรินิพพาน ภิกษุผู้เป็นพหุสูตเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมนั้น ซึ่งเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวง แก่เขาผู้มีจิตผ่องใสอย่างนี้ ฉะนั้นแล.

[ว่าด้วยสายชู เป็นต้น]

วินิจฉัยในคำว่า อาวิญจนนิตุทำ อาวิญจนรชฺชุนี มีความว่า ขึ้นชื่อว่าเชือก แม้ถ้าเป็นของที่ทำด้วยหางเสือ ควรแท้. เชือกบางอย่างไม่ควรหามิได้.

กาล ๓ ชนิดนั้น ได้แก่ กุญแจ ๓ อย่าง.

วินิจฉัยในคำว่า ынุตกํ สฺวจิกนึว่า ภิกษุควรทำกุญแจยนต์ที่ตนรู้จัก และลูกกุญแจสำหรับไขกุญแจยนต์นั้น.

ที่ชื่อว่าหน้าต่างสอบบน กล้ายเวทีกแห่งเจดีย์.

ที่ชื่อว่าหน้าต่างตาข่าย ได้แก่ หน้าต่างที่ซึ่งข่าย.

ที่ชื่อว่าหน้าต่างซี่ ได้แก่ หน้าต่างลูกกรง.

ในคำว่า จกุกถิก นี้ มีความว่า เรานุญาตให้ผูกผ้าเล็ก ๆ คล้ายผ้าเช็ดเท้า.

คำว่า วาตปานภิลิก มีความว่า เรานุญาตให้ทำเสื่อ ได้ ขนาดหน้าต่างผูกไว้.

[ว่าด้วยเตียงและตั้ง]

บทว่า มิตี ได้แก่ กระดานตั้ง.

บทว่า วิทลมณฺจ ได้แก่ เตียงหวาย หรือเตียงที่สานด้วย ดอกไม้ไผ่.

ตั้ง ๔ เหลี่ยมจตุรัส เรียกว่า อาสนทิกะ.

จริงอยู่ ตั้งยาวด้านเดียวเท่านั้น มีเท้า ๘ นิ้ว จึงควร, ส่วน ตั้ง ๔ เหลี่ยมจตุรัส พึงทราบว่าเป็น "แม่เกินประมาณก็ควร" เพราะ พระบาลีว่า "เรานุญาตตั้ง ๔ เหลี่ยมจตุรัสแม่สูง."

[๓๕๕] เตียงที่ทำพนักพิง ๓ ด้าน ชื่อตั้งคคะ. แม่ตั้งคคะนี้ ถึงเกินประมาณ ก็ควร.

ตั้งที่ทำเสร็จด้วยหวายล้วน เรียกว่า ภัททปิฐะ.

เฉพาะตั้งที่ซึ่งด้วยผ้าเก่า เรียกว่า ปิฐกา.

ตั้งที่ติดเท้าบนเตียงไม้ ทำคล้ายโต๊ะกินข้าว เรียกชื่อว่า ตั้ง ขาทราย.

ตั้งมีเท้ามาก ประกอบไว้ด้วยอาการตั้งผลมะขามป้อม ชื่อว่า

ตั้งกำนมะขามป้อม.

ตั้งที่มาในพระบาลี เถานี้ก่อน, ส่วนตั้งไม้ควรทั้งหมด วินิจฉัย
ในอธิการว่าด้วยตั้งนี้ เถานี้.

ตั้งที่ถักด้วยแฝก หรือถักด้วยหญ้าปล้อง หรือถักด้วยหญ้ามุงกระต่าย เรียกว่า เก้าอี้.

ในคำว่า อฏฺฐงฺกุลปรหมฺ มลฺลจฺปฏิปาทกํ นี้ ว่า ๘ นิ้ว คือ
นิ้วขนาดของพวกมนุษย์นั่นเอง.

[ว่าด้วยเครื่องลาดพื้นและนุ่นเป็นต้น]

เครื่องปูลาดเพื่อต้องการจะรักษาผิแห่งพื้นที่ทำบริกรรม เรียก
ชื่อว่า จิมิลิกา ผ้าคลุม.

นุ่นแห่งต้นไม้นั้น ได้แก่ นุ่นแห่งต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง มี
ต้นจิวเป็นต้น.

นุ่นแห่งเครือวัลย์นั้น ได้แก่ นุ่นแห่งเถาวัลย์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
มีเถาน้ำนมเป็นต้น.

นุ่นแห่งหญ้านั้น ได้แก่ นุ่นแห่งดินชาติเหล่าใดเหล่าหนึ่ง มี
หญ้าคมบางเป็นต้น โดยที่สุด แม้นุ่นแห่งอ้อยและไม้อ้อยเป็นต้น.

ภูตตามทั้งปวง เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงรวมเข้าด้วย ต้นไม้
เถาวัลย์ และหญ้า ๓ ชนิดเหล่านี้.

จริงอยู่ ขึ้นชื่อว่า ภูตคามอื่น ซึ่งพ้นจากรุกขชาติ วัลลชีชาติ
และดินชาติไป ย่อมไม่มี. เพราะฉะนั้น นุ่นแห่งภูตคามชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ย่อมควรในการทำมอน.

แต่ครั้งมาถึงฟูกเข้า นุ่นนั้น แม่ทุกชนิด ท่านกล่าวว่า "เป็นนุ่นที่ไม่ควร." และจะควรในการทำหมอนเฉพาะนุ่นนั้นอย่างเดียวหาไม่ได้, แม้ขนแห่งนทุกชนิด มีหงษ์และนกยูงเป็นต้น และแห่งสัตว์ ๔ เท้าทุกชนิด มีสีหะเป็นต้น ก็ควร.

แต่ดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีดอกประยงค์และดอกพิกุลเป็นต้น ไม่ควร. [๓๕๖] เฉพาะใบเต้าร้างล้วน ๆ ที่เดียว ไม่ควร, แต่ปน ควรอยู่. แม้นุ่นคือขนสัตว์เป็นต้น ๕ อย่าง ที่ทรงอนุญาตสำหรับฟูก ก็ควรในการทำหมอน.

[ว่าด้วยหมอน]

ในกรุนทิกกล่าวว่า "บทว่า อหุตถกยิกานิ มีความว่า ขนทั้งหลายย่อมทอดกายตั้งแต่บั้นเอวจนถึงศีรษะบนหมอนเหล่าใด หมอนเหล่านั้น ชื่อว่ามีประมาณถึงกาย. หมอนที่จัดว่า ได้ขนาดกับศีรษะคือ ด้านกว้าง เมื่อวัดในระหว่างมุมทั้ง ๒ เว้นมุมหนึ่งเสียในบรรดา ๓ มุม ได้คืบ ๑ กับ ๔ นิ้ว ตรงกลางได้กำมาหนึ่ง. ส่วนด้านยาวยาวสองคืบ หรือ ๒ ศอก."

นี่เป็นกำหนดอย่างสูงแห่งหมอนที่ได้ขนาดกับศีรษะ. กว้างเกินกว่ากำหนดนี้ขึ้นไป ไม่ควร. ต่ำลงมา ควร.

หมอน ๒ ชนิด คือ หมอนหนุนศีรษะ และหมอนหนุนเท้า ควรแก่ภิกษุผู้ไม่อาพาธแท้. ภิกษุผู้อาพาธจะวางหมอนหลายใบแล้วปูเครื่องลาดข้างบนแล้วนอน ก็ควร.

อนึ่ง พระปุสสเทวเถระกล่าวว่า "นุ่นที่เป็นกัปปิยะ ๕ อย่าง

เหล่าใด ที่ทรงอนุญาตสำหรับฟูกทั้งหลาย, หมอนที่ทำด้วยนุ่นเหล่านั้น
แม้ใหญ่ ก็ควร."

ฝ่ายพระอุปลิสเถระผู้วินัยชรกล่าว่า "ประมาณนั้นแล ควร
แก่ภิกษุผู้ยัดนุ่นที่เป็นกบปิยะ หรือนุ่นที่เป็นอกบปิยะ ด้วยคิดว่า 'จัก
ทำหมอน."

[ว่าด้วยฟูก]

ฟูก ๕ อย่างนั้น ได้แก่ ฟูกที่ยัดด้วยของ ๕ อย่าง มีขนสัตว์
เป็นต้น.

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสจำนวนแห่งเหล่านี้ ตามจำนวน
แห่งนุ่น.

บรรดานุ่นเหล่านั้น ขนแกะอย่างเดียวกันเท่านั้น มิได้ทรงถือเอา
ด้วยอุณณศัพท์, แต่ว่า เว้นขนมนุษย์แล้ว ขนแห่งนกและสัตว์
๔ เท้า ซึ่งเป็นชาติที่มีเนื้อเป็นกบปิยะและอกบปิยะ ชนิดใดชนิดหนึ่ง
บรรดามี ขนทั้งหมดนั้น ทรงถือเอาในอริการว่าด้วยฟูกนี้ ด้วย
อุณณศัพท์ทั้งนั้น.

เพราะฉะนั้น บรรดาจิวร ๖ ชนิด และอนุโลมจิวร ๖ ชนิด
ภิกษุทำเปลือกฟูกด้วยชนิดใดชนิดหนึ่งแล้ว ยัดขนสัตว์ทุกอย่างนั้น
ทำเป็นฟูก ก็ควร.

[๓๕๗] อนึ่ง แม้ฟูกที่ภิกษุมิได้ยัดขนแกะ ใส่แต่ผ้ากำพล ๔
ชั้นหรือ ๕ ชั้น ย่อมถึงความนับว่าฟูกขนสัตว์เหมือนกัน.

บรรดาฟูกทั้งหลายมีโจพภิสีเป็นต้น ฟูกที่เขารวบรวมเศษผ้า

ใหม่ หรือเศษผ้าเก่า อย่างใดอย่างหนึ่งซ้อนเข้า หรือยัดเข้าข้างใน ชื่อโจพภิกษิ. พุทที่ยัดเปลือกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวากภิกษิ. พุทที่ยัด หญ้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อติณภิกษิ. พุทที่ยัดใบไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง นอกจากใบเต้าร้างล้วน ฟังทราบว่าเป็นปณณภิกษิ.

ส่วนใบเต้าร้างเฉพาะที่ปนกับใบไม้เหล่านี้ จึงควร. ใบเต้าร้าง ล้วน ไม่ควร.

สำหรับพุท ไม่มีจำกัดประมาณ. ฟังกะประมาณตามความ พอใจของตน กำหนดคุดพอสสมควรแก่พุทเหล่านี้ คือ พุทเตียง พุทตั้ง พุทปูพื้น พุทที่จงกรม พุทสำหรับเช็ดเท้า.

ส่วนในกรุนทีแก้วว่า "นุ่น ๕ อย่าง มีขนสัตว์เป็นต้น ซึ่งควร ในพุท ย่อมควรแม้ในพุทหนัก." ด้วยคำที่กล่าวในอรรถกถากรุนที นั้น เป็นอันสำเร็จสันนิษฐานว่า "ภิกษุใช้สอยพุทหนัก ย่อมควร."

ชื่อว่า "ลาดพุทเตียงบนตั้ง" ได้แก่ ปูลงบนตั้ง. แม้อรรถว่า "นำไปเพื่อประโยชน์แก่การปู" ดังนี้ก็เหมาะ.

สองบทว่า อุดุโลกิ อกริตฺวา มีความว่า ไม่ปูผ้ารองไว้ข้างใต้.

สองบทว่า โผลติตุ มีความว่า เรานุญาตให้อ่าน้ำย้อมหรือขมิ้น แต้มข้างบน.

บทว่า ภิตฺติกมฺม มีความว่า เรานุญาตให้ทำรอยเป็นทาง ๆ บนเปลือกพุท.

บทว่า หตฺถภิตฺตึ มีความว่า เรานุญาตให้เจิมหมายรอย ด้วยนิ้วทั้ง ๕.

[ว่าด้วยบริกรรมพื้น]

บทว่า อิกุทาส์ ได้แก่ ยางไม้หรือยางผสม.

บทว่า ปิฎฐมทุทํ ได้แก่ แป้งเปียก.

บทว่า กุณทกมตุติกํ ได้แก่ ดินเหนียวปนรำ.

บทว่า สาสปกุณฺฑ์ ได้แก่ แป้งเมล็ดพรรณผักกาด.

บทว่า ลิตฺตุเตลลํ ได้แก่ ขี้ผึ้งเหลว.

สองบทว่า อจฺจุสฺสนุโน โหติ มีความว่า เป็นหยด ๆ ติดอยู่

บทว่า ปจฺจุทฺฐริตุํ ได้แก่ เช็ด.

บทว่า ลณฺฑมตุติกํ ได้แก่ ดินเหนียว คือ ขุยไส้เดือน.

บทว่า กสาวํ ได้แก่ น้ำฝาดแห้งมะขามป้อมและสมอ.

[๑๕๘] วินิจฉัยในคำว่า น ภิกฺขเว ปฏิภาณจิตฺตํ นี้ พึง
ทราบดังนี้ :-

รูปสตรีและบุรุษอย่างเดียวกันเท่านั้น อันภิกษุไม่ควรให้ทำ หา
มิได้, รูปสัตว์ดิรัจฉาน โดยที่สุดแม้รูปไส้เดือน ภิกษุไม่ควรทำเอง
หรือสั่งว่า "ท่านจงทำ." ย่อมไม่ได้แม้เพื่อสั่งว่า "อุบาสก ท่าน
จงทำคนเฝ้าประตู." แต่ยอมให้ใช้ผู้อื่นเขียนเรื่องทั้งหลายซึ่งน่าเลื่อมใส
มีปกรณ์ชาดกและอสทิสทานเป็นต้น หรือซึ่งปฏิสังขตด้วยความเบื่อหน่าย.
ทั้งยอมให้ทำเองซึ่งมาลากรรมเป็นต้น.

บทว่า อาพกมฺนุทา มีความว่า เป็นลานอันเดียว คับคั่งด้วย
มนุษย์

[ว่าด้วยห้องเป็นต้น]

วินิจฉัยในบทว่า **ตโย คพฺเต** นี้ พึงทราบดังนี้ :-

สิวิภาคัพภะนั้น ได้แก่ ห้อง ๔ เหลี่ยมจตุรัส.

นาฬิกาคัพภะนั้น ได้แก่ ห้องยาวกว่าด้านกว้าง ๒ เท่าหรือ ๓ เท่า.

หัมมิกัพภะนั้น ได้แก่ ห้องเรือนยอดชั้นอากาศ หรือห้องมีหลังคาโล้น.

บทว่า **กฺลฺงกปาทกํ** มีความว่า เรานุญาตให้ตั้งเชิงฝาซึ่งเลื่อนที่ไม่ได้ ที่เจาะไม้ตอกเคียวในไม้นั้น รองบนพื้นเพื่อหนุนเชิงฝาเก่า.

บทว่า **ปริตฺตฺตาณกิกฺกิ** มีความว่า เรานุญาตให้ติดกันเสาเพื่อป้องกันฝน.

บทว่า **อุทฺธาสุรํ** ได้แก่ ดินเหนียวซึ่งเคล้ากับมูลโคและเก้า.

หน้ามุขเรียกชื่อว่า **เจตียง**. ขึ้นชื่อว่า **ปมนะ** พึงทราบดังนี้:-

ชนทั้งหลาย เมื่อออกและเข้า ย่อมกระทบประเทศใด ด้วยเท้าทั้งหลาย, คำว่า **ปมนะ** นี้ เป็นชื่อของประเทศนั้นที่ชักฝาออก ๒ ข้าง ทำไว้ที่ประตูกุฎี (ได้แก่ลับแล) **ปมนะ** นั้น เรียกว่า **ปมานะ** บ้าง.

ระเบียงรอบห้องกลาง เรียกว่า **ปกฺกททะ** ปาฐะว่า **ปกฺกฏฺฐิ** ก็มี.

โอสารถิ นั้น ได้แก่ หน้ามุขมีหลังคา ซึ่งติดคร่าวแล้วทอดไม้ท่อนออกไปจากคราวนั้น ทำไว้ที่กุฎีที่ไม่มีระเบียง.

[๑๕๕] กันสาดที่ติดห้วงกลมสำหรับเลื่อน ชื่อว่า **แพงเลื่อน**.

[ว่าด้วยภาชนะน้ำ - ประตุ]

ภาชนะน้ำนั้น ได้แก่ ภาชนะสำหรับตักน้ำให้ผู้ดื่ม. กระบวย และขัน

อนุโลมตามสังข์ตักน้ำ.

อเปสี นั้น ได้แก่ เครื่องปั้นประตุ ที่ใส่เต็ยเข้าในไม้ยาวแล้ว
ผูกเรียวนาม.

ปลิษะ นั้น ได้แก่ เครื่องปั้นประตุที่ติดล้อย่างที่ประตุบ้าน.

[เรื่องอนาถบิณฑิกะ]

รถทั้งหลายเทียมด้วยแม่ม้าอัสตรทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ จึงชื่อ
รถเทียมแม่ม้าอัสตร.

บทว่า อามุตตมณิกุณฑลา ได้แก่ ผู้ประดับต่างหูแก้วมณี.

บทว่า ปรีนิพุกโต มีความว่า เพราะไม่มีอุปฐิกคือกิเลส และ
อุปฐิกคือขันธ ท่านจึงกล่าวว่า "ผู้เขินสนิท ไม่มีอุปฐิ."

บาทกาลาว่า สพพา อาสตุติโย เจตวา มีความว่า ตัดความ
ปรารถนาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น หรือในภพทั้งปวง.

บาทกาลาว่า วิเนยย ททเย ทริ ได้แก่ กำจัดความกระวน-
กระวายคือกิเลสในจิตเสีย.

ทรัพย์สำหรับใช้หมดไป เรียกว่า ทรัพย์อันควรหมดเปลือง.

บทว่า อาเทยววาโจ มีความว่า ถ้อยคำของอนาถบิณฑิก-
คฤหบดีนั้น อันชนเป็นอันมากควรเชื่อถือ; อธิบายว่า คนเป็นอันมาก
ย่อมสำคัญถ้อยคำของคฤหบดีนั้นว่า อันตนควรฟัง.

สองบทว่า อาราเม อกิสฺส มีความว่า ชนเหล่าใดมีทรัพย์, ชน
เหล่านั้นได้สร้างด้วยทรัพย์ของตน; ชนเหล่าใดมีทรัพย์น้อย และไม่มี
ทรัพย์ คฤหบดีได้ให้ทรัพย์แก่ชนเหล่านั้น.

คฤหบดีนั้น ให้ทรัพย์แสนกหาปณะ และสิ่งของมีราคาแสนหนึ่ง
กระทำการสร้างวิหารไว้ในระยะโยชน์หนึ่ง ในหนทางไกล ๔๕ โยชน์
แล้ว ได้ไปกรุงสาวัตถี ด้วยประการฉะนี้.

สองบทว่า โภกฺกิสฺสฺสํ สฺสฺสฺสฺสํ มีความว่า ได้เรียง
กหาปณะให้ริมจกกัน ในที่บางแห่งหมายเอาประมาณแห่งเครื่องล้อม
ของต้นไม้หรือสระ ซึ่งมีในเขตวันนั้นเรียงให้ [๓๖๐] ขุมทรัพย์อัน
หรือ ๑๘ โภกฺกิ ของคฤหบดีนั้น ได้ถึงความสิ้นไป ด้วยประการ-
ฉะนี้.

สองบทว่า กุมารสฺสฺสฺสฺสฺสฺสฺส มีความว่า ความรำพึงนี้ได้
มีแก่ราชกุมาร เพราะเห็นอาการอันฟ้องใสแห่งหน้าของคฤหบดี ผู้แม่
ต้องสละทรัพย์มากอย่างนั้น.

สองบทว่า โภกฺกฺกํ มาเปสฺส มีความว่า ราชกุมารให้สร้างปราสาท
มีซุ้มประตู ๗ ชั้น.

คำว่า อถ โข อนาถปิณฑิกโก คหปติ เขตเน วิหาร
การาเปสฺส ๗ เป ๗ มณฺฑปเป การาเปสฺส มีความว่า อนาถบิณฑิกคฤหบดี
สร้างวิหารเป็นต้นเหล่านี้ บนพื้นที่ประมาณ ๘ กิรีต* ด้วยทรัพย์แม่
อื่นอีก ๑๘ โภกฺกิ.

จริงอยู่ คฤหบดีชื่อปุณฺณพฺพสฺสฺสฺส ได้ซื้อพื้นที่ประมาณโยชน์หนึ่ง
ด้วยปฐูธฺทงคํ (เต็มพื้นที่) สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรง
พระนามว่า วิปัสสี.

๑. ๑ กิรีต = ๑๒๕ ศอก. หรือ ๑ เส้น ๑๑ วา ๑ ศอก.

สิริวัฑฒกคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณ ๓ คาวุต* ด้วยลาดไม้เส้า
ทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า สีจี.

โสตถิชคคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งโยชน์ ด้วยลาดผาลทองคำ
สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า เวสสกุ.

อัจจุตคคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณคาวุตหนึ่ง ด้วยเรียงเท้าช้าง
ทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กกุสันธะ.

อุคคคคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณกึ่งคาวุต ด้วยเรียงอิฐทองคำ
สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า โคนาคมนะ.

ศุมังคคคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณ ๒๐ อุสกะ^๑ ด้วยเรียงเต่า
ทองคำ สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า กัสสปะ.

สุทัตตคคหบดี ได้ซื้อพื้นที่ประมาณ ๘ กรีส ด้วยเรียงกหาปณะ
สร้างวิหารถวายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลาย ฉะนี้แล.

สมบัติทั้งหลายเสื่อมสิ้นไปโดยลำดับ ด้วยประการฉะนี้ เพราะ
เหตุนั้น สมควรแท้ที่จะเบือนหายในสมบัติทั้งปวง สมควรที่จะพ้นไป
เสีย ฉะนี้แล.

[ว่าด้วยนวักรรม]

บทว่า **ขณฺฑํ** ได้แก่ โอกาสที่ร้าย.

บทว่า **มุจฺจํ** ได้แก่ โอกาสที่แตกแยก.

บทว่า **ปฏิสงฺขริสฺสติ** ได้แก่ จักทำให้คืนเป็นปกติ.

ในกรุนที่แก้ว่า "ก็ภิกษุผู้ได้นวักรรม ไม่ควรถือเอาเครื่องมือ

๑. ๑ คาวุต = ๑๐๐ เส้น ๒. อุสกะ = ๒๕ วา.

มีมือขวานและสิ่วเป็นต้น ลงมือทำเอง. ความรู้ว่า เป็นอันทำแล้ว หรือไม่เป็นอันทำ."

[ว่าด้วยการจับจองเสนาสนะ]

[๓๖๑] หลายนบพว่า ปิฎฺฐจฺโถ ปิฎฺฐจฺโถ คนฺตุวํ มีความว่า ได้ยินว่า พระเถระมีวปรนนิบัติภิกษุไปช้อยู่ มีวช่วยเหลือภิกษุผู้แก่ผู้เฒ่าอยู่ จึงมาข้างหลังภิกษุทั้งปวง. ข้อนี้เป็นจาริตของท่าน. ด้วยเหตุนี้พระธรรมสังคากาจารย์จึงกล่าววว่า "ไปข้างหลัง."

บพว่า อคฺคคาสนํ ได้แก่ เถรอาสนนํ.

บพว่า อคฺคโลกกํ ได้แก่ ทักขิโณทก.

บพว่า อคฺคปิณฺฑํ ได้แก่ บิณฺฑบาตสำหรับพระสังฆเถระ.

บพว่า ปตฺติฎฺฐาเปตฺติ ได้แก่ ทำการบริจาคนทรัพย์ ๑๘ โกฏิสร้างไว้. อนาถบิณฺฑทิกคถุหบดี บริจาคนทั้งหมด ๕๔ โกฏิ ด้วยประการฉะนี้.

[ว่าด้วยธรรมเนียมในโรงฉัน]

บพว่า วิปฺปกตฺโตชเนน มีความว่า ภิกษุกำลังฉันอยู่ในที่ใดที่หนึ่ง ในละแวกบ้านก็ตาม ในวิหารก็ตาม ในป่าก็ตาม เมื่อการฉันยังไม่เสร็จ ไม่ควรให้ลุก. ในละแวกบ้าน ภิกษุผู้มาทีหลังพึงรับภิกษาแล้ว ไปยังที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภาคกัน. ถ้าชาวบ้านหรือภิกษุทั้งหลาย นิมนต์วว่า "ท่านจงเข้าไป," ควรบอกวว่า "เมื่อเราเข้าไป ภิกษุทั้งหลายจักต้องลุกขึ้น." เธออันเขากล่าววว่า "ที่นี่ยังมีที่นั่ง" จึงควรเข้าไป. ถ้าใคร ๆ ไม่กล่าววคำน้อยหนึ่ง, พึงไปที่

อาสนศาลาแล้ว เขียดมาขึ้นอยู่ในที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภาคัน; เมื่อภิกษุทั้งหลายทำโอกาสแล้ว เธออันเขานิมนต์ว่า "นิมนต์เข้ามาเถิด" ดังนี้ ฟังเข้าไป. แต่ถ้าว่า ที่อาสนะซึ่งจะถึงแก่เธอ มีภิกษุมิได้ฉันทันอยู่, จะให้ภิกษุนั้นลุกขึ้น ควรอยู่. ภิกษุผู้นั่งค่อมหรือขบถันยาคุและของเคี้ยวเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว แม้มือว่างก็ไม่ควรให้ลุก จนกว่าภิกษุอื่นจะมา, เพื่อว่า เธอนับว่าเป็นผู้ฉันทันค่างเหมือนกัน.

ชื่อว่า **สเจ วุฏฐาเปติ** มีความว่า ถ้าแม่เธอแกล้งล่องอาบัติให้ลุกขึ้นจนได้.

[๖๒] ชื่อว่า **ปริวาริต จ โหติ** มีความว่า เธอจะให้ภิกษุใดลุก, ถ้าภิกษุนี้ เป็นผู้ห้ามโภชนะแล้ว, เธออันภิกษุนั้นฟังกล่าวว่า "จงไปหาน้ำมา." จริงข้อนี้แล เป็นสถานอันหนึ่ง ที่ภิกษุหนุ่มใช้ภิกษุแก่กว่าได้. ถ้าเธอไม่หาน้ำมาให้. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงหน้าที่ซึ่งภิกษุผู้อ่อนกว่าจะพึงกระทำ จึงตรัสคำเป็นต้นว่า "พึงกลืนเมล็ดข้าวให้เรียบร้อย."

[ว่าด้วยเสนาสนะที่เหมาะสมแก่ภิกษุอาพาธ]

วินิจฉัยในคำว่า **คิลานุต ปฏฐูปิ เสยฺย** นี้ ฟังทราบดังนี้ :-
ภิกษุใดเป็นผู้อาพาธ ด้วยโรคหืดหรือโรคริดสีดวง และโรคลงแดงเป็นต้น, ภาชนะมีกระโถนและหม้ออุจจาระเป็นต้น เป็นของอันภิกษุนั้นควรเตรียมไว้.

อีกอย่างหนึ่ง ภิกษุเป็นโรคเรื้อน ย่อมทำเสนาสนะให้เสีย,

ควรให้ภายใต้ปราสาทมณฑปและศาลาเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเสนาสนะส่วนหนึ่ง แก่ภิกษุเห็นปานนั้น. เมื่อภิกษุผู้อาพาธรูปใด อยู่ จะไม่ทำเสนาสนะให้เสียหาย, แม้ที่นอนประณีต ก็ควรให้แก่ ภิกษุรูปนั้นแท้. ฝ่ายภิกษุใด ทำยาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่า ยาแดง ยาถ่าย และยานัตถุ์ ภิกษุนั้นทั้งหมดจัดว่าผู้อาพาธด้วย. พึง กำหนดให้เสนาสนะที่เหมาะสมแก่ภิกษุเมื่อนั้น.

บทว่า **เลสกปฺปน** ได้แก่ สักว่าปวคสีรยะเป็นต้น เล็กน้อย.

[ว่าด้วยภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ]

สองบทว่า **ภิกฺขุ กณฺเหตุว** ได้แก่ รู้จำนวนภิกษุทั้งหลายในวิหาร ว่า "มีภิกษุเท่านี้."

ที่ตั้งเตียง เรียกว่า ที่นอน.

บทว่า **เสยฺยคุณ** ได้แก่ จำนวนที่นอน. ความว่า ในวันเข้า พรรษา เรานุญาตให้ภิกษุรูปหนึ่ง ประกาศเวลาแล้วให้ถือเอาที่วาง เตียงอันหนึ่ง.

สองบทว่า **เสยฺยคุณ คาหนฺตา** ได้แก่ เมื่อให้ถือเอาตาม จำนวนที่นอน.

สองบทว่า **เสยฺยา อุตฺตาทิยีสฺสุ** คือ เมื่อให้ถือเอาอย่างนั้น ที่ตั้งเตียงได้หลือมาก. แม้ในจำนวนวิหารเป็นต้น ก็มีนัยเหมือนกัน. วิหารนั้นประสงค์ห้องมีอุปจาร.

บทว่า **อนฺุภาค** [๓๖๓] มีความว่า เรานุญาตเพื่อให้ส่วนแม่ อื่นอีก, จริงอยู่ เมื่อภิกษุมีน้อยนัก สมควรให้รูปละ ๒-๓ บริเวณ.

ชื่อว่า น อกามา ทาทพุโ มีความว่า ส่วนเพิ่มนั้น ผู้แจก
ไม่พึงให้ เพราะไม่ปรารถนาจะให้.

ในวันเข้าพรรษา ครั้นเมื่อส่วนเพิ่มอันภิกษุทั้งหลายถือเอาแล้ว
ส่วนเพิ่มนั้น ไม่ควรให้ภิกษุผู้มาภายหลัง เพราะตน (คือผู้ถือเอา
แล้ว) ไม่พอใน. แต่ถ้าส่วนเพิ่มอันภิกษุใดไม่ถือแล้ว ภิกษุนั้นยอมให้
ส่วนเพิ่มนั้น หรือส่วนแรก ด้วยความพอใจของตน, เช่นนี้ควรอยู่.

สองบทว่า นิสุตีเม จิตสุต ได้แก่ ผู้ตั้งอยู่ภายนอกอุปัจาร-
สีมา. แต่ ว่า แม้ภิกษุผู้ตั้งอยู่ไกล แต่เป็นภายในอุปัจารสีมา ย่อม
ได้แท้.

สองบทว่า เสนาสนํ กเหตุวา ได้แก่ ถือในวันเข้าพรรษา.

สองบทว่า สพุพกาลํ ปฏิพาหุติ ได้แก่ หวงแม้ในฤดูกาล
โดยล่วง ๔ เดือนไป.

[เสนาสนคาหวินิจฉัย]

บรรดาการถือเสนาสนะ ๓ อย่าง การถือ ๒ อย่างนี้ เป็นการถือ
ยั่งยืน คือถือในวันเข้าพรรษาแรก ๑ ถือในวันเข้าพรรษาหลัง ๑.

การถือเสนาสนะที่เป็นอันตรามุตกะ คือพ้นจากนั้น มีวินิจฉัย
ดังนี้ :-

ในวิหารหนึ่ง มีเสนาสนะซึ่งมีลาภมาก. เจ้าของเสนาสนะบำรุง
ภิกษุผู้จำพรรษา ด้วยปัจจัยทั้งปวงโดยเอื้อเฟื้อ ถวายสมณบริขารมาก
ในเวลาปวารณาแล้วจะไป.

พระมหาเถระทั้งหลายมาแต่ไกล ในวันเข้าพรรษาถือเสนาสนะ

นั้นอยู่สำราญ ครั้นจำพรรษาแล้วรับลาภลิกไปเสีย.

พวกภิกษุผู้เจ้าวัด ไม่เหลียวแลเสนาสนะนั้น แม้ชำระตุรุด
โทรมอยู่ ด้วยคิดว่า "พวกเราไม่ได้ลาภที่เกิดในเสนาสนะนี้, พระ
มหาเถระผู้อำคันตุกะแลได้เป็นนิตย, พวกท่านนั้นแล จักมาบำรุง
เสนาสนะนั้น."

เพื่อให้บำรุงเสนาสนะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "พึงให้
ถือเสนาสนะเป็นอันตรามุตกะ เพื่ออยู่จำพรรษาต่อไป "ในวัน
มหาปวารณาซึ่งจะถึงข้างหน้า." เมื่อภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ จะ
ให้ถืออันตรามุตกะเสนาสนะนั้น พึงบอกพระสังฆเถระว่า "ท่านผู้
เจริญ นิมนต์ถือเสนาสนะเป็นอันตรามุตกะเถิด." ๓๖๔ ถ้าท่าน
รับ พึงให้, ถ้าไม่รับ, พึงให้แก่ภิกษุผู้จะรับ ตั้งแต่พระอนุเถระ
เป็นต้นไป โดยที่สุดแม้สามเณร ด้วยอุบายนี้แล. ฝ่ายผู้รับนั้น พึง
บำรุงเสนาสนะนั้น ๘ เดือน บรรดาหลังคาฝาและพื้น สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ชำระหรือหักพังไป, ควรซ่อมแซมทั้งหมด. แม้จะให้กลางวันสิ่งไป
ด้วยอุทเทศและปริปะจจาเป็นต้น กลางคืนจึงอยู่ในเสนาสนะนั้นก็ได้.
กลางคืนจะอยู่ในบริเวณ กลางวันให้สิ้นไปด้วยอยู่ในเสนาสนะนั้นก็ได้
แม้จะอยู่ในเสนาสนะนั้นเอง ทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้. ไม่ควรหวงห้าม
ภิกษุผู้แก่กว่าซึ่งมาในฤดูกาล. แต่เมื่อถึงวันเข้าพรรษาแล้ว พระสังฆ-
เถระกล่าวว่า "เธอจงให้เสนาสนะนี้แก่ฉัน;" เช่นนี้ไม่ได้.

ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ ไม่พึงให้ ต้องชี้แจงว่า "ท่านผู้
เจริญ เสนาสนะนี้ภิกษุรูปหนึ่ง ถือเอาเป็นอันตรามุตกะ ได้บำรุง

มา ๘ เดือนแล้ว." เสนาสนะนั้นต้องให้ภิกษุผู้บำรุงมา ๘ เดือนนั้นแล จับจองได้.

ส่วนในเสนาสนะใด พวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละ ๒ ครั้ง, เสนาสนะนั้น ไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตกะ ทุกคราวที่ล่วง ๖ เดือน. หรือว่าในเสนาสนะใด พวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละ ๓ ครั้ง เสนาสนะนั้น ไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตกะ ทุกคราวที่ล่วง ๔ เดือน. หรือในเสนาสนะใด พวกเจ้าของถวายปัจจัยปีละ ๔ ครั้ง, เสนาสนะนั้น ไม่ควรให้ถือเป็นอันตรามุตกะ ทุกคราวที่ล่วง ๓ เดือน. เพราะว่า เสนาสนะนั้น จักได้บำรุงด้วยปัจจัยแท้.

ส่วนในเสนาสนะใด พวกเจ้าของถวายปัจจัยมากมายเพียงปี ละครั้ง, เสนาสนะนั้น ควรให้ถือเป็นอันตรามุตกะได้.

กล่าวว่าการถือเสนาสนะ ซึ่งมาในบาติ โดยวันเข้าพรรษา ภายในฤดูฝน เท่านั้นก่อน.

[การถือเสนาสนะในฤดูกาล]

ก็ขึ้นชื่อว่า การถือเสนาสนะนี้ ย่อมมี ๒ อย่าง คือ ถือในฤดู กาล ๑ ถือในวัสสาวาสกาล ๑.

[๓๖๕] ใน ๒ อย่างนั้น พึงทราบวินิจฉัยในฤดูกาลก่อน ภิกษุ อากันตูกะบางพวกมาในเวลาเช้า, บางพวกมาในเวลาบ่าย, บางพวก มาในปฐมยาม, บางพวกมาในมัชฌิมยาม, บางพวกมาในปัจฉิมยาม ก็มี; พวกใดมาในเวลาใด, ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ พึงให้ภิกษุ ทั้งหลายลุกขึ้นแล้วให้เสนาสนะแก่พวกนั้นในเวลานั้นเทียว ขึ้นชื่อว่า

สมัยที่มีใช้กาลย่อมไม่มี.

ฝ่ายภิกษุผู้แต่งตั้งเสนาสนะต้องเป็นผู้ฉลาด ฟังเวไนที่ตั่งเตียงไว้ ๑ หรือ ๒ ที. ถ้าพระมหาเถระ รูป ๑ หรือ ๒ รูป มาในเวลาวิกาล, ฟังบอกท่านว่า "ท่านผู้เจริญ ภิกษุแม่ทั้งหมด เมื่อผมให้ลูกขึ้นตั้งแต่ต้น จักต้องพากันขนของออก, ขอท่านจงอยู่ในที่อยู่ของผมนี้แล." แต่เมื่อพระมหาเถระมากขึ้นมาก ฟังให้ภิกษุทั้งหลายลูกออกแล้วให้ลำดับ.

ถ้าพอกันองค์ละบริเวณ, ฟังให้ห้องค์ละบริเวณ; แม้สถานทั้งปวงเป็นต้นว่า โรงไฟ โรงยา และโรงกลมในบริเวณนั้น ย่อมถึงแก่ท่านด้วย. เมื่อแจกอย่างนั้นไม่พอกัน ควรให้ตามจำนวนปราสาท". เมื่อปราสาทไม่พอ ควรให้ตามจำนวนห้องน้อย. เมื่อจำนวนห้องน้อยไม่พอกัน ควรให้ตามจำนวนที่นอน. เมื่อที่ตั่งเตียงไม่พอกัน ควรให้เฉพาะที่ตั่งเตียงตัวหนึ่ง แต่ไม่ควรให้ถือเอาที่เพียงโอกาสพอภิกษุขึ้นได้ เพราะที่เท่านั้น ไม่จัดเป็นเสนาสนะ. แต่เมื่อที่ตั่งเตียงไม่พอ ฟังให้ที่ตั่งเตียงหรือที่ตั่งเตียงอันหนึ่ง แก่ภิกษุ ๓ รูป ด้วยกล่าวว่า "ท่านจงผลัดเปลี่ยนกันพักเถิด ท่านผู้เจริญ."

ในฤดูหนาว ใคร ๆ ไม่อาจเลยที่จะอยู่กลางแจ้งตลอดทั้งคืน, พระมหาเถระ ควรพักผ่อน ตลอดปฐมยาม แล้วออกไปบอกพระเถระที่ ๒ ว่า "ผู้มีอายุ คุณจงเข้าไปในที่นี้" ถ้าพระมหาเถระเป็นคนขี้เซาไม่รู้เวลา, พระเถระที่ ๒ [๓๖๖] ฟังกระแอมเคาะประคอบอกว่า "ได้เวลาแล้วขอรับ ความหนาวทวนนั้ก." ดังนี้. ท่านควรออกไปให้

๑. วิกาลในที่นี้ น่าจะได้แก่กลางคืน. ๒. ที่อยู่ที่ทำขึ้น ๆ ปราสาทในที่นี้น่าจะหมายถึงชั้นหนึ่ง ๆ

โอกาส. จะไม่ให้ไม่ได้.

ฝ่ายพระเถระที่ ๒ พักตลอดมัชฌิมยามแล้ว ก็ควรให้แก่ภิกษุ
นอกนี้ ตามนัยหลังเหมือนกัน. พระเถระที่ ๒ เป็นคนจีเฆา ก็
ควรปลุกตามนัยที่กล่าวแล้วเหมือนกัน. ที่ตั้งเตียงอันหนึ่งพึงให้แก่ภิกษุ
๓ รูปตลอดคืนหนึ่งอย่างนี้.

แต่ภิกษุบางพวกในชมพูทวีปเห็นว่า "เสนาสนะหรือที่ตั้งเตียง
และตั้งเฉพาะบางแห่ง ย่อมเป็นที่สบายสำหรับบางคน ไม่เป็นที่สบาย
สำหรับบางคน," ภิกษุทั้งหลายจะเป็นอาคันตุกะหรือหากไม่ใช่ก็ตาม
ย่อมให้ถือเสนาสนะทุกวัน. นี้ชื่อว่าการถือเสนาสนะในฤดูกาล.

[การถือเสนาสนะในคราวจำพรรษา]

ส่วนในคราวจำพรรษา ย่อมมีอาคันตุกวัตร มีอาวาสีกวัตร. ใน
อาคันตุกะและเข้าถื่นนั้น ภิกษุอาคันตุกะก่อน ใครจะละถื่นของตนไป
อยู่ที่อื่น ไม่ควรไปในที่อื่นนั้นในวันเข้าพรรษา. เพราะว่าที่อยู่ในที่นั้น
จะต้องเป็นที่คับแคบกัน, หรือภิกษาจารย์จะไม่ทั่วถึง. ด้วยเหตุนี้
เธอจะอยู่ไม่ผาสุก, เพราะฉะนั้น พึงกะว่า "ตั้งแต่บัดนี้ไปราวเดือนหนึ่ง
จักเข้าพรรษา" แล้วเข้าไปสู่วิหารนั้น.

เมื่ออยู่ในวิหารนั้น ราวเดือนหนึ่ง ถ้ามีความต้องการเรียนบาลี
จักกำหนดได้ว่า การเรียนบาลีพร้อมมูล ถ้ามุ่งต่อกัมมัฏฐานจักกำหนด
ได้ว่า กัมมัฏฐานเป็นที่สบาย ถ้ามีความต้องการปัจจัยจักกำหนดปัจจัย
ลาภได้ จะอยู่ในสุขภายในพรรษา.

ก็แล เมื่อจะจากถื่นของตนไปในที่นั้น ไม่ควรกระทบกระทั่ง

โคจรคาม, ก็อย่างว่ากล่าวชาวบ้านในที่นั้นว่า "สลากัดเป็นต้นก็ดี ยาคุและของควรวีฬกก็ดี ฝำจำนำพรรษาก็ดี ที่อาศัยพวกท่าน ย่อมไม่มี นี่บริวารของเจดีย์ นี่บริวารของโรงอุโบสถ. [๓๖๗] นี่คาลและกุกุญแจ ท่านจงรับที่อยู่ของท่าน." ที่ถูก ควรวัดแจง เสนาสนะ เก็บภัณฑะไม้และภัณฑะดิน บำเพ็ญกมิมยวัตรให้เต็มแล้ว จึงไป.

แม้เมื่อจะไปอย่างนั้น พึงให้ภิกษุหนุ่มหิวห่อบาตรและจีวรเป็นต้น ให้ช่วยถือกระบอคน้ำมันและไม้เท้าเป็นต้น กางร่มอย่าเชิดตนไป ทางประตูบ้านเลย. ควรไปตามข้างดงที่กำบัง. เมื่อทางเข้าดงไม่มี ก็อย่าบุกพุ่มไม้เป็นต้นไปเลย.

อนึ่ง พึงบำเพ็ญกมิมยวัตรตัดวิตก มีจิตผุดผ่องไปด้วยธรรมเนียม แห่งการไปเท่านั้น.

แต่ถ้าทางมีทางประตูบ้าน, และพวกชาวบ้านเห็นตนกับบริวาร ไปอยู่ จะวิ่งเข้ามาหาด้วยคิดว่า "นั่นดูเหมือนพระเถระของพวกเรา" แล้วจะปราศรัยว่า "ท่านจะขนบริวารทั้งหมดไปไหน ขอรับ?"

ถ้าในพวกเธอรูป ๑ กล่าวอย่างนี้ว่า "นี่เป็นเวลาจวนเข้าพรรษา แล้ว, ภิกษุทั้งหลายยอมไปในที่ซึ่งตนจะได้ภิกษาจารเป็นนิตย และ สิ่งของสำหรับปกปิดภายในพรรษา.

ถ้าชาวบ้านเหล่านั้น ได้ฟังคำตอบของเธอแล้วกล่าวว่า "ถึง ในบ้านนี้ ชนยอมบริโภค ย่อมนุ่ง (เหมือนกันแล) ขอรับ ท่าน อย่าไปในที่อื่นเลย" ดังนี้ แล้วเรียกมิตรและอมาตย์ทั้งหลายมาแล้ว

ทุกคนหรือพร้อมกัน ตั้งนิตยภัตและภัตต่าง ๆ มีสลาภภัตเป็นต้น
ทั้งผ้าจำพรรษาด้วย ไว้สำหรับสำนัก แล้วช่วยกันอ่อนวอน
ว่า "นิมนต์จำพรรษาในสำนักนี้แลขอรับ." ภิกษุสมควรยินดีทั้ง
หมด, สิ่งทั้งปวงมีนิตยภัตเป็นต้นเมื่อนั้น เป็นของควรและหาโทษ
มิได้.

ส่วนในกรณที่แก้วว่า "เมื่อเขาปราศรัยว่า 'ท่านจะไปไหน?'
ฟังตอบว่า 'ที่โน้น' ถูกเขาซักว่า 'เหตุไร จึงไปที่นั่น?' ฟังบอก
เหตุ." และคำทั้ง ๒ นี้ ชื่อว่าหาโทษมิได้ เพราะเธอเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์
แท้. นี้ชื่ออากันตูกวัตร.

[๑๖๘] ส่วนอวาสิกวัตร ฟังทราบดังนี้ :-

อันภิกษุทั้งหลายผู้เจ้าอาวาส ฟังจัดแจงที่อยู่ก่อนทีเดียว ฟังทำ
การปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ชำระคหฬักพังและการตกแต่ง. ฟังจัดแจงสถาน
ทั้งปวงเหล่านี้ คือ ที่พักกลางคือ ที่พักกลางวัน เวจจุกฎี และที่ถ่าย
ปัสสาวะ เรือนบำเพ็ญเพียร และทางแห่งที่อยู่.

ฟังทำกิจทั้งปวงเมื่อนี้ คือ ฉาบปูนขาวที่พระเจดีย์ ทาน้ำมันชุกชี
เล็กและปิดเช็ดเตียงตั้ง ด้วยตั้งใจว่า ภิกษุทั้งหลายผู้ประสงค์จะจำ
พรรษา มาแล้ว เมื่อทำกิมมิตุเทศปริปุจฉาและประกอบความเพียร
ในกัมมัฏฐานเป็นต้น จักอยู่เป็นสุข."

ภิกษุเจ้าอาวาสทำบริกรรมเสร็จแล้ว ฟังถามถึงผ้าจำนำพรรษา
จำเดิมแต่วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘.

ฟังถามในที่ไหน ?

ฟังถามในที่ซึ่งตนได้อยู่ตามปกติ แต่ไม่ควรจะถามชนทั้งหลายที่ไม่เคยให้.

เหตุไรจึงต้องถาม ?

ก็บางคราวชนทั้งหลายก็ถวาย, บางคราวพวกเขาถูกทุกักขภัย เป็นต้นเบียดเบียน ย่อมไม่ถวาย ; ในชนเหล่านั้น พวกใดจักไม่ถวาย. เมื่อไม่ถามพวกนั้นแล้ว ให้เขาจงฝ่าจนำพรรษาไป อันตรายแก่ลาภจะมีแก่เหล่าภิกษุซึ่งเขาจงไว้ ; เพราะเหตุนี้ ควรถามก่อนแล้วจึงให้เขาจงเอาไป. เมื่อจะถาม ฟังกล่าวว่า "เวลาจงฝ่าจนำพรรษาของพวกท่าน ใกล้เคียงมาแล้ว."

ถ้าเขากล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ตลอดปีนี้ พวกผมถูกฉาดกักขเป็นต้นเบียดเบียน ไม่สามารถจะถวายได้" หรือว่า "พวกผมจักถวายน้อยกว่าที่เคยถวาย" หรือว่า "บัดนี้ฝ้ายได้ดี, ผมจักถวายให้มากกว่าที่เคยถวาย" ดังนี้ ; ภิกษุพึงกำหนดค่านั้นไว้แล้ว ให้ภิกษุทั้งหลายรับฝ่าจนำพรรษาในเสนาสนะของชนเหล่านั้น ตามนัยซึ่งเหมาะแก่ค่านั้น.

ถ้าเขากล่าวว่า "ฝ่าจนำพรรษาของพวกผมถึงแก่พระผู้เป็นเจ้าของค์ใด, พระผู้เป็นเจ้าของค์นั้น จงตั้งน้ำฉันไว้ จงดูแลหนทางของที่อยู่ จงปิดกวาดลานเจดีย์และลานโพธิ์ จงรดน้ำที่ต้นโพธิ์ตลอดไตรมาส," ฝ่าจนำพรรษาของเขาถึงแก่ภิกษุใด, [๓๖๕] ฟังบอกแก่ภิกษุนั้น.

ส่วนบ้านใด ห่างออกไปอยู่ในระยะ ๑ โยชน์ หรือ ๒ โยชน์

ถ้าสกุลทั้งหลายในบ้านนั้น มอบกัลปนาอันเป็นต้นทุนไว้เฉพาะถวายผ้า
จํานาพรรษาในที่อยู่. แม้ไม่ถามสกุลเหล่านั้น ก็ควรให้ภิกษุผู้ทำวัตร
อยู่ในเสนาสนะของสกุลเหล่านั้น รับผ้าจํานาพรรษา.

แต่ถ้าภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุล อยู่ในเสนาสนะของสกุลเหล่านั้น,
และเขาเห็นเธอมาแล้ว กล่าวว่า "ผมถวายผ้าจํานาพรรษาแก่ท่าน."
ภิกษุนั้นพึงบอกแก่สงฆ์.

ถ้าสกุลเหล่านั้น ไม่ปรารถนาจะถวายสงฆ์ กล่าวว่า "พวกผม
ถวายเฉพาะแก่พวกท่าน." ภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุลนั้น พึงตั้งภิกษุผู้เป็น
สภาคันว่า "ท่านจงทำวัตรแล้วรับเอาไป," แต่ผ้าจํานาพรรษานั้น
ไม่ควรแก่ภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุล. พึงถามชนทั้งหลาย ผู้ถวายด้วยศรัทธา-
ไทย ด้วยประการฉะนี้.

ส่วนในจิวรที่เกิดขึ้นในสำนักนั้น ควรถามกบปียการก.

ถามอย่างไร ?

ควรถามว่า "ผู้มีอายุ ภัณฑะสำหรับปกปิด (คือผ้า) ของสงฆ์
จักมีหรือ?"

ถ้าเขากล่าวว่า "จักมีขอรับ ผมจักถวายผ้ารูปละ ๘ ศอก.
ท่านทั้งหลาย จงให้จงผ้าจํานาพรรษาเถิด" ดังนี้; พึงให้ภิกษุถือ
เสนาสนะได้. แม้ถ้าเขากล่าวว่า "ผ้าไม่มี แต่วัตถุมี, ท่านจงให้จง
เถิด," แม้เมื่อมีวัตถุ ก็ควรให้ถือเสนาสนะได้แก่, เพราะว่ามีพระ-
ผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้ภิกษุบริโภคน้ำที่เป็นกบปียะทั้งปวง จากวัตถุ
ที่ทายกมอบไว้ในมือกบปียการก สั่งว่า "ท่านจงใช้สอยของที่ควรเถิด."

ส่วนวัตถุใดทายกเจาะจงถวายภิกษุในสำนักนี้ เพื่อประโยชน์แก้
บิณฑบาต หรือประโยชน์แก้คิลานปัจฉัย, วัตถุนั้น เมื่อภิกษุ
ทั้งหลายจะโอนเข้าในจีวร พึงอุปโลกน์ เพื่อความเห็นชอบของสงฆ์แล้ว
จึงค่อยโอน.

วัตถุที่เขาเจาะจงถวาย เพื่อประโยชน์แก้เสนาสนะ ย่อมเป็น
ครุภัณฑ์. ส่วนวัตถุที่เขาถวายไว้เฉพาะค่าจีวร หรือเป็นค่าปัจฉัย ๔
เมื่อจะโอนเข้าในจีวร ไม่มีกิจที่จะต้องทำด้วยอุปโลกนกรรม.

[๓๓๐] ก็แล เมื่อจะทำอุปโลกนกรรม ควรทำให้เนื่องด้วย
บุคคลเท่านั้น ไม่ควรทำให้เนื่องด้วยสงฆ์ ไม่ควรทำอุปโลกนกรรม
แม้ด้วยเนื่องกับทองและเงิน หรือด้วยเนื่องกับข้าวเปลือก. ควรทำ
แต่เนื่องด้วยอำนาจกับปิยภัณฑ์ และด้วยอำนาจจีวรและข้าวสารเป็นต้น
เท่านั้น.

ก็แล อุปโลกนกรรมนั้น พึงทำอย่างนี้ว่า "บัดนี้ ภิกษาหางาย
บิณฑบาตได้ง่าย, ภิกษุทั้งหลายลำบากด้วยจีวร, ภิกษุทั้งหลายพอใจ
จะโอนส่วนข้าวสารเท่านี้ทำจีวร; คิลานปัจฉัยหาได้ง่าย. อีกประการ
หนึ่ง ภิกษุผู้อาพาธก็ไม่มี, ภิกษุทั้งหลายพอใจจะโอนส่วนข้าวสารเท่านี้
ทำเป็นจีวร." ครั้นกำหนดจีวรปัจฉัยอย่างนี้แล้ว พึงสมมติภิกษุผู้
เสนาสนคาหาปกะ ในเมื่อกาลเป็นที่ให้ถือเสนาสนะได้ประกาศแล้ว
สงฆ์ประชุมกันแล้ว.

พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า "ก็แล เมื่อจะสมมติ ไม่ควรสมมติ
รูปเดียว พึงสมมติ ๒ รูป." ด้วยว่า เมื่อสมมติอย่างนั้น ภิกษุอ่อน

จักให้ภิกษุแก่ถือเสนาสนะ และภิกษุแก่จักให้ภิกษุอ่อนถือ ฉะนั้นแล.
ส่วนในสำนักใหญ่ เช่นกับมหาวิหาร ควรสมมติไว้ ๓-๔ รูป.

แต่ในกรณีนี้แล้วว่า "จะสมมติไว้ ๘ รูปบ้าง ๑๖ รูปบ้าง ก็ควร."
การสมมติภิกษุเหล่านั้น จะทำด้วยกรรมวาจา ก็ได้ ด้วยอปโลคนกรรม
ก็ได้ ควรทั้งนั้น; ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้วเหล่านั้น พึงกำหนด
เสนาสนะ.

ก็เรือนเจดีย์ เรือนโพธิ์ เรือนพระปฏิมา ร้านไม้กวาด ร้าน
เก็บไม้ เวจกุฎี โรงอิฐ โรงช่างไม้ ชุ่มประตู่ โรงน้ำ ศาลาคร่อม
ทาง ศาลาริมสระ เหล่านี้ ไม่ใช่เสนาสนะ.

กุฎีที่อยู่ เรือนมุงแถบเดียว ปราสาท เรือนโล้น ถ้ำ มณฑป
โคนไม้ กอไผ่ เหล่านี้ จัดเป็นเสนาสนะ. เพราะฉะนั้น ควรให้ถือ
เสนาสนะเหล่านั้น. และเมื่อใจให้ถือ พึงให้ถือตามนัยที่พระผู้มี-
พระภาคตรัสไว้ในบาลีนี้ว่า "เราอนุญาตให้ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ
นับภิกษุก่อน ครั้งนับภิกษุแล้ว ให้นับที่นอน."

[๓๗๑] ถ้าจิรวปัจจยมี ๒ ชนิด คือ เป็นของสงฆ์ ๑ เป็นของ
ทายกถวายด้วยศรัทธา ๑. ใน ๒ ชนิดนั้น ภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะ
ถือชนิดใดก่อน พึงให้ถือเอาชนิดนั้น แล้วพึงให้ถือเอาชนิดนอกนี้
ตั้งต้นแต่ลำดับแห่งชนิดแต่นั้นไป.

พระมหาสุมัตถะเถระกล่าวว่า "ถ้าเมื่อภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะจะ
ให้ภิกษุถือเสนาสนะด้วยจำนวนบริเวณ* เพราะมีภิกษุน้อย บริเวณ

อันหนึ่ง มีลาภมาก, ภิกษุผู้อยู่ ได้ไตรจีวร ๑๐ หรือ ๑๒ สำหรับ; พึงแบ่งจีวรนั้น เฉลี่ยในอวาสอื่น ๆ ที่ไม่มีลาภ ให้ภิกษุทั้งหลายแม่เหล่าอื่นถือเอาก็ได้."

ฝ่ายพระมหาปทุมัตถะกล่าวว่า "ไม่ควรทำอย่างนั้น อันชนทั้งหลาย ถวายปัจจัยก็เพื่อประโยชน์แก่การบำรุงอวาสของตน; เพราะฉะนั้น ภิกษุเหล่าอื่นพึงเข้าไปในบริเวณที่มีลาภมากนั้น." แต่ถ้าพระมหาเถระในบริเวณที่มีลาภมากนั้น คัดค้านว่า "ผู้มีอายุ ท่านจงอย่าให้ภิกษุทั้งหลาย ถือเอาอย่างนั้น, จงทำตามคำที่พระผู้มีพระภาคทรงอนุศาสน์ไว้; จริยอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า 'ภิกษุทั้งหลาย เรานุญาตเพื่อภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาสนะด้วยจำนวนบริเวณ; ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะ ไม่ควรงดเพราะคำคัดค้านของพระมหาเถระนั้น พึงกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ภิกษุมิมากปัจจัยมีน้อย ควรจะทำความสงเคราะห์" ยังท่านให้อินยอมแล้ว พึงให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาทีเดียว."

ก็แล ภิกษุผู้ได้รับสมมติแล้ว เมื่อจะให้ถือเอา พึงไปหาพระมหาเถระ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า "ท่านผู้เจริญ เสนาสนะถึงแก่ท่าน, ท่านจงถือเอาปัจจัยเถิด." ท่านกล่าวว่า "ผู้มีอายุ ปัจจัยของสกุลโน้น และเสนาสนะโน้น ถึงแก่เราหรือ?" พึงกล่าวว่า "ถึงขอรับ ท่านจงถือเอาเสนาสนะนั้น." ท่านกล่าวว่า "ผู้มีอายุ เราถือเอาละ." อย่างนี้ เสนาสนะเป็นอันท่านถือเอาแล้ว.

พระมหาสุมัตถะเถระกล่าวว่ "แต่ถ้่า เมื่อภิกษุผู้เสนาสน-
คาหาปกะกล่าวว่ 'ท่านผู้เจริญ เสนาสนะอันท่านถือเอาแล้วหรือ?'
พระมหาเถระกล่าวว่ 'เราถือเอาแล้ว' หรือเมื่อภิกษุผู้เสนาสน-
คาหาปกะกล่าวว่ 'ท่านผู้เจริญ ท่านจักถือเอาหรือ?' พระมหาเถระ
ตอบว่ 'เราจักถือเอา' ดังนี้ เสนาสนะไม่เป็นอันถือ.

ฝ่ายพระมหาปทุมัตถะเถระแก้ว่ "ถ้อยคำเป็นอดีตและอนาคต
[๓๗๒] หรือถ้อยคำเป็นปัจจุบันก็ตามที. อันที่จริง ถ้อยคำเพียงทำ
ให้ได้สติ เพียงเป็นเครื่องทำอาลัยเท่านั้น เป็นประมาณในการถือ
เสนาสนะนี้; เพราะเหตุนั้น เสนาสนะเป็นอันพระมหาเถระถือเอาแล้ว
แท้."

ฝ่ายภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุลใด ถือเสนาสนะแล้วสละปัจจยเสีย.
แม้ปัจจยที่ภิกษุนั้นสละแล้วนี้ ไม่พึงโอนไปในอาวาสอื่น; พึงคงไว้ใน
อาวาสนั้นแล. จะให้ภิกษุอื่นซึ่งอยู่ที่โรงเพลิง หรือที่ศาลายาว หรือ
ที่โคนไม้ในบริเวณนั้นแล ถือเอาก็ควร.

ภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุลรับว่ "จะอยู่" แล้วจักบำรุงเสนาสนะ.
ภิกษุนอกนี้รับว่ "จักถือเอาปัจจย" แล้วจักบำรุงเสนาสนะ.
เสนาสนะจักเป็นอันได้รับบำรุงเป็นอันคดียิ่ง ด้วยเหตุ ๒ ประการ ด้วย
ประการฉะนี้.

แต่ในมหาปัจจจริแก้ว่ "เมื่อภิกษุผู้ถือผ้าบังสกุล รับเสนาสนะ
เพื่อประโยชน์แก่การอยู่ ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะพึงกล่าวว่ 'ใน
เสนาสนะนี้มีปัจจยนะขอรับ ปัจจยนั้นสมควรทำอย่างไร?' ภิกษุผู้

ถือผ้าบังสุกุลนั้น ฟังกล่าวว่า 'ภายหลังท่านจงให้ภิกษุอื่นถือเอาเถิด.'

แต่ถ้าเธออยู่ แต่ไม่พูดว่าอะไรเลย, และทายกทั้งหลายถวาย
ผ้าวางไว้แทบเท้าของเธอผู้จำพรรษาแล้วในเสนาสนะนั้น, ผู้นั้นควร
แก้เธอ.

ถ้าพวกทายกกล่าวว่า "ผมถวายผ้าจำนำพรรษา" ผู้นั้นยอม
ถึงแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้จำพรรษาในเสนาสนะนั้น.

ส่วนทายกเหล่าใด ไม่มีเสนาสนะ, ถวายแต่ปัจจัยอย่างเดียว
สมควรให้ภิกษุผู้จำพรรษาในเสนาสนะที่ไม่มีผ้าจำนำพรรษารับปัจจัยของ
ทายกเหล่านั้น.

ชนทั้งหลายสร้างสถูปแล้ว ให้ภิกษุรับผ้าจำนำพรรษา. ธรรมดา
สถูปไม่ใช่เสนาสนะ, ฟังโอนให้ภิกษุผู้จำพรรษาที่ตื่นไม้หรือมณฑป
ซึ่งใกล้สถูปนั้นรับไป.

ภิกษุนั้นฟังปรนนิบัติเจดีย์. แม้ในต้นโพธิ์ เรือนโพธิ์ เรือน
ปฎิมา ร้านไม้กวาด ร้านเก็บไม้ เวจกุฎี ชุ่มประตู่ กุฎิน้ำ โรงน้ำ
และโรงไม้สีไฟ ก็มีนัยเหมือนกัน.

[๓๗๓] ส่วนหอนั้น เป็นเสนาสนะแท้, เพราะเหตุนี้สมควร
กำหนดให้ภิกษุรูปเดียว หรือหลายรูปถือหอนั้น. คำทั้งปวงนี้
ท่านกล่าวพิสดารในมหาปัจจุรี.

อันภิกษุผู้เสนาสนคาหาปะ ฟังให้ภิกษุทั้งหลายถือเนาสนะ
ตั้งแต่อรุณแห่งวันปาฏิบทาไปจนถึงเพียงที่อรุณใหม่ไม่แตก.

๑. วันแรม ๑ ค่ำแห่งเดือนนั้น ๆ นับเป็นวันต้นเดือนของชาวมคร เพราะนับวันเพ็ญเป็นวัน
สิ้นเดือน.

จริงอยู่ ความกำหนดกาลนี้ เป็นเขตแห่งการถือเสนาสนะ.

หากว่า เมื่อให้ภิกษุทั้งหลายถือเสนาสนะแต่เช้า ภิกษุอื่นผู้มีใจ
ลังเลมาของเสนาสนะ. ภิกษุผู้เสนาสนคาหาปกะพึงบอกว่า "ท่าน
ผู้เจริญ เสนาสนะถือกันเสร็จแล้ว สงฆ์เข้าพรรษาแล้ว สำนักเป็นที่
น่ารื่นรมย์ บรรดาที่ต่าง ๆ มีโคนไม้เป็นต้น ท่านปรารถนาจะอยู่ใน
ที่ใด จงอยู่ในที่นั้นเถิด."

ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าพรรษา พึงบอกภิกษุทั้งหลาย ผู้ตั้งวัตร
ประจำภายในพรรษาแล้วจำพรรษาว่า "ท่านทั้งหลายจงผูกไม้กวาด
ไว้. ถ้าค้ำและซี่เป็นของหาได้ง่าย; ควรผูกไม้กวาดไว้รูปละ ๕-๖
อัน หรือผูกไม้กวาดค้ำไว้รูปละ ๒-๓ อัน. ถ้าเป็นของหายาก; พึง
ผูกไม้กวาดค้ำไว้รูปละ ๒-๓ อัน หรือผูกไม้กวาดค้ำไว้รูปละอัน
สามแฉกรทั้งหลาย พึงตอกคอบเพลิงไว้ ๕-๖ อัน. พึงทำการประพรม
ด้วยน้ำฝาดในสถานที่อยู่.

ก็แล เมื่อจะตั้งวัตร ไม่พึงตั้งวัตรที่ไม่เป็นธรรมเนียมเห็นปานนี้ว่า
"อย่าเรียนเอง, อย่าให้ผู้อื่นเรียน, อย่าทำการสาธยาย, อย่าให้
บรรพชา, อย่าให้อุปสมบท, อย่างให้หนีภัย, อย่าทำธัมมัสสวนะ; เพราะ
ว่า พวกเราทั้งหมดนี้ ยังเป็นผู้มีธรรมเครื่องเน้นช้ำ จักเป็นผู้ไม่มี
ธรรมเครื่องเน้นช้ำทำสมณธรรมเท่านั้น;" หรือว่า "ภิกษุทุกรูปจง
สมาทานธุดงค์ ๑๓, อย่าสำเร็จการนอน จงให้คืนและวันล่วงไปด้วย
การยืนและจงกรม, จงถือมุกะวัตร แม้ต้องไปด้วยสัตตาหกรณียะ, อย่า

๑. ถือการนั่งไม่พูดกัน คล้ายคนใบ้.

ได้กัณฑ์ที่สงฆ์ควรแจก."

[๓๗๔] แต่พึงกระทำอย่างนี้ คือ พึงทำวัตรเห็นปานนี้ว่า "ธรรมคาปริยัติธรรม ย่อมยังสัตว์ธรรมแม่ ๓ อย่างให้ตั้งมั่น; เพราะเหตุ นั้น ท่านทั้งหลายจงเรียนบาลี จงให้เรียนบาลีโดยเคารพ จงสาธยายโดยเคารพ, อย่าเบียดเสียดภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในเรือนบำเพ็ญเพียร; จงนั่งภายในสำนัก เรียนบาลี ให้เรียนบาลี ทำการสาธยาย จงทำการฟังธรรมให้สำเร็จ, เมื่อให้บรรพชา ต้องชำระให้เรียบร้อย แล้วจึงให้บรรพชา เมื่อให้อุปสมบท ต้องชำระให้เรียบร้อยแล้ว จึงให้อุปสมบท เมื่อให้นิสัย ต้องชำระให้เรียบร้อยแล้วจึงให้นิสัย ด้วยว่า กุลบุตรแม่ผู้เดียวได้บรรพชาและอุปสมบทแล้ว จักดำรงพระศาสนาทั้งหมดไว้ได้, จงสมาทานชุกงค์ เท่าที่สามารถจะสมาทานได้ด้วย เรี่ยวแรงของตน. ขึ้นชื่อว่าตลอดภายในพรรษา นี้ ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท ต้องปรารภความเพียร ตลอดทั้งวัน และในปฐมยาม มัชฌิมยามและปัจฉิมยามแห่งราตรี, ถึงพระมหาเถระทั้งหลายแต่เก่าก่อน ก็ได้ตัดกังวลทุกอย่างเสีย บำเพ็ญวัตรคือกัมมัฏฐานภาวนาที่จะพึงประพฤติผู้เดียวในภายในพรรษา, สมควรรู้ประมาณในถ้อยคำที่จะพึงกล่าว กระทำกถาวัตถุ ๑๐ ประการ อสุภะ ๑๐ ประการ อนุสสติ ๑๐ ประการ และกถาปรารภอารมณ์ ๓๘, สมควรทำวัตรแก่พวกภิกษุ อาคันตะกะ, สมควรอุปโลกน์ให้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ไปด้วยสัตตทา-กรณียะ."

อีกประการหนึ่ง พึงเตือนภิกษุทั้งหลายว่า "อย่ากล่าวถ้อยคำ

แย้งกับคำส่อเสียดและคำหยาบ, ต้องนึกถึงศีลทุก ๆ วัน อย่าให้อารักขกัมมัฏฐาน ๔ เสื่อมคลาย จงเป็นผู้มากด้วยมนสิการอยู่."

ฟังบอกธรรมเนียมเกี่ยวไม้สีฟัน. ฟังบอกวัตรคือมารยาท.

เมื่อกำลังไหว้พระเจดีย์หรือต้นโพธิ์ก็ดี เมื่อกำลังบูชาด้วยของหอมและมาลัยก็ดี เมื่อกำลังเอาบาตรเข้าถลกก็ดี ไม่ควรบอก.

ฟังบอกธรรมเนียมเกี่ยวบิณฑบาต [๓๗๕] อย่างกล่าวถ้อยคำพาดพิงถึงปัจจัย หรือถ้อยคำไม่ถูกส่วนกัน กับชนทั้งหลายภายในบ้าน.

ฟังบอกนियานิกกถาแม่มากเห็นปานนี้บ้างว่า "ต้องเป็นผู้ระวังอินทรีย์, ต้องบำเพ็ญขันธกวัตรและเสขยวัตร" ฉะนี้แล.

อนึ่ง ในวันเข้าพรรษาหลัง และเมื่อประกาศเวลาสงฆ์ประชุมกันแล้ว ใคร ๆ นำผ้ายาว ๑๒ ศอกมาถวายเป็นผู้นำจำพรรษา; ถ้าว่าภิกษุอาคันตุกะเป็นสังฆเถระ, ฟังถวายแก่ท่าน.

ถ้าเป็นนวกะ ภิกษุผู้ได้รับสมมติ ฟังเรียนพระสังฆเถระว่า "ท่านผู้เจริญ ถ้าท่านต้องการ, ท่านลงสละส่วนที่ ๑ เสีย ถือเอาผ้านี้;" ไม่ฟังให้แก่ท่านผู้ไม่ยอมสละ.

ก็ถ้าว่า ท่านยอมสละส่วนที่ให้ถือเอาก่อนแล้วถือเอาไซ้, ฟังสับเปลี่ยนกัน จำเดิมแต่พระเถระที่ ๒ ไปโดยอุบายนี้แล แล้วให้แก่อาคันตุกะในที่ซึ่งถึงเข้า.

หากว่า ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษาก่อน ได้ผ้า ๒ ผืน หรือ ๓ ผืน หรือ ๔ ผืน หรือ ๕ ผืน, ฟังให้เธอยอมสละผ้าที่ได้ไปแล้ว ๆ โดยอุบายนั้น แล้วจึงให้แก่ภิกษุอาคันตุกะ จนกว่าจะเท่ากัน.

ก็แล เมื่อภิกษุอาคันตุคนั้น ได้ส่วนเท่ากันแล้ว, ส่วนย่อยที่ยังเหลือ ฟิงแถมให้ในเถรอาสน์.

สมควรจะทำกติกากันไว้ว่า "เมื่อลาภเกิดขึ้นแล้ว จะเต็มใจแจกกันตามลำดับที่มีอยู่."

ถ้าเป็นสมัยที่ภิกษาฝืดเคือง, ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าพรรษาในวัสสูปนายิกาทั้ง ๒ ลำบากด้วยภิกษา จึงพูดกันว่า "ผู้มีอายุ ก็พวกเราอยู่ในที่นี้ ย่อมลำบากด้วยกันทั้งหมด, ดีละ เราแบ่งกันเป็น ๒ ส่วน, ที่แห่งญาติและคนปวารณาของภิกษุเหล่าใด มีอยู่ ภิกษุเหล่านั้น จงอยู่ในที่แห่งญาติและคนปวารณานั้นแล้ว จงมาปวารณาถือเอาผ้าจำนำพรรษาที่ถึงแก่ตน."

ในภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่าใด อยู่ในที่แห่งญาติและคนปวารณานั้นแล้วมาเพื่อปวารณา, ฟิงทำอปโลกนกรรมให้ผ้าจำนำพรรษาแก่ภิกษุเหล่านั้น.

[๓๖๖] จริงอยู่ ภิกษุเหล่านั้น แม้ยินดีอยู่ ก็หาได้เป็นเจ้าของแห่งผ้าจำนำพรรษาไม่, ฝ่ายพวกภิกษุผู้เจ้าถิ่นแม้บ่นอยู่ว่า จะไม่ให้ ย่อมไม่ได้เหมือนกัน.

แต่ในกรุงนทีแก้วว่า "ภิกษุทั้งหลายจะฟิงทำกติกาวัตรกันว่า 'หากว่า ยากูและภัตในที่นี้ จะไม่เพียงพอแก่พวกเราทั่วกันไซ้, ท่านทั้งหลายจงอยู่ในที่แห่งภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วจงมา, จักได้ผ้าจำนำพรรษาที่ถึงแก่พวกท่าน. ถ้าภิกษุรูปหนึ่ง ค้านกติกาวัตรนั้นไซ้, เป็นอันคัดค้านชอบ. ถ้าไม่ค้าน, กติกาเป็นอันทำชอบ; ภายหลังต้องอปโลกน

ให้แก่ภิกษุเหล่านั้น ผู้ที่อยู่ในที่แห่งญาติและคนปวารณาแล้วมาแล้ว, ในเวลาอุปโลกน์ไม่ยอมให้ค้าน."

ท่านกล่าวอีกว่า "ก็ถ้าว่า เมื่อผ้าจํานำพรรษาไม่ถึงแก่ภิกษุ บางพวก ในบรรดาภิกษุผู้จําพรรษา, ภิกษุทั้งหลายพึงทำตีกากันว่า 'สงฆ์ยินดีจะให้ผ้าจํานำพรรษาของภิกษุผู้ขาดพรรษา และผ้าจํานำพรรษา ซึ่งเกิดขึ้นในบัดนี้ แก่ภิกษุเหล่านี้.' เมื่อได้ตั้งตีกาไว้อย่างนี้แล้ว ผ้าจํานำพรรษาย่อมเป็นเหมือนได้ให้พวกเธอถือเอาแล้วเหมือนกัน; ทั้งต้องให้ผ้าที่เกิดขึ้นแล้ว ๆ แก่พวกเธอด้วย."

ภิกษุผู้จัดตั้งน้ำฉัน ปิดกวาดทางไปวิหาร ลานเจดีย์ และลานโพธิ์ เป็นต้น รดน้ำที่ต้นโพธิ์ตลอดไตรมาสแล้วหลีกไปเสียดิถี ลาศิกขาเสียดิถี คงได้ผ้าจํานำพรรษາเหมือนกัน. เพราะผ้าจํานำพรรษานั้น อันภิกษุนั้น ได้แล้วจําทำให้เป็นค่าจ้าง.

อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "ส่วนผ้าจํานำพรรษาที่เป็นของสงฆ์ซึ่งทำอุปโลกนกรรมแล้วแจกกัน แม้ภิกษุลาสิกขาภายในพรรษา ย่อมได้เหมือนกัน, แต่ไม่ยอมให้ถือเอาด้วยอำนาจปัจจัย.

หากว่า ภิกษุผู้จําพรรษาเสร็จแล้วเตรียมจะไปสู่ทิศ ได้ถือเอากัปปิยภัณฑ์ แต่บางสิ่งจากมือของภิกษุผู้อยู่ในอาวาสแล้วสั่งว่า "ผ้าจํานำพรรษาของเรา มีในสกุลโน้น, ท่านจงถือเอาผ้าจํานำพรรษานั้นที่ถึงแล้ว" ดังนี้แล้ว ลาศิกขาบทเสียในที่ซึ่งตนไปแล้ว. ผ้าจํานำพรรษาย่อมเป็นของสงฆ์ แต่ถ้าภิกษุนั้น ให้พาพวกชาวบ้านรับรองต่อหน้าแล้วจึงไป, ภิกษุอยู่อาวาสย่อมได้.

[๓๗๗] เมื่อทนายยกสั่งไว้ว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลาย ถวายผ้าจํานำพรรษา นี้ แก่ภิกษุผู้จําพรรษาแล้ว ในเสนาสนะของพวกข้าพเจ้า," เสนาสนะนั้น อันเสนาสนะคาหาปกะให้ภิกษุใดถือเอา, ย่อมเป็นของภิกษุนั้นแล.

ก็ถ้าว่า บุตรและธิดาเป็นต้นของเจ้าของเสนาสนะ นำผ้าเป็นอันมากมากล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงให้ในเสนาสนะของพวกข้าพเจ้า" ดังนี้ เพื่อต้องการจะให้เป็นที่พอใจของเจ้าของเสนาสนะ; สำหรับภิกษุผู้จําพรรษาในเสนาสนะนั้น พึงให้ผืนเดียวเท่านั้น, ผ้าที่เหลือเป็นของสงฆ์, พึงให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลำดับผ้าจํานำพรรษา. เมื่อลำดับไม่มี พึงให้ถือเอาตั้งแต่เถรอาสน์ลงมา.

แม้ในผ้าจํานำพรรษา ที่ทนายนำผ้าจํานวนมากมาด้วยจิตเลื่อมใส ซึ่งอาศัยภิกษุผู้จําพรรษาในเสนาสนะนั้นแลเกิดขึ้นแล้ว ถวายว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่เสนาสนะ" ดังนี้ ก็มีนัยเหมือนกัน.

ก็ถ้าว่า ทายกวางไว้แทบเท้าแล้วกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุนั้น;" ผ้าทั้งหมดย่อมเป็นของภิกษุนั้นเท่านั้น.

ในเรือนของทายกคนหนึ่ง มีผ้าจําพรรษา ๒ ผืน, ส่วนที่ ๑ เป็นของที่ให้สามเณรถือเอาแล้ว, ส่วนที่ ๒ ต้องให้ในเถรอาสน์.

ทายกนั้นส่งผ้าสาฎก ๑๐ สอกผืนหนึ่ง ๘ สอกผืนหนึ่ง มาว่า "ท่านจงถวายผ้าจํานำพรรษาที่ถึงแล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย." พึงเลือกให้ส่วนดีแก่สามเณร แล้วให้ส่วนรองในเถรอาสน์.

แต่ถ้า เขานำไปเรือนทั้ง ๒ รูป ให้ฉันแล้ว วางไว้แทบตัวเอง
ทีเดียว; ผืนใดเขาถวายเป็นแล้วแก่รูปใด ผืนนั้นแลย่อมเป็นของรูปนั้น ต่อ
แต่นี้ไป เป็นนัยที่มาแล้วในมหาปัจจุรี.

ฝ่าจำนำพรรษาในเรือนแห่งทายกคนหนึ่ง ถึงแก่สามเณรหนุ่ม.
ถ้าเขาถามว่า "ฝ่าจำนำพรรษาของข้าพเจ้าถึงแก่ใคร?" อย่างบอกว่า
"ถึงแก่สามเณร" พึงบอกว่า "ท่านจัดทราบในเวลาถวาย" แล้ว
ในวันถวายพึงสงพระมหาเถระรูปหนึ่งไปนำเอามา.

หากว่า ฝ่าจำนำพรรษาถึงแก่ผู้ใด, ผู้นั้นลาสิกขาเสีย หรือมรณ-
ภาพเสียไซ้. [๓๗๘] และชาวบิ๊ายเขาถามว่า "ฝ่าจำนำพรรษาของ
พวกข้าพเจ้าถึงแก่ใคร." พึงบอกแก่เขาตามเป็นจริง.

ถ้าว่า เขากล่าวว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่ท่าน;" ผ้านั้นย่อมถึงแก่
ภิกษุ นั้น.

ถ้าเขาถวายแก่สงฆ์หรือแก่คณะ, ย่อมถึงแก่สงฆ์หรือแก่คณะ.

หากว่า ภิกษุทั้งหลายผู้จำพรรษา เป็นผู้ถือทรงผ้าบังสุกุลล้วน
ทั้งนั้น; ฝ่าจำนำพรรษาที่เขานำมาถวายแล้ว พึงทำให้เป็นเสนาสน-
บริวารเก็บไว้, หรือพึงทำให้เป็นหมอนเป็นคั่นเสียดี จะนี้แล. นี้เป็นวัตร
สำหรับผู้เจ้าถิ่น.

เสนาสนคาหวินิจฉัย จบ.

๑. ทำอย่างนี้ไม่เป็นอุชุปฏิปนุโน กระทบ ?

[ว่าด้วยการถือเสนาสนะระงับ]

วินิจฉัยในเรื่องพระอุปนันทะ. ในคำว่า ตตฺถ ตยา โมฆปุริส
คหิตํ, อิธ มุกฺกํ, อิธ คหิตํ, ตตฺถ มุกฺกํ, นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เสนาสนะใดในกรุงสาวัตถินั้น อันเธอถือเอาแล้ว เสนาสนะนั้น
ย่อมเป็นอันเธอผู้ถืออยู่นั้นแล สละเสียแล้วในคามกาวาสนี้.

อนึ่ง เมื่อเชอกล่าวอยู่ว่า "ผู้มีอายุ บัดนี้ เราสละเสนาสนะ
ในคามกาวาสนี้" ดังนี้ เสนาสนะนั้น เป็นอันเธอสละแล้วแม้ใน
คามกาวาสนั้น ด้วยประการอย่างนี้ เธอเป็นคนภายนอกในอवास
ทั้ง ๒.

ส่วนวินิจฉัยในคำนี้ พึงทราบดังนี้ :-

การถือย่อมระงับเพราะการถือ. อาลัยย่อมระงับเพราะการถือ. การ
ถือย่อมระงับเพราะอาลัย. อาลัยย่อมระงับเพราะอาลัย.

อย่างไร ? ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแล้ว
ไปสู่วัดใกล้เคียง ถือเสนาสนะในวัดนั้นอีก ในวันเข้าพรรษา, การ
ถือครั้งแรกของภิกษุนั้น ย่อมระงับเพราะการถือ (ครั้งหลัง) นี้.

ภิกษุอีกรูปหนึ่งกระทำเพียงอาลัยว่า "เราจักอยู่ในวัดนี้" แล้ว
ไปสู่วัดใกล้เคียง ถือเสนาสนะในวัดนั้นแล. อาลัยที่มีก่อนของภิกษุนั้น
ย่อมระงับเพราะการถือนี้.

รูปหนึ่งถือเสนาสนะหรือทำอาลัยว่า "เราจักอยู่ในที่นี้" แล้ว
ไปสู่วัดใกล้เคียง ถือเสนาสนะในวัดนั้น [๑๗๕] หรือทำอาลัยว่า
"บัดนี้ เราจักอยู่ในที่นี้แล;" ด้วยประการอย่างนี้ การถือของเธอ

ย่อมระงับเพราะอาลัยบ้าง อาลัยของเธอ ย่อมระงับเพราะอาลัยบ้าง.

ภิกษุยอมตั้งอยู่ในการถือหรือในอาลัยครั้งหลัง ๆ ในที่ทั้งปวง.

อนึ่ง ภิกษุใด ถือเสนาสนะในวัดหนึ่งแล้ว ไปด้วยคิดว่า "เรจักอยู่ในวัดอื่น;" ในขณะที่ภิกษุนั้นก้าวล่วงอุปจารสีมาไป การถือเสนาสนะย่อมระงับ.

แต่หากว่า ภิกษุไปด้วยตั้งใจว่า "ถ้าในวัดนั้นจักมีความสำราญ เรจักอยู่, ถ้าไม่มี เรจักมา" ดังนี้ ทราบว่าไม่มีความสำราญ จึงกลับมาในภายหลัง เช่นนี้สมควร.

[ว่าด้วยภิกษุผู้มีอาสนะเสมอกัน]

ภิกษุใดเป็นผู้ใหญ่กว่ากัน หรือเป็นเด็กกว่ากันเพียง ๒ พรรษา ภิกษุนั้น ชื่อว่าผู้มีภายใน ๓ พรรษา ในคำว่า ทิวสุตฺตฺเรน นี้.

ฝ่ายภิกษุใด เป็นผู้ใหญ่กว่ากัน หรือเป็นเด็กกว่าเพียงพรรษาเดียว ก็หรือว่า ภิกษุใดมีพรรษาเท่ากัน ไม่มีคำจะพึงกล่าวในภิกษุนั้นเลย. จริงอยู่ ภิกษุทั้งหมดนี้ ย่อมได้เพื่อนั่งเป็นคู่ ๆ กันบนเตียง หรือบนตั้งอันเดียวกัน.

ที่นั่งใด พอแก่ ๓ คน, ที่นั่งนั้น จะเป็นของเคลื่อนที่ได้ หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามที; ย่อมได้เพื่อนั่งบนที่นั่งเห็นปานนั้น. ไซ้แต่เท่านั้น บทแผ่นกระดาน จะนั่งร่วมแม้กับอนุปสัมบัน ก็ควร.

[ว่าด้วยคิหิวิกติ]

บทว่า หตฺถินขกฺคือ ตั้งประดิษฐานอยู่บนกระพองเศียรแห่งช้างทั้งหลาย.

ได้ยินว่า คำว่า หัตถินขกะนี้ เป็นชื่อแห่งปราสาทที่ทำอย่างนั้น.

หลายบทว่า สพุพฺ ปาสาทํ ปรีโถคํ มีความว่า บานหน้าต่าง
เตียงตั้ง พัดใบตาล วิจิตด้วยทองแลเงินเป็นต้นก็ดี หม้อน้ำ ชั้นน้ำ
ทำด้วยทองและเงินก็ดี หรือว่าเครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจำหลักตลอดลาย
งดงามก็ดี ควรทุกอย่าง.

ชนทั้งหลายกล่าวว่า "ข้าพเจ้าให้ทาส ทาสี นา สวน โค
กระบือแก่ปราสาท." ไม่มีกิจจะรับแผนกหนึ่ง เมื่อรับปราสาท ก็
เป็นอันรับไว้ด้วยแท้. [๓๘๐] จะใช้สอยปูลาดผ้าโกเชาว่าเป็นต้น บน
เตียงและตั้ง ในกุฏิของสงฆ์ หรือในกุฏิเป็นของส่วนตัวบุคคล ไม่ควร.

แต่ที่เขาปูลาดไว้บนธรรมาสน์ ย่อมได้เพื่อใช้สอยโดยทำนอง
กิริยาก็ดี. แม้บนธรรมาสน์นั้น ไม่ควรนอน.

[ว่าด้วยครุภัณฑ์]

บทว่า ปญฺจิมานิ มีความว่า ครุภัณฑ์ทั้งหลาย ว่าด้วยอำนาจ
หมวดมี ๕ หมวด. ก็ครุภัณฑ์เหล่านี้ ว่าด้วยอำนาจรวม ย่อมมีมาก
หลาย.

บรรดาครุภัณฑ์เหล่านั้น สวนดอกไม้หรือสวนผลไม้ ชื่ออาราม.
โอกาสที่เขากำหนดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์แก่อารามเหล่านั้นเอง หรือ
เมื่ออารามเหล่านั้นร้างไปแล้ว ภูมิภาคเก่าแห่งอารามนั้น ชื่ออาราม-
วัตถุ.

เสนาสนะมีปราสาทเป็นต้น ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อวิหาร.

โอกาสเป็นที่ประดิษฐานเสนาสนะ มีปราสาทเป็นต้นนั้น ชื่อ
วิหารวัตถุ.

บรรดาเตียง ๔ ชนิดที่กล่าวไว้ในหนหลังเหล่านี้ คือ เตียงมี
แม่แคร่สอดเข้าในขา, เตียงมีปลายเท้าร้อยด้วยไม้สลัก, เตียงมีขาอ
ดังก้ามปู, เตียงมีขาจดแม่แคร่, ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่าเตียง.

บรรดาคั่ง ๔ ชนิด มีตั้งมีแม่แคร่สอดเข้าในขาเป็นต้น ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ชื่อว่าคั่ง.

บรรดาฟูก ๕ ชนิด มีฟูกที่ขัดด้วยขนสัตว์เป็นต้น ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ชื่อว่าฟูก.

บรรดาหมอนมีประการดังกล่าวแล้ว ชนิดใดชนิดหนึ่ง ชื่อว่า
หมอน.

หม้อที่ทำด้วยโลหะ ชนิดใดชนิดหนึ่ง เป็นเหล็กก็ตาม เป็น
ทองแดงก็ตาม ชื่อว่าหม้อโลหะ. แม้ในอ่างโลหะเป็นต้น ก็มีนัย
เหมือนกัน. ก็ในอ่างโลหะเป็นต้นนี้ ไห เรียกว่าอ่าง, หม้อน้ำ เรียก
ว่าขวด. กะทะนั่นเอง เรียกว่ากะทะ. ในเครื่องมือมีพราโต้เป็นต้น
และในเครื่องใช้มีเถาวัลย์เป็นต้น ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่รู้จักยาก ย่อมไม่มี.

พระโลกนาถผู้มีจักขุปราศจากมลทิน ๕ ดวง ทรงประกาศ
ครุภัณฑ์ ๒๕ อย่าง โดยหมวด ๕ อย่างนี้ คือ ๒ หมวดสงเคราะห์
ครุภัณฑ์ หมวดละ ๒ สิ่ง, หมวดที่ ๓ นับครุภัณฑ์ได้ ๔ สิ่ง หมวด
ที่ ๔ มี ๘ สิ่ง, หมวดที่ ๕ จำแนกเป็น ๘ สิ่ง ด้วยประการฉะนี้.

[๓๘๑] วินิจฉัยกถาในครุภัณฑ์นั้น พึงทราบดังต่อไปนี้ :-

ก็ครุภัณฑ์แม่ทั้งปวงนี้ แม่ในเสนาสนักชั้นธกะนี้ ท่านกล่าวว่า "ไม่ควรสละ." ในกติกาวัตถุ ท่านกล่าวว่า "ไม่ควรแจก." ส่วนในคัมภีร์ปริวารมาแล้วว่า:

"ครุภัณฑ์หมวด พระพุทธเจ้าผู้แสวงคุณใหญ่ตรัสว่า 'ไม่ควรสละ 'ไม่ควรแจก,' 'แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้สละ ผู้ใช้สอย;' ปัญหาข้อนี้ ท่านผู้ฉลาดทั้งหลายคิดกันแล้ว."

เพราะเหตุนี้ ฟังทราบอธิบายในคำนี้ อย่างนี้ว่า "ครุภัณฑ์นี้ ที่ว่าไม่ควรสละ 'ไม่ควรแจก ด้วยอำนาจขาดตัวนั้น แต่เมื่อภิกษุผู้สละและใช้สอยด้วยอำนาจการแลกเปลี่ยน ไม่เป็นอาบัติ."

อนุப்புพิกถาในครุภัณฑ์นั้น ดังนี้ :-

ไม่ควรน้อมครุภัณฑ์แม่ทั้ง ๕ ชนิดนี้เข้าไป เพื่อประโยชน์แก่จิรวินชบาตและเกศก่อน. แต่จะเอาถาวรวัตถุแลกกับถาวรวัตถุ และเอาครุภัณฑ์แลกกับครุภัณฑ์ ควรอยู่.

ส่วนในถาวรวัตถุ, ถาวรวัตถุเห็นปานนี้ คือ นา ที่นา บึง เหมือน ภิกษุจะจัดการหรือจะรับหรือจะอนุมัติแทนสงฆ์ ไม่ควร.

ถาวรวัตถุนี้ อันกัปปิการกนั้นแลจัดการ, กัปปิภณห์ได้มาจากถาวรวัตถุเห็นปานนั้น ควรอยู่.

อนึ่ง จะเอาอารามแลกถาวรวัตถุทั้ง ๔ อย่างนี้ คือ อาราม อารามวัตถุ วิหาร วิหารวัตถุ ควรอยู่.

[ปริวัตนัย]

ปริวัตนัยในครุภัณฑ์ ๔ อย่างมีอารามเป็นต้นนั้น ดังนี้ :-

สวนมะพร้าวของสงฆ์อยู่ไกล, ทั้งพวกก็บิณฑบาตกินเสียมากกว่า, แม้ที่ไม่ได้กินก็ต้องชักออกให้ค่าจ้างเกี่ยวเสีย นำมาถวายน้อยเต็มที.

ส่วนคนเหล่านี้ที่อยู่ในบ้านซึ่งไม่ไกลสวนนั้น มีสวนอยู่ใกล้วัด. เขาเข้าไปหาสงฆ์ของเอาสวนของตนแลกเอาสวนนั้น สงฆ์พึงอุปโลกน์ว่า "สงฆ์เห็นชอบ" แล้วรับเถิด.

[๓๘๒] ถึงแม้ว่า สวนของพวกภิกษุมีต้นไม้ตั้งพันต้น, สวนของชาวบ้าน มีต้นไม้ห้าร้อย; (ถ้ามีผลมากกว่า) ก็ไม่ควรเถียงว่า "สวนของท่านเล็ก." เพราะสวนนี้เล็กจริง. แต่ที่แท้ สวนนี้ย่อมให้ผลมากกว่าสวนนอกจากนี้.

ถึงแม้ว่า สวนนี้จะให้ผลเท่า ๆ กัน, แม้อย่างนั้นจะยอมรับด้วยมุ่งหมายว่า "สามารถบริโภคได้ทุกขณะที่ต้องการ" ก็ควร.

แต่ถ้า สวนของพวกชาวบ้านมีต้นไม้มากกว่า, พึงกล่าวว่ "ต้นไม้ของพวกท่านมีมากกว่ามิใช่หรือ?" ถ้าเขาตอบว่า "ส่วนที่เกินเลยไป จงเป็นบุญของพวกข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถวายสงฆ์," สมควรให้ภิกษุสงฆ์ทราบแล้วจึงรับไว้.

ต้นไม้ของพวกภิกษุมีผล, ต้นไม้ของพวกชาวบ้านยังไม่ทันผลัดผล, พึงยอมรับแท้ ด้วยเล็งเห็นว่า "ต้นไม้ของพวกชาวบ้านยังไม่ผลัดผลก็จริง แต่ไม่นานก็จักผลัดผล."

ต้นไม้ของพวกชาวบ้านมีผล, ต้นไม้ของพวกภิกษุยังไม่ทันผลัดผล พึงกล่าวว่ "ต้นไม้ของพวกท่านมีผลมิใช่หรือ?" ถ้า

เขาถวายว่า "รับเถิด ท่านผู้เจริญ จักเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้า,"
สมควรให้ภิกษุสงฆ์ทราบแล้วรับไว้. อารามกับอาราม ฟังแตกต่างกัน
ด้วยประการฉะนี้. อารามวัตถุก็ดี วิหารก็ดี วิหารวัตถุก็ดี กับ
อาราม ฟังแตกต่างกัน โดยนัยนี้แล.

อนึ่ง อาราม อารามวัตถุ วหาร และวิหารวัตถุ ก็ฟังแตกต่าง
อารามวัตถุ ที่ใหญ่ก็ตาม เล็กก็ตาม โดยนัยนี้เหมือนกัน ฉะนี้แล.

วิหารกับวิหารจะแตกต่างกันอย่างไร? เรือนของสงฆ์อยู่ภายในบ้าน
ประสาทของชาวบ้านอยู่กลางวัด, ทั้ง ๒ อย่าง ว่าโดยราคาเป็นของ
เท่ากัน. หากว่าชาวบ้านขอปราสาทนั้นแลกรื้อนั้นสมควรรับ.

เรือนของพวกภิกษุมิราคามากกว่า, [๓๘๓] และเมื่อภิกษุกล่าว
ว่า "เรือนของพวกเรามีราคามากกว่า," เขาตอบว่า "เรือนของ
พวกท่านมีราคามากกว่าก็จริง. แต่ไม่สมควรแก่บรรพชิต บรรพชิต
ไม่สามารถอยู่ในเรือนนั้นได้; ส่วนเรือนนี้สมควร ขอท่านทั้งหลาย
จงรับเถิด;" แม้อย่างนี้ ก็ควรรับ.

ถ้าเรือนของพวกชาวบ้าน มีราคามาก, ภิกษุฟังกล่าวว่า "เรือน
ของพวกท่าน มีราคามากมิใช่หรือ?" แต่เมื่อเขาตอบว่า "ช่างเถิด
ท่านผู้เจริญ, จักเป็นบุญแก่พวกข้าพเจ้า, โปรดรับเถิด" ฉะนี้
สมควรรับ.

วิหารกับวิหาร ฟังแตกต่างกันอย่างนี้. วิหารวัตถุก็ดี อารามก็ดี
อารามวัตถุก็ดี ฟังแตกต่างวิหาร โดยนัยนี้แล.

อนึ่ง วิหาร วิหารวัตถุ อาราม และอารามวัตถุ ก็ฟังแตกต่าง

วิหารวัตถุ ที่มีราคามากก็ตาม มีราคาน้อยก็ตาม โดยนัยนี้เหมือนกัน
ขณะนี้และ, ฟังทราบการแลกถาวรวัตถุกับถาวรวัตถุอย่างนี้ก่อน.

ส่วนวินิจฉัยในการแลกครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ ฟังทราบดังต่อไปนี้ :-

เตียงตั้งจะใหญ่หรือเล็กก็ตาม โดยที่สุคมีเท่าเพียง ๔ นิ้ว แม้ที่
พวกเด็กชาวบ้านซึ่งยังเล่นในโรงฝุ่นทำ ย่อมเป็นครุภัณฑ์ จำเดิมแต่
เวลาที่ถวายสงฆ์แล้ว.

แม้ถ้าพระราชาและราชมหามาตย์เป็นต้น ถวายเพียงความเดียว
เท่านั้น ตั้งร้อยเตียงหรือพันเตียง, เตียงที่เป็นกับปิยะทั้งหมดพึงรับไว้.
ครั้นรับแล้วพึงแจกตามลำดับผู้แต่ ว่า "ท่านจงใช้สอยโดยเป็นเครื่องใช้
ของสงฆ์." อย่าให้เป็นส่วนตัวบุคคล. แม้จะตั้งเตียงที่เกินไว้ในเรือน
คลังเป็นต้นแล้วเก็บบาตรจีวร ก็ควร.

เตียงที่เขาถวายนอกสิมาว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่สงฆ์" ดังนี้ ฟัง
ให้ไว้ในสถานที่อยู่ของพระสังฆเถระ. ถ้าในสถานที่อยู่ของพระสังฆเถระ
นั้น มีเตียงมาก, ไม่มีการที่ต้องใช้เตียง; ในสถานที่อยู่ของภิกษุ
ใด มีการที่ต้องใช้เตียง, [๓๘๔] ฟังให้ไว้ในสถานที่อยู่ของภิกษุนั้น
สั่งว่า "ท่านจงใช้สอยเป็นเครื่องใช้สอยของสงฆ์."

เตียงมีราคามาก คือ ติราคาตั้งร้อยหรือพันกหาปณะ จะแลก
เตียงอื่น ย่อมได้ตั้งร้อยเตียง ควรแลกเอาไว้.

มิใช่แต่เตียงกับเตียงอย่างเดียวกันเท่านั้น แม้อาราม อารามวัตถุ

วิหาร วิหารวัตถุ ตั้ง ฟูก และหมอน ก็ควรแลก. แม้ในตั้ง ฟูก และหมอนก็นัยนี้. แม้ในเตียงตั้งฟูกหมอนเหล่านี้ สิ่งที่เป็นกัปปิยะ และอกัปปิยะ มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

ในกัปปิยะและอกัปปิยะนั้น ที่เป็นอกัปปิยะไม่ควรใช้สอย. ที่เป็นกัปปิยะ ฟิงใช้สอยเป็นเครื่องใช้ของสงฆ์. ที่เป็นอกัปปิยะหรือที่เป็นกัปปิยะมีค่ามาก ฟิงแลกเอาวัตถุที่กล่าวแล้วไว้. ขึ้นชื่อว่าฟูก และหมอน ที่ไม่จัดเป็นครุภัณฑ์ ย่อมไม่มี.

ครุภัณฑ์ ๓ อย่างนี้ คือ หม้อโลหะ อ่างโลหะ กะทะโลหะ จะใหญ่หรือเล็กก็ตาม โดยที่สุดแม้จุน้ำเพียงพายมือหนึ่ง ย่อมเป็นครุภัณฑ์ เหมือนกัน.

ส่วนขวดโลหะที่ทำด้วยเหล็ก ทองแดง สำริด ทองเหลือง อย่างใดอย่างหนึ่ง จุน้ำได้บาทหนึ่ง ในเกาะสิงหล แจกกันได้.

ที่ชื่อว่าบาทหนึ่ง จุน้ำประมาณ ๕ ทะนานมคธ. ที่จะน้ำเกินกว่านั้น เป็นครุภัณฑ์, ภาชนะโลหะที่มาในบาติเท่านี้ก่อน.

ส่วนน้ำเต้าทอง กระโถน กระบวย ทัพพี ช้อน ถาด จาน ชาม ผอบ อังโล่ และทัพพีตักควันเป็นต้น แม้มิได้มาในบาติ จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม เป็นครุภัณฑ์หมดทุกอย่าง. แต่กัณฐะเหล่านี้ คือ บาตรเล็ก ภาชนะเล็ก ภาชนะทองแดง เป็นของสอยเป็นเครื่องใช้ของสงฆ์ หรือเป็นคิหิวิกัติ ไม่ควรใช้สอย เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวบุคคล.

ในมหาปัจฉริแก้วว่า "ภาชนะสำริดเป็นต้น ที่เขาถวายเป็นสงฆ์ จะรักษาไว้ใช้เอาไม่ควร, พึงใช้สอยโดยทำนองคิหิวิกิตินั้น." [๓๘๕]
ส่วนในของโลหะที่เป็นกัปปิยะแม้อื่น ยกเว้นภาชนะกาวาวเสียด
กล่องยาตา ไม้พายยาตา ไม้ควักหู เข็ม เหล็กจาร มีดน้อย เหล็ก-
หมาด กุญแจ ลูกदान ห่วงไม้เท้า กล้องยานัตถ์ สว่าน รางโลหะ
แผ่นโลหะ แท่นโลหะ ลูกล้อโลหะ สิ่งของโลหะที่ทำค้างไว้แม้ว่าอื่น
เป็นของควรแจกกันได้.

ส่วนกล่องยาสูบ ภาชนะโลหะ โคมมีด้าม โคมตั้ง โคมแขวน
รูปสตรี รูปบุรุษ และรูปสัตว์เดียรัจฉาน หรือสิ่งของโลหะเหล่านี้
พึงคิดไว้ตามฝา หรือหลังคา หรือบานประตูเป็นต้น, สิ่งของโลหะ
ทั้งปวง โดยที่ผู้คนกระทั้งตะปู ย่อมเป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน แม้น
เองได้มา ก็ไม่ควรเก็บไว้ใช้อย่างเครื่องใช้ส่วนตัวบุคคล. ควรใช้อย่าง
เครื่องใช้ของสงฆ์ หรือใช้เป็นคิหิวิกิตินั้น.

แม้ในสิ่งของคิบุก ก็มีนัยเหมือนกัน. จานและขันเป็นต้นที่ทำ
ด้วยหินอ่อน เป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน, ส่วนหม้อหรือภาชนะน้ำมันที่ใหญ่
เกินกว่าจุ่มน้ำมันบาทหนึ่งขึ้นไปเท่านั้น เป็นครุภัณฑ์.

ภาชนะทองคำ เงิน นาก และแก้วผลึก และเป็นคิหิวิกิตินั้น
ไม่ควร, ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงใช้อย่างเครื่องใช้ของสงฆ์ หรืออย่างเครื่องใช้
ส่วนตัวบุคคล. แต่ด้วยเครื่องใช้สำหรับเสนาสนะ สิ่งของทุกอย่างทั้งที่
ควรจับต้อง ทั้งที่ไม่ควรจับต้อง จะใช้สอยก็ควร.

ในมิดเป็นต้น มิดที่ไม่อาจใช้ทำการใหญ่อย่างอื่นได้ ยกการตัดไม้สีฟัน หรือการปอกอ้อยเสียว เป็นของควรแจกกันได้. มิดที่ทำด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งใหญ่กว่านั้น เป็นครุภัณฑ์.

ส่วนขวาน โดยที่สุดแม้เป็นขวานสำหรับตัดเอ็นของพวกแพทย์ ย่อมเป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน.

ในสิ่งมีวินิจัยเช่นขวานนั่นเอง. ส่วนสิ่งที่ทำโดยสังเขปว่าเป็นอาวุธ เป็นอนามาส.

จอบ โดยที่สุด [๓๘๖] แม้ขนาด ๔ นิ้ว ย่อมเป็นครุภัณฑ์แท้.

สิ่ว มีปากเป็นเหลี่ยมก็ดี มีปากเป็นรางก็ดี โคงก็ดี ตรงก็ดี โดยที่สุดแม้เหล็กเจาะค้ำไม้กวาด เป็นของเข้าค้ำไม้ เป็นครุภัณฑ์แท้. แต่เหล็กเจาะค้ำไม้กวาด ไม่มีค้ำ มีแต่เท่านั้น เป็นของอาจใส่ฝักรักษาไว้ได้ เป็นของควรแจก. แม้เหล็กแหลมก็สงเคราะห์ด้วยสิ่วนั่นเอง.

มิดเป็นต้น เป็นของที่ชนเหล่าใดถวายไว้ในวิหาร, ถ้าชนเหล่านั้น เมื่อถูกไฟไหม้เรือน หรือถูกโจรปล้น จึงกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญจงให้เครื่องมือแก่พวกข้าพเจ้าเถิด, แล้วจักคืนให้อีก." ควรให้. ถ้าเขานำมาส่ง, อย่าพึงห้าม, แม้เขาไม่นำมาส่ง ก็ไม่พึงทวง.

เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะทุกอย่าง ที่ทั้ง ค้อน กิม และคันซังเป็นต้น ของช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างกลึง ช่างสาน ช่างแก้ว และช่างบุบาตร เป็นครุภัณฑ์ จำเดิมแต่กาลที่ถวายสงฆ์แล้ว. แม้ใน

เครื่องมือของช่างตีบุก ช่างทอง ช่างหนัง ก็มีนัยเหมือนกัน.

ส่วนความที่แปลกันดังนี้ :-

เครื่องมือเหล่านี้ คือ ในพวกเครื่องมือของช่างตีบุกเล่า มีคัตตีบุก ในพวกเครื่องมือของช่างทอง มีคัตทอง ในพวกเครื่องมือของช่างหนัง มีคเล็กสำหรับตัดหนังที่ฟอกแล้ว เป็นสิ่งที่ควรแจก.

แม้ในเครื่องมือของกัลบกและช่างขุน เว้นกรรไกรใหญ่ แหนบใหญ่และมีคใหญ่เสีย ควรแจกทุกอย่าง. กรรไกรใหญ่เป็นต้น เป็นครุภัณฑ์.

วินิจฉัยในเถาว์ลัยเป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

เถาว์ลัยชนิดหนึ่ง มีหวายเป็นต้น ประมาณเพียงครึ่งแขน ที่เขาถวายสงฆ์ก็ตาม ที่เกิดขึ้นในกรณีสงฆ์นั้นก็ตาม ซึ่งสงฆ์รักษาปกครองไว้ เป็นครุภัณฑ์.

เถาว์ลัยนั้น เมื่อการงานของสงฆ์และการงานที่เจดีย์ทำเสร็จแล้ว ถ้าเป็นของเหลือ, จะน้อมเข้าไปในการงานส่วนตัวบุคคลบ้างก็ควร. แต่เถาว์ลัยที่สงฆ์ไม่รักษา ไม่เป็นครุภัณฑ์เลย.

[๓๘๗] เชือกหรือพวนที่ทำเสร็จด้วยด้าย ปอ ป่าน เสี้ยน มะพร้าวและหนังก็ดี เชือกเกลียวเดี่ยวหรือ ๒ เกลียว ที่เขาพันป่านหรือเสี้ยนมะพร้าวทำก็ดี ย่อมเป็นครุภัณฑ์ จำเดิมแต่เวลาที่เขาถวายสงฆ์แล้ว.

ส่วนด้ายที่เขามิได้พันถวาย และปอป่านและเสี้ยนมะพร้าวแจกกันได้.

อนึ่ง เชือกและพวนเป็นต้นเหล่านั้น เป็นของที่ชนเหล่าใดถวาย, ชนเหล่านั้นจะยึดไปด้วยกรณียกิจของตน ไม่ควรหวงห้าม.

ไม้ไผ่ชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยที่สุดแม้ขนาดเท่าเข็มไม้ ยาว ๘ นิ้ว ที่เขาถวายสงฆ์ หรือที่เกิดในธรณีสงฆ์นั้น ซึ่งสงฆ์รักษาปกครองไว้ เป็นครุภัณฑ์.

เมื่อการงานของสงฆ์และการงานที่เจดีย้ทำเสร็จแล้ว แม้ไม้ไผ่นั้น เหลือ จะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคล ก็ควร.

กัในกัณเฑาะ คือ ไม้ไผ่ นี้ ของเช่นนี้ คือ กระทบกัณน้ำมันจุน้ำมัน บาทหนึ่ง ไม้เท้า คานรองเท้า คันร่ม ี่ร่ม เป็นของแจกกันได้.

พวกชาวบ้านผู้ถูกไฟไหม้เรือนฉวยเอาไป ไม่ควรห้าม. เมื่อ กิษุจะถือเอาไม้ไผ่ที่สงฆ์รักษาปกครอง ต้องทำถาวรวัตถุที่เท่ากัน หรือเกินกว่า โดยที่สุดทำผาติกรรม แม้ด้วยทรายซึ่งมีราคาเท่าไม้ไผ่ นั้น แล้วจึงถือเอา. เมื่อจะไม่ทำผาติกรรมถือเอา ต้องใช้สอยในวัด นั้นเท่านั้น. ในเวลาที่จะไป ต้องเก็บไว้ในที่อยู่ของสงฆ์ก่อน จึงค่อย ไป. กิษุผู้ถือเอาไปด้วยความหลงลืม ต้องส่งคืน. ไปสู่ประเทศ อื่นแล้ว พึงเก็บไว้ในที่อยู่ของสงฆ์ในวัดที่ไปถึงเข้า.

หญ้านั้น คือ หญ้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่นอกจากหญ้ามุงกระต่าย และหญ้าปล้อง. กัในที่ใด ไม่มีหญ้า, ในที่นั้น เขามุงด้วยใบไม้, เพราะฉะนั้น แม้ใบไม้ก็สงเคราะห์ด้วยหญ้าเหมือนกัน.

๑. สุจิตตฺตก เข็มไม้ (สำหรับเย็บของใหญ่ เช่นใบเรือ) ไม้กัถ (?)

ในหล้ามุงกระต่ายเป็นต้น หล้าชนิดใดชนิดหนึ่ง แม้มีประมาณ
กำมือหนึ่ง แม้นใบไม้มีใบตาลเป็นต้น แม้นใบเดียว ที่เขาถวายเป็นสงฆ์
หรือที่เกิดในกรณีสงฆ์นั้น หรือเป็นหล้าที่เกิดแต่ส่วนหล้าของสงฆ์
ภายนอกอาราม ซึ่งสงฆ์รักษาปกครอง เป็นครุภัณฑ์.

[๓๘๘] เมื่อการงานของสงฆ์ หรือการงานที่เจดีย์ทำเสร็จแล้ว
หล้าเมื่อนั้นยังเหลือ จะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคล ก็ควร. พวก
ชาวบ้านผู้ถูกไฟไหม้เรือนฉวยเอาไป ไม่ควรห้าม.

ในลานเปล่า แม้นขนาดเพียง ๘ นิ้ว ก็เป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน.

ดินเหนียว จะเป็นดินธรรมดาหรือดิน ๕ สี หรือปูนขาวก็ตามที่
หรือบรรดาขางสนและชันเป็นต้น ยางชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เขานำมา
ถวายเป็นที่ซึ่งหาได้ยากก็ดี ที่เกิดในกรณีสงฆ์นั้นก็ดี ขนาดเท่าผลตาล
ลูก ซึ่งสงฆ์รักษาปกครองไว้ เป็นครุภัณฑ์.

เมื่อการงานของสงฆ์ หรือการงานของเจดีย์ทำเสร็จแล้ว ยาก
เมื่อนั้นที่เหลือ จะใช้ในการงานเป็นส่วนตัวบุคคล ก็ควร.

ส่วนหิงคุ รง หรดาล มโนศิลา และแร่พลวง เป็นของควร
แจกกัน.

วินิจฉัยในสิ่งของคือไม้ พึงทราบดังนี้ :-

ในกฎฐิติแก้วว่า "ภิกษุจะไม้ชนิดใดชนิดหนึ่ง แม้นขนาดเท่าเข็มไม้
ยาว ๘ นิ้ว เขาถวายเป็นที่ซึ่งหาได้ยาก หรือเกิดในกรณีสงฆ์นั้น ซึ่ง
สงฆ์รักษาคุ้มครอง นี้เป็นครุภัณฑ์."

ส่วนในมหาอรรถกถา สงเคราะห์ของแปลกที่ทำได้ด้วยวัตถุเป็นต้น

ว่า ไม้จริง ไม้ไผ่ หนั และศิลา แม้ทุกอย่างด้วยกัณเฑาะไม้แล้ว
กล่าววินิจฉัยแห่งกัณเฑาะไม้ จำเดิมแต่บาลีนี้ว่า เตน โข ปน สมเยน
สงฆสฺส อาสนุทโก อุปฺปนฺโน โหติ.

ในมหาอรรถกถานั้น ไขความดังนี้ :-

ในของเหล่านี้ก่อน คือ ตั้ง ๔ เหลี่ยมจตุรัส ตั้งมีพนัก ๓ ด้าน
ตั้งหวาย ตั้งสามัญ ตั้งขาทราย ตั้งก้านมะขามป้อม ตั้งมีพนัก
ด้านเดียว ตั้งกระดาน เก้าอี้ ตั้งยัดฟาง ชนิดใดชนิดหนึ่ง เล็ก
หรือใหญ่ก็ตาม ที่เขาถวายสงฆ์แล้ว เป็นครุภัณฑ์.

อนึ่ง แม้ตั้งที่ยัดด้วยใบตองเป็นต้น สงเคราะห์ในตั้งเหล่านี้
ด้วยตั้งยัดฟาง.

เก้าอี้ที่หุ้มด้วยหนังเสือโคร่งก็ดี บุด้วยรูปสัตว์ร้ายก็ดี ขลิบ
ด้วยรัตนะก็ดี เป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน.

ในของเหล่านี้ คือ กระดานจงกรม กระดานยาว กระดานชักจิว
กระดานรองทูป ตะลุมพุกสำหรับทูป [๓๘๕] เขียงรองตัดไม้สีฟัน
ไม้ค้อน ถังไม้ รางข้อม กระจอน สมุกไม้จริง หรือสมุกงา หรือ
สมุกไม้ไผ่ มีเท้าก็ตาม ไม่มีเท้าก็ตาม หีบ ขวดมีขนาดไม่เกินจุน้ำ
บาทหนึ่ง รางน้ำ ไหน้ำ กระบวย ทัพพี ขันน้ำ สังข์ตักน้ำ ชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ที่ถวายสงฆ์แล้ว เป็นครุภัณฑ์, ส่วนภาชนะที่ทำด้วยสังข์
แจกกันได้. หม้อน้ำที่ทำด้วยไม้ก็เหมือนกัน.

เสวียนเช็ดเท้า จะทำด้วยไม้หรือทำด้วยใบตาลเป็นต้นก็ตามที่
เป็นครุภัณฑ์ทั้งหมด.

ในของเหล่านี้ คือ เชิงบาตร ฝาบาตร พัดใบตาล พัดวิชณี ผอบ กระเช้า ไม้กวาดด้ามยาว ไม้กวาดด้ามสั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ทำด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่ง มีไม้จริง ไม้ไผ่ ใบไม้ และหนังเป็นต้น เป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน.

บรรดาเครื่องเรือนมีเส้า ชื่อ บันได และกระดานเป็นต้น เครื่องเรือนอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำด้วยไม้ก็ตาม ทำด้วยศิลาก็ตาม เส้า ลำแพนชนิดใดชนิดหนึ่ง เครื่องลาดพื้นชนิดใดชนิดหนึ่ง หนั่งที่เป็นอกับปิยะชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เขาถวายสงฆ์แล้ว เป็นครุภัณฑ์สมควรทำให้เป็นเครื่องลาดพื้น.

ส่วนหนั่งแพะ ซึ่งแม้มีคติดอย่างเครื่องปูลาด ก็เป็นครุภัณฑ์เหมือนกัน. หนั่งที่เป็นกบปิยะ เป็นของควรแจกกันได้.

แต่ในกรุนทีแก้วว่า "หนั่งทุกชนิดมีขนาดเท่าเดียว เป็นครุภัณฑ์. ครก สาก กระดิ่ง หินบด ลูกหินบด รางศิลา อ่างศิลา ภัณฑะของช่างหูกเป็นอาทิทุกอย่าง มีกระสวย ฟืม และกะทอเป็นต้น เครื่องทำนาทุกอย่าง ล้อเลื่อนทุกอย่าง เป็นครุภัณฑ์ทั้งนั้น.

เท้าเตียง แม่แครงเตียง เท้าตั้ง แม่แครงตั้ง ด้ามมิดและขวานเป็นต้น ในของเหล่านี้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากข้างไว้ยังไม่ทันเสร็จแจกกันได้. แต่ที่หากเกลี้ยงเกลามาแล้ว เป็นครุภัณฑ์.

[๓๕๐] อนึ่ง ของเช่นนี้ คือ ด้ามมิดที่ทรงอนุญาต ด้ามและปีกกลด ไม้เท้า รองเท้า ไม้สีไฟ กระบอกกรอง กระจิกน้ำทรงมะขามป้อม หม้อน้ำทรงมะขามป้อม กระจิกน้ำ ลูกน้ำเต้า หม้อน้ำ

หนัง หม้อน้ำทรงน้ำเต้า กระจกน้ำทำด้วยเขา จู๋น้ำไม่เกินบาทหนึ่ง แจกกันได้ทุกอย่าง. เชื่อกว่านั้นเป็นครุภัณฑ์.

งาช้างหรือเขาชนิดใดชนิดหนึ่ง ยังมีได้เกลา คงอยู่อย่างเดิม แจกกันได้.

ในเท้าเดียวเป็นต้น ที่ทำด้วยงาช้างและเขาเหล่านั้น มีวินิจฉัย เช่นกับที่มีมาแล้วในหนหลังนั่นเอง.

ของเช่นนี้ คือ กลักใส่หิงคุ กลักใส่ยาตา แม้อากเกลาสเสร็จ แล้ว ลูกคุม รังคุม เท้ายาตา ค้ำยาตา กราดกวาดน้ำ ทุกอย่าง แจกกันได้ทั้งนั้น.

วินิจฉัยในของที่ทำด้วยดิน ฟิงทราบดังนี้ :-

เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์ทั้งปวง คือ ภาชนะดิน มี หม้อฝาละมีเป็นต้น กระจกสำหรับระบมบาตร เเชิงกราน ปล่องควัน โคมมีด้าม โคมตั้ง อิฐสำหรับก่อ กระจกเบื้องสำหรับมุง กระจกเบื้องหลบ เป็นครุภัณฑ์ จำเดิมแต่เวลาที่ถวายสงฆ์แล้ว.

ก็ในของที่ทำด้วยดินนี้ ของเช่นนี้ คือ หม้อ บาตร ภาชนะ คนโทปากกว้าง คนโทสามัญ ขนาดเชิงไม่เกินกว่าจู๋น้ำบาทหนึ่ง เป็นของที่แจกกันได้. อนึ่ง แม้อินของโลหะ ฟิงทราบวินิจฉัยเหมือน ในของดิน. คนโทน้ำ บวกเข้ากับส่วนที่แจกกันได้เหมือนกัน. อนุ- ปุพพิกถาในครุภัณฑ์นี้ เท่านั้น.

[ว่าด้วยนวรรกรรม]

บทว่า ฤทธิกาธานมตุเตน มีความว่า ภิกษุชาวเมืองอาฬวี

ยอมให้นวัตกรรม (คือสร้างใหม่) ด้วยเพียงประกอบสิ่งที่ปิดที่อาศัย
อยู่แห่งนกพิราบ ซึ่งทำเหนือบานประตู.

บทว่า **ปริกษุทกถมตุเตน** คือ ด้วยเพียงทำการฉาบทาด้วย
โคลมยและชโลมด้วยน้ำฝาด.

บทว่า **ฐุมกาลี** มีความว่า ภิกษุชาวเมืองอาฬวี ย่อมอุปโลกน์
ให้ที่อยู่ที่สร้างทำเสร็จแล้วนี้ ในเวลาแห่งควนอย่างนี้ว่า "ควนแห่ง
จิตรกรรมของที่อยู่นั้น ยังไม่ปรากฏเพียงใด, ที่อยู่นี้จึงเป็นของภิกษุ
เพียงนั้น.

[๓๕๑] วินิจฉัยในบทว่า **วิปฺปกตํ** นี้ พึงทราบดังนี้ :-

กลอนทั้งหลาย ยังมีได้เอาขึ้นเพียงใด ที่อยู่ชื่อว่าทำค้างเพียงนั้น.
แต่ครั้งเมื่อกลอนทั้งหลาย ได้เอาขึ้นแล้ว ที่อยู่ชื่อว่าทำแล้วโดยมาก,
เพราะฉะนั้น จำเดิมแต่เวลาที่เอากลอนขึ้นแล้วไปนั้น ไม่ควรให้ทำใหม่.
เจ้าของจักขอแรงภิกษุให้ช่วยสร้างอีกนิดหน่อยเท่านั้น.

ข้อว่า **ขุทฺทเก วิหารे กम्मํ โอลเกตุวา จปฺปญฺจวสุสิก**

มีความว่า ภิกษุพึงตรวจดูงานแล้วให้นวัตกรรม ๔ ปี สำหรับที่อยู่
ขนาด ๔ สอก, ๕ ปี สำหรับที่อยู่ ๕ สอก, ๖ ปี สำหรับที่อยู่ ๖ สอก,
ส่วนอัทธโยคะ (คือ เฝิง) เป็นของมีขนาด ๗-๘ สอก เพราะฉะนั้น
ในเพิงนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "๗-๘ ปี." ก็ถ้าเพิงนั้น มีขนาด ๘
สอก, พึงให้นวัตกรรม ๘ ปีก็ได้.

อนึ่ง พึงให้นวัตกรรม ๑๐ ปี หรือ ๑๑ ปี สำหรับที่อยู่ หรือ
ปราสาทเก่า มีขนาด ๑๐ สอกหรือ ๑๑ สอก. แต่พึงให้นวัตกรรม ๑๒

ปีเท่านั้น สำหรับที่อยู่หรือปราสาทมีขนาด ๑๒ สอก หรือแม่เช่นกับ
โลหะปราสาท ซึ่งเชื่องเกินกว่านั้น, ไม่พึงให้นวกรรมให้ยิ่งกว่า ๑๒ ปี
นั้นไป.

นวกัมมิกภิกษุได้ที่อยู่นั้นภายในกาลฝน, ไม่ได้เพื่อจะห้ามหวงใน
อุตุกาล.

ถ้าที่อยู่นั้นชำรุด, พึงบอกแก่เจ้าของอาวาสหรือแก่ใคร ๆ ผู้เกิด
ในวงศ์ของเขาว่า "ที่อยู่ของพวกท่านทรุดโทรม ท่านจงซ่อมแซม
ที่อยู่นั้น.

ถ้าว่า เขาไม่สามารถ ภิกษุทั้งหลายพึงชักชวนญาติหรืออุปัฏฐาก
ช่วยซ่อมแซม. ถ้าแม่ญาติและอุปัฏฐากเหล่านั้น ก็ไม่สามารถ, พึง
ซ่อมแซมด้วยปัจจัยของสงฆ์ แม้เมื่อปัจจัยของสงฆ์นั้นไม่มี ก็พึง
จำหน่ายอาวาสหลังหนึ่งเสีย ซึ่งแซมอาวาสที่เหลือไว้. แม้จำหน่าย
อาวาสเป็นอันมากเสีย ซ่อมแซมอาวาสหลังหนึ่งไว้ ก็ควรเหมือนกัน.

ในคราวทุกภิกขภัย เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันหลีกไปเสีย อาวาส
ทั้งปวงจะทรุดโทรม, เพราะฉะนั้น พึงจำหน่ายอาวาสเสียหลังหนึ่ง
หรือ ๒ หลัง หรือ ๓ หลังแล้ว [๓๕๒] บริโภคยาคุภัดและจีวร
เป็นต้น จากอาวาสที่จำหน่ายเสียนั้น รักษาอาวาสที่ยังเหลือไว้เถิด.

ส่วนในกรณที่แก้วว่า "เมื่อปัจจัยของสงฆ์ไม่มี พึงสังภิกษุรูปหนึ่ง
ว่า 'ท่านจงถือเอาที่พอเพียงอันหนึ่ง สำหรับท่านซ่อมแซมเถิด.'

หากว่า ภิกษุนั้นต้องการมากกว่านั้น พึงให้ส่วนที่ ๓ (ใน ๔

๑. ฤๅ (?)

ส่วน) หรือกึ่งหนึ่งก็ได้ ให้ช่อมแซมเถิด.

หากว่า เธอไม่ปรารถนาด้วยเห็นว่า ในที่อยู่นี้ เหลือแต่เพียง เสาเท่านั้น การที่จะต้องทำมาก พึงบอกให้เธอช่อมแซมว่า "ท่านจง ช่อมแซมเป็นส่วนตัวของท่านเท่านั้นเถิด เพราะว่า แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จักยังมีที่เก็บของสงฆ์ด้วย จักมีสถานเป็นที่อยู่ของภิกษุใหม่ทั้งหลาย ด้วย." ก็แล อวาตอันภิกษุทั้งหลายช่อมแซมแล้วอย่างนั้น ช่อมเป็น ของส่วนตัวบุคคล ในเมื่อภิกษุนั้น ยังมีชีวิตอยู่, เมื่อภิกษุนั้นมรณภาพ แล้ว ช่อมตกเป็นของสงฆ์แท้.

หากว่า ภิกษุนั้นเป็นผู้ประสงค์จะให้ (เป็นที่อยู่) แก่สัททริ-
วิhariกทั้งหลาย. สงฆ์พึงตรวจดูการงานแล้วพึงยกส่วนที่ ๓ หรือกึ่งหนึ่ง
ให้เธอช่อมแซมเป็นส่วนตัว.

จริงอยู่ เธอช่อมได้เพื่อให้ส่วนนั้นแก่สัททริวิhariกทั้งหลาย. ก็
เมื่อผู้ช่อมแซมอย่างนั้น ไม่มี, พึงให้ช่อมแซมตามนัยที่ว่า "พึง
จำหน่ายอวาตหลังหนึ่งเสีย" ดังนี้เป็นต้น. คำแม่น้ำด้วย คำอื่นด้วย
ท่านกล่าวไว้ในกฐนทีนนั้นแล.

ภิกษุ ๒ รูป ถือเอาพื้นที่ของสงฆ์ แล้ววางแล้วสร้างเสนาสนะ
เป็นของสงฆ์ พื้นที่นั้นภิกษุใดจงก่อน, ภิกษุนั้นเป็นเจ้าของ. แม้เธอ
ทั้ง ๒ รูป สร้างเป็นส่วนตัวบุคคล, ภิกษุผู้จงก่อนนั้นแลเป็นเจ้าของ.

ภิกษุผู้จงพื้นที่ก่อนนั้นสร้างเป็นของสงฆ์ อีกรูปหนึ่งสร้างเป็น
ส่วนตัวบุคคล. หากว่า ที่สร้างเสนาสนะอื่น ๆ ยังมีมาก แม้เธอสร้าง
เป็นส่วนตัวบุคคล ก็ไม่ควรห้าม. แต่เมื่อที่อันเหมาะเช่นนั้นแห่งอื่น

ไม่มี อันภิกษุผู้สร้างเป็นของสงฆ์นั้นแล พึงห้ามเธอเสียแล้วสร้างเถิด.

ก็เครื่องใช้ มีทัฬหสัมภาระเป็นต้น ที่จะต้องใช้สอยหมดไปในสถานเป็นที่สร้างอาวาสของสงฆ์นั้นของภิกษุนั้น สงฆ์พึงยอมให้แก่เธอ.

อนึ่ง ถ้าว่าในอาวาสที่สร้างเสร็จแล้วก็ดี ในสถานที่ที่จะสร้างอาวาสก็ดี มีต้นไม้ที่อาศัยร่วมได้และมีผล, พึงอุปโลกน์ให้โค่นเสียเถิด. ถ้าต้นไม้เหล่านั้นเป็นของบุคคล, พึงบอกแก่เจ้าของ. [๓๕๑] ถ้าเจ้าของไม่ยอมให้, พึงบอกเพียงครั้งที่ ๑ แล้วให้โค่นเสีย ด้วยยอมรับว่า "พวกเราจักให้มูลค่าราคาต้นไม้."

ฝ่ายภิกษุใด ไม่ถือเอาเครื่องใช้แม้มาตราว่าเถาวัลย์ของสงฆ์ ให้สร้างที่อยู่เป็นตัว ในพื้นที่ของสงฆ์ ด้วยเครื่องอุปกรณ์ที่ตนหามา, เป็นของสงฆ์กึ่งหนึ่ง เป็นของบุคคลกึ่งหนึ่ง. ถ้าเป็นปราสาท, ปราสาทชั้นล่างเป็นของสงฆ์ ชั้นบนเป็นของบุคคล. ถ้าภิกษุใด ต้องการปราสาทชั้นล่าง, ปราสาทชั้นล่างยอมเป็นของภิกษุนั้น. ถ้าเธอต้องการทั้งชั้นล่างทั้งชั้นบน, ยอมได้ชั้นละกึ่งหนึ่งทั้ง ๒ ชั้น.

ภิกษุให้สร้างเสนาสนะ ๒ แห่ง เป็นของสงฆ์แห่งหนึ่ง, เป็นของบุคคลแห่งหนึ่ง. หากว่า ภิกษุให้สร้างด้วยทัฬหสัมภาระเป็นของสงฆ์ ซึ่งเกิดขึ้นในวัด, เธอยอมได้ส่วนที่ ๓. หากว่า ภิกษุทำการก่อสร้างขึ้นใหม่ในที่ซึ่งไม่ได้ทำไว้ก็ดี ต่อหน้ามุขขึ้นภายนอกฝาก็ดี, กึ่งหนึ่งเป็นของสงฆ์ กึ่งหนึ่งเป็นของเธอ. ถ้าว่าสถานที่ใหญ่ไม่เสมอ เป็นที่ซึ่ง

๑. ปราสาท หมายความว่า เรือนชั้นตั้งแต่ ๒ ชั้นขึ้นไป ไม่ได้หมายความว่า ปราสาทราชมณเฑียรอย่างความไทย.

ภิกษุพูนให้เสมอ แสดงทางเดินในที่ซึ่งมิใช่ทาง, สงฆ์ไม่เป็นใหญ่ใน
ที่นั่น.

[ว่าด้วยสิทธิแห่งนวกัมมิกะ]

ในข้อว่า เอกิ วรเสยฺย นี้ มีความว่า ในสถานที่ให้นวกรรม
ก็ดี ในสถานที่ถึงตามลำดับพรรษาก็ดี ภิกษุผู้ซ่อมแซมปรารธนา
เสนาสนะใด ย่อมได้เสนาสนะนั้น, เรานุญาตให้ถือเอาเสนาสนะที่ดี
แห่งหนึ่ง.

ข้อว่า ปริโยสิต ปกฺกมฺติ ตสฺเสว ตํ มีความว่า เมื่อภิกษุ
นั้นกลับมาจำพรรษาอีก เสนาสนะนั้น เป็นของเธอเท่านั้น ตลอด
ภายในพรรษา. แต่เมื่อเธอไม่มา สัททวิหาริกเป็นต้น จะถือเอาไม่ได้.

บทว่า นาภิหรนฺติ มีความว่า ภิกษุทั้งหลายไม่กล้า นำ (เสนาสนะ)
ไปใช้ในที่อื่น.

บทว่า ลุตฺตตฺถาย มีความว่า เรานุญาตให้ชนเสนาสนะ มี
เตียงและตั้งเป็นต้น ในที่อยู่นั้นไปในที่อื่น เพื่อประโยชน์แก่ความ
คุ้มครองเสนาสนะนั้น. เพราะเหตุนี้ เมื่อภิกษุนำไปในที่อื่นแล้วใช้
สอยเป็นสังฆบริโภค [๓๕๔] เสนาสนะนั้นเสียหายไป ก็เป็นอัน
เสียหายไปด้วยดี เก่าไป ก็เป็นอันเก่าไปด้วยดี, ถ้าเสนาสนะนั้น ยัง
ไม่เสียหาย พึงเก็บงำไว้ตามเดิมอีก ในเมื่อที่อยู่นั้นได้ปฏิสังขรณ์เสร็จ
แล้ว. เมื่อภิกษุใช้สอยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัว เสนาสนะนั้น เสียหายไป
ก็ดี เก่าไปก็ดี เป็นสินใช้. เมื่อที่อยู่นั้น ได้ปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว

ต้องใช้ให้ทีเดียว.

หากว่า ภิกษุถือเอาทัฬหสัมภาระทั้งหลายมีกลอนเป็นต้น จากสังฆิกาวาสนั้น ประกอบในสังฆิกาวาสอื่น ที่ประกอบแล้ว ก็เป็นอันประกอบด้วยดี. แต่ภิกษุผู้ประกอบในอาวาสส่วนตัว ต้องให้ราคาหรือต้องเอากลับคือไว้ตามเดิม.

ภิกษุมีเถยจิตถือเอาเตียงและตั้งเป็นต้น จากที่อยู่ที่ถูกละทิ้ง พระวินัยธรพึงปรับด้วยราคาภณฑะ ในขณะที่ยกขึ้นทีเดียว.

เมื่อภิกษุถือเอาใช้สอยเป็นสังฆบริโภค ด้วยตั้งใจว่า "จักคืนให้ในเวลาทีภิกษุผู้เจ้าถิ่นมาอีก" เสียหายไป ก็เป็นอันเสียหายไปด้วยดี เก่าไป ก็เป็นอันเก่าไปด้วยดี, ถ้าไม่เสียหาย พึงคืนไว้ตามเดิม, เมื่อภิกษุใช้สอยเป็นเครื่องใช้ส่วนตัว เสียหายไป เป็นสินใช้. ทัฬหสัมภาระมีประตูหน้าต่างเป็นต้น ทีภิกษุถือเอาจากที่อยู่ที่ถูกละทิ้งนั้น ไปประสมใช้ในสังฆิกาวาส หรือในอาวาสส่วนตัว ต้องคืนให้แก่.

บทว่า ฆาติกมมตุถาย ธิอ เพื่อประโยชน์แก่การทำให้เพิ่มขึ้น. ก็เสนาสนะมีเตียงและตั้งเป็นต้นนั่นเอง ทีมีราคาเท่ากัน หรือมากกว่า เป็นฆาตกรรม ย่อมควรในคำว่า "เพื่อประโยชน์แก่ฆาตกรรม" นี้.

[ว่าด้วยการใช้เสนาสนะ]

เครื่องเช็ดเท้า มีสัณฐานคล้ายลูกส้อ ซึ่งทำหุ้มด้วยฝ้ายกัมพลเป็นต้น ชื่อว่า จักกลี.

ชื่อว่า อลูเลหิ ปาทหิ มีความว่า นำย้อมปรากฏในที่ซึ่งเท้า

เช่นใดเหยียบแล้ว, พื้นก็ดี เสนาสนะก็ดี ที่ทำด้วยการโบกฉาบ อัน
ภิกษุไม่พึงเหยียบด้วยเท้าเช่นนั้น. แต่ถ้าว่า ปรากฏแต่เพียงรอยน้ำ
จาง ๆ เท่านั้น น้ำหาปรากฏไม่, ควรจะเหยียบได้. อนึ่ง จะเหยียบผ้า
เช็ดเท้า แม้ด้วยเท้าอันเปียกชุ่ม ก็ควรเหมือนกัน.

ภิกษุผู้สวมรองเท้า ไม่ควรเหยียบในที่ซึ่งจะพึงเหยียบด้วยเท้าที่
ล้างแล้วทีเดียว.

ชื่อว่า โจอพเคน ปลิวเวสตุ มีความว่า ที่พื้นปูนขาวหรือที่พื้น
ที่โบกฉาบ [๗๕๕] ถ้าไม่มีเสื่ออ่อนหรือเสื่อดำแพน, พึงเอาผ้าพันเท้า
(เตียงและตั้ง) เสียบ. เมื่อผ้านั้นไม่มี แม้ใบไม้ก็ควรลาด. และเป็น
ทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่ลาดอะไร ๆ เลย วางลงไป.

ก็ถ้าว่า ภิกษุผู้เข้าดินในอาวาสนั้น วางบนพื้นแม้ลาดแล้ว แต่
ใช้สอยทั้งที่มีเท้ามิได้ล้าง, จะใช้สอยอย่างนั้นบ้าง ก็ควร.

ชื่อว่า น ภิกขเว ปริกขมกตา ภิตฺติ มีความว่า ฝ่าที่ทา
ขาวหรือฝ่าที่ทำจิตรกรรมก็ตาม ไม่ควรพึง, และจะไม่ควรพึงแต่ฝ่า
อย่างเดียวกันเท่านั้น ห้ามมิได้, แม้ประตูกี่ดี หน้าต่างก็ดี ผนังก็ดี
เสาเสาคี่ดี เสาไม้ก็ดี ภิกษุไม่รองด้วยจิวหรือของบางอย่างแล้ว ย่อม
ไม่ได้เพื่อจะพึงเหมือนกัน.

ชื่อว่า โธตปาทกา มีความว่า ภิกษุเป็นผู้มีเท้าล้างแล้ว ย่อม
รังเกียจที่จะนอน ในที่ซึ่งจะพึงเหยียบด้วยเท้าที่ล้างแล้ว. ปาฐะว่า
โธตปาทเก บ้างก็มี.

คำว่า **โรตปาทเก** นั้น เป็นชื่อของที่จะพึงเหยียบด้วยเท้าที่ล้าง
แล้ว.

ชื่อว่า **ปจฺจตุริตฺวา** มีความว่า พื้นที่โลกาบกี้ดี เสนาสนะ
มีเครื่องรองพื้นก็ดี เติงตั้งของสงฆ์ก็ดี ต้องเอาเครื่องปูลาดของตน
ลาดรองเสียก่อน จึงค่อยนอน.

ถ้าแม่เมื่อภิกษุกำลังหลับ เครื่องปูลาดตกลงไป อวัยวะแห่ง
สรีระบางส่วนถูกเตียงหรือตั่งเข้า, เป็นอาบัติเหมือนกัน. แต่เมื่อชนถูก
เป็นอาบัติตามจำนวนชน. แม่เมื่อพึงด้วยมุ้งใช้สอยเป็นใหญ่ ก็มีนัย
เหมือนกัน. แต่จะถูกหรือเหยียบด้วยฝ่ามือฝ่าเท้า ควรอยู่. เติงตั้ง
กระทบกายของภิกษุผู้กำลังนอนไป ไม่เป็นอาบัติ.

[ว่าด้วยสังฆภัต]

ชื่อว่า **น สกฺโกนฺหิตฺติ สฺงฺฆภคฺตํ กาคฺตุ** มีความว่า ก็แล
ชนทั้งหลายไม่สามารถทำภัต เพื่อสงฆ์ทั้งหมดได้.

วินิจฉัยในคำว่า **อิจฺจนฺตฺติ อุทฺเทนภคฺตํ** เป็นต้น พึงทราบ
ดังนี้ :-

ชนทั้งหลายปรารถนาจะทำภัต เพื่อภิกษุที่ตนได้ ด้วยการเจาะจง
อย่างนี้ว่า "ขอท่านจงให้ภิกษุรูป ๑ ๑๕๖ หรือ ๒ รูป ๆ ล ๆ
หรือ ๑๐ รูปเจาะจงจากสงฆ์."

๑. ถ้าปรับอาบัติเพียงจำนวนครั้ง จักพอดีกระมัง? เพราะในการปรับอาบัติอื่น ท่านไม่ปรับด้วย
เส้นขนอย่างนี้.

ชนอีกพวกหนึ่ง ประรณากำหนดจำนวนภิกษุอย่างนั้นเหมือนกัน นิมนต์แล้วทำภัตเพื่อภิกษุเหล่านั้น.

อีกพวกหนึ่ง ประรณากำหนดสลาก นิมนต์แล้วทำภัตเพื่อภิกษุเหล่านั้น.

อีกพวกหนึ่ง ประรณากำหนดเพื่อภิกษุรูป ๑ หรือ ๒ รูป ๗๗ หรือ ๑๐ รูป กะไว้แบบนี้ว่า "ปักชิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปติกภัต." ภัตมีประมาณเท่านี้ ได้โวหารนี้ว่า "อุทเทศภัต นิมนตณภัต" ด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง แม้หากว่าชนเหล่านั้น ไม่สามารถจะทำสังฆภัตได้ในคราวทุกภิกขภัย, แต่จักสามารถทำสังฆภัตได้อีกในคราวมีภิกษาหาได้ง่าย; เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงรวมแม่ซึ่งสังฆภัตนั้นไว้ในจำนวนด้วย ตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลาย เรานุญาตสังฆภัต อุทเทศภัต" ดังนี้ เป็นต้น.

บรรดาภัตเหล่านั้น ในสังฆภัตไม่มีลำดับเป็นธรรมดา, เพราะฉะนั้น ในสังฆภัตนั้น ภิกษุทั้งหลายไม่ควรกล่าวอย่างนี้ว่า "๑๐ วัน หรือ ๑๒ วันทั้งวันนี้แล้ว เฉพาะที่พวกเราฉัน, บัดนี้ท่านจงนิมนต์ภิกษุมาจากที่อื่นเถิด." ทั้งไม่ได้เพื่อจะกล่าวอย่างนี้ว่า "ในวันก่อน ๆ พวกเราไม่ได้เลย, บัดนี้ท่านจงให้พวกเราสังฆภัตนั้นบ้าง" ดังนี้. เพราะว่า สังฆภัตนั้น ย่อมถึงแก่ภิกษุผู้มาแล้ว ๆ เท่านั้น.

[ว่าด้วยอุทเทสภัต]

ส่วนในอุทเทสภัตเป็นต้น มีนัยดังนี้ :-

เมื่อพระราชารัชมหาอมาตย์ของพระราชาราช ส่งคนไปนิมนต์ว่า "ท่านจงเงาะจงสงฆ์ นิมนต์มาเท่านี้รูป" ดังนี้ พระภิกษุอุทเทสภัต ฟังแจ้งเวลาถามหาลำดับ, ถ้าลำดับมี ฟังให้รับตั้งแต่ลำดับนั้น, ถ้าไม่มี ฟังให้รับตั้งแต่เถรอาสน์ลงมา, พระภิกษุอุทเทสภัตอย่าฟังข้ามลำดับ แม้แห่งภิกษุผู้ถือเทววิณฑบาตเสีย. อันภิกษุผู้ถือเทววิณฑบาตเหล่านั้น เมื่อจะรักษาธุตงค์ จักให้ข้ามเสียเอง.

เมื่อให้รับอยู่โดยวิธีอย่างนี้ พระมหาเถระผู้มีปกติเฉื่อยช้า มาภายหลัง, อย่างกล่าวกะท่านว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำลังให้ภิกษุ ๒๐ พรรษาไว้, ลำดับของท่านเลยไปเสียแล้ว." [๓๕๗] ฟังแล้ว ลำดับไว้ ให้พระมหาเถระเหล่านั้นรับเสร็จแล้วจึงให้รับตามลำดับในภายหลัง.

ภิกษุทั้งหลายได้ฟังข่าวว่า "ที่สำนักโน้น อุทเทสภัตเกิดขึ้นมาก" จึงพากันมาแม้จากสำนักซึ่งมีระยะคั่นกัน โยชน์หนึ่ง. ฟังให้ภิกษุเหล่านั้นรับ จำเดิมแต่สถานที่พวกเธอมาทันแล้ว ๆ ยืนอยู่.

เมื่ออันเตวาสิกเป็นต้น จะรับแทนอาจารย์และอุปัชฌาย์แม้ผู้มาไม่ทัน แต่เข้าอุปัชฌาสีมาแล้ว ฟังให้รับเถิด.

พวกเธอกล่าวว่า "ท่านจงให้รับแทนภิกษุทั้งหลายผู้ตั้งอยู่นอกอุปัชฌาสีมา," อย่าให้รับ. แต่ถ้าว่า ภิกษุผู้อยู่ที่ประตูสำนักหรือที่

ภายในสำนักของตน เป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผู้เข้า
อุปัชฌาย์มาแล้ว. สีมารู้ว่าขยายออกด้วยอำนาจบริษัท เพราะฉะนั้น
พึงให้รับ.

แม้ให้แก่สังฆนวกะแล้ว ก็ควรให้ภิกษุทั้งหลายผู้มาภายหลังรับ
เหมือนกัน. แต่เมื่อส่วนที่ ๒ ได้ยกขึ้นสู่เถรอาสน์แล้ว ส่วนที่ ๑ ย่อม
ไม่ถึงแก่ภิกษุผู้มาทีหลัง. พึงให้รับตามลำดับพรรษาตั้งแต่ส่วนที่ ๒ ไป.

ในสำนักหนึ่ง อุทเทศกัณฑ์ทายกกำหนดสถานที่แจกภัตไว้แห่งหนึ่ง
แล้ว บอกในที่ใดที่หนึ่งในอุปัชฌาย์แม้มีประมาณคาวุตหนึ่ง ต้องให้
รับในสถานที่แจกภัตนั้นแล.

ทายกผู้หนึ่ง ส่งข่าวแก่ภิกษุรูปหนึ่งว่า "เฉพาะพรรษานี้ ขอท่าน
จะจงสงฆ์สงฆ์ไป ๑๐ รูป." ภิกษุนั้น พึงบอกเนื้อความนั้นแก่
พระกัณฑ์เทศกัณฑ์. ถ้าวันนั้นลืมนเสีย, รุ่งขึ้นต้องบอกแต่เช้า. ถ้าลืมนเสีย
แล้วจะเข้าไปบิณฑบาต จึงระลึกได้, สงฆ์ยังไม่ก้าวล่วงอุปัชฌาย์
เพียงใด, พึงให้รับเนื่องด้วยลำดับตามปกติในโรงฉันเพียงนั้น.

แม้ถ้าภิกษุทั้งหลาย ผู้ก้าวล่วงอุปัชฌาย์ไปแล้ว เป็นผู้เนื่อง
เป็นแถวเดียวกันกับภิกษุทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในอุปัชฌาย์มา คือเดินไปไม่ถึง
ระยะกันและกัน ๑๒ ศอก. [๓๕๘] พึงให้นับเนื่องด้วยลำดับตาม
ปกติ แต่เมื่อความเนื่องเป็นแถวเดียวกันเช่นนั้นของภิกษุทั้งหลายไม่มี,
ตนระลึกได้ในที่ใดภายนอกอุปัชฌาย์มา, พึงจัดลำดับใหม่ให้ถือเอาใน
ที่นั้น. เมื่อระลึกได้ที่โรงฉันภายในบ้าน พึงให้ถือเอาตามลำดับในโรง
ฉัน. ระลึกได้ในที่ใดที่หนึ่งก็พึงให้ถือเอาแท้, จะไม่ให้ถือเอา ไม่ควร.

เพราะว่าในวันที่ ๒ จะไม่ได้กัณฑ์.

หากว่า ทายกบางคนเห็นภิกษุทั้งหลายออกจากที่อยู่ของตนไปสู่
สำนักอื่น จึงขอให้แจกอุทเทศกัณฑ์.

ภิกษุทั้งหลายในภายในที่ใกล้เคียงกับภิกษุทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในอุปัชฌา-
สีมา เป็นผู้เนื่องเป็นแถวเดียวกัน ตามนัยที่กล่าวแล้วนั่นเอง เพียงใด,
พึงให้ถือเอาด้วยอำนาจลำดับในที่อยู่ของตนนั้นแลเพียงนั้น.

ส่วนอุทเทศกัณฑ์ ที่ทายกถวายภิกษุทั้งหลายผู้ตั้งอยู่นอกอุปัชฌา
เมื่อเขากล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า" ขอท่านจงแสดงภิกษุเพียงเท่านี้รูปจาก
สงฆ์" ดังนี้ พึงให้ถือเอาตามลำดับแห่งภิกษุผู้มาทัน.

แม้ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในที่ไกล โดยนัยคือเนื่องเป็นแถวเดียวกัน ไม่
ที่ระยะกัน ๑๒ ศอกนอกอุปัชฌารัสนั้นแล พึงทราบว่าเป็น "ผู้มาทัน
เหมือนกัน."

ถ้าภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักใด, เขาบอกแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไป
ในสำนักนั้นแล้ว; พึงถือเอาด้วยอำนาจลำดับแห่งสำนักนั้น.

แม้ถ้าทายกคนใดคนหนึ่ง พบภิกษุที่ประตูบ้าน หรือที่ถนน
หรือที่ทาง ๔ แพร่ง หรือในละแวกบ้าน จึงบอกกัณฑ์ที่จะพึงแสดงจาก
สงฆ์ ให้ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในอุปัชฌาในที่นั้นถือเอา.

ก็บรรดาอุปัชฌาแห่งประตูบ้านเป็นต้นนี้ อุปัชฌาเรือน พึงทราบ
ด้วยอำนาจแห่งเรือนเหล่านี้ คือ :-

เรือนหลังเดียว มีอุปัชฌาเดียว, เรือนหลังเดียว ต่างอุปัชฌากัน.

เรือนต่างหลังกัน มีอุปจารเดียวกัน, เรือนต่างหลังกัน ต่างอุปจารกัน.

ในเรือนเหล่านั้น เรือนใดของสกุลหนึ่ง เป็นที่พึงใช้สอย (แต่ ออกโดยประตูเดียวกัน), เรือนนั้น ชื่อว่ามีอุปจารเดียวกันร่วมในแห่ง แคนกำหนดชั่วกระดิ่งตก.

อุทเทศลาภที่เกิดขึ้นในเรือนนั้น ย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งปวงผู้ยืนอยู่ แม้ด้วยภิกขาจารวัตรในอุปจารนั้น [๓๕๕] นี้ชื่อว่าเรือนหลังเดียว มีอุปจารเดียว.

ส่วนเรือนในหลังเดียว เขากั้นฝาตรงกลาง เพื่อต้องการอยู่สบาย สำหรับภรรยา ๒ คน ทำประตูสำหรับใช้สอยคนละทาง, อุทเทศลาภที่เกิดขึ้นในเรือนนั้น ไม่ถึงแก่ภิกษุผู้อยู่ในห้องฝาด้านหนึ่ง ถึงแก่ภิกษุผู้นั่งอยู่ในที่นั้นเท่านั้น, นี้ชื่อว่าเรือนหลังเดียว ต่างอุปจารกัน.

ส่วนในเรือนใด เขานิมนต์ภิกษุเป็นอันมาก ให้นั่งเนื่องเป็น กระบวนเดียวกัน ตั้งแต่ภายในเรือนจนเต็มหลามไปถึงเรือนเพื่อนบ้าน ผู้คุ้นเคย, อุทเทศลาภที่เกิดขึ้นในเรือนนั้น ถึงแก่ภิกษุทั่วทุกรูป.

เรือนแม่โคของต่างสกุล เขาไม่ทำฝากั้นกลางใช้สอยทางประตู เดียวกันนั่นเอง, แม้ในเรือนนั้น ก็มีนัยนี้แล. นี้ชื่อว่าต่างเรือนมีอุปจาร เดียวกัน.

ก็อุทเทศลาภใด เกิดขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งในเรือนต่างสกุล, ภิกษุทั้งหลายย่อมเห็นกันทางช่องฝาก็จริง, ถึงกระนั้น อุทเทศลาภนั้น ย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้นั่งในเรือนนั้น ๆ เท่านั้น. นี้ชื่อว่าต่างเรือน

ต่างอุปจารกัน.

อนึ่ง ภิกษุใดได้อุทเทสภักที่ประคูปบ้าน ถนน และทาง ๔ แพร่งสถานใดสถานหนึ่ง, เมื่อภิกษุอื่นไม่มี จึงให้ถึงแก่ตนเสียแล้ว จะได้อุทเทสภักที่อื่นในที่นั้นนั่นเอง แม้ในวันรุ่งขึ้น, ภิกษุนั้นเห็นภิกษุอื่นใดเป็นนวกะหรือแก่ก็ตาม พึงให้ภิกษุนั้นรับ. ถ้าว่า ไม่มีใคร ๆ เลย, ถึงแก่ตนแล้วฉันเกิด.

หากว่า เมื่อภิกษุทั้งหลายนั่งคอยเวลาอยู่ที่โรงฉัน อุบาสกบางคนมากล่าวว่า "ท่านจงให้บาตรที่เจาะจงจากสงฆ์ ท่านจงให้บาตรเฉพาะจากสงฆ์ ท่านจงให้บาตรของสงฆ์." อุทเทสบาตรควรให้ภิกษุรับตามลำดับให้ไปเกิด.

แม้ในคำที่เขาว่า "ท่านจงให้ภิกษุเจาะจงจากสงฆ์ ท่านจงให้ภิกษุเพราะจากสงฆ์ ท่านจงให้ภิกษุเป็นของสงฆ์" ก็มีนัยเหมือนกัน.

[๔๐๐] ก็ในเรื่องอุทเทสภักนี้ จำต้องปรารณาพระภักตอุทเทสภักผู้มีศีลเป็นที่รัก มีความละเอียด มีความฉลาด. ภิกษุผู้ภักตอุทเทสภักนั้น พึงถามถึงลำดับ ๓ ครั้ง ถ้าไม่มีใคร ๆ ทราบลำดับ พึงให้ถือเอาที่เถรอาสน์. แต่ถ้าภิกษุบางรูปกล่าวว่า "ข้าพเจ้าทราบภิกษุ ๑๐ พรรษาได้" พึงถามว่า "ผู้มีอายุ ภิกษุ ๑๐ พรรษามีไหม?" ถ้าภิกษุได้ฟังคำของเธอจึงบอกว่า "เรา ๑๐ พรรษา เรา ๑๐ พรรษา" แล้วมากันมาก. อย่าพึงกล่าวว่า "ถึงแก่ท่าน ถึงแก่ท่าน" พึงสั่งว่า "พวกท่านจงเจียบเสียงทั้งหมด" แล้วจัดตามลำดับ.

ครั้นจัดแล้ว พึงถามอุบาสกว่า "ท่านต้องการภิกษุเท่าไร?"

เมื่อเขาตอบว่า "เท่านี้เจ้าข้า" แล้ว อย่าพึงกล่าวว่า "ถึงแก่ท่าน ถึงแก่ท่าน" พึงถามถึงจำนวนพรรษา ฤดู ส่วนแห่งวันและเงาของภิกษุผู้มาใหม่กว่าทุกรูป.

ถ้าเมื่อกำลังถามถึงเงาอยู่ ภิกษุแก่กว่ารูปอื่นมาถึง, พึงให้แก่เธอ, ถ้าเมื่อถามถึงเงาเสร็จแล้วสั่งว่า "ถึงท่านด้วย" ดังนี้ ภิกษุผู้แก่กว่าถึง ก็หาได้ไม่.

จริงอยู่ เมื่อภิกษุผู้แก่กว่า นั่งด้วยความซักซ้าแห่งถ้อยคำที่ดี กลับเสียก็ดี อุทเทศกัตติให้ภิกษุผู้ใหม่กว่า ถือเอาแล้ว ก็เป็นอันให้ถือเอาเสียแล้วด้วยดี, ข้ามเลยไปเสีย ก็เป็นอันข้ามเลยไปด้วยดี. เพราะว่า ธรรมดาของที่ควรแจกกันนั้น ย่อมถึงแก่ภิกษุผู้มาทันเท่านั้น, ความเป็นผู้มาทันในที่นั้น พึงกำหนดด้วยอุปจาร.

ก็แล ภายในโรงฉัน เครื่องล้อมเป็นอุปจาร. ลากยอมถึงแก่ภิกษุผู้อยู่ในอุปจารนั้น ฉะนั้นแล.

ทายกบางคน ใช้คนให้นำอุทเทศบาตร ๘ บาตรจากโรงฉัน บรรจุโภชนะประณีตเต็ม ๗ บาตร ใส่น้ำเสียบาตรหนึ่ง ส่งไปยังโรงฉัน คนถือมาไม่พุดว่าอะไร ประเคนไว้ในมือภิกษุทั้งหลายแล้วหลีกไป. กัตติใดภิกษุใดได้แล้ว กัตตินั้นยอมเป็นของภิกษุนั้นนั่นแล.

[๔๐๑] ส่วนน้ำภิกษุได้ พึงคลำดับแม่ที่ข้ามเลยไปแล้วของภิกษุนั้นเสีย ให้เธอถือเอาอุทเทศกัตติส่วนอื่น.

ก็แล เธอได้อุทเทศกัตติส่วนนั้น จะทราบก็ตาม ประณีตก็ตาม

มีไตรจีวรเป็นบริวารก็ตาม ภัตนั้น ย่อมเป็นของเธอทั้งนั้น.

จริงอยู่ ลากเช่นนี้เป็นบุญพิเศษของเธอ, แต่เพราะน้ำไม่ใช่อมิต เพราะฉะนั้น เธอจึงต้องได้อุทเทศภัตอื่น.

แต่ถ้าชนผู้ถือนั้นกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ได้ยินว่า ภัตทั้งปวงนี้ ท่านจงแบ่งกันฉันเองเถิด" ดังนี้ แล้วจึงไป. น้ำอันภิกษุทั้งปวงพึง แบ่งกันดื่ม.

แต่เมื่อทายกกล่าวว่า "ท่านเจอะจงเฉพาะสงฆ์ให้พระมหาเถระ ๘ รูป, ให้ภิกษุปานกลาง, ให้ภิกษุใหม่, ให้สามเณรผู้มีปีครบ, ให้ภิกษุผู้กล่าวมัชฌิมนิกายเป็นต้น จงให้ภิกษุผู้เป็นญาติของข้าพเจ้า."

ภิกษุผู้กตอุทเทศกัพึงชี้แจงว่า "อุบาสก ท่านพูดอย่างนี้, แต่ลำดับของท่านเหล่านั้นยังไม่ถึง" ดังนี้แล้ว พึงให้เนื่องด้วยลำดับนั้นเอง.

อนึ่ง เมื่อภิกษุหนุ่มและสามเณรได้อุทเทศภัตกันแล้ว, ถ้าในเรือนของพวกทายก มีการมงคล, พึงสั่งว่า "พวกเธอจงนิมนต์อาจารย์และอุปัชฌาย์ของเธอมาเถิด."

ก็ในอุทเทศภัตใด ส่วนที่ ๑ ถึงแก่สามเณร ส่วนรองถึงแก่พระมหาเถระทั้งหลาย. ในอุทเทศภัตนั้น สามเณรย่อมไม่ได้เพื่อจะไปข้างหน้าด้วยทำในใจว่า "เราทั้งได้ส่วนที่ ๑" พึงไปตามลำดับเดิมนั้นแล.

เมื่อทายกกล่าวว่า "ท่านจงเจอะจงจากสงฆ์มาเองเถิด" ดังนี้ ภิกษุพึงกล่าวว่า "สำหรับเรา ท่านจักทราบได้โดยประการอื่นบ้าง แต่

ลำดับย่อมถึงอย่างนี้" แล้วพึงให้ถือเอาด้วยอำนาจแห่งลำดับนั้นแล.

หากว่า เขากล่าวว่า "ท่านจงให้บาตรที่อุทิศจากสงฆ์" ดังนี้ เมื่อบาตรอันพระภิกษุเทศก์ยังไม่ทันสั่งให้ถือ ก็ถวายเอาบาตรของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งบรรจุเต็มนำมา. แม้อุเทศก์ที่เขานำมาแล้วพึงให้ถือเอาตามลำดับเหมือนกัน.

ชนผู้หนึ่ง ซึ่งเขาใช้ไปว่า "ท่านจงนำบาตรเจาะจงสงฆ์มา" ดังนี้ กล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า ท่านจงมอบบาตรใบหนึ่ง เราจักนำนิมนต์ภิกษุมารถวาย," [๔๐๒] ถ้าชนนั้น ภิกษุทั้งหลายทราบว่าเป็นผู้มาจากเรือนอุเทศก์" จึงถามว่า "ท่านมาจากเรือนโน้นมิใช่หรือ?" จึงตอบว่า "ถูกแล้ว ท่านผู้เจริญ ไม่ใช่นิมนต์คนกัฏ เป็นอุเทศก์," พึงให้ถือเอาตามลำดับ.

ฝ่ายชนใด ซึ่งสั่งเขาว่า "จงนำบาตรลูกหนึ่งมา" จึงย้อนถามว่า "จะนำบาตรอะไรมา" ใต้รับตอบว่า "จงนำมาตามชอบใจของท่าน" ดังนี้ แล้วมา; ชนนี้ ชื่อ วิสัฏฐทูต (คือทูตที่เขายอมตามใจ) เขาต้องการบาตรเฉพาะสงฆ์ หรือบาตรตามลำดับ หรือบาตรส่วนตัวบุคคล อันใด พึงให้บาตรนั้นแก่เขา.

ผู้หนึ่งเป็นคนโง่ไม่ฉลาด ซึ่งเขาใช้ไปว่า "จงนำบาตรเฉพาะสงฆ์มา" ดังนี้ ไม่เข้าใจที่จะพูด จึงยืนนิ่งอยู่, ภิกษุไม่ควรถามเขาว่า "ท่านมาหาใคร" หรือว่า "ท่านจักนำบาตรของใครไป" เพราะว่าเขาถูกถามอย่างนั้นแล้ว จึงพึงตอบเลียนคำถามว่า "มาหาท่าน" หรือว่า "จักนำบาตรของท่านไป." เพราะเหตุที่กล่าวนั้น ภิกษุ

เหล่าอื่นจะพากันซัง ไม่พึงแลดูภิกษุนั้นก็ได้. ที่สมควรถามว่า "ท่านจะไปไหน?" หรือว่า "ท่านเที่ยวทำอะไร?"

เมื่อเขาตอบว่า "มาเพื่อต้องการบาตรเฉพาะสงฆ์" ดังนี้ พึงให้ภิกษุถือเอาแล้ว ให้บาตรไป.

ที่จัดว่า ลำดับโกงที่อยู่ชนิดหนึ่ง. จริงอยู่ ในพระราชานิเวศน์ หรือในเรือนของราชมหาอำมาตย์ ถวายอุทเทศภัตอย่างประณีตยิ่ง ๘ ที่เป็นนิตย ภิกษุทั้งหลายจัดอุทเทศภัตเหล่านั้น ให้เป็นภัตที่จะพึงถึงแก่ภิกษुरुปลละครั้ง ฉันทตามลำดับแผนกหนึ่ง.

ภิกษุบางพวกคอยกำหนดลำดับของตนว่า "พຽນนี้แล จักถึงแก่พวกเรา" ดังนี้แล้วไป.

ครั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้น ยังมีทันจะมา ภิกษุอาคันตุกะเหล่าอื่นมานั่งที่โรงฉัน. ในขณะนั้นเอง ราชบุรุษพากันกล่าวว่า "ท่านจงให้บาตรสำหรับปณีตภัต" พวกภิกษุอาคันตุกะไม่ทราบลำดับ จะให้ภิกษุทั้งหลายถือเอา. ในขณะนั้นเอง [๔๐๑] ภิกษุผู้ทราบลำดับก็พากันมาจึงถามว่า "ท่านให้ถือเอาอะไร?"

ภิกษุอาคันตุกะตอบว่า "ปณีตภัตในพระราชานิเวศน์" "ตั้งแต่พรรษาเท่าไรไป?" "ตั้งแต่พรรษาเท่านี้ไป."

พวกภิกษุผู้ทราบลำดับ พึงห้ามว่า "อย่าเพิ่มให้ถือ" แล้วให้ถือเอาตามลำดับ.

ภิกษุทั้งหลายผู้ทราบลำดับมาแล้ว ในเมื่อภิกษุอาคันตุกะให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาแล้วก็ดี, มาแล้วในเวลาที่จะให้บาตรก็ดี, มาแล้ว

ในเวลาทำให้ไปแล้วก็ดี, มาแล้วในเวลาที่ยาษนุชยังบาตรให้เต็มนำมาจากพระราชนิเวศน์ก็ดี, มาแล้วในเวลาที่ยาษนุชอากันตุกะทั้งหลายถือบิณฑบาต ซึ่งพระราชทราบใช้ยาษนุชไปว่า "วันนี้ ยาษนุชทั้งหลายจงมาเองเถิด" ดังนี้แล้ว ทรงประเคนบิณฑบาตในมือของยาษนุชทั้งหลายนั้นแล มาแล้วก็ดี, พึงห้ามว่า "อย่าฉัน" แล้วพึงให้ยาษนุชทั้งหลายถือเอาตามลำดับเถิด.

หากว่า พระราชาทรงนิมนต์ยาษนุชอากันตุกะเหล่านั้นนั้นแล้ว ยังบาตรของพวกเธอให้เต็มแล้วถวายด้วย. กัดที่เขอนำมา พึงให้ถือเอาตามลำดับ. แต่ถ้ามีกัดเพียงเล็กน้อยที่เขาใส่ในบาตร ด้วยคิดว่า "ยาษนุชทั้งหลายอย่าไปมือเปล่า." กัดนั้น ไม่พึงให้ถือเอา.

พระมหาสมุทเธระกล่าววว่า "ถ้าฉันเสร็จแล้วมีบาตรเปล่ากลับมา, กัดที่พวกเธอฉันแล้ว ย่อมเป็นสินใจแก่พวกเธอ."

ฝ่ายพระมหาสมุทเธระกล่าววว่า "ในการฉันปณิธกัถนี้ ไม่มีกิจเนื่องด้วยสินใจ. ยาษนุชผู้ไม่ทราบลำดับ พึงนั่งรองนกว่ายาษนุชผู้ทราบจะมา, แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ กัดที่ฉันแล้ว เป็นอันฉันแล้วด้วยดี แต่ไม่พึงให้เธอถือเอากัดอื่นในที่ที่ถึงเข้าในบัดนี้. บิณฑบาตหนึ่ง มีราคาหนึ่งร้อย มีไตรจีวรเป็นบริวาร ถึงแก่ยาษนุชไม่มีพรรษา. และยาษนุชในวิหารจดไว้ว่า 'บิณฑบาตเห็นปานนี้ ถึงแก่ยาษนุชไม่มีพรรษา' ถ้าว่า ต่อล่วงไป ๖๐ ปี บิณฑบาตเห็นปานนั้นอื่น จึงเกิดขึ้นอีกไซ้."

ถามว่า "บิณฑบาตนี้ จะพึงให้ถือเอาตามลำดับยาษนุชผู้ไม่มี

พรรษา หรือว่า จะพึงให้ถือเอาตามลำดับภิกษุผู้มีพรรษา ๖๐?"

ตอบว่า "ในอรรถกถาทั้งหลายท่านกล่าวว่า 'พึงให้ถือเอาตามลำดับภิกษุผู้มีพรรษา ๖๐, เพราะว่า ภิกษุนี้รับลำดับแล้วก็แก่ไปเอง.

[๔๐๔] ภิกษุรูปหนึ่งฉันทุเทศกัตแล้ว (ลาสิกขา) เป็นสามเณร ย่อมไปเพื่อถือเอาภัตนั้น อันถึงตามลำดับแห่งสามเณรอีก. ได้ยินว่า ภิกษุนี้ชื่อว่าผู้ตกละในระหว่าง.

ฝ่ายสามเณรรูปใด มีปีบริบูรณ์ จักได้อุเทศกัตในวันพรุ่ง แต่เธออุปสมบทเสียในวันนี้, ลำดับของสามเณรรูปนั้น เป็นอันเลยไป.

อุเทศกัตถึงแก่ภิกษุรูปหนึ่ง, แต่บาตรของเธอไม่เปล่า, เธอจึงให้มอบบาตรของภิกษุอื่นซึ่งนั่งใกล้กันไปแทน.

ถ้าว่า คนเหล่านั้นนำบาตรนั้นไปเสียด้วยความเป็นขโมย, เป็นสินใช้แก่เธอ. แต่ถ้าว่า ภิกษุนั้นยอมให้ไปเองว่า "เราให้บาตรของเราแทนท่าน" นี้ไม่เป็นสินใช้.

แม้ถ้าว่า ภิกษุนั้น เป็นผู้ไม่มีความต้องการด้วยภัตนั้น จึงบอกกะภิกษุอื่นว่า "ภัตของเราพอแล้ว, เราให้ภัตนั้นแก่ท่าน ท่านจงส่งบาตรไปให้นำมาเถิด." สิ่งใดเขานำมาจากที่นั่น, สิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นของภิกษุผู้เจ้าของบาตร.

หากว่า คนที่นำบาตรไปเลยลักไปเสีย, ก็เป็นอันลักไปด้วยดี, ไม่เป็นสินใช้ เพราะเธอได้ให้ภัตแก่เจ้าของบาตร.

ในสำนักภิกษุ ๑๐ รูป, ใน ๑๐ รูปนั้น เป็นผู้ถือปัญหาปาติ-

ชุดงค์เสีย ๕ รูป รูป ๑ รับ*, เมื่อทนายกล่าวว่ "ท่านจงบอก
บาตรสำหรับอุทเทศกัถ ๑๐ บาตร" ภิกษุผู้ถือปิตนทปาติกชุดงค์ไม่
ปรารธนาจะให้อือเอา, ภิกษุนอกนี้รับด้วยคิคว่า "อุทเทศกัถทั้งหมด
ถึงแก่เรา" ดังนี้, ลำคัับไม่มี.

หากว่ เธอรับเอาให้อือถึงที่ละส่วน ๆ, ลำคัับยอมคองอยู่. ภิกษุ
นั้น ครันรับแล้วอย่างนั้น ให้อือนำมาทัง ๑๐ บาตรแล้ว ถวาย ๕
บาตรแก่ภิกษุผู้ถือปิตนทปาติกชุดงค์ว่ "ขอท่านผู้เจริญ จงท่าคความ
สงเคราะห์แก่ข้าพเจ้า" กัถเช่นนี้ จัถเป็นกัถที่ภิกษุถวาย ภิกษุผู้ถือ
ปิตนทปาติกชุดงค์สมคอรรับ.

หากว่ อุบาสกนั้นนิมนต์ว่ "ท่านผู้เจริญพิงไปเรื่อน" และ
ภิกษุนั้น ชวนภิกษุเหล่านันว่ "มาเถิดท่านผู้เจริญ จงเป็นเพื่อน
ข้าพเจ้า" ดังนี้แล้ว ไปยังเรื่อนของอุบาสกนั้น, [๔๐๕] เธอได้ลิ่งใด
ที่ในเรื่อนนั้น ลิ่งนั้นทังหมด ย่อมเป็นของเธอเท่านั้น, ภิกษุนอกนี้
ยอมได้ของที่เธอถวาย.

หากว่ อุบาสกนั้นนิมนต์ให้อืนั่งในเรื่อนแล้วและถวายน้ำทักษิ-
โณทก แล้วถวายอาคูลและของขบเคี้ยวเป็นคันแก่ภิกษุเหล่านัน, ยาคู
เป็นคันนั้น ย่อมคอรแก่ภิกษุผู้ถือปิตนทปาติกชุดงค์นอกนี้ เฉพะ
ด้วยถ้อยค่ของภิกษุนันที่ว่ "ท่านผู้เจริญ ชนทังทลยถวายลิ่งใด
ท่านจงอือเอาลิ่งนั้นเถิด" ดังนี้.

พวทนายกบรจรกัถลงในบาตรจนเต็มแล้ว ถวายเพือต้องการ

๑. สาทิชนโก - [ส + อาทิชนโก].

ให้ถือเอาไป, ภัตทั้งหมดย่อมเป็นของภิกษุนั้นเท่านั้น, ภัตที่ภิกษุนั้นให้ จึงควรแก่พวกภิกษุนอกนี้.

แต่ถ้าว่า ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตจรูตงค์เหล่านั้น อันภิกษุนั้นเผด็จไว้แต่ในสำนักว่า "ท่านผู้เจริญ จงรับภิกษาของข้าพเจ้า, และสมควรทำตามถ้อยคำของพวกชาวบ้าน" ดังนี้ จึงไปไซ้, พวกเธอนั้นก็ตใดในที่นั้นไป, และนำภัตใดในที่นั้นไป, ภัตนั้นทั้งหมดเป็นของพวกเธอเท่านั้น.

แม้ถ้าว่า พวกเธออันภิกษุนั้นมิได้เผด็จว่า "ท่านจงรักษาภิกษาของข้าพเจ้า" แต่ได้รับเผด็จว่า "สมควรทำตามคำของพวกชาวบ้าน" ดังนี้ จึงไป. หากว่า พวกชาวบ้านฟังภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหล่านั้นผู้ทำอนุโมทนาด้วยเสียงอันไพเราะ และเลื่อมใสในอาการอันสงบระงับของพระเถระทั้งหลาย จงถวายสมณบริขารเป็นอันมาก, ลาภนี้ เกิดขึ้นเพราะความเลื่อมใสในเหล่าพระเถระ จัดเป็นส่วนพิเศษ, เพราะฉะนั้นย่อมถึงแก่ภิกษุทั่วกัน.

ทายกผู้หนึ่ง นำบาตรที่ให้เฉพาะสงฆ์แล้วให้ถือเอาตามลำดับไปบรรจุน้ำเต็มด้วยขาทินิยะและโกชนิยะอันประณีตนำมาถวายว่า "ท่านเจ้าข้า สงฆ์ทั้งปวงจงบริโภคน้ำนี้," ภิกษุทั้งปวงจึงแบ่งกันฉันแต่ต้องงดลำดับ แม้ที่ล่วงไปแล้วของภิกษุผู้เจ้าของบาตรเสีย ให้อุทเทสภักตอื่น.

หากว่า ทายกกล่าวว่า "ขอท่านจงมอบบาตรเป็นของเฉพาะสงฆ์ทั้งปวงให้ก่อนทีเดียว" จึงมอบให้บาตรเป็นของภิกษุลักษณะรูปหนึ่ง

และเมื่อนำมาแล้วกล่าวว่า "สงฆ์ทั้งปวงจงบริโภค" ดังนี้ ฟังแบ่งกันฉัน.

อนึ่ง ทายกผู้นำภัตมาด้วยถาดหนึ่งถวายว่า "ข้าพเจ้าถวายภัตเฉพาะสงฆ์" อย่าให้รูปละคำ ฟังให้กะให้พอยังอัตภาพให้เป็นไปแก่ภิกษุรูปหนึ่งตามลำดับ.

[๕๐๖] หากว่า เขานำภัตมาแล้ว ไม่ทราบว่าจะพูดยังไร จึงเป็นผู้หนึ่งอยู่, อย่าถามเขาว่า "ท่านนำมาเพื่อใคร? ท่านประสงค์จะถวายใคร?" เพราะว่า เขาจะฟังตอบเถียนคำถามว่า "นำมาเพื่อท่าน, ประสงค์จะถวายท่าน." เพราะเช่นนั้น ภิกษุเหล่านี้จะพากันชังภิกษุนั้น จะไม่ฟังเอาใจใส่เธอ แม้ซึ่งเป็นผู้ควรเอื้อยวคอคแลดู.

แต่ถ้าเมื่อภิกษุถามว่า "ท่านจะไปไหน? ท่านเที่ยวทำอะไร?" ดังนี้ เขาจะตอบว่า "ข้าพเจ้าถือเอาอุทเทสภัตมา" ภิกษุลักษณะรูปหนึ่ง ฟังให้ถือเอาตามลำดับ.

ถ้าภัตที่เขานำมามีมาก และพอแก่ภิกษุทั้งปวง. ไม่ต้องให้ถือเอาตามลำดับ. ฟังถวายเต็มบาตรตั้งแต่เถรอาสน์ลงมา.

เมื่อทายกกล่าวว่า "ขอท่านจงมอบบาตรที่เฉพาะสงฆ์ให้" อย่าถามว่า "ท่านจะนำอะไรมา?" ฟังให้ถือเอาตามลำดับปกตินั้นแล.

ส่วนข้าวปายาสหรือบิณฑบาตมีรสอันใด สงฆ์ได้อยู่เป็นนิตย์. สำหรับโภชนะประณีตเช่นนั้น ฟังจัดลำดับไว้แผนกหนึ่ง. ยาคุพร้อมทั้งของบริวารก็ดี ผลไม้ที่มีราคามากก็ดี ของขบเคี้ยวที่ประณีตก็ดี

ควรจัดลำดับไว้แผนกหนึ่งเหมือนกัน. แต่ภักตยาคุณผลไม้และของขบเคี้ยวตามปกติ ควรจัดลำดับเป็นอันเดียวกันเสีย.

เมื่อทายกกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจักนำเนยใสมา" สำหรับเนยใสทั้งปวง ควรเป็นลำดับเดียวกัน. น้ำมันทั้งปวงก็เหมือนกัน.

อนึ่ง เมื่อเขากล่าวว่า "ข้าพเจ้าจักนำน้ำผึ้งมา" สำหรับน้ำผึ้งควรเป็นลำดับอันเดียวกัน. น้ำอ้อยและเกสรผึ้งมีจะเอมเป็นต้นก็เหมือนกัน.

ถามว่า "ถ้าพวกทายกถวายของหอมและระเบียบเฉพาะสงฆ์, จะควรแก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์หรือไม่ควร?"

พระอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า "ควร เพราะท่านห้ามแต่อามิสเท่านั้น, แต่ไม่ควรถือเอาเพราะเขาถวายเฉพาะสงฆ์."

อุทเทสภักตกถา จบ.

[นิมิตตภักต]

[๔๐๗] นิมิตตภักต ถ้าเป็นของส่วนบุคคล, ผู้รับเองนั้นแลเป็นใหญ่, ส่วนที่เป็นของสงฆ์ พึงให้ถือเอาตามนัยที่กล่าวแล้วในอุทเทสภักตนั้นแล.

แต่ในนิมิตตภักตนี้ ถ้าเป็นทูตผู้ฉลาด, เขาไม่กล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ ขอท่านทั้งหลายจงรับภัตสำหรับภิกษุสงฆ์ในพระราชนิเวศน์" กล่าวว่่า "ขอท่านทั้งหลายจงรับภิกษา" ดังนี้ไซ้, ภักตนั้น ย่อมควรแม้แก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์.

ถ้าพูดไม่ฉลาดกล่าวว่า "ขอท่านทั้งหลายจงรับภัต" ดังนี้.

พระภัตตทุทเทศก์เป็นผู้ฉลาด ไม่ออกชื่อว่า 'ภัต' กล่าวแต่ว่า "ท่านจงไป ท่านจงไป" ดังนี้, แม้อย่างนี้ ภัตนั้น ย่อมควรแก่ภิกษุ ผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์.

แต่เมื่อพระภัตตทุทเทศก์กล่าวว่า "ภัตถึงแก่พวกท่านตามลำดับ" ดังนี้ ไม่ควรแก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์.

ถ้าคนทั้งหลาย ผู้มาเพื่อจะนิมนต์ เข้าไปยังโรงฉันแล้วกล่าวว่า "ท่านจงให้ภิกษุ ๘ รูป" หรือว่า "ท่านจงให้บาตร ๘ บาตร" แม้อย่างนี้ ก็ควรแก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์. พระภัตตทุทเทศก์ พึงกล่าวว่า "ท่านด้วย นิมนต์ไป."

แต่ถ้าเขากล่าวว่า "ท่านจงให้ภิกษุ ๘ รูป ท่านทั้งหลายจงรับภัต" หรือ "ท่านจงให้บาตร ๘ บาตร ท่านทั้งหลายจงรับภัต" ดังนี้, พระภัตตทุทเทศก์พึงให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาตามลำดับ. และเมื่อจะให้ถือเอา ตัดบทเสียไม่ออกชื่อว่า 'ภัต' พูดแต่ว่า "ท่านด้วย ท่านด้วย นิมนต์ไป" ดังนี้ ควรแก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกฐดงค์.

แต่เมื่อเขากล่าวว่า "ท่านเจ้าข้า ท่านจงให้บาตรของพวกท่าน นิมนต์ท่านมา" ดังนี้ พึงรับว่า "ศิละ อุบาสก" แล้วไปเถิด.

เมื่อเขากล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงเฉพาะจากสงฆ์มาเถิด" ดังนี้ พึงให้ถือเอาตามลำดับ.

อนึ่ง เมื่อเขามาจากเรือนนิมนต์นภัต เพื่อต้องการบาตร พึงให้บาตรตามลำดับ โดยนัยที่กล่าวไว้ในอุทเทศกัถนัสนแล.

ทายกผู้หนึ่งไม่กล่าวว่า "จงให้บาตรตามลำดับจากสงฆ์" กล่าวแต่เพียงว่า "ท่านจงให้บาตรใบหนึ่ง" ดังนี้ เมื่อยังไม่ทันให้ถือเอาบาตร ก็ฉวยเอาบาตรของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไปบรรจุเต็มนำมา, ภาตนั้นเป็นของภิกษุผู้เจ้าของบาตรเท่านั้น อย่าให้ถือเอาตามลำดับเหมือนในอุทเทสภัต.

แม้ในนิมิตตนภัตนี้ ทายกใดมาแล้วยืนนั่งอยู่, ๔๐๘ ทายกนั้นอันภิกษุไม่พึงถามว่า "ท่านมาหาใคร?" หรือว่า "ท่านจักนำบาตรของใครไป?" เพราะว่า เขาจะพึงตอบเถียนคำถามว่า "ข้าพเจ้ามาหาท่าน, จักนำบาตรของท่านไป" เพราะเช่นนั้น ภิกษุนั้นจะพึงถูกภิกษุทั้งหลายเกลียดชัง.

แต่ครั้งเมื่อภิกษุถามว่า "ท่านจะไปไหน, ท่านเที่ยวทำอะไร?" เมื่อเขาตอบว่า "มาเพื่อต้องการบาตร" ดังนี้ พึงถือเอาบาตรตามลำดับเรียงตัวกันให้ไป.

แม้เมื่อเขากล่าวว่า "ท่านจงให้บาตรสำหรับนำภัตมา" ก็พึงให้ไปตามลำดับบาตรเรียงตัวกันเหมือนกัน.

ถ้าเขานำมาแล้วกล่าวว่า "ขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฉัน" พึงแบ่งกันฉัน, ต้องงดลำดับแม่ที่ล่วงไปแล้วของภิกษุผู้เจ้าของบาตรเสียให้เธอถือเอาภัตเนื่องในลำดับอื่นใหม่.

ทายกผู้หนึ่ง นำภัตมาด้วยถาดแล้วกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถวายสงฆ์" พึงแห่งกันโดยสังเขปเป็นคำ ๆ ตั้งต้นแต่ลำดับแห่งอาโลปภัตไป.

อนึ่ง ถ้าเขานิ่งอยู่ ภิกษุอย่าถามเขาว่า "ท่านนำมาเพื่อใคร, ท่านประสงค์จะถวายใคร?" และถ้าเมื่อภิกษุถามว่า "ท่านจะไปไหน? ท่านเที่ยวทำอะไร?" เขาจึงตอบว่า "ข้าพเจ้านำภัตมาเพื่อสงฆ์, ข้าพเจ้านำภัตมาเพื่อพระเถระ" ดังนี้, ฟังรับแล้วแบ่งให้ตามลำดับแห่งยาโลปภัต.

ก็ถ้าว่า ภัตที่เขานำมาอย่างนั้นมีมาก พอแก่สงฆ์ทั้งสิ้น, นี้ชื่อว่า **อภิกฎภิกขา** (ภิกษาที่เขานำมาพอ) ย่อมควรแม่แก่ภิกษุผู้ถือปณท-ปาติกรุดงค์. ไม่มีกิจที่จะต้องถามถึงลำดับ. ฟังถวายเต็มบาตรตั้งแต่เถระ-อาสาลงมา.

อุบาสกส่งข้าวไปถึงพระสังฆเถระก็ดี, ภิกษุผู้มีชื่อเสียงเนื่องด้วยกัณฐระและรุดงค์ก็ดี, พระภักตทุเทศก์ก็ดี, ว่า "ท่านจงพาภิกษุมา ๘ รูป เพื่อประโยชน์แก่การรับภัตของข้าพเจ้า."

แม้หากว่า ขาวนั้นจะเป็นขาวที่ญาติและอุปัฏฐากส่งไปก็ดี ๔๐๕ ภิกษุ ๓ รูป (มีพระสังฆเถระเป็นต้น) นี้ ย่อมไม่ได้เพื่อจะสอบถามเขา. ลำดับเป็นอันยกขึ้นทีเดียว. ฟังให้นิมนตภิกษุ ๘ รูปจากสงฆ์ มีตนเป็นที่ ๕ ไปเกิด, เพราะเหตุไร? เพราะว่าลาภอาศัยภิกษุเหล่านั้น จึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุสงฆ์.

ส่วนภิกษุเจ้าของถิ่น ซึ่งไม่มีชื่อเสียงทางกัณฐระและรุดงค์เป็นต้น จะถามก็ได้. เพราะฉะนั้น เธอจึงถามเขาว่า "ข้าพเจ้าจะนิมนตจากสงฆ์ หรือว่าจะมากับภิกษุทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารู้จัก?" ดังนี้ แล้วจึงจัดเข้าลำดับปฏิบัติตามที่ทายกเขาสั่ง.

ก็เมื่อเขาสั่งว่า "ท่านจงพานิสิตของท่าน หรือภิกษุที่ท่านรู้จัก มาเถิด." ดังนี้ จะไปกับภิกษุที่ตนปรารถนาจะนิมนต์ก็ได้.

ถ้าเขาส่งข่าวมาว่า "ท่านจงส่งภิกษุมา ๘ รูป," ฟังส่งไปจากสงฆ์ เท่านั้น. ถ้าตนเป็นผู้อาจจะได้ภิกษาในบ้านอื่น ฟังไปบ้านอื่น. หากว่า เป็นผู้ไม่อาจจะได้, ก็ฟังเข้าไปบิณฑบาตที่บ้านนั้นแล.

ภิกษุทั้งหลายที่รับนิมนต์ นั่งอยู่ในโรงฉัน ถ้าคนมาที่โรงฉันนั้น บอกว่า "ขอท่านทั้งหลายจงให้บาตร" ภิกษุผู้มีได้รับนิมนต์อย่าให้, ฟังบอกเขาว่า "นี่ ภิกษุที่ท่านนิมนต์ไว้." แต่เมื่อเขาตอบว่า "ท่าน จงให้ด้วย" ดังนี้ ควรให้.

ในคราวมีมหรสพเป็นต้น คนทั้งหลายไปสู่บริเวณและเรือนบำเพ็ญ เพียร นิมนต์ภิกษุผู้ทรงไตรปิฎกและพระธรรมกถึก กับภิกษุร้อยรูปเอง ทีเดียว.

ในกาลนั้น ภิกษุผู้ทรงไตรปิฎกและพระธรรมกถึกเหล่านั้น จะพา ภิกษุทั้งหลายที่ทราบไป ก็ควร. เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุว่า คน ทั้งหลาย มีความต้องการด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ จึงไปยังบริเวณและเรือน บำเพ็ญเพียรหาได้. แต่เขานิมนต์ภิกษุทั้งหลายตามสติตามกำลังไป จาก ที่ชุมนุมแห่งภิกษุทั้งหลาย.

[๔๑๐] ก็ถ้าว่า พระสังฆเถระหรือภิกษุผู้มีชื่อเสียงทางคันถธุระ และธุดงค์ หรือพระกัตตุทเทศก์ก็ดี จำพรรษาในที่อื่น หรือไปใน ที่บางแห่ง กลับมาสู่สถานของตนอีก. คนทั้งหลายจึงทำสักการะสำหรับ อาคันตุกะ ฟังพาภิกษุทั้งหลายที่รู้จักไปวาระ ๑. จำเดิมแต่กาลที่ติดเนื่อง

กันไป เมื่อเริ่มวาระที่ ๒ ฟังนิมนต์ไปจากสงฆ์เท่านั้น.

อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเป็นอาคันตุกะผู้มาใหม่ ๆ ไปด้วยตั้งใจว่า "จักเยี่ยมญาติหรืออุปัฏฐาก." ในสกุลแห่งญาติหรืออุปัฏฐากนั้น ญาติ และอุปัฏฐากทั้งหลายของภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นกระทำสักการะ.

ก็แล ในอาวาสนั้น ภิกษุเหล่าใดทราบ ฟังนิมนต์ภิกษุเหล่านั้นไป, ฝ่ายภิกษุใด เป็นผู้มิลาภเหลือเพื่อ ฐานะของเธอและฐานะของอาคันตุกะ เป็นเช่นเดียวกัน, ชนทั้งหลายในที่ทั้งปวงตระเตรียมสังฆภัตเสร็จแล้วอยู่. ภิกษุนั้น ฟังนิมนต์ภิกษุไปจากสงฆ์เท่านั้น, นี้เป็นความแปลกกันใน นิมนตณภัต.

ปัญหาทั้งปวงที่ยังเหลือ ฟังทราบตามนัยที่กล่าวแล้วในอุทเทศกัถ นั้นแล.

ส่วนในกรุนทีแก้วว่า "เมื่อเขากล่าวว่า 'ท่านจงให้พระมหาเถระ ๘ รูป.' ฟังให้พระมหาเถระเท่านั้น ๘ รูป." ในภิกษุทั้งหลาย มีภิกษุ ปูนกลางเป็นต้น ก็นัยนี้แล.

แต่ถ้าเขากล่าวมิให้แปลกกันว่า " ท่านจงให้ภิกษุ ๘ รูป " ดังนี้ ฟังนิมนต์ให้ไปจากสงฆ์ ดังนี้แล.

นิมนตณภัตตกถา จบ.

[สลาภกัถตกถา]

อนึ่ง ฟังทราบวินิจฉัยในสลาภกัถ, เพราะพระบาลีว่า "ภิกษุ ทั้งหลาย เรานุญาติให้จัดซื้อในสลาภ หรือในแผ่นป้ายแล้วรวมกันเข้า

แจกกัน" ดังนี้ พระภิกษุเทศก์ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ พึงเขียนอักษรลงในสลากไม้แก่น หรือในแผ่นปายที่ทำด้วยดอกไม้ไผ่และใบตาลเป็นต้น อย่างนี้ว่า "สลากภัตของทายกชื่อโน้น" แล้วรวมสลากทั้งหมดใส่ในกระเช้า หรือในขันฉิว [๔๑๑] แล้วคนกลับไปกลับมาจนทั่วถึง ทั้งข้างล่างข้างบนทีเดียว ถ้าลำดับมี พึงแจกสลากจำเดิมแต่ลำดับไป, ถ้าไม่มี พึงแจกตั้งแต่ที่เถรอาสาณ์ลงมา.

ภิกษุผู้มาภายหลังก็ดี ภิกษุผู้ตั้งอยู่ในที่ไกล ด้วยอำนาจเนื่องถึงกันก็ดี พึงให้ตามนัยที่กล่าวแล้วในอุทเทศกัถนั้นแล.

หากว่า โดยรอบสำนักมีโศจรคามมาก, ส่วนภิกษุมีไม่มาก สลากทั้งหลายย่อมถึงแม้ด้วยอำนาจแห่งบ้าน พึงแจกสลากด้วยอำนาจแห่งบ้านทีเดียวว่า "สลากภัตทั้งหลาย ในบ้านโน้น ถึงแก่พวกท่าน, สลากภัตทั้งหลาย ในบ้านโน้น ถึงแก่พวกท่าน."

เมื่อพระภิกษุเทศก์ให้ถือเอาอย่างนั้น แม้หากว่า ในบ้านตำบลหนึ่ง ๆ มีสลากภัต ๖๐ ที่ มีประการต่างๆ กัน สลากภัตทั้งหมดเป็นอันเธอให้ถือเอาเสร็จสิ้นไปแล้ว.

ในบ้านใกล้เคียงกับบ้านที่ถึงแก่ภิกษุนั้น ยังมีสลากภัตอื่นอีก ๒-๓ ที่, แม้สลากภัตเหล่านั้น ก็ควรให้แก่เธอเสียด้วย. เพราะว่า พระภิกษุเทศก์ไม่สามารถจะส่งภิกษุอื่นไป เพราะเหตุแห่งสลากภัตเหล่านั้นได้ ฉะนั้นแล.

ถ้าว่า ในบางบ้านมีสลากภัตมาก พึงกำหนดให้แก่ภิกษุ ๗ รูปบ้าง

๘ รูปบ้าง, แต่เมื่อจะให้ต้องมัดสลากรวมกันให้แกภิกษุ ๔-๕ รูปผู้จะไป.

ถ้าว่า ถัดบ้านนั้นไป มีบ้านอื่น, และในบ้านนั้นมีสลากมัดเพียงทีเดียว. และเขาถวายสลากมัดนั้นแต่เช้าเทียว. สลากมัดเมื่อนั้น ฟังให้ด้วยบังคับแกภิกษุรูปหนึ่งในภิกษุเหล่านั้น แล้วสั่งเธอว่า "ท่านจงรับสลากมัดนั้นเสียแต่เช้า ภายหลังจึงค่อยรับกัตนอกนี้ที่บ้านไกล."

ในกรุนทีกถาว่านัยดังนี้ว่า "ถ้าว่า เมื่อสลากมัดทั้งหลายในบ้านไกล ยังมีได้แจกจ่ายกันเลย ภิกษุนั้นไปเสีย ด้วยสำคัญว่าได้แจกกันเสร็จแล้ว, ครั้นให้ถือเอาสลากมัดในบ้านไกลแล้ว ต้องกลับมาวิหารอีก รับแจกสลากมัดนอกนั้น แล้วจึงค่อยไปบ้านไกล เพราะว่า ลากสงฆ์จะแจกกันภายนอกสีมา ย่อมไม่ได้."

[๔๑๒] แต่ถ้าภิกษุมิมาก, สลากด้วยอำนาจแห่งบ้านไม่พอกัน; ฟังให้ถือเอาด้วยอำนาจถนนหนึ่ง หรือด้วยอำนาจปากหนึ่งในถนน หรือด้วยอำนาจสกุลหนึ่งก็ได้.

ก็แล ในถนนเป็นต้น ในที่ใดมีกัตมาก, ในที่นั้น ฟังให้ภิกษุมารูปถือเอง ตามนัยที่กล่าวแล้วในบ้านนั้นแล. เมื่อสลากไม่มี ฟังจะจงให้ถือเอาก็ได้. อันภิกษุผู้ให้สลากต้องรู้จักวัตร.

จริงอยู่ ภิกษุผู้ให้สลากนั้น ฟังลุกขึ้นแต่เช้า ถือบาตรและจีวร ไปสู่หอฉัน กวาดสถานที่ซึ่งยังมีได้กวาด จัดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้กะเวลาว่า

"บัดนี้ วัตรจักเป็นอันภิกษุทั้งหลายทำเสร็จแล้ว" จึงตีระฆัง เมื่อภิกษุทั้งหลายประชุมกันแล้ว ฟังให้ถือสลากภัตที่บ้านเวรเสียก่อน, คือ ฟังกล่าวว่า "สลากที่บ้านเวรชื่อโน้น ถึงแก่ท่าน ท่านจงไปที่บ้านนั้น."

ถ้าว่า บ้านอยู่ในระยะทางเกินกว่า ๑ คาจตุ, ภิกษุผู้ไปในวันนั้น ย่อมเหน็ดเหนื่อย, ฟังให้เอาเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวว่า "พรุ่งนี้สลากที่บ้านเวรถึงแก่ท่าน."

ภิกษุใด ถูกส่งไปบ้านเวร ไม่ยอมไป จะเลือกเอาสลากอื่น อย่าฟังให้แก่ภิกษุนั้น. เพราะว่า จะเสื่อมบุญของพวกชนผู้มีศรัทธา และจะขาดลาภสงฆ์; เพราะฉะนั้น แม้ในวันที่ ๒ ที่ ๓ ก็อย่าฟังให้สลากอื่นแก่เธอ. ฟังบอกเธอว่า "ท่านจงไปยังสถานที่ถึงแก่คนแล้ว นั้นเถิด." แต่เมื่อเธอไม่ยอมไปครบ ๓ วัน ฟังให้เธอถือเอาสลากที่บ้านในแต่บ้านเวรเขามา.

หากว่า เธอยอมรับสลากนั้นไซ้, จำเดิมแต่นั้นไป ไม่สมควรให้สลากอื่นแก่เธอ.

ส่วนทัณฑกรรมต้องลงให้หนัก คือ ฟังลงทัณฑกรรมให้ตัดน้ำ อย่งให้น้อยกว่า ๖๐ หรือ ๕๐ หม้อ หรือให้ขนฟีนอย่งให้น้อยกว่า ๖๐ หรือ ๕๐ มัด [๔๑๓] หรือให้ขนทรายอย่าให้หย่อนกว่า ๖๐ หรือ ๕๐ บาตร.

ครั้นให้รับสลากที่บ้านเวรแล้ว ฟังให้รับวาระเฝ้าสำนัก. ฟังบอกเธอว่า "วาระเฝ้าสำนักถึงแก่ท่าน." ฟังให้สลากยาจ ๒-๓ ที่ และ

สลากภัต ๓ หรือ ๔ ที่ แก่ภิกษุผู้รับวาระเฝ้าสำนัก, แต่อย่าให้เป็นประจำ. เพราะว่า ทายกผู้ถวายยาและภัต จะพึงถึงความเสียใจว่า "พวกภิกษุผู้สำนักเท่านั้น จันยาและภัตของเรา" เพราะฉะนั้น จึงควรให้สลากในสกุลอื่นๆ.

หากว่า พวกภิกษุผู้ชอบพอกันของภิกษุผู้รับวาระเฝ้าสำนัก นำมาถวายเอง. อย่างนั้นนั่นเป็นการดี; ถ้าว่า พวกเธอไม่นำมาถวาย, พึงให้รับวาระแทน ให้นำยาและภัตมาให้ แก่ภิกษุผู้รับวาระเฝ้าสำนัก เหล่านั้น. และสลากเหล่านั้นของพวกภิกษุผู้รับวาระเฝ้าสำนักนั้น ย่อมเป็นส่วนเพิ่มแท้ ทั้งเธอทั้งหลายย่อมได้เพื่อถือเอาสลากภัตประณีตแม่อื่นในที่ซึ่งถึงตามลำดับพรรษาด้วย. พึงแลกสลากจัดลำดับไว้แผนกหนึ่ง สำหรับเอกวาริยภัต ที่มีเครื่องบั้งจีเหลือเฟือ.

ถ้าว่า สลากอันภิกษุใดได้แล้ว, แต่ภิกษุนั้นไม่ได้ภัตนั้นในวันนั้น พึงให้เธอรับในวันรุ่งขึ้น.

ภิกษุใดได้แต่ภัต ไม่ได้เครื่องบั้งจี, แม้อย่างนี้ ก็พึงให้รับใหม่. แม้ในสลากภัตมีนมสด ก็นัยนี้แล.

แต่ถ้าว่า ได้แต่นมสด ไม่ได้ภัต, อย่าพึงให้รับซ้ำอีก จำเดิมแต่ได้นมสดไปแล้ว. เอกวาริยภัต ๒-๓ ที่ ถึงแก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้น. ในทุกภิกขสมัย พึงเฉลี่ยให้ถือเป็นแผนกๆ ในเวลาที่สังฆนวกะได้แล้ว. สลากภัตตาปกติ แม้ภิกษุที่ยังไม่ได้ ก็พึงให้รับในวันรุ่งขึ้น.

ถ้าเป็นสำนักเล็ก, ภิกษุทั้งปวงจันรวมกัน, เมื่อจะให้ถือเอา

สลากอ้อย จะให้ถึงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งอยู่ตรงหน้าแล้วปกถวาย พระมหาเถระเป็นต้นในกาล ก็ควร.

สลากน้ำอ้อย ครั้นแจกกันแล้ว แม้ภายหลังภัต ฟังกรอง [๔๑๔] หรือให้ทำเป็นผาฉิตแล้ว ถวายแม่แก่ภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกรุคค์เป็นต้น, ต้องรู้ว่า ภิกษุอาคันตุกะมาแล้วหรือยังไม่มาก่อน จึงให้ถือเอาสลาก.

ในอวาสใหญ่ ต้องจัดลำดับให้ถือเอา. สลากเปรียงเต่า จะให้ถึงในที่แห่งภิกษุผู้เป็นสภาคัน หรือจะให้ผู้น หรือจะให้เจียว ถวายพระเถระทั้งหลาย ก็ควร. ฟังปฏิบัติตามนัยที่กล่าวแล้วในอวาสใหญ่นั้นแล.

แม้สลากผลไม้ สลากขนม และสลากเภสัชของหอมและระเบียบเป็นต้น ฟังให้ถือเอาตามลำดับเป็นแผนก ๆ.

ก็แล ในสลากเหล่านี้ สลากเภสัชเป็นต้น ย่อมควรแก่ภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกรุคค์ก็จริง ถึงกระนั้น ภิกษุผู้ถือปิณฑปาติกรุคค์ก็ไม่ฟังยินดี เพราะเป็นปัจจัยที่ให้ถือเอาเนื่องด้วยสลาก.

ทายกถวายสลากภัต แม้มีแต่สักว่าภิกษาเลิศ, ฟังถามถึงลำดับแล้วให้ถือเอา. เมื่อไม่มีลำดับ ฟังให้ตั้งแต่เถรอาสน์ลงมา. หากว่าภัตเช่นนั้นมีมาก, ฟังให้แก่ภิกษุรูปละ ๒-๓ ที่. ถ้าไม่มีมาก, ฟังให้รูปละที่เท่านั้น เมื่อลำดับหมดแล้วตามลำดับ ฟังให้แต่ที่เถรอาสน์ลงมา

๑. ขต เรียกตามอินดูว่า ฆี [Ghee], เขมรว่า เปรง แปลว่าน้ำมัน เราเรียกเพี้ยนไป.

อีก. ถ้าขาดลงเสียกลางคัน, ฟิงจำลำดับไว้. แต่ถ้ากัตเช่นนั้น เป็นของ มีเป็นประจำทีเดียว, กัตนั้นถึงแก่ภิกษุใด ฟิงบอกภิกษุนั้นว่า "ท่าน ได้แล้วก็ตาม ยังไม่ได้ก็ตาม แม่พรงนี้ก็ฟิงรับ."

กัตรายหนึ่ง เป็นของที่เขามิได้ให้เป็นนิตย แต่ในวันที่ได้ ย่อมได้ พอจัน. วันที่ไม่ได้มีมากกว่า. กัตนั้น ไม่ถึงแก่ภิกษุใด, ฟิงสั่งภิกษุนั้นว่า "ท่านไม่ได้ ฟิงรับในพรงนี้เถิด."

เมื่อให้จับสลากแล้ว ภิกษุใดมาภายหลัง, สลากของภิกษุนั้น เป็นอันเลยไปแล้ว อย่าฟิงจัดแจงให้เลย.

จำเดิมแต่ตีระฆังไป ภิกษุผู้มาขึ้นมือแล ย่อมได้ลากคือสลาก เป็นแท้.

เมื่อภิกษุอื่น แม่มายืนอยู่ที่ใกล้ สลากก็เป็นอันเลยไปแล้ว [๔๑๕] แต่ถ้า ภิกษุอื่น ผู้จะรับแทนภิกษุนั้นมีอยู่, ภิกษุนั้น แม่มิมาเอง ย่อมได้.

ในฐานะที่เป็นผู้ชอบพอกัน ภิกษุผู้แจกทราบว่ "ภิกษุโน้น ยังไม่มา" จะเก็บไว้ให้ด้วยตั้งใจว่า "นี่สลากของภิกษุนั้น" ดังนี้ ก็ควร.

ถ้าว่ ภิกษุทั้งหลายทำกติกาไว้ว่า "ไม่ฟิงให้ แม่แก่ภิกษุผู้ไม่มา," กติกานั้น ไม่เป็นธรรม. เพราะว่ กัตนะที่จะฟิงแจกกัน ย่อมถึงแก่ภิกษุผู้ตั้งอยู่ภายในอุปจาร. และถ้าว่ ภิกษุทั้งหลายทำเสียง อ้ออิงว่ "ท่านจงให้แก่ภิกษุผู้ไม่มา" ฟิงเริ่มตั้งทัณฑกรรม ฟิงสั่งว่

"จงมารับเอาเองเถิด."

สลากหายไป ๕-๖ ที่, พระภคตทุเทศก์นึกชื้อทายกไม่ได้ ถ้าว่า พระภคตทุเทศก์นั้น ให้สลากที่หายถึงแก่พระมหาเถระหรือแก่ตนแล้ว ฟังสิ่งกฤษุทั้งหลายว่า "สลากภคที่บ้านโน้น เราให้ถึงแก่ตัวเรา ท่านทั้งหลายฟังฉันสลากภคที่ได้ในบ้านนั้นเถิด" ดังนี้ สมควร.

แต่ไม่มอบถวายในสำนัก ได้ภคที่ที่โรงฉัน แล้วจะแจกกันฉัน ที่โรงฉันนั่นเอง หากควรไม่.

เมื่อทายกกล่าวว่า "ตั้งแต่วันนี้ไป ท่านทั้งหลายจงรับสลากภคของข้าพเจ้า" ดังนี้ จะให้ถือเอาที่โรงฉันในที่นั้น ไม่ควร. ต้องนำมา ยังสำนักแล้ว จึงให้ถือเอา.

อนึ่ง เมื่อทายกกล่าวว่า "ท่านทั้งหลายจงรับสลากภคของข้าพเจ้า ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป" ดังนี้ ฟังบอกแก่พระภคตทุเทศก์ว่า "สกุลชื้อโน้น ถวายสลากภค ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป, ท่านพึงนึกในเวลาให้จับสลาก."

ในคราวทุกภิกขภัย ชนทั้งหลายงดสลากภคเสีย เมื่อถึงคราว ภิกษาหาได้ง่าย พบภิกษุบางรูปแล้ว เริ่มต้นไว้อีกว่า "ท่านทั้งหลาย จงรับสลากภคของพวกข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ไป." อย่าแจกกันภายในบ้าน ต้องนำมาสำนักก่อน จึงค่อยแจกกัน. เพราะว่า ธรรมดาสลากภคนี้ ไม่ เป็นเหมือนอุทเทศภค, ทายกย่อมหมายเฉพาะสำนักถวาย; เพราะฉะนั้น จึงไม่ควรแจกกันนอกอุปัจาร.

[๔๑๖] อนึ่ง เมื่อทายกบอกว่า "ท่านทั้งหลายจงรับสลากภค

ของข้าพเจ้า ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป" ดังนี้ ต้องแจกกันในสำนักเหมือนกัน.

คมิภิกษุประสงค์จะไปสู่ทิสภาคใด, สลากที่บ้านเวรในทิสภาคนั้น เป็นของอันภิกษุอื่นได้แล้ว, คมิภิกษุจะถือเอาสลากนั้น แล้วสั่งภิกษุนอกนี้ว่า "ท่านจงถือสลากที่ถึงแก่เรา" ดังนี้ แล้วไป ก็ควร. แต่ภิกษุนั้น ต้องถือเอาสลากของคมิภิกษุนั้นเสีย ในเมื่อเธอยังมีทันก้าวล่วงอุปจารสีมาไปที่เดียว.

ชนทั้งหลายอยู่ในสำนักร้าง จัดตั้งสลากกัฏไว้ ด้วยคิดว่า ภิกษุทั้งหลาย ปรนนิบัติต้นโพธิ์และเจดีย์เป็นต้นแล้ว จงฉันเถิด" ดังนี้. ภิกษุทั้งหลายค้างอยู่ในที่แห่งภิกษุผู้ชอบพอกันแล้ว ไปแต่เช้ามีด กระทำวัตรในสำนักร้างนั้นแล้วฉันกัฏนั้น ควรอยู่.

หากว่า เมื่อภิกษุเหล่านั้น ให้ถึงแก่ตนเพื่อจะได้ฉันในพรุ่งนี้แล้วพากันไป ภิกษุอาคันตุกะอยู่สำนักร้าง กระทำวัตรแต่เช้าที่เดียว ตีระฆังแล้วให้สลากกัฏถึงแก่ตนแล้วไปสู่โรงฉัน. ภิกษุอาคันตุกะนั้นแล เป็นใหญ่แห่งกัฏนั้น.

ฝ่ายภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายกำลังทำวัตรอยู่เที่ยว กวาดที่แผ่นดิน ๒-๓ ทีแล้ว ตีระฆังแล้ว ไปด้วยทำในใจว่า "สลากกัฏที่บ้านไกลถึงแก่เรา." สลากกัฏนั้น ย่อมไม่ถึงภิกษุนั้น เพราะเธอถือเอาด้วยอาการลอบซิง, ย่อมเป็นของภิกษุผู้กระทำวัตรเสร็จแล้วให้ถึงแก่ตนมาภายหลังเท่านั้น.

บ้านหนึ่งอยู่ไกลนัก, ภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะไปเป็นนิตย์. ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่า "พวกข้าพเจ้าเป็นผู้เห็นห่างบุญ." พึงสั่งภิกษุ

ทั้งหลายที่ขอบพอกันในสำนักใกล้บ้านนั้นว่า "ในวันที่ภิกษุเหล่านี้ไม่มา พวกท่านจงฉันแทน."

อนึ่ง สลากต้องให้จับทุกวัน. ก็และสลากเหล่านั้นแล ไม่เป็นอันพระภิกษุเทศก์นั้นให้จับแล้ว ด้วยอาการสักว่าตีระฆัง หรือสักว่าคนกระเช้า.

แต่ต้องจับกระเช้าเกลี่ยสลากลงในตระกร้า ๔๑๖ และอย่าจับกระเช้าที่ขอบปาก. เพราะถ้าว่า ในกระเช้านั้นมีงูหรือแมลงป่อง มันจะก่อกุศลให้ เพราะฉะนั้น ต้องจับข้างใต้ หันปากกระเช้าออกนอก และครั้งจับกระเช้าแล้ว ฟังเกลี่ยสลากลง.

ถ้าแม้จักมีงู, มันจักหนีไปข้างโน้นเทียว เพราะฉะนั้น จึงต้องเกลี่ยสลากอย่างนั้น. สลากฟังให้จับเนื่องด้วยบ้านเป็นต้น ตามนัยที่กล่าวแล้วในก่อนนั้นแล.

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้แจกสลากนั้น ให้สลากหนึ่งถึงแก่พระมหาเถระแล้ว จึงให้ถึงแก่ตนว่า "สลากที่เหลือ ย่อมถึงแก่เรา" ดังนี้ ทำวัตรไหว้เจดีย์แล้ว เมื่อภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ที่โรงระงับวิตก ถามว่า "ผู้มีอายุ สลากให้จับเสร็จแล้วหรือ?" ฟังตอบว่า "ท่านผู้เจริญ ท่านจงรับสลากภัตที่บ้านซึ่งพวกท่านไปแล้ว ๆ เถิด."

จริงอยู่ สลากแม่ที่ให้ถึงแล้วอย่างนี้ จักทำให้ถึงแล้วด้วยดีเหมือนกัน.

ภิกษุทั้งหลายจะไปสู่สำนักอื่น เพื่อฟังธรรมตลอดทั้งคืน จึงสั่งว่า "เราทั้งหลายไม่รับทานในที่นั้นละ จักเทียวบิณฑบาตที่โคจรคามของเรา

แล้วจักมา" ดังนี้ ไม่รับสลากแล้วไปเสีย. ภิกษุเหล่านั้นจะมาเพื่อฉัน สลากภัตที่ถึงแก่พระเถระในสำนักเช่นนี้ก็ควร.

ถ้าว่า แม้พระมหาเถระก็ไปกับภิกษุเหล่านั้น ด้วยคิดว่า "เราจะทำอะไรอยู่ที่นี้" ภิกษุเหล่านั้น ไม่ได้ฉันที่สำนักซึ่งตนไป เทียวไปสู่โจจรคามตามลำดับ อย่าพึงให้บาตร ในเมื่อทายกกล่าวว่า "ท่านผู้เจริญ จงมอบบาตรให้เถิด, ข้าพเจ้าจักนำสลากยาคุเป็นต้นมาถวาย."

เมื่อเขาถามว่า "เหตุไรจึงไม่ให้เล่า ท่านผู้เจริญ?" พึงตอบเขาว่า "ภัตที่จะจงสำนัก ย่อมถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในสำนัก เราทั้งหลายอยู่ในสำนักอื่น."

ก็เมื่อเขากล่าวว่า "โปรดให้เถิด ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าหาได้ถวายแก่สีมาแห่งสำนักไม่, ข้าพเจ้าถวายแก่ท่าน, ขอท่านจงรับภิกษาของข้าพเจ้าเถิด" ดังนี้ สมควรให้บาตรไปได้.

สลากภัตตถกถา จบ.

[๔๑๘] [ปักขิกภัตเป็นต้น]

ก็วินัยฉบับปักขิกภัตเป็นต้น พึงทราบดังนี้ :-

ภัตใด อันชนทั้งหลายผู้ชวนชวายนในงาน ถวายในวันปักข์ (ที่บัญญัติกำหนดไว้) เหล่านี้ คือ วัน ๑๔ ค่ำ, วัน ๑๕ ค่ำ, วัน ๑๖ ค่ำ, วัน ๑๗ ค่ำ, เพื่อต้องการเตือนสติ สำหรับทำอุโบสถภัตนั้น ชื่อว่าปักขิกภัต. ปักขิกภัตนั้น มีคติดอย่างสลากภัตนั่นเอง. พึงให้ภิกษุทั้งหลายรับไปฉัน.

ถ้าว่า สลากภัตก็ดี ปักชิกภัตก็ดี มีมากทั่วถึงแก่ภิกษุทั้งปวง,
พระภัตตฺพเทศ์พึงให้ถือเอาภัตแม่ทั้ง ๒ เป็นแผนก ๆ.

หากว่า ภิกษุสงฆ์มีมาก, พึงให้ถือเอาปักชิกภัตแล้ว จึงให้
ถือเอาสลากภัตต่อลำดับแห่งปักชิกภัตนั้นก็ได้อ หรือพึงให้ถือเอาสลากภัต
แล้ว จึงให้ถือเอาปักชิกภัตต่อลำดับแห่งสลากภัตนั้นก็ได้อ.

ภัต ๒ นั้น ยังไม่ถึงแก่ภิกษุเหล่าใด, ภิกษุเหล่านั้น จักเที่ยว
บิณฑบาต.

แม้ถ้าว่า ภัตทั้ง ๒ มีมาก, ภิกษุมีน้อย, ภิกษุยอมได้สลากภัต
ทุกวัน. เพราะฉะนั้น พึงดสลากภัตนั้นเสีย ให้ถือเอาแต่ปักชิกภัต
เท่านั้นว่า "ผู้มีอายุ ท่านจงฉันปักชิกภัตเถิด" ดังนี้.

พวกทายกถวายปักชิกภัตประณีต, พึงจัดลำดับไว้ต่างหาก. ไม่
พึงให้ถือเอาปักชิกภัตแต่ในวันนี้ว่า "พรุ่งนี้ เป็นวันปักษ์."

ก็แล ถ้าทายกทั้งหลายกล่าววว่า "พรุ่งนี้แล ในเรือนของพวก
ข้าพเจ้า จักมีภัตเสร้างหมอง, ขอท่านจงแจกปักชิกภัตเสียแต่ในวันนี้
ทีเดียว." อย่างนี้ควรให้ถือเอาในวันนี้ได้.

ที่ชื่ออุปสติกภัตนั้น พึงทราบดังนี้ :-

บุคคลสมาทานองค์อุปสธ ในวันอุปสธทุกถึงเดือนแล้ว ตนเอง
บริโภคนัดใด, ภัตนั้นแลอันเขายอมให้.

ที่ชื่อปาฏิปติกภัตนั้น ได้แก่ ทานที่ทายกให้ในวันปาฏิปทด้วย
กำหนดหมายว่า "ในวันอุปสธ ชนเป็นอันมากผู้มีศรัทธาเลื่อมใส

ยอมสักการะแก่ภิกษุทั้งหลาย, ส่วนในวันปาฏิบต ภิกษุทั้งหลายยอม
ลำบาก, ทานที่ถวายในวันปาฏิบต ย่อมเป็นกุศลมีผลใหญ่คล้ายทุกภิกษ-
ทาน, หรือทานที่ถวายในวันที่ ๒ แก่ภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะอุโบสถ-
กรรม ย่อมเป็นกุศลมีผลใหญ่" ดังนี้. [๔๑๕] ภัตทั้ง ๒ แม้นั้น
มีคติดอย่างสลาภภัตเหมือนกัน.

ภัตทั้ง ๓ อย่างนี้ ไม่ควรแก่ภิกษุผู้ถือปณิชาปาติฐตงค์ ย่อม
กระทำความทำลายแห่งฐตงค์เป็นแท้ ด้วยประการฉะนี้.

[อาคันตุกภัตเป็นต้น]

ภัตแม่เหล่าอื่นอีก ๔ ที่ นางวิสาขาขอประทานพระถวายในจิร-
วัชชกะ* คือ อาคันตุกภัต คมิกภัต คิลานภัต คิลานุปัฏฐากภัตมาแล้ว
ในบาลีเหมือนกัน.

บรรดาภัตทั้ง ๔ นั้น ภัตที่ถวายแก่ภิกษุผู้เป็นอาคันตุกะ ชื่อ
อาคันตุกภัต. ในภัต ๓ อย่างที่เหลือ มีนัยเช่นเดียวกัน.

ก็ถ้าว่า ในภัตทั้ง ๔ อย่างนี้ ทั้งอาคันตุกภัต ทั้งอาคันตุกภิกษุ
มีมาก, พึงให้ภิกษุทั้งปวงถือเอารูปละส่วน ๆ เมื่อภัตไม่พอ พึงให้ถือ
เอาตามลำดับ.

ภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่ง มาก่อนทีเดียว ให้ถือเอาอาคันตุกภัต
ทั้งหมดเพื่อตนแล้วนั่งอยู่, อาคันตุกภัตทั้งปวง ย่อมเป็นของเธอเท่านั้น
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายผู้มาทีหลัง พึงฉันที่เธอให้แล้ว.

แม้เธอก็พึงถือเอาเพื่อตนส่วนหนึ่งแล้ว พึงให้ส่วนที่เหลือ. นี้

เป็นความชอบยิ่ง.

แต่ถ้าว่า ภิกษุอาคันตุคนั้น แม่มาก่อน แต่ไม่ถือเอาเพื่อตน
นั่งเฉยอยู่. ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายผู้มาทีหลัง พึงถือเอาตามลำดับพร้อม
กับเธอ.

ถ้าว่า ภิกษุอาคันตุกะมาเป็นนิตย. พึงฉันอาคันตุกภัตเฉพาะใน
วันที่มาเท่านั้น, ถ้าว่า มาในระหว่าง ๆ, พึงฉันรูปละ ๒-๓ วัน.

ส่วนในมหาปัจจริแก้วว่า "ควรฉันได้ ๗ วัน." ภิกษุผู้เจ้าถิ่นไป
ไหน ๆ มากี่ดี, แม้เธอก็พึงฉันอาคันตุกภัต.

อนึ่ง ถ้าว่า อาคันตุกภัตนั้น เป็นของที่เขาให้เนื่องในสำนัก
ต้องให้ถือเอาในสำนัก. ถ้าสำนักอยู่ไกล เขาจึงให้เนื่องในโรงฉัน ต้อง
ให้ถือเอาในโรงฉัน.

[๔๒๐] ก็ถ้าว่า ครั้นเมื่อภิกษุอาคันตุกะไม่มี ทายกจึงสั่งว่า
"แม้ภิกษุผู้เจ้าถิ่น ก็ฉันได้" ดังนี้, สมควรที่ภิกษุผู้เจ้าถิ่นจะฉัน. เมื่อ
เขาไม่สั่ง ไม่ควร.

ทางของเรื่อง แม้ในคัมภีร์ก็เหมือนกันนี้. ส่วนเนื้อความที่แปลก
ดังนี้:

อาคันตุกภิกษุ ย่อมได้แต่อาคันตุกภัตเท่านั้น.

คัมภีร์ภิกษุ ย่อมได้ทั้งอาคันตุกภัต ทั้งคัมภีร์ภัต. แม้ภิกษุผู้เจ้าถิ่น
ผู้จำนงจะหลีกไป ย่อมกลายเป็นคัมภีร์ภิกษุ ย่อมได้คัมภีร์ภัต. เหมือน
อย่างว่า อาคันตุกภัต อันอาคันตุกภิกษุยอมได้ฉันใด คัมภีร์ภัตนี้
อันคัมภีร์ภิกษุ ย่อมได้ตั้ง ๒-๓ วัน หรือ ๗ วัน ฉะนั้นห้ามได้.

ภิกษุผู้ฉันด้วยตั้งใจว่า "เราจักไป" ตลอดวันนั้นไปไม่ได้ เพราะกรณียะอะไร ๆ ก็ตาม, แม้ในวันรุ่งขึ้นจะฉันก็ควร เพราะยังมี อุตสาหะ (ที่จะไป).

ในมหาปัจจริแก้วว่า "เมื่อภิกษุตั้งใจว่า 'จักไป' ฉันเสร็จแล้ว พวกโจรตัดทางเสียก็ดี, น้ำหลากมาก็ดี, ฝนตกก็ดี, หมู่เกวียนยังไม่ไป ก็ดี, เธอผู้ยังมีอุตสาหะ ฟังฉัน.

อันภิกษุผู้รออุปัฏฐะเหล่านั้นอยู่ จะฉัน ๒-๓ วันก็ควร. แต่ ภิกษุผู้อ้างเลศว่า "จักไป จักไป" ย่อมไม่ได้เพื่อฉัน.

คิลานกัตถ์ ถ้ามีพอแก่ภิกษุผู้อาพาธทั่วกัน, ก็พึงให้ให้ทั่วกัน หากว่าไม่พอ ก็พึงจัดลำดับให้ถือเอา.

ภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง ท่วงทีเหมือนคนไม่มีโรค ยังอาจไปภายใน บ้านได้, รูปหนึ่งไม่อาจ รูปนี้ชื่อผู้อาพาธหนัก. พึงให้คิลานกัตถ์แก่ เธอแท้.

ภิกษุผู้อาพาธหนัก ๒ รูป, รูปหนึ่งรวยลาภ เป็นผู้มิชื่อเสียง ได้ ขาหนีบ โภชนียะมา, รูปหนึ่งอนาถา ต้องเข้าไปภายในบ้าน เพราะ มีลาภอดคัด, พึงให้คิลานกัตถ์แก่รูปหลังนั้น.

ในคิลานกัตถ์ ไม่มีกำหนดวัน, ภิกษุผู้อาพาธฟังฉันตลอดเวลา ที่โรคยังไม่สงบ เมื่อไม่ฉันโภชนะที่สบาย จะยังอดภาพให้เป็นไปไม่ได้.

แต่ในกาลใด เมื่อภิกษุผู้อาพาธนั้น แม้นยาคุที่ระคน หรือ กัตถ์ที่ระคน [๔๒๑] โรคก็ไม่กำเริบ, จำเดิมแต่กาลนั้นไป ไม่พึง

ฉันทิลานกัต.

คิลานุปัฏฐากกัตเตว่า มีพอแก่ภิกษุผู้พยาบาลใช้ทั่วถึงกัน พึงให้ให้ทั่วถึงกัน, หากว่าไม่พอ พึงจัดลำดับให้ถือเอา.

แม้คิลานุปัฏฐากกัตนี้ ก็พึงแจกให้แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุที่อาพาธหนัก ในบรรดาภิกษุผู้อาพาธ ๒ รูป.

สกุลใด ถวายทั้งคิลานกัต ทั้งคิลานุปัฏฐากกัต แก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุอาพาธที่อนาถา ในบรรดาภิกษุผู้อาพาธหนัก ๒ รูป กัตในสกุลนั้น ถึงแก่ภิกษุผู้อาพาธรูปใด แม้ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธรูปนั้น ก็พึงให้ถือเอาในสกุลนั้นแล.

แม้ในคิลานะปัฏฐากกัต ก็ไม่มีกำหนดวัน. ภิกษุผู้อาพาธยังได้อยู่เพียงใด, แม้ผู้พยาบาลของเธอยอมได้เพียงนั้น, เพราะเหตุนี้ กัต ๔ อย่างนี้ ถ้าเป็นของที่เขาถวายอย่างนี้ว่า "ภิกษุอาคันตุกะ, ภิกษุผู้เตรียมตัวจะไป, ภิกษุผู้อาพาธ, และภิกษุผู้พยาบาลภิกษุผู้อาพาธ, จงรับภิกษาของข้าพเจ้า" ย่อมควรแม้แก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกรุดงค์. แต่ถ้าเป็นของที่เขาถวายอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าจัดกัตไว้ให้เป็นประจำ เพื่อภิกษุอาคันตุกะเป็นต้น, ภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นจงรับกัตของข้าพเจ้า" ไม่ควรแก่ภิกษุผู้ถือปัญหาปาติกรุดงค์.

[กัตอีก ๓ ชนิด]

กัตอื่นอีก ๓ ชนิดเหล่านี้ คือ ชูวกัต กุฎีกัต วารกัต. ในกัต ๓ ชนิดนั้น นิตยกัต เรียกว่า ชูวกัต. ชูวกัตนั้น มี ๒ อย่าง คือ ของสงฆ์ ๑ ของเฉพาะบุคคล ๑.

ใน ๒ อย่างนั้น ฐวกัฏไต อันทายถวายให้เป็นประจำว่า "ข้าพเจ้าถวายฐวกัฏแก่สงฆ์" ดังนี้ ฐวกัฏนั้น มีคตอย่างสลาภกัฏ เหมือนกัน. ก็แล ฐวกัฏนั้น อันทายบอกถวายว่า "ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย จงรับภิกษาประจำของข้าพเจ้า" ดังนี้ ย่อมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปณทปาติกุคังค.

แม้กรันเมื่อฐวกัฏเป็นของเฉพาะบุคคล อันทายกล่าวว่า "ข้าพเจ้าถวายฐวกัฏแก่ท่านทั้งหลาย" ดังนี้ ฐวกัฏนั้น ไม่ควรแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ถือปณทปาติกุคังคท่านนั้น. แต่เมื่อเขาบอกว่า "ท่านทั้งหลายจงรับภิกษาประจำของข้าพเจ้า" ดังนี้ ควรอยู่, ภิกษุผู้ถือปณทปาติกุคังค พึงยินดี.

แม้ถ้าภายหลัง เมื่อล่วงไปแล้ว ๒-๓ วัน เขาบอกว่า "ท่านทั้งหลายจงรับฐวกัฏ" กัฏนั้นควรแก่ภิกษุผู้ถือปณทปาติกุคังค เพราะเป็นของที่เธอรับไว้ดีแล้วในวันแรก.

[๔๒๒] ที่ชื่อกุฎิกัฏ คือกัฏที่ทายกสร้างที่อยู่ถวายสงฆ์แล้ว ถวายให้เป็นประจำอย่างนี้ว่า "ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้อยู่ในเสนาสนะของพวกข้าพเจ้า จงรับกัฏของพวกข้าพเจ้าท่านนั้น" ดังนี้ กุฎิกัฏนั้น มีคตอย่างสลาภกัฏเหมือนกัน, พึงให้ภิกษุทั้งหลายรับมาฉัน.

ก็เมื่อทายกบอกว่า "ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้อยู่ในเสนาสนะของพวกข้าพเจ้า จงรับภิกษาของพวกข้าพเจ้าท่านนั้น" ดังนี้ กุฎิกัฏนั้น ย่อมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปณทปาติกุคังค. ส่วนกุฎิกัฏ

ใด อันทายกเลื่อมใสในบุคคลแล้วสร้างที่อยู่เพื่อบุคคลนั้น ถวายว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่ท่าน" ดังนี้ กุฎิภัตนั้น ย่อมเป็นของบุคคลนั้น เท่านั้น ครั้นเมื่อบุคคลนั้นไปในที่ไหน ๆ เสีย พวกนิสิตพึงฉันทน.

ที่ชื่อวารภัต คือภัตที่ทายกถวายจำเดิมแต่เรือนใกล้ไปว่า "พวกข้าพเจ้าจักเปลี่ยนวาระกันบำรุงภิกษุทั้งหลาย ในสมัยที่ภิกษาหายาก," แม้วารภัตนั้น ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา ก็ควรแก่ภิกษุทั้งหลาย ผู้ถือบิณฑบาตภุคฺคัง. แต่เมื่อทายกกล่าวว่า "ถวายวารภัต" ดังนี้ วารภัตนั้น มีคตಿಯ่างสลาภภัต.

ก็ถ้าว่า พวกทายกส่งข่าวสารเป็นต้นไปให้ว่า "สามเณรทั้งหลาย จงหุงต้มถวาย" ดังนี้, ภัตนั้นควรแก่ภิกษุผู้ถือบิณฑบาตภุคฺคัง.

ภัตเหล่านี้ ๓ กับภัตอีก ๔ มีอาคันตุภัตเป็นต้น รวมเป็น ๗ ภัต ๗ นั้น รวมกับภัตอีก ๗ มีสังฆภัตเป็นต้น จึงเป็นภัต ๑๔ อย่าง ด้วยประการฉะนี้.

[ภัตอื่น ๔ อย่างในอรรถกถา]

อนึ่ง ในอรรถกถากล่าวภัต ๔ อย่างแม้อื่น คือ วิหารภัต อัญญภัต จตุภัต กุพภัต. ใน ๔ อย่างนั้น ที่ชื่อวิหารภัต ได้แก่ ภัตที่เกิดแต่กัลปนาสงฆ์ในสำนักนั้น. สำนักภัตนั้น สงเคราะห์ด้วย สังฆภัต.

อนึ่ง วิหารภัตนั้น ย่อมควรแม้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือบิณฑ-
บาตภุคฺคัง ในฐานะทั้งหลายเช่นนั้น เพราะเป็นภัตที่พระจีณาสพ

ผู้บรรลุปฏิสัมภิตา ในตีสสมหาวิหารและจิตตลบรรพตเป็นต้น (เคย) รับแล้ว อย่างที่เป็นกัตอันภิกษุแม้ถือปิตทปาตีกุคงค์ก็สามารถจับได้. ส่วนกัตที่ทายกถวายอย่างนี้ว่า "ข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุ ๘ รูป, ข้าพเจ้าถวายแก่ภิกษุ ๔ รูป" ดังนี้ ชื่ออัฐกัต และชื่อจตุกัต.

อัฐกัตและจตุกัตเมื่อนั้น ที่ทายกถวายออกชื่อภิกษา ควรแก่ภิกษุผู้ถือปิตทปาตีกุคงค์.

[๔๒๓] กัตที่ทายกหมายบาตรไว้ ด้วยขนมมีรสอร่อยยิ่ง มีเครื่องปรุงมากแล้วถวาย ชื่อ กุพกัต. กัต ๓ อย่างนี้ มีคติดอย่างสลากกัตเหมือนกัน.

แม้กัตอื่นอีก ที่ชื่อ กุพกัต ก็ยังมี (คือ) คนทั้งหลาย บางพวกในโลกนี้ ให้ทำการฟังธรรมเป็นการใหญ่ และการบูชาในสำนักแล้วกล่าวว่า "พวกข้าพเจ้าไม่สามารถถวายแก่พระสงฆ์ทั้งสิ้นได้, ภิกษุ ๒-๓ ร้อย จงรับภิกษาของพวกข้าพเจ้า" ดังนี้, แล้วถวายน้ำอ้อยงบ เพื่อทราบจำนวนภิกษุ. กุพกัตนี้ ย่อมควรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปิตทปาตีกุคงค์.

จิวรที่ควรแจก ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วในจิวรขันธกะ ส่วนเสนาสนะที่ควรแจก และบิณฑบาตที่ควรแจก ข้าพเจ้าได้กล่าวในเสนาสนักขันธกะนี้ ด้วยประการฉะนี้.

[คิลานปัจจัยที่ควรแจก]

ส่วนคิลานปัจจัยที่ควรแจก ฟังทราบอย่างนี้ :-

บรรดาเกสสัมมเนยใสเป็นต้น พระราชาหรือราชมหามาตย์ ส่ง

เนยใสร่อยหม้อก็ดี พันหม้อก็ดี ไปสู่สำนักก่อน. พระภิกษุเทศก์ ฟังดีระฆัง ให้ ๆ เต็มภาชนะที่ถือมา จำเดิมแต่เถรอาสน์ลงมา. เนยใส นั้น ย่อมควรแม่แก่ภิกษุทั้งหลายผู้ถือปณฑปาติกุธดงค์.

ถ้าว่า พระมหาเถระทั้งหลายเป็นผู้มั่งคั่งมาภายหลัง อย่า ฟังกล่าวกะท่านว่า "ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ากำลังแจกแก่ภิกษุผู้มีพรรษา ๒๐, ลำดับของพวกท่านเลยไปเสียแล้ว," ฟังพักลำดับไว้ ถวายแก่ พระมหาเถระเหล่านั้นแล้ว จึงถวายตามลำดับในภายหลัง.

ภิกษุทั้งหลายได้ฟัง (ข่าว) ว่า "ที่สำนักโน้น มีเนยในเกิด ขึ้นมาก" จึงพากันมาแม้จากสำนักในระยะโยชน์หนึ่ง. ฟังให้ตั้งแต่ สถานที่เธอทั้งหลายมาทัน ๆ กันยืนอยู่.

เมื่อพวกนิสิตมีอันเตวาสิกเป็นต้น จะรับแทนภิกษุทั้งหลายแม้ผู้ มาไม่ทัน แต่เข้าอุปัจารสีมาแล้ว ก็ควรให้แท้.

พวกนิสิตเหล่านั้นกล่าวว่า "ท่านจงให้แก่อุปัชฌาย์อาจารย์ของ ข้าพเจ้า ผู้ตั้งอยู่ภายนอกอุปัจารสีมา" ดังนี้ ไม่ฟังให้.

ถ้าว่า ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับภิกษุผู้เข้าสู่อุปัจาร- สีมาแล้ว มีที่ประคูด่านของตนก็ดี ที่ภายในแห่งสำนักที่เดียวก็ดี, สีมาชื่อว่า ขยายออกด้วยอำนาจบริษัท; เพราะฉะนั้น ฟังให้. ๔๒๔
แม้เมื่อให้ส่วนแก่สังฆนวกะเสร็จแล้ว ก็ฟังให้แก่ภิกษุทั้งหลายผู้มาภายหลัง เหมือนกัน.

แต่ว่า เมื่อส่วนที่ ๒ ได้ยกขึ้นสู่เถรอาสน์แล้ว ส่วนที่ ๑ ย่อม ไม่ถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มาทีหลังอีก, ฟังให้ตามลำดับพรรษาตั้งแต่

ส่วนที่ ๒ ไป เนยใสเป็นของที่ทยกเข้าไปสู่อุปจารสีมาแล้วให้ในทีใด
ที่หนึ่ง, เนยใสทั้งหมด พึงแจกในที่ประชุมเท่านั้น.

ในสำนักใด มีภิกษุ ๑๐ รูป และหม้อเนยใสเป็นต้น อันทยก
ถวาย ๑๐ หม้อเหมือนกัน, ในสำนักนั้น พึงแจกกันรูปละหม้อ.

เนยใสมีหม้อเดียว, ภิกษุมิ ๑๐ รูป, พึงแหล่งออกแล้วให้ถือเอา.

ถ้าว่า ภิกษุเหล่านั้นถือเอาว่า "เนยใสทั้งหมดตามที่ตั้งอยู่นั้นแล
ย่อมถึงแก่พวกเรา" ดังนี้, เนยใสนั้น เป็นอันถือเอาไม่ชอบ, ย่อมเป็น
ของสงฆ์ในที่ซึ่งตนไปแล้ว ๆ ที่เดียว.

แต่ว่า ภิกษุเอียงหม้อ เทเนยใสลงในภาชนะหนึ่งแล้ว
กล่าวว่า "นี่ถึงแก่พระมหาเถระ, ที่เหลือถึงแก่พวกเรา" ดังนี้แล้ว
กลับใส่เนยใสลงในหม้อนั่นเอง ถือเอาไปตามต้องการ ควรอยู่.

ถ้าว่า เนยเป็นแท่ง แม้จิตเป็นรอยถือเอาด้วยคิดว่า "ส่วนอื่น
จากรอยที่จิต ย่อมถึงแก่พระมหาเถระ, ส่วนที่เหลือถึงแก่พวกเรา"
ดังนี้ ย่อมเป็นอันถือเอาชอบ.

ในภิกษุและหม้อเนยใส แม้หย่อนหรือเกินกว่ากำหนดดังกล่าว
แล้ว ก็พึงแบ่งกันโดยอุบายนั้นแล. ก็ถ้าว่า ภิกษุมืออยู่รูปเดียว เนยใส
ก็มีอยู่หม้อเดียว, ภิกษุนั้นจะติระฆังแล้วถือเอาด้วยคิดว่า "นี่ถึงแก่
เรา" ดังนี้ก็ดี ควรอยู่. แม้จะให้ถึง (แก่ตน) ทีละน้อย ๆ อย่างนี้
ว่า "นี่ส่วนที่ ๑ ถึงแก่เรา นี่ส่วนที่ ๒" ดังนี้ ก็ควร. แม้ในภกษ
ที่เหลือมีเนยชิ้นเป็นต้น ก็นัยนี้.

แต่ว่า รอยจิตไม่คงอยู่ในน้ำมันงาเป็นต้นที่ใสใด, น้ำมันงาเป็นต้น

นั้น ฟิงตักแจกเท้.

เกสขมิขิงสดและพริกเป็นต้นก็ดี, สมณบริขารมีบาตรและภาชนะ
ที่เหลือเป็นต้นก็ดี, ทั้งหมด ฟิงกำหนดให้ดีแล้วแจกตามนัยอันสมควร
แก่อธิบายดังกล่าวแล้วนั้นแล.

[๔๒๕] ภิกษุผู้เฉลียวฉลาด ฟิงพิจารณาถาลีและอรรถกถา แล้ว
อย่าประมาณ แจกปัจจัยของสงฆ์อย่างนั้นเถิด.

กล่าวด้วยปัจจัยที่ควรแจกโดยอาการทั้งปวง จบแล้วด้วยประการ
ฉะนี้.

[ว่าด้วยหน้าที่ผู้แจก]

ภิกษุเจ้าหน้าที่ มีเจ้าหน้าที่แจกยากเป็นต้น ที่สงฆ์สมมติตั้งไว้
ไม่ต้องถาม (สงฆ์) ก่อนก็ได้ ฟิงให้ชนทั้งหลายผู้มาสู่สถานที่แจกคน
ละกึ่งส่วน. แต่ว่า ภิกษุที่มีได้รับสมมติต้องอปโลกน์ให้.

เจ้าหน้าที่ผู้แจกของเล็กน้อย ฟิงให้เข็ม ๒ เล่ม คือ ยาวเล่มหนึ่ง
สั้นเล่มหนึ่ง แก่ภิกษุผู้ทำจิรกรรมซึ่งกล่าวอยู่ว่า "ท่านจงให้เข็ม"
ดังนี้. ไม่มีกิจที่จะต้องถามเพราะเกิดความรังเกียจว่า "ภณฑะของสงฆ์
ไม่ควรแจก."

ฟิงให้มิดเล็กเล่มหนึ่ง แก่ภิกษุผู้มีความต้องการด้วยมิดเล็ก.

ฟิงให้รองเท้าคูหนึ่ง แก่ภิกษุผู้ประสงค์จะเดินทางกันดาร.

ฟิงให้ประคดเอว แก่ภิกษุผู้มีความต้องการด้วยประคดเอว.

ฟิงให้อังสะ แก่ภิกษุผู้มา (ขอ) ว่า "อังสะของข้าพเจ้าเก่าแล้ว."

ฟิงให้ผ้ากรองน้ำ แก่ภิกษุผู้มีความต้องการด้วยผ้ากรองน้ำ.

พึงให้กระบอกกรอง แก่ภิกษุผู้มีความต้องการด้วยกระบอกกรอง
ถ้าไม่มีผ้า พึงให้กระบอกกรองพร้อมทั้งผ้า.

เมื่อภิกษุขออยู่ว่า "ข้าพเจ้าจักเพิ่มแผ่นผ้าตาม" พึงให้ให้พอ
แก่กุลีและอัทธกุลี.

เมื่อภิกษุมา (บอก) ว่า "ผ้ามณฑลไม่พอ" พึงให้ผ้ามณฑล
ผืนหนึ่ง, พึงให้ผ้าอัทธมณฑล ๒ ผืน. เมื่อเธอขอผ้ามณฑล ๒ ผืน
ไม่พึงให้ ๒ ผืน.

พึงให้ผ้าที่พอแก่จีวรตัวหนึ่ง แก่ภิกษุผู้มีความต้องการด้วยผ้า
อนุวาดด้านรีและด้านสกัด.

ดวงเกศได้ประมาณทะนานหนึ่ง พึงให้ส่วนที่ ๓ จากทะนาน
หนึ่งนั้น แก่ภิกษุผู้อาพาธ ซึ่งมีความต้องการด้วยเกศมีเนยใสและเนยข้น
เป็นต้น.

ครั้นใน ๓ วันอย่างนั้น ครบทะนานหนึ่งแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๔ ไป
ต้องเรียนสงฆ์แล้วจึงให้.

ในน้ำอ้อยงบเล่า พึงให้ส่วนที่ ๓ ในวันหนึ่ง. [๔๒๖] เมื่อเต็ม
งบโดยครบ ๓ วันอย่างนั้นแล้ว ต่อแต่นั้นไป ต้องเรียนสงฆ์แล้วจึงให้.
คำที่เหลือทั้งปวง ตั้นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

เสนาสนักขันธก วรรณา จบ.

[๔๒๗] สังฆเภทกัณฑ์ วรรณา

วินิจฉัยในสังฆเภทกัณฑ์ ฟังทราบดังนี้ :-

สองบพว่า อภิณฺดาตา อภิณฺดาตา มีความว่า อมาตย์ ๑๐ คน มีกาพูทายีอมาตย์เป็นต้น พร้อมด้วยพวกบริวาร และชนเป็นอันมาก เหล่าอื่น ชื่อศากยกุมารผู้ปรากฏแล้ว ๆ.

บพว่า อมฺหากํ คือ ในเราทั้งหลาย. อีกอย่างหนึ่ง มีคำอธิบายว่า "จากสกุลของเราทั้งหลาย."

สองบพว่า ฆราวาสตฺถํ อนุสิสุตฺตมิมิ มีความว่า กิจอันใด เธอ ฟังทำในฆราวาส ฟังจักให้ทราบกิจนั้น.

บพว่า อติเนตฺตพฺพํ คือ ฟังไข้นำเข้า.

บพว่า นิมนฺตพฺพํ มีความว่า นำจะเป็นของเสมอกันในที่ ฟังปวง โดยประการใด ฟังให้โดยประการนั้น.

บพว่า นิทฺทาเปตพฺพํ คือ ฟังคายหญ้า.

สองบพว่า ภูตฺติกา อุทฺธราเปตพฺพวา มีความว่า ชัญญชาติที่ปน กับฟางละเอียด ฟังคัดออกแม่จากฟาง.

บพว่า โอสฺสนาเปตพฺพํ มีความว่า ฟังยังลมให้ถือเอา (ฟังให้ลมพัด) เพื่อฝัดโปรยหญ้าและฟางละเอียดออก.

ชื่อว่า เตนฺหิ ตฺวณฺณฺเวว ฆราวาสตฺถฺนํ อุปฺขานาหิ มีความว่า

ท่านนั้นแลพึงทราบเพื่อการครองเรือน.

ในคำว่า **อหิ ตยา ยถาสุขิ ปพฺพชาหิ** นี้ พึงทราบเนื้อความ ดังนี้ :-

"อนรุทฺรศากยะเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกล่าวโดยเร็ว ด้วยความรักใน พระสหายว่า 'เรากับท่านจักบวช' เป็นผู้มิหฤทัยอันความโลกสิริราช- สมบัติที่เห็นยวั้งไว้อีก กล่าวได้แต่เพียงว่า 'เรากับท่าน' เท่านั้น แล้วไม่สามารถกล่าวคำที่เหลือ."

บทว่า **นิปฺปาติตา** มีความว่า กุมารทั้งหลาย อันอุบาลีนี้ให้ ออกไปแล้ว.

บทว่า **มานสุลิน** มีความว่า พวกหม่อมฉัน เป็นคนอันมานะ อาศัยอยู่, มีคำอธิบายว่า พวกหม่อมฉันเป็นคนเจ้ามานะ.

ในบทว่า **ปรทตฺตวุตโต** นี้ มีความว่า ชื่อผู้เป็นไปด้วยปัจจัย อันชนอื่นให้ เพราะเป็นผู้เลี้ยงชีพด้วยปัจจัยอันชนอื่นให้.

บาทแห่งคาถาว่า **ยสุตฺตนิตรโต น สนฺติ โกปา** มีความว่า กิเลสเครื่องยังจิตให้กำเริบทั้งหลาย ชื่อว่าไม่มีในจิตของผู้ใด เพราะ เหตุว่า ความโกรธนั้น เป็นกิเลสอันมรรคที่ ๓ ถอนเสียแล้ว.

[๔๒๘] ก็เพราะสมบัติชื่อว่าภาวะ, วิบัติ ชื่อว่าวิภาวะ. อนึ่ง ความเจริญ ชื่อว่าภาวะ, ความเสื่อม ชื่อว่าวิภาวะ. ความเที่ยง ชื่อว่าภาวะ ความขาดสูญ ชื่อว่าวิภาวะ, บุญ ชื่อว่าภาวะ, บาป ชื่อว่าวิภาวะ, คำว่า 'วิภาวะ' และ 'อภาวะ' นี้ เป็นอันเดียวกันโดยใจความแท้. เหตุนั้น ในบาท แห่งคาถาว่า "**อิติ ภวาทมฺจ วิตฺตวุตโต**" นี้ พึงเห็นเนื้อความ

อย่างนี้แล้ว "ความมีและความไม่มี มีประการอย่างนั้น คือ มี
ประการหลากหลายนั้นใด อันพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจสมบัติ
และวิบัติ, ความเจริญและความเสื่อม, ความเที่ยงและความขาดสูญ,
บุญและบาป, ผู้ที่ก้าวล่วงความมีและความไม่มี มีประการอย่างนั้น ๆ
โดยนัยนั้น ตามสมควรแก่เหตุ ด้วยมรรคแม่ ๔."

บทว่า นานุกวนฺติ มีความว่า ย่อมไม่สามารถ, อธิบายว่า
"การเห็นบุคคลนั้น แม้เทวดาทั้งหลาย ก็ได้ด้วยยาก."

บทว่า อหิเมขลิกาย คือ พันงูไว้ที่สะเอว.

บทว่า อัจฉนฺต ได้แก่ ที่อวัยวะทั้งหลาย.

บทว่า สมฺมมฺนฺติ ได้แก่ นับถือ.

หลายบทว่า ยํ ตูโม กริสฺสตี มีความว่า เขาจักกระทำซึ่ง
กรรมใด.

ในคำว่า เขพาสโก นี้ มีความว่า เทวทัต อันพระผู้มีพระ-
ภาคตรัสว่า 'ผู้กินน้ำลาย' เพราะคำอธิบายว่า "ปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วย
มิจฉาชีพ อันพระอริยทั้งหลายพึงคายเสีย เป็นเช่นกับน้ำลาย, เทวทัต
นี้ ย่อมกลืนกินซึ่งปัจจัยเห็นปานนั้น."

สองบทว่า ปตฺตทุเชน กายเณน มีความว่า มีกายแข็งที่คล้าย
ไบลาน. เทวทัต เมื่อจะยกตนเองโดยสภาพที่เป็นพระญาติของพระ
ราชาว่า "พระราชาทรงรู้จักเรา" จึงกล่าวว่า "มว โข ภณ
ราชณาตกา นาม."

บทว่า ปหฺนฺจกณฺณาโล มีความว่า ช้างนาพาครีกระทำหุ

ทั้ง ๒ ให้หยุดนิ่ง.

บาทกาลาว่า **ทุกขํ** **หิ** **กฺุณฺขร** **นาคมาสโท** มีความว่า กุณฺขร ผู้เจริญ ชื่อว่าการเข้าใกล้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้ไม่ยินดีด้วยจิตคิดฆ่า เป็นทุกขํ.

บทว่า **นาคหตฺสฺส** มีความว่า สุกติของบุคคลผู้ฆ่าพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐ ย่อมไม่มี.

สองบทว่า **ปฏิกุณฺโฑ** **ปฏิสกฺิ** มีความว่า ช้างนาพาคิริ บ่ายหน้าไปหาพระตถาคตแล้ว ย่อลงด้วย ๒ เท้าหน้า.

ในบทว่า **อลฺกฺุโข** นี้ มีความว่า เทวทัตนี้ย่อมไม่กำหนด. [๔๒๕] อธิบายว่า ย่อมไม่รู้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ผู้ไม่กำหนด. เทวทัตย่อมไม่รู้ว่า "เราทำกรรมลามกอยู่." เทวทัตนั้น อันใคร ๆ ไม่พึงกำหนดหมายได้ อธิบายว่า "อันใคร ๆ ไม่พึงเห็น" เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ผู้อันใคร ๆ กำหนดไม่ได้ (ว่าลามกเพียงไร).

ในบทว่า **ติกโกชนํ** นี้ มีความว่า โภชนะอันชน ๓ คนพึงบริโภค.

สองบทว่า **ตํ** **ปฺลฺยฺยาเปสฺสามิ** มีความว่า เราจักอนุญาตติกโภชนะนั้น. แต่ในคณโภชนะ ภิกษุต้องทำตามกรรม.

บทว่า **กปฺปี** ได้แก่ อายุกัลป์หนึ่ง.

บทว่า **พฺรหฺมปฺลฺยํ** ได้แก่ บุญอันประเสริฐที่สุด.

สองบทว่า **กปฺปี** **สคฺคฺมุหิ** ได้แก่ อายุกัลป์หนึ่งนั่นเอง.

หลายบทว่า **อถ** **โฆ** **เทวทฺตุโต** **สงฺฆํ** **ภินฺนิตฺวา** มีความว่า ได้ยินว่า เทวทัตนั้น ครั้นให้จับสลากอย่างนั้นแล้ว ทำอุโบสถแผนก

หนึ่ง ในกรุงราชคฤหั้นนั้นนั่นแลแล้วจึงไป, ด้วยเหตุนั้น พระธรรม-
สังคากาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวคำนี้ว่า **อถ โข เทวตฺโต** เป็นอาทิ.

หลายบทว่า **ปิฎฺฐิ เม อคฺคิยาติ** มีความว่า หลังของเรา
ย่อมเมื่อย เพราะมีเวทนาเกล้า ด้วยการนั่งนาน.

หลายบทว่า **ตมฺหิ อายมิสุตฺตมิ** มีความว่า เราจักเหยียดหลังนั้น.

ความรู้จิตของผู้เป็นอย่างนี้ว่า "ใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้าง ใจของ
ท่านเป็นอย่างนั้นบ้าง" ดังนี้ แล้วแสดงธรรมพอเหมาะเจาะแก่จิตของ
ผู้อื่นนั้น ชื่อว่าการปราสาสอนมีการคักใจเป็นอัศจรรย์.

บทว่า **มมานุกฺกพฺพิ** มีความว่า เมื่อทำกิริยาเลียนเรา.

บทว่า **กปฺโณ** ความว่า ถึงทุกข์แล้ว.

บทว่า **มหาวราหฺสุต** ความว่า เมื่อพญาช้าง.

บทว่า **มฺหิ วิภูพฺพฺโต** ความว่า ทำลายแผ่นดิน.

สองบทว่า **ภิงฺถิ อฆฺตฺตฺต** ความว่า เกี่ยวกินเหง้า (บัว).

ในคำว่า **นทิสฺส ชฺคฺคฺโต** นี้ มีเนื้อความว่า "ได้ยินว่า พญาช้าง
นั้น เมื่อลงสู่สระโบกขรณี อันมีนามว่า 'นทิ' นั้น เล่นอยู่ใน
เวลาเย็น ชื่อว่ายังราตรีทั้งปวงให้ผ่านไป คือทำความเป็นผู้ตื่น.

ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "เล่นอยู่ในน้ำ."

[ว่าด้วยองค์แห่งทูตเป็นต้น]

บทว่า **สุตฺตา** ได้แก่ ผู้ฟัง.

บาทกาลาว่า **อสนฺุทฺติโร จ อุกฺขาติ** มีความว่า เป็นผู้ไม่มี
ความสงสัยบอกว่า คือผู้บอกประกอบด้วยอำนาจแห่งถ้อยคำอันสืบต่อกัน

ตามลำดับ. เทวทัตจะเกิดในอบาย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า เป็น
ชาวอบาย. เธอเป็นชาวนรกก็เหมือนกัน. เทวทัตจักตั้งอยู่ตลอดกัลป์
(ในนรก) เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ตลอดกัลป์.

บัดนี้ เทวทัต แม้พระพุทธรเจ้าตั้งพันองค์ ก็ไม่อาจแก้ไขได้
เพราะฉะนั้น เธอจึงชื่อว่า อเทกฺจฺโณ ผู้อันพระพุทธรเจ้าเยียวยาไม่ได้.

[๔๓๐] หลายบทว่า มา ขาติ โภจิ โลกสุมี มีความว่า แม้
ในกาลไหน ๆ สัตว์ไร ๆ ย่า (เกิด) ในโลกเลย.

บทว่า อุปปชฺชถ ได้แก่ เกิด.

บาทกาลาว่า ชลฺว ยสฺสา อฏฺฐา มีความว่า เทวทัตตั้งอยู่
ประหนึ่งผู้รุ่งเรื่องด้วยยศ.

บาทกาลาว่า เทวทุตฺติ เม สุตฺติ มีความว่า แม้คำที่พระผู้มี-
พระภาคทรงสดับแล้วว่า "เทวทัตเป็นเช่นนี้" ก็มีอยู่, คำว่า "เทวทัต
ตั้งอยู่ ประหนึ่งผู้รุ่งเรื่องด้วยยศ" นี้ พระธรรมสังคากาจารย์กล่าว
หมายเอาคำที่พระผู้มีพระภาคทรงสดับแล้วนั้นแล.

ในคำว่า โส ปมาทํ อหฺนุจฺฉฺโณ นี้ มีความว่า เทวทัตนั้น
ย่อมสร้างสมความประมาท เพราะฉะนั้น เธอจึงชื่อว่าผู้สร้างสมเนื่อง ๆ
อธิบายว่า ความประมาทอันเธอไม่ละเสีย.

สองบทว่า อาสชฺช นํ มีความว่า ถึง หรือว่า เบียดเบียน
พระตถาคตนั้น ด้วยจิตลามก.

ส่วนคำว่า อวิจฺฉิรํ ปตฺตํ นี้ เป็นคำกล่าวเนื้อความที่ล่วง
ไปแล้ว เป็นไปในความหวัง.

บทว่า เกสุมา คือ นำภัยมา.

[ว่าด้วยสังฆราชา]

ชื่อว่า เอกโต อุปาลี เอโก มีความว่า ในฝ่ายธรรมวาที มีรูปเดียว

ชื่อว่า เอกโต เทว ความว่า ในฝ่ายอธรรมวาที มี ๒ รูป.

ชื่อว่า จตุตฺโต อนุสาเวติ สลากํ คาเหตุิ มีความว่า อธรรมวาทีเป็นรูปที่ ๔ คิดว่า "เราจักทำลายสงฆ์."

บทว่า อนุสาเวติ ความว่า ประกาศให้ผู้อื่นพลอยรับรู้. อธิบายว่า "เธอประกาศเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการอย่างนี้ว่า 'ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมแสดงอธรรมว่า ธรรม' ดังนี้ โดยนัยเป็นต้นว่า 'ทั้งพวกท่าน ทั้งพวกเรา ไม่ความกลัวต่ออนรกเลย, ทางแห่งอเวจี 'ทั้งพวกท่าน ทั้งปิดไว้, พวกเราไม่กลัวต่ออกุศล, ก็ถ้าว่า ข้อนี้ พึงเป็นสภาพมิใช่ธรรม หรือข้อนี้ พึงเป็นสภาพมิใช่วินัย หรือว่า ข้อนี้ไม่พึงเป็นคำสั่งสอนของพระศาสดาไซ้; เราทั้งหลายไม่พึงถือเอา."

ชื่อว่า สลากํ คาเหตุิ มีความว่า ก็แล ครั้นประกาศอย่างนี้แล้ว จึงบอกให้จับสลากว่า "ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้, ท่านทั้งหลายจงชอบใจสลากนี้."

แม้ในบททั้งหลายว่า "เอกโต อุปาลี เทว โหนฺติ" เป็นอาทิ ก็มีนัยเหมือนกัน.

ชื่อว่า เอวํ โข อุปาลี สงฺฆราชา เจว โหติ สงฺฆเภทो จ มีความว่า ความร้ายรานแห่งสงฆ์ด้วย ความแตกแห่งสงฆ์ด้วย ย่อม

มี ด้วยเหตุเพียงให้จับสลากอย่างนี้, ก็แต่ว่า สงฆ์จะเป็นผู้แตกกันแล้ว ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็หาไม่.

ในคำนี้ว่า "อุบาลี ภิกษุแล ผู้ปกตัตต์ มีสังวาสเสมอกัน ตั้ง อยู่ในสีมาเสมอกัน จึงทำลายสงฆ์ได้" ดังนี้ พึงมีคำถามว่า "เมื่อ เป็นเช่นนั้น พระเทวทัต ชื่อว่าปกตัตต์อย่างไร ๔๓๑ พระเทวทัต ไม่ใช่ผู้ปกตัตต์ก่อน เพราะเธอให้ฆ่าพระราชา และเพราะเธอทำ โลหิตุปบาทอย่างไรเล่า?"

เจ้าพเจ้าขอกว่าในคำถามนี้ว่า "การให้ฆ่าพระราชา ชื่อว่าไม่มี เพราะคำสั่งบังคับคลาดเสียก่อน, จริงอยู่ คำสั่งบังคับของพระ เทวทัตนั้นอย่างนี้ว่า กุมาร ถ้ากระนั้น ท่านจงฆ่าพระบิดาแล้วเป็น พระราชาเถิด, เราจักฆ่าพระผู้มีพระภาคแล้วเป็นพระพุทธานุเจ้า," แต่ กุมารเป็นพระราชาแล้ว จึงยังพระบิดาให้สิ้นชีพในภายหลัง; การให้ฆ่า พระราชา ชื่อว่าไม่มี เพราะคำสั่งบังคับคลาดเสียก่อน ด้วยประการฉะนี้

ส่วนความเป็นอกัปปบุคคล ซึ่งมีโลหิตุปบาทเป็นปัจจัย พระ- ผู้มีพระภาคมิได้ตรัสแล้ว ในเมื่อโลหิตุปบาท พอพระเทวทัตทำแล้ว เท่านั้น. อันข้อที่พระเทวทัตนั้นเป็นอกัปปบุคคล เว้นคำของพระผู้มี- พระภาคเสียแล้ว ใคร ๆ ก็ไม่สามารถจะยกขึ้นได้. ส่วนคำว่า "ภิกษุ ทั้งหลาย บุคคลผู้ยังโลหิตให้หือขึ้น เป็นอนุปลัมบัน ไม่พึงให้ อุปสมบท เป็นอุปสัมบัน พึงให้ฉิบหายเสีย" นี้ พระผู้มีพระภาคตรัส ภายหลังแต่สังฆเภท; เพราะเหตุนี้สงฆ์ชื่อว่าอันพระเทวทัตผู้ปกตัตต์ ทำลายแล้ว.

[ว่าด้วยสังฆเภท]

วินิจฉัยในเภทกรวัตถุ ๑๘ ประการ มีชื่อว่า "แสดงอธรรมว่า
ธรรม" เป็นต้น.

โดยสุตันตปริยายก่อน. กุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อว่าธรรม, อกุศล-
กรรมบถ ๑๐ ชื่อว่าอธรรม.

อนึ่ง โขธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ คือ "สติปัญญา ๔
สัมมปปธาน ๔ อธิธิบาท ๔ อินทริย ๕ พละ ๕ โภชณก ๗
อริยมรรคมีองค์ ๘" ชื่อว่าธรรม. ข้อนี้ คือ "สติปัญญา ๓
สัมมปปธาน ๓ อธิธิบาท ๓ อินทริย ๖ พละ ๖ โภชณก ๘
มรรคมีองค์ ๙" ชื่อว่าอธรรม.

อนึ่ง ข้อนี้ คือ "อุปาทาน ๔ นีวรณ ๕ อนุสัย ๗
มิจฉัตตะ ๘" ชื่อว่าอธรรม. ข้อนี้ คือ "อุปาทาน ๓ นีวรณ ๔
อนุสัย ๖ มิจฉัตตะ ๗" ชื่อว่าอธรรม.

บรรดาธรรมและอธรรมนั้น ๔๓๒ ภิภุทั้งหลายผู้ถือเอา
ส่วนคืออธรรมอันหนึ่ง บางข้อบางอย่าง กล่าวอยู่ซึ่งอธรรมนั้นว่า
"นี่เป็นธรรม ด้วยทำในใจว่า 'เราจักทำอธรรมนี้ว่าธรรม' ด้วย
ประการอย่างนี้ สกุกแห่งอาจารย์ของพวกเราจักยกออกเยี่ยม, และพวกเรา
จักเป็นคนมีหน้ามีตาในโลก" ชื่อว่าแสดงอธรรมว่า "ธรรม"

เมื่อถือเอาส่วนอันหนึ่ง ในส่วนแห่งธรรมทั้งหลายกล่าวอยู่ว่า
"นี่เป็นอธรรม" อย่างนั้นนั่นแล ชื่อว่าแสดงอธรรมว่า "มิใช่
ธรรม"

โดยวินัยปริยาย ส่วนกรรมที่พึงโทษแล้วให้ ให้การแล้วทำตาม
ปฏิกุญา ด้วยวัตถุที่เป็นจริง ชื่อว่ากรรม. กรรมที่ไม่โทษ ไม่ให้
ให้การ ทำด้วยไม่ปฏิกุญา ด้วยวัตถุไม่เป็นจริง ชื่อว่ากรรม.

โดยสุตันตปริยาย ข้อนี้ คือ "ราควินัย โทสวินัย โมหวินัย
สังวร ปหานะ การพิจารณา" ชื่อว่าวินัย. ข้อนี้ คือ "ความไม่
กำจัดกิเลสมีรากเป็นต้น ความไม่สำรวจ ความไม่ละ การไม่พิจารณา"
ชื่อว่าอวินัย.

โดยวินัยปริยาย ข้อนี้ คือ "วัตถุสมบัติ ญัตติสมบัติ อนุสาวนา-
สมบัติ สีมาสมาบัติ ปริสสมบัติ" ชื่อว่าวินัย. ข้อนี้ คือ "วัตถุวิบัติ
๗๗ ปริสวิบัติ" ชื่อว่าอวินัย.

โดยสุตันตปริยาย คำนี้ว่า "สติปัญญา ๔ ๗๗ อริยมรรค
มืองค์ ๘" ชื่อว่าอันพระตถาคตทรงภายิตแล้ว ตรัสแล้ว. คำนี้ว่า
"สติปัญญา ๓ ๗๗ มรรคมืองค์ ๕" ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรง
ภายิตแล้ว ไม่ตรัสแล้ว.

โดยวินัยปริยาย คำนี้ว่า "ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓
อนิยต ๒ นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐" ชื่อว่าอันพระตถาคตทรงภายิต
แล้ว ตรัสแล้ว. คำนี้ว่า "ปาราชิก ๓ สังฆาทิเสส ๑๔ อนิยต ๓
นีสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๑" ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรงภายิตแล้ว ไม่
ตรัสแล้ว.

โดยสุตันตปริยาย [๔๓๓] ข้อนี้ คือ "การเข้าผลสมาบัติ การ
เข้ามหากรุณาสมาบัติ การเลี้ยงดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุทวัน การ

แสดงสุดต้นตะ การตรัสชาดกเนื่องด้วยความเกิดเรื่องขึ้น" ชื่อว่า
อันพระตถาคตประพจน์เสมอ. ข้อนี้ คือ "การไม่เข้าผลสมาบัติ
ทุกวัน ๆ ล ๆ การไม่ตรัสชาดก" ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรง
ประพจน์เลย.

โดยวินัยปริยาย ข้อนี้ คือ "การอยู่จำพรรษาแล้ว บอกลา
แล้ว จึงหลีกไปสู่ที่จาริกของภิกษุผู้รับนิมนต์แล้ว การปวารณาแล้ว
จึงหลีกไปสู่ที่จาริก ความทำการต้อนรับก่อนกับภิกษุอาคันตุกะ"
ชื่อว่าอันพระตถาคตทรงประพจน์เสมอ ความไม่กระทำกัมมิมิไม่
บอกลาก่อนเที่ยวไปสู่ที่จาริกนั้นนั่นแล ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรง
ประพจน์เลย.

โดยสุดต้นปริยาย ข้อนี้ คือ "สติปัฏฐาน ๔ ๆ ล ๆ อริยมรรค
มองค์ ๘" ชื่อว่าอันพระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว. ข้อนี้ คือ "สติ-
ปัฏฐาน ๓ ๆ ล ๆ มรรคมองค์ ๕" ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรง
บัญญัติแล้ว.

โดยวินัยปริยาย ข้อนี้ คือ "ปาราชิก ๔ ๆ ล ๆ นิสสัคคียปาจิตตีย์
๓๐" ชื่อว่าอันพระตถาคตทรงบัญญัติแล้ว. ข้อนี้ คือ "ปาราชิก ๓
ๆ ล ๆ นิสสัคคียปาจิตตีย์ ๓๑" ชื่อว่าอันพระตถาคตไม่ทรงบัญญัติแล้ว.

อนาบัติที่พระตถาคตตรัสแล้วในสิกขาบทนั้น ๆ ว่า "ไม่เป็น
อาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่รู้ ผู้ไม่มีโดยจิต ผู้ไม่ประสงค์จะให้ตาย ผู้ไม่
ประสงค์จะอวด ผู้ไม่ประสงค์จะปล่อย" ชื่อว่าอนาบัติ อาบัติที่
พระตถาคตตรัสแล้วโดยนัยเป็นต้นว่า "เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้รู้ อยู่ ผู้มี

ไถยจิต" ชื่อว่าอาบัติ. อาบัติ ๕ กอง ชื่อว่าอาบัติเบา. อาบัติ ๒ กองชื่อว่าอาบัติหนัก. อาบัติ ๖ กอง ชื่อว่าอาบัติมีส่วนเหลือ. กองอาบัติปาราชิกกองเดียว ชื่อว่าอาบัติไม่มีส่วนเหลือ. อาบัติ ๒ กองชื่อว่าอาบัติชั่วหยาบ. อาบัติ ๕ กอง ชื่อว่าอาบัติไม่ชั่วหยาบ.

ก็ในธรรมและอธรรมเป็นต้น ที่กล่าวแล้วโดยวินัยปริยายนี้ ภิกษุผู้กล่าวอยู่ซึ่งธรรมมีประการดังกล่าวแล้วว่า "นี่ไม่ใช่ธรรม" โดยนัยก่อนนั้นแล ชื่อว่าแสดงธรรมว่า "มิใช่ธรรม."

[๔๓๔] เมื่อกล่าวอยู่ซึ่งข้อที่มีวินัยว่า "นี่เป็นวินัย" ชื่อว่าแสดงข้อที่มีวินัยว่า "วินัย" ฯ ล ฯ เมื่อกล่าวอยู่ซึ่งอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า "นี่เป็นอาบัติชั่วหยาบ" ชื่อว่าแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า "อาบัติชั่วหยาบ."

ครั้นแสดงอธรรมว่า "เป็นธรรม" ฯ ล ฯ หรือครั้นแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า "อาบัติชั่วหยาบ" อย่างนั้นแล ได้พวกแล้วกระทำสังฆกรรม ๔ อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นแผนก ในสีมาเดียวกัน สงฆ์ชื่อว่าเป็นอันภิกษุเหล่านั้นทำลายแล้ว.

ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า "ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นย่อมแตกไปเพราะเภทกรวัตตุ ๑๘ ประการนี้" เป็นอาทิ.

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า **อปกตสนฺติ** มีความว่า ย่อมแย่ง คือ ย่อมแบ่งซึ่งบริษัท ได้แก่ยอมคัดบริษัทให้ลุดไปนั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.

บทว่า **อวปกาสนฺติ** มีความว่า ย่อมยุบอย่างยั้ง คือ ภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ไม่ปรองดองกันโดยประการใด ย่อมกระทำโดยประการนั้น.

อาเวณิกิ คือ แผนกหนึ่ง

ชื่อว่า เขตดาวตา โข อุปาลี สฺวโฆ ภินฺโน โหติ มีความว่า
ครั้งเมื่อภิกษุทั้งหลาย แสดงวัตถุอันใดอันหนึ่งแม้วัตถุเดียว ใน
เภทกรวัตถุ ๑๘ แล้ว ให้ภิกษุทั้งหลายหมายรู้ด้วยเหตุนี้ ๆ ว่า "ท่าน
ทั้งหลายจงจับสลากนี้ ท่านจงชอบใจสลากนี้" ดังนี้ ให้จับสลากแล้ว
ทำสังฆกรรมแผนกหนึ่ง อย่างนั้นแล้ว สงฆ์ย่อมเป็นอันแตกกัน. ส่วน
ในคัมภีร์ปริวาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "อุปาลี สงฆ์ย่อมแตกกันด้วย
อาการ ๕" เป็นอาทิ. คำนี้กับลักษณะแห่งสังฆเภทนี้ ที่ตรัสใน
สังฆเภทกัณฑ์นี้ โดยใจความไม่มีความแตกต่างกัน. และข้าพเจ้า
จักประกาศข้อแตกต่างกันแห่งคำนี้ ในคัมภีร์ปริวารนั้นแล.

คำที่เหลือในบททั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

สังฆเภทกัณฑ์ธก วรรณานา จบ.

๑. ปริวาร. ๔๕๕.

[๔๕๑] วัตตักขันธก วรรณา

[วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ]

วินิจฉัยในวัตตักขันธกะ ฟิงทราบดังนี้ :-

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงที่ใกล้อุปจารสีมา ด้วยพระพุทธรพจน์
นี้ว่า "บัดนี้ เราจักเข้าสู่อาราม;" เพราะฉะนั้น ภิกษุถึงอุปจารสีมา
แล้ว ฟิงทำการวกิจทั้งปวง มีถอครองเท้าเป็นต้น.

บทว่า คเหตุวา ได้แก่ ใช้ไม้เท้าคอนรองเท้าไป.

บทว่า ปฏิกกมมฺหติ ได้แก่ ประชุมกัน.

หลายบทว่า อุปาหนปฺลฺจนโจพนํ ปุจฺฉิตฺวา อุปาหนา ปฺลฺฉิต
ตพฺพา มีความว่า ฟิงถามภิกษุทั้งหลายผู้เข้าถินว่า "ผ้าเช็ดรองเท้า
อยู่ที่ไหน?"

บทว่า วิสขฺเขตพฺพํ คือ ฟิงผั่งไว้.

ข้อว่า โคจโร ปุจฺฉิตพฺโพ มีความว่า ฟิงถามถึงที่เกี่ยว เพื่อ
ภิกษาอย่างนี้ว่า "โคจรคามอยู่ใกล้หรือไกล? ภิกษุฟิงเกี่ยวบิณฑบาต
แต่เช้า หรือสาย?" ดังนี้. บ้านของพวกมิจฉาทิฏฐิก็ดี บ้านที่มีภิกษา
เขาจำกัดไว้ก็ดี ชื่อว่าอโคจร.

ภิกษาในบ้านใด เขาถวายแก่ภิกษุรูปเดียว ๒ รูป, บ้านเมื่อนั้น
ก็ควรถาม.

หลายบทว่า ปานีโย ปุจฉิตพุพฺ, ปรีโชนีโย ปุจฉิตพุพฺ มี
ความว่า พึงถามถึงน้ำจืดน้ำใสอย่างนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ย่อมดื่มน้ำ
ที่ควรดื่มแห่งสระนี้ ทั้งทำการใช้สอย มีอาบเป็นต้นด้วยหรือ?" สัตว์
ร้ายหรือเหล่ามนุษย์ ย่อมมีในสถานบางตำบล; เพราะฉะนั้น จึงควร
ถามว่า "ควรเข้าไปเวลาไร? ควรออกมาเวลาไร?"

สองบทว่า พหู จิเตน มีความว่า เห็นทางของงูหรือของมนุษย์
กำลังออกไป พึงยืนค้ำอยู่ข้างนอก.

หลายบทว่า สเจ อุตฺสหติ โสเชตพุโป มีความว่า ถ้าว่า
ตนสามารถ, พึงชำระสำนักทั้งหลายให้สะอาด, [๔๖๓] เมื่อไม่สามารถ
พึงจัดแจงโอกาสเป็นที่อยู่ของตน.

ก็แล ในธรรมเนียมแห่งการชำระสำนักให้สะอาด ที่พระผู้มีพระ
ภาคทรงแสดงแล้ว สำหรับภิกษุผู้สามารถชำระสำนักทั้งหมดให้สะอาด
พึงทราบวินิจฉัย ตามนัยที่กล่าวแล้วในมหาขันธกะนั้นแล.

[อาวาสกัฏฐ]

วินิจฉัยในอาวาสกัฏฐ พึงทราบดังนี้:-

เมื่ออาคันตุกะผู้แก่กว่ามา พึงงดจิตรกรรมหรือนวกรรมเสีย ทำ
กิจทั้งปวง มีอาทิอย่างนี้ว่า "พึงแต่งตั้งอาสนะ" ดังนี้ กำลังกวาด
ลานเจดีย์ พึงเก็บไม้กวาดเสีย เริ่มทำวัตรแก่เธอ.

หากว่า อาคันตุกะเป็นผู้ฉลาด, เธอจักกล่าวว่า "จงกวาดลาน
เจดีย์เสียก่อนเถิด ผู้มีอายุ."

อนึ่ง กำลังทำยาเพื่อคนไข้อยู่ ถ้าว่า คนไข้ไม่ทรนทรายนัก,

[คมิกวัตร]

วินิจฉัยในคมิกวัตร พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า ทารุณฺหํ ได้แก่ เตียงและตั้งเป็นต้น ที่กล่าวไว้ใน
เสนาสนักขันชกะ. แม้กัณเฑดิน ก็ได้แก่ภาชนะสำหรับย้อมเป็นต้น
กัณเฑทั้งปวง มีประเภทดังกล่าวไว้ในเสนาสนักขันชกะนั้นแล.

กัณเฑทั้งปวงนั้น อันภิกษุผู้เตรียมจะไป พึงเก็บไว้ที่โรงไฟ
หรือในที่อื่นซึ่งคุ้มได้แล้วจึงไป. จะเก็บไว้ในเงื้อมที่ฝนไม่รั่วก็ควร.

วินิจฉัยในคำว่า เสนาสนํ อปฺจุฉิตพฺพํ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เสนาสนะใด สร้างไว้บนศิลาดาด หรือบนเสาศิลา, ปลูก
ทั้งหลายขึ้นไม่ได้ในเสนาสนะใด, ไม่เป็นอาบัติ แม้แก่ภิกษุผู้ไม่บอก
มอบเสนาสนะนั้น.

คำว่า จตุสุ ปาสาณเกสุ เป็นอาทิ พระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อ
แสดงอาการที่จะพึงกระทำ ในเสนาสนะมีบรรณศาลาเป็นต้น อันเป็น
สถานที่เกิดแห่งปลูกทั้งหลาย.

ข้อนี้ว่า บางที แม้ส่วนทั้งหลาย จะพึงเหลืออยู่บ้าง ดังนี้ เป็น
อานิสงส์ในเสนาสนะที่ตั้งไว้กลางแจ้ง.

ส่วนในเรือนที่ฝนรั่วได้ เมื่อหญ้าและก้อนดินตกลงข้างบน (แห่ง
เตียงและตั้ง) แม้ส่วนทั้งหลายแห่งเตียงและตั้ง ย่อมฉิบหายไป.

[เรื่องอนุโมทนา]

วินิจฉัยในเรื่องอนุโมทนา พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า อิหฺมํ อโหติ มีความว่า กัดได้เป็นของถึงพร้อม

แล้ว.

ชื่อว่า จตุหิ ปญฺหิ มีความว่า เมื่อพระสังฆเถระนั่งแล้วเพื่อต้องการจะอนุโมทนา ภิกษุ ๔ รูปพึงนั่งตามลำดับข้างซ้าย. เมื่อพระอนุเถระนั่งแล้ว พระมหาเถระพึงนั่ง และภิกษุ ๓ รูปพึงนั่งข้างซ้าย. เมื่อภิกษุรูปที่ ๕ นั่งแล้ว ภิกษุ ๔ รูปพึงนั่งข้างบน. ๔๓๘ เมื่อภิกษุหนุ่มข้างซ้าย อันพระสังฆเถระแม่เชิญแล้ว ภิกษุ ๔ รูปพึงนั่งตั้งแต่พระสังฆเถระลงมาทีเดียว.

ก็ถ้าภิกษุผู้อนุโมทนาบอกว่า "ไปเถิด ท่านผู้เจริญ ไม่มีกิจที่จะต้องคอย" ดังนี้ ควรไป. เมื่อพระมหาเถระบอกว่า "ผู้มีอายุ พวกเราจะไปละ" เธอบอกว่า "นิมนต์ไปเถิด," แม้อย่างนี้ ก็ควรไป.

พระมหาเถระแม่ทำความผูกใจว่า "พวกเราจักคอยอยู่นอกบ้าน" ดังนี้ ไปถึงนอกบ้านแล้ว แม่จะสังนิตของตนว่า "เธอทั้งหลาย จงคอยความมาของภิกษุนั้น" ดังนี้ แล้วไปเสีย ควรเหมือนกัน.

แต่ถ้าชาวบ้านให้ภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งตนพอใจ ทำการอนุโมทนาหาเป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้น ผู้อนุโมทนาอยู่ไม่, ไม่เป็นภาระแก่พระมหาเถระ.

จริงอยู่ เพราะในอุปนิสินนกถา ต้องเรียนพระเถระก่อนในเมื่อชนทั้งหลายขอให้กล่าว. ส่วนภิกษุที่พระมหาเถระเชิญเพื่ออนุโมทนาแทน ภิกษุทั้งหลายต้องคอย. นี่เป็นลักษณะในเรื่องอนุโมทนา.

บทว่า วจฺจโธ มีความว่า พระเถระเกิดปวดอุจจาระ, อธิบายว่า ผู้อนุจจาระบีบคั้นแล้ว.

[กัตตักวรร]

วินิจฉัยในกัตตักวรร พิงทราบดังนี้ :-

ในอรรถกถาทั้งหลายกล่าวว่า "จะเป็นในละแวกบ้าน หรือในวัด ก็ตาม. การที่ภิกษุจะไปสู่ที่เลี้ยงของชนทั้งหลาย ห่มจีวรคาดประคด นั้นแล สมควร.

หลายบทว่า น เถเร ภิกขุ อนุปชชช มีความว่า ไม่พึงนั่ง เบียดภิกษุผู้เป็นเถระนัก หากว่า อาสนะเสมอกับอาสนะที่พระมหาเถระ นั่ง, เมื่ออาสนะมีมาก พึงนั่งเว้นไว้ ๑ หรือ ๒ อาสนะ ไม่พึงนั่งบน อาสนะที่เขานับภิกษุแต่งตั้งไว้, พระมหาเถระสั่งว่า "จงนั่งเถิด" พึง นั่ง. ถ้าพระเถระไม่สั่ง, พึงเรียนว่า "อาสนะนี้สูงขอรับ" เมื่อ ท่านบอกว่า "จงนั่งเถิด" พึงนั่ง, ก็ถ้าว่า เมื่อภิกษุใหม่ แม้เรียน แล้วอย่างนั้น พระมหาเถระไม่อนุญาต, [๔๑๕] ไม่เป็นอาบัติแก่เธอ ผู้นั่ง, เป็นอาบัติแก่พระมหาเถระเท่านั้น. จริงอยู่ ภิกษุใหม่ไม่เรียน ก่อน นั่งบนอาสนะเห็นปานนั้น ย่อมต้องอาบัติเหมือนพระเถระอัน ภิกษุใหม่เรียนแล้วไม่อนุญาตจะนั้น.

หลายบทว่า น สงฆาฐิ โอตถริตฺวา มีความว่า ไม่พึงปฐสงฆาฐิ แล้วนั่งทับ.

คำว่า อุโภหิ หตุเถหิ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาน้ำสำหรับ ล้างบาตร. ส่วนน้ำทักษิโณทก พึงวางบาตรบนเชิงข้างหน้าแล้วจึงรับ.

บทว่า สาธุกั ได้แก่ ไม่ทำให้มีเสียงน้ำ.

สองบทว่า สุปสฺส โอภาโส มีความว่า "โอกาสแห่งแกงจะ

มืออย่างใด, พึงรับข้าวสุกพอประมาณอย่างนั้น.

คำว่า "ท่านจงได้ทั่วถึงเท่า ๆ กัน" นี้ อันพระเถระพึงกล่าว
ในเนยใสเป็นอาทิอย่างเดียวกันได้, แม้ในข้าวสุก ก็พึงกล่าว.

ก็บรรดาเกศผู้มีเนยใสเป็นต้น สิ่งใดมีน้อย, สิ่งนั้นสมควรแก่
ภิกษุรูปเดียว หรือ ๒ รูป, เมื่อพระเถระกล่าวว่า "ท่านจงให้ทั่วถึง
เท่า ๆ กันแก่ภิกษุทั้งปวง" ความลำบากย่อมมีแก่พวกชาวบ้าน
เพราะฉะนั้น ของเช่นนั้น พึงรับครั้งเดียวหรือ ๒ ครั้งแล้ว ที่เหลือ
ไม่ควรรับ.

คำว่า น ตาว เถเรน ภูษิตพฺพํ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมาย
เอาโรงเลี้ยงที่มีภิกษุอันทายกจำกัดไว้ (และ) โรงเลี้ยงที่ชนทั้งหลาย
เป็นผู้ประสงค์จะให้อาหารถึงแก่ภิกษุทั่วกันแล้วไว้.

ส่วนโรงเลี้ยงใด เป็นโรงใหญ่, คือ ในโรงเลี้ยงใด ภิกษุทั้งหลาย
ฉันอยู่ในประเทศหนึ่ง, ทายกถวายน้ำในประเทศหนึ่ง, ในโรงเลี้ยงนั้น
พึงฉันตามสบาย.

คำว่า น ตาว เถเรน อุทกํ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอา
น้ำล้างมือ, ฝ่ายภิกษุผู้มีความกระหายในระหว่าง หรือผู้มีอามิสติดคอ พึง
ดื่มน้ำ ไม่พึงล้างมือ.

ถ้าว่า ชนทั้งหลายกล่าวว่า "นิมนต์ล้างบาตรและมือเถิดท่าน
ผู้เจริญ" หรือภิกษุทั้งหลายกล่าวว่า "ท่านจงรับน้ำเถิด," พระเถระ
ควรล้างมือ.

ด้วยคำว่า นีวตฺตฺนุเตน เป็นต้น พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า

"สงฆ์เมื่อจะลุกขึ้นกลับจากโรงเลี้ยง ฟังกลับอย่างนี้." [๔๔๐]

อย่างไร? ฟังเห็นคำทั้งปวงว่า นวกะหิ เป็นต้น.

จริงอยู่ ในเรือนทั้งหลายที่คับแคบ ไม่มีโอกาสที่พระเถระทั้งหลาย ออก; เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนั้น.

ก็นวกภิกษุทั้งหลาย ผู้กลับอยู่อย่างนั้น รออยู่ที่ประตูเรือน ฟังไปตามลำดับกันได้ ในเมื่อพระเถระทั้งหลายออกอยู่.

แต่ถ้าว่า พระมหาเถระทั้งหลาย เป็นผู้นั่งอยู่ไกล พวกนวกภิกษุ นั่งอยู่ภายในเรือน, ฟังออกตามแถวตั้งแต่เถรอาสน์ลงมาทีเดียว อย่าให้กายกับกายเบียดกัน เดินเป็นแถวห่าง ๆ ให้ชนทั้งหลายอาจไปในระหว่างได้.

[ปิณฑจาริกวัตร]

วินิจฉัยในปิณฑจาริกวัตร ฟังทราบดังนี้ :-

ชื่อว่า กมฺม วา นิกฺขิปนฺติ มีความว่า ชนทั้งหลายถือสิ่งใด เป็นฝ้ายหรือกระดิ่งหรือสาก ทำการอยู่ เป็นผู้ยืนก็ตาม นั่งก็ตาม, วางสิ่งนั้นเสีย.

ชื่อว่า น จ ภิกฺขาทายิกาย มีความว่า ผู้ถวายภิกษา จะเป็น สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ในเวลาถวายภิกษา ภิกษุไม่พึงมองหน้า (เขา).

[อารัญญกวัตร]

วินิจฉัยในอารัญญกวัตร ฟังทราบดังนี้ :-

สองบทว่า เสนาสนา โอตฺริตพฺพํ มีความว่า ฟังออกจากที่อยู่.

ในคำว่า ปตฺตํ ฏวิกาย ปกฺขิปิตฺวา นี้ มีวินิจฉัยว่า ถ้าว่า

ภายนอกบ้านไม่มีน้ำ, พึงทำกตกิจภายในบ้านนั้นแล, ถ้าว่า ภายนอก
บ้านมีน้ำ, พึงทำกตกิจภายนอกบ้านแล้วล้างบาตร ทำให้สะอาดน้ำแล้ว
ใส่ถลก.

ชื่อว่า **ปริโภชนีย อุปลุฐาเปตพัพพ** มีความว่า หากว่าภาชนะ
ไม่พอไซริ้, พึงเตรียมน้ำจั้นนั้นแลไว้ ทำให้เป็นน้ำใช้ด้วย. เมื่อไม่
ได้ภาชนะ พึงขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่ก็ได้. ภิกษุผู้ไม่ได้แม่ซึ่งกระบอก
ไม้ไผ่นั้น พึงทำให้มีบ่อน้ำอยู่ในที่ใกล้. เมื่อไม่มีไฟไม่มี แม่จะไม่ก่อไฟ
ก็ควร. เหมือนอย่างภิกษุผู้อยู่ป่า พึงต้องการไม้สีไฟจั้นใด, แม่ภิกษุ
ผู้เดินทางกันดาร ก็พึงต้องการไม้สีไฟจั้นนั้น แต่สำหรับภิกษุผู้อยู่ใน
หมู่ การอยู่ แม่เว้นจากไม้สีไฟนั้น ก็ควร [๔๔๑] ดาวทั้งหลายนั้นเอง
ชื่อนักษัตริย.

[เสนาสนวัตร]

วินิจฉัยในเสนาสนวัตร พึงทราบดังนี้ :-

ธรรมคาประตุเป็นทางที่ใช้มาก เพราะฉะนั้น ไม่มีกิจที่จะต้อง
บอกเล่าสำหรับประตุ ส่วนกิจที่เหลือเป็นต้นว่าให้อุทเทส ต้องบอก
เล่าเสียก่อน จึงค่อยทำ, สมควรบอกทุกวัน.

แม้หากว่า เมื่อนวกภิกษุกล่าววว่า "ท่านผู้เจริญ เฉพาะกิจที่ผม
จะต้องบอกเล่า จงเป็นอันบอกเถิด" ภิกษุผู้แก่กว่ารับว่า "ดีละ"
หรือภิกษุผู้แก่กว่าบอกเสียเองว่า "ท่านจงอยู่ตามสบายเถิด;" แม้อย่างนี้
จะไม่บอกเล่าก็ได้. แม้ด้วยความคุ้นเคย จะไม่บอกเล่าแก่ภิกษุผู้ชอบกัน
ควรเหมือนกัน.

ชื่อว่า **เยน วุฑฺโฒ เตน ปริวตฺติตฺตพฺพ** มีความว่า ตรงหน้า
ภิกษุผู้แก่ ฟังเสียงไปเสีย. แม้ในโภชนาสาลาเป็นต้น ฟังปฏิบัติอย่าง
นี้เหมือนกัน.

วินิจฉัยในชั้นตามรวัตถร ฟังทราบดังนี้ :-

คำว่า **ปรีภณฺฑ** นั้น ได้แก่ ชานภายนอก.

[เรื่องน้ำชำระ]

วินิจฉัยในเรื่องน้ำชำระ ฟังทราบดังนี้ :-

ในคำว่า **สตี อุทเท** นี้ มีวินิจฉัยว่า ถ้ามีน้ำ แต่ไม่มีที่กำบัง
ฟังใช้ภาชนะตักไปชำระ. เมื่อไม่มีภาชนะ ฟังเอาบาตรตักไป. แม้
บาตรก็ไม่มี เป็นอันชื่อว่าไม่มีภาชนะ. ภิกษุผู้ไปด้วยทำในใจว่า "ที่นี่
เปิดเผยนัก ข้างหน้าจกมีน้ำอื่น" ยังไม่ทันได้นำ ได้เวลาภิกษาจาร,
ฟังเช็ดด้วยไม้หรือของบางอย่างแล้วจึงไป. ภิกษุนั้นฉันก็ดี กระทำ
อนุโมทนาก็ดี ย่อมควร.

บทว่า **อาคตฺตปฏฺฐาภฺฐิยา** มีความว่า ลำดับแห่งผู้มาเท่านั้นเป็น
ประมาณ ในสถานที่ ๓ คือ เวจฺจุกฺขี ที่ถ่ายปัสสาวะ ทำอาบนํ้า.

[เวจฺจุกฺขีวัตถร]

วินิจฉัยในเวจฺจุกฺขีวัตถร ฟังทราบดังนี้ :-

ชื่อว่า "ไม่ฟังเสียงไม้สีพื้นพลาง ถ่ายอุจจาระพลาง" นี้เป็น
ข้อห้ามในที่ทั้งปวงทีเดียว ทั้งเวจฺจุกฺขี ทั้งมิใช่เวจฺจุกฺขี.

ชื่อว่า **ผรุเสณ กฏฺฐเณ** มีความว่า ไม่ควรเช็ดด้วยไม้ที่ผ่า หรือ
ไม้คม หรือไม้มีปม หรือไม้มีหนาม หรือไม้มีแผล [๔๔๒] หรือ

ไม้ผุ. แต่ไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้ไม่ถือไม้ชำระเข้าไป.

คำว่า น อจมนสรวเก นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาฐาน
ที่ทั่วไปแก่ภิกษุทั้งปวง.

จริงอยู่ ภิกษุอื่น ๆ ย่อมมาที่สาธารณฐานนั้น, เพราะฉะนั้น
จึงไม่ควรเหลือน้ำไว้. ส่วนฐานใด เป็นสถานที่ทำไว้ในเอกเทศในวัด
แม้เป็นของสงฆ์ เพื่อต้องการจะไปถ่ายเป็นนิตย หรือเป็นฐานส่วนตัว
บุคคล, ในฐานนั้น จะเหลือน้ำไว้ในขันชำระก็ได้. แม้ภิกษุผู้ฉันทาย
เข้าไปบ่อย ๆ จะเหลือน้ำไว้ก็ควรเหมือนกัน.

บทว่า อุหตา ได้แก่ เปื่อน อธิบายว่า "ภายนอกเปื่อนอุจจาระ."

บทว่า โขวิทพพา ได้แก่ ฟิงน้ำมาล้าง. น้ำมี ภาชนะไม่มี,
เป็นอันชื่อว่าไม่มี; ภาชนะมี น้ำไม่มี, แม้อันนี้ ก็ชื่อว่าไม่มี; เมื่อ
ไม่มีทั้ง ๒ อย่าง เป็นไม่มีแท้. ฟิงเช็ดด้วยไม้ หรือด้วยของบางอย่าง
แล้วจึงไป.

คำที่เหลือทุกสถาน ตื่นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

วัตตักขันธก วรรณา จบ.

[๔๔๓ ปาฏิโมกข์กฎปนักขันธก วรรณา]

วินิจฉัยในปาฏิโมกข์กฎปนักขันธกะ ฟังทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **นนุทิมุขิยา รตุติยา** มีความว่า ราตรีปรากฏเหมือน มีหน้าอันเอิบอ้อม ในเวลาอรุณขึ้นแล้ว ด้วยเหตุนั้น พระอุบาลีเถระ จึงกล่าวว่ "ราตรีมีหน้าขึ้น."

บทว่า **อนโตปฐี** มีความว่า ผู้เสียข้างใน โดยมีความเสียเพราะ กิเลส ในภายในจิตสันดานเป็นสภาพ.

บทว่า **อวสุตฺ** มีความว่า ผู้ชุ่มแล้วด้วยอำนาจแห่งความชั่ว แห่งกิเลส.

บทว่า **กสมฺพุชาตํ** มีความว่า ชื่อว่าผู้เศร้าหมอง เพราะเป็น ผู้มีโทษเกลื่อนกลาด.

ด้วยคำว่า **ยาว พาหาคณปิ นาม** พระผู้มีพระภาคทรงแสดง พระประสงค์ว่า "จริงอยู่ โมฆบุรุษนั้น พอได้ฟังคำว่า 'อานนทฺ บริษทโมบริสุทฺ' แล้ว ฟังหลีกไปเสียก็มี, โมฆบุรุษนั้นไม่หลีกไป ด้วยคำอย่างนั้น จักมาเพียงจับแขนเท่านั้น, ความมานี้ นำอัสจรรย์."

ชื่อว่า **น อายตเกเนว ปปาโต โหติ** มีความว่า มหาสมุทฺร เป็นของลึกโตรกแต่แรกหามีได้ ก็เป็นของลึกโดยลำดับ.

ชื่อว่า **จิตฺทมโม เวลํ นาติวตฺตติ** มีความว่า มหาสมุทฺรไม่

ส้มฝิ่ง คือคันแค้นเป็นที่ลงและขึ้นแห่งคลื่นทั้งหลาย.

สองบทว่า ตีร วาเหติ มีความว่า คลื่นย่อมพัดขึ้นฝิ่ง คือซัดขึ้นบก.

บทว่า อญญาปฏิเวโธ ได้แก่ ความตรัสรู้พระอรหัต.

คำว่า ฉนฺนมหิตฺตวสุตฺติ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาเนื้อความนี้ว่า "เมื่อต้องอาบัติแล้วปกปิดไว้ ชื่อว่าต้องอาบัติใหม่อื่น."

คำว่า วิวญฺญํ นาทิวสุตฺติ นี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาเนื้อความนี้ว่า "ต้องอาบัติแล้วเปิดเผยเสีย ชื่อว่าไม่ต้องอาบัติอื่น."

[ว่าด้วยการงดปาฏิโมกข์]

วินิจฉัยในข้อว่า ฐปิตฺ โหติ ปาฏิโมกฺขํ นี้ พึงทราบดังนี้ :-

ปาฏิโมกข์เป็นที่อั้งคก่อนหรือภายหลังก็มี ที่ไม่เป็นอั้งคก่อนหรือภายหลังก็มี. แต่ปาฏิโมกข์ทั้งคในเขตเท่านั้น จึงเป็นอั้งค; [๔๔๔] เพราะฉะนั้น ปาฏิโมกข์อั้งสงฆ์พึงงดเพียงที่สวด เร อักษรในคำว่า สุณาตะ เม ภนฺเต สงฺโฆ อหฺมุโปสโธ ปณฺณโรโส ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกฺกฺลํ; สงฺโฆ อุโปสถํ กรายฺย นี้แล ชื่อว่า เขต. แต่ครั้งสวด ย อักษรแล้ว จึงงด ชื่อว่างคภายหลัง.

เมื่อคำว่า สุณาตุ เม ยังไม่ทันได้เริ่ม เมื่องดเสีย เป็นอั้งคก่อน.

ข้อว่า อมฺฤตํ ทิฏฺฐวิปฺตฺติยา ปาฏิโมกฺขํ ฐเปติ ออกตาย มีความว่า วิปฺตฺตินั้น จะเป็นการที่บุคคลนั้นทำแล้วหรือมิได้ทำก็ตามที,

ความสำคัญของภิกษุผู้งดปาฏิโมกข์ ย่อมเป็นของไม่มีมูล ด้วยอำนาจแห่งวินัยที่ไม่มีมูล.

คำว่า กตาทาย อันพระผู้มีพระภาคตรัสรวมทั้ง ๒ อย่าง ทั้งที่ทำ ทั้งที่ไม่ทำ.

ชื่อว่า ฌมฺภิกิ สามคฺคี น อุเปติ มีความว่า เมื่อสังฆกรรมอันสงฆ์กระทำอยู่ ภิกษุไม่มา ไม่มอบฉันทะ และอยู่พร้อมหน้าคัดค้าน เพราะความเป็นผู้ประสงค์จะยังกรรมให้กำเริบ, ด้วยเหตุนี้เธอต้องทุกกฎ. ปาฏิโมกข์ของภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นแล ย่อมเป็นอันงด ด้วยประการฉะนี้.

บทว่า ปจฺจาทิยติ มีความว่า ย่อมกลับถือว่า "กรรมต้องทำใหม่." เพราะการรื้อนั้น เธอย่อมต้องปาจิตตีย์. ปาฏิโมกข์ของภิกษุผู้มีอาบัติติดตัวนั้นแล ย่อมเป็นอันงด ด้วยประการฉะนี้.

ในคำว่า เยหิ อากาเรหิ เยหิ ลิงฺเกหิ เยหิ นิमितฺเตหิ นี้ ฟังทราบเครื่องหมายรู้มาอาการเป็นต้น ในองค์ทั้งหลายมียังมรรคกับมรรคให้จดกันเป็นต้น.

วัตถุที่ได้เห็นแล้ว และวัตถุที่ได้ฟังแล้ว ในคำว่า เตน ทิฏฺฐเณ เตน สุเตน ตาย ปริสฺสฺกาย นี้ มาแล้วในพระบาลีนั่นเอง.

ก็ถ้าภิกษุฟังยังความรับเกียจให้เกิดขึ้น เพราะวัตถุที่ได้เห็น และได้ฟังแล้วเหล่านั้นไซ้, คำว่า "ด้วยความรับเกียจนั้น" พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาความรังเกียจนั้น.

[ว่าด้วยองค์แห่งการขวยอิทธิฤทธิ์]

ภิกษุผู้ประสงค์จะชำระพระศาสนาให้หมดจด จึงขวยอิทธิฤทธิ์ได้ด้วยต้น. อิทธิฤทธิ์นั้น พระอุบาลีเถระเรียกว่า "อตุตาทาน" ในคำว่า "อตุตาทาน อาทาทุกาเมน."

[๔๔๕] กาลนี้ คือ "ราชภัย โจรภัย ทูพภิกขภัย กาลที่ฝนเปียกชุ่ม" เป็นสมัยมิใช่กาล ในคำว่า อกาโล อิมิ อตุตาทาน อาทาทู นี้ กาลพึงเห็นแก่กัน.

ชื่อว่า อญฺฺตํ อิทํ อตุตาทาน มีความว่า อิทธิฤทธิ์นี้ไม่มี, อธิบายว่า "ถ้าว่า ภิกษุเมื่อพิจารณาทราบอย่างนี้ว่า 'อธรรม เราถือว่า เป็นธรรม, หรือว่า ธรรม เราถือว่า เป็นอธรรม, หรือว่า มิใช่วินัย เราถือว่า วินัย, วินัย เราถือว่า มิใช่วินัย, หรือว่า บุคคลทุศีล เราถือว่า บุคคลมีศีล หรือว่า บุคคลมีศีล เราถือว่า บุคคลทุศีล.'" อิทธิฤทธิ์ที่จริง พึงทราบโดยปริยายอันแก่กัน.

อิทธิฤทธิ์ใด เป็นไปเพื่ออันตรายแห่งชีวิต หรือเพื่ออันตรายแก่พรหมจรรย์ อิทธิฤทธิ์นี้ ชื่อว่าไม่ประกอบด้วยประโยชน์. ในคำว่า อนตฺตสฺสยฺหิตํ อิทํ อตุตาทาน นี้. อิทธิฤทธิ์ที่แก่ (จากนั้น) ชื่อว่าประกอบด้วยประโยชน์.

ชื่อว่า น ลภิสฺสํ สนฺทิญฺเฐ สมนฺตเต ภิกฺขุ มีความว่า จริงอยู่ ในกาลบางคราว ภิกษุทั้งหลายผู้สนับสนุนฝ่ายของตนเห็นปานนั้น ย่อมเป็นผู้อันเธอไม่อาจที่จะได้ ในเพราะภัยมีราชภัยเป็นต้น. พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาความไม่ได้นั้น จึงตรัสว่า "เราจักไม่ได้."

แต่ในกาลบางคราว ภิกษุทั้งหลายเห็นปานนั้น เป็นผู้อันเธออาจที่จะได้ เพราะเป็นความปลอดภัยและมีภิกษุดีเป็นต้น. พระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาความได้นั้น จึงตรัสว่า "เราจักได้."

ชื่อว่า ภวิสฺสูติ สฺงฺมฺสูติ ตโตนิทานํ ภณฺฑนํ มีความว่า ความบาดหมาง ความทะเลาะ ความแก่งแย่ง ความวิวาท และความแตกแห่งสงฆ์ จักมีแก่สงฆ์ เหมือนมีแก่พวกภิกษุชาวกรุงโกสัมพี.

ชื่อว่า ปจฺฉนปี อวิปฺปฏิสฺสารถิ ภวิสฺสูติ มีความว่า ความหวนระลึกถึงอริกรรมนั้น ในภายหลัง ไม่ทำความเดือดร้อนให้เหมือนความหวนระลึกของพระมหากัสสปเถระ ผู้ทำปัญจสติกสังคิติ ข่มขี้สุภัททภิกษุผู้บวชเมื่อแก่. และเหมือนความหวนระลึกของท่านพระยสะผู้ทำสัตตสติกสังคิติ ข่มขี้ภิกษุหมื่นรูป เพราะอริกรรมมีวัตถุ ๑๐. และเหมือนความหวนระลึกของพระโมคคัลลบุตรติสสเถระ ผู้ทำสหัสสติกสังคิติ ข่มขี้ภิกษุ ๖ หมื่นรูป ไม่ทำความเดือดร้อนให้ในภายหลังฉะนั้น. ทั้งอริกรรมที่ประกอบด้วยองค์ ๕ อย่างนั้น อันภิกษุโจทแล้ว ย่อมเป็นไป เพื่อความที่พระศาสนาเป็นของมีสิริเพียงดังดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ อันปราศจากโทษเครื่องเศร้าหมอง.

[ว่าด้วยธรรมที่โจทก์พึงตรวจดูในตน]

วินิจฉัยในคำว่า อจฺฉินฺทฺเทน อปฺปฏิมฺเสน เป็นอาทิ พึงทราบดังนี้ :-

บรรดาคุณหัสดีและบรรพชิตทั้งหลาย ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นผู้อัน

บุคคลใด [๔๔๖] ประหารแล้วก็ดี แพทยกรรมทั้งหลาย มีการฝ่าฝืน
เป็นต้น อันบุคคลใดทำแล้วแก่ภุชงค์ทั้งหลายก็ดี กายสมาจารของ
บุคคลนั้น เป็นช่องทะเล เหมือนในตาลที่ปลวกกิน และชื่อว่ามีโทษ
ที่ควรสอดส่อง เพราะเป็นของที่จะฟังอาจเพื่ออุบายได้ คือ เพื่อจับคร่า
ในที่ใดที่หนึ่งได้. กายสมาจารที่แพกกัน ฟังทราบว่าเป็น "ไม่มีช่องทะเล
ไม่มีโทษที่ควรสอดส่อง."

ส่วนวจีสมาจาร ย่อมเป็นช่องทะเล และมีโทษควรสอดส่อง
เพราะพูดปด พูดเสียดแทง พูดส่อเสียด และโจทอาบัติไม่มีมูลเป็นต้น.
วจีสมาจารที่แพกกัน ฟังทราบว่าเป็น "ไม่มีช่องทะเล และไม่มีโทษที่ควร
สอดส่อง."

ชื่อว่า เมตตุ์ นุ โข เม จิตตุ์ มีความว่า จิตของเรามีเมตตา
ตัดกังวล ถึงทัฬหแล้วด้วยความใส่ใจก็มีภูฐานภาวณา.

บทว่า อนาฆาต ได้แก่ เว้นจากอาฆาต. อธิบายว่า "ปราศจาก
อาฆาต ด้วยอำนาจแห่งความข่มไว้."

ชื่อว่า อิทั ปน อาวุโส กตุล วุตตุ์ ภควตา มีความว่า
สิกขาบทนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วที่เมืองไหน ?

[ว่าด้วยธรรมที่โจทกัฟังตั้งในตน]

วินิจฉัยในคำว่า กาเลน วุขามิ เป็นอาทิ ฟังทราบดังนี้ :-

ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อยังบุคคลผู้หนึ่งให้ทำโอกาสแล้วจึงโจท ชื่อว่า
กล่าวโดยกาล. เมื่อโจทในท่ามกลางสงฆ์ ท่ามกลางคณะ โรงสลาท
ข้ามคัม โรงวัดก ทางที่เกี่ยวภิกษุและโรงนั้นเป็นต้นก็ดี ในขณะที่

อุปัฏฐากทั้งหลายปวารณาก็ดี ชื่อว่า กล่าวโดยมิใช่กาล.

เมื่อกล่าวด้วยคำจริง ชื่อว่า กล่าวด้วยคำแท้.

เมื่อกล่าวว่า "แน่ผู้เจริญ แน่ท่านผู้ใหญ่ แน่ท่านผู้เที่ยว
อยู่ในบริษัท แน่ท่านผู้ถือบังสุกุล แน่ท่านธรรมกถึก นี่สมควร
แก่ท่าน" ชื่อว่า กล่าวด้วยคำหยาบ.

แต่เมื่อกล่าวให้เป็นถ้อยคำอิงอาศัยเหตุว่า "เหตุเจริญ ท่านเป็น
ผู้ใหญ่ ท่านเป็นผู้เที่ยวอยู่ในบริษัท ท่านเป็นผู้ถือบังสุกุล ท่านเป็น
ธรรมกถึก นี่สมควรแก่พวกท่าน." ชื่อว่า กล่าวด้วยถ้อยคำไพเราะ.

เมื่อกล่าวให้เป็นถ้อยคำอิงอาศัยเหตุ ชื่อว่า กล่าวด้วยถ้อยคำ
ประกอบด้วยประโยชน์.

ชื่อว่า เมตตจิตฺโต วุฑฺฒามิ โน โทสนฺตโร มีความว่า เรา
จักเข้าไปตั้งเมตตจิตกล่าว จักไม่เป็นผู้มีจิตประทุษร้ายกล่าว.

[ว่าด้วยธรรมที่โจทก์พึงพิจารณาในตน]

สองบทว่า อหฺมตฺตํ มนสิกริตฺวา ได้แก่ ๔๔๗ พึงยังความ
คิดของตนให้เกิดขึ้น.

บทว่า การุญฺญตา นั้น ได้แก่ ความมีกรุณา.

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงกรุณาและธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นแห่ง
กรุณา ด้วยความมีกรุณานี้.

ความไฝหาประโยชน์ ชื่อว่า ความเป็นผู้แสวงประโยชน์.

ความประกอบพร้อมด้วยประโยชน์เกื้อกูลนั้น ชื่อว่า ความเป็นผู้
อนุเคราะห์.

พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงเมตตาและธรรมเป็นส่วนเบื้องต้นแห่งเมตตา ด้วยความเป็นผู้แสวงประโยชน์ และความเป็นผู้อนุเคราะห์แม่ทั้ง ๒.

การให้ออกเสียงจากอาบัติแล้วให้ตั้งอยู่ในส่วนแห่งผู้หมดจด ชื่อว่า ความออกจากอาบัติ.

การที่ฟุ้งคิดแล้วให้จำเลยให้การ อ้างเอาคำปฏิญญา ทำกรรมตามที่ปฏิญญาอย่างไร ชื่อว่า ความเป็นผู้ทำพระวินัยให้เป็นที่เคารพ.

ชื่อว่า อิม ปลาย ฆมฺเม มีความว่า ธรรมเหล่านี้ใด ที่เรากล่าวแล้ว โดยนัยมีคำว่า "การรุลยุตฺตา" เป็นต้น, ภิกษุผู้โจทก์ ฟังพิจารณาธรรมทั้ง ๕ เหล่านี้ ภายในตนแล้ว จึงโจทผู้อื่น ฉะนั้นแล.

[ว่าด้วยธรรมของจำเลย]

ชื่อว่า สจฺเจ จ อญฺเป จ มีความว่า จำเลยพึงตั้งอยู่ในคำจริง และในความเป็นผู้ไม่โกรธ, จริงอยู่ จำเลยต้องให้การตามจริง และต้องไม่ทำอาการโกรธเคือง. อธิบายว่า "ไม่พึงโกรธด้วยตนเอง ไม่พึงกระทบกระทั่งผู้อื่น."

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตั้นทั้งนั้น ฉะนั้นแล.

ปาฏิโมกข์ฎฐปนิกขันธก วรรณา จบ.

[๔๔๘] ภิกขุณีกัณฑ์ วรรณา

[ว่าด้วยกรรม ๘]

วินิจฉัยในภิกขุณีกัณฑ์ ฟังทราบดังนี้ :-

ถามว่า "เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคจึงทรงห้ามว่า 'อย่าเลย โศตมี (บรรพชา__ของมาตุคาม) อย่าได้ชอบใจแก่ท่านเลย, บริษัทของพระพุทธเจ้าแม่ทั้งปวง ย่อมมี ๔ มิใช่หรือ?"

ตอบว่า "บริษัทของพระพุทธเจ้าแม่ทั้งปวงมี ๔ ก็จริง, ถึงกระนั้น พระผู้มีพระภาคทรงมีพระประสงค์จะยังพระนางมหาปชาบดี-โศตมีให้ลำบากแล้ว จึงทรงอนุญาตทำให้เป็นของสำคัญ (อย่างนี้) ว่า "สตรีทั้งหลายจักคิดว่า 'บรรพชานี้ เราได้ยาก' ดังนี้ แล้วจักบริหารไว้โดยชอบ ซึ่งบรรพชา อันเราถูกวิงวอนแล้วมากครั้งจึงอนุญาต" ดังนี้ จึงทรงห้ามเสีย.

ถาว่าด้วยกรรม ๘ ได้กล่าวไว้แล้วในมหาวิภังค์ แล.

บทว่า กุมภเถนเกหิ ได้แก่ โจรผู้ตามประทีปในหม้อแล้ว คั้นสิ่งของในเรือนของชนอีก ด้วยแสงนั้น ลักเอาไป.

ชื่อว่า **เสตถุจิกา** นาม **โรคชาติ** นั้น ได้แก่ ชื่อสัตว์
มีชีวิตชนิดหนึ่ง. รวงข้าวสาธิตแม่พลุ่งแล้ว ไม่อาจเลี้ยงน้านมไว้ได้
เพราะถูกสัตว์ใดเจาะแล้ว สัตว์นั้น ย่อมเจาะใส่ซึ่งยังอยู่ในปล้อง.

ชื่อว่า **มลฺลฺเชฏฺฐิกา** นาม **โรคชาติ** นั้น ได้แก่ การที่อ้อย
เป็นโรคใส่แดง.

ก็แล ด้วยคำว่า "มหโต ตพากสุต ปฏิกจฺเจว ปาลี" นี้
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนื้อความนี้ว่า "เมื่อขอบแห่งสระใหญ่
แม้ไม่ได้ก่อแล้ว น้าน้อยหนึ่งพึงขังอยู่ได้, แต่เมื่อได้แก่ขอบได้เสีย
ก่อนแล้ว น้าใดไม่พึงขังอยู่ เพราะเหตุที่มีได้ก่อขอบไว้, น้าเมื่อนั้น
พึงขังอยู่ได้ เมื่อได้ก่อขอบแล้ว ขื่อนี้ฉันทิ; คุรุธรรมเหล่านี้ใด อัน
พระผู้มีพระภาคทรงริบบัญญัติเสียก่อน เพื่อกันความละเมิด ในเมื่อ
ยังไม่เกิดเรื่อง, เมื่อคุรุธรรมเหล่านั้น อันพระผู้มีพระภาคแม้มิได้ทรง
บัญญัติ พระสัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ห้าร้อยปี เพราะเหตุที่มาตุคาม
บวช, แต่เพราะเหตุที่ทรงบัญญัติคุรุธรรมเหล่านั้นไว้ก่อน พระสัทธรรม
จักตั้งอยู่ได้อีกห้าร้อยปี [๔๔๕] ขื่อนี้ ก็ฉันทิแล จึงรวมความ
ว่า พระสัทธรรมจักตั้งอยู่ตลอดพันปีที่ตรัสที่เรานั้นเอง ด้วยประการ
ฉะนี้."

แต่คำว่า "พันปี" นั้น พระองค์ตรัสด้วยอำนาจพระจีณาสพผู้
ถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทาเท่านั้น. แต่เมื่อจะตั้งอยู่ยิ่งกว่าพันปีนั้น
บ้าง จักตั้งอยู่สิ้นพันปี ด้วยอำนาจแห่งพระจีณาสพสุกขวิปีสสกะ.
จักตั้งอยู่สิ้นพันปี ด้วยอำนาจแห่งพระอนาคามี, จักตั้งอยู่สิ้นพันปี

ด้วยอำนาจแห่งพระสกทาคามี, จักตั้งอยู่สิ้นพันปี ด้วยอำนาจพระ
โศดาบัน, รวมความว่า พระปฏิเวธสังฆกรรมจักตั้งอยู่ตลอดห้าพันปี
ด้วยประการฉะนี้.

ฝ่ายพระปริยัติธรรม จักตั้งอยู่เช่นนั้นเหมือนกัน. เมื่อปริยัติ
ไม่มี ปฏิเวธจะมีไม่ได้เลย, เมื่อปริยัติมี ปฏิเวธจะไม่มี ก็ไม่ได้.
แต่เมื่อปริยัติ แม้เสื่อมสูญไปแล้ว เพศจะเป็นไปตลอดกาลนาน
ฉะนี้แล.

[ว่าด้วยอุปสัมปทาแห่งภิกษุณีเป็นต้น]

ภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทนางสาเกยานีห้าร้อย ทำให้เป็นสักขี-
วิหารินีของพระนางมหาปชาบดีโคตมี โดยพระอนุญาตนี้ว่า "ภิกษุ
ทั้งหลาย เรานุญาตให้ภิกษุทั้งหลายให้อุปสมบทนางภิกษุณี." นาง
สาเกยานีแม้ทั้งปวงเหล่านั้น ได้เป็นผู้ชื่อว่า อุปสมบทแล้วพร้อมกัน
ด้วยประการฉะนี้.

พระนางโคตมี บรรลุพระอรหัตด้วยพระโอวาทนี้ว่า "เย โข
ตฺว โคตมิ (เป็นอาทิ).

ชื่อว่า **กมฺมํ น กรียติ** มีความว่า ภิกษุทั้งหลายไม่ทำกรรม
ทั้ง ๗ อย่าง มีดัชนีกรรมเป็นอาทิ.

บทว่า **ขมาเปนฺติ** มีความว่า ภิกษุเหล่านี้ ย่อมขอโทษว่า
"เราทั้งหลาย จักไม่ทำกรรมเห็นปานนี้อีก."

วินิจฉัยในคำว่า "อนุชานามิ ภิกฺขเว ภิกฺขุหิ ภิกฺขุณีนํ กมฺมํ
อาโรเปตฺวา ภิกฺขุณีนํ นิยุยาเทตฺถ นี พิงฺทราบัดงนี :-

อันภิกษุทั้งหลายพึงยกขึ้นอย่างนี้ว่า "บรรดากรรมมีตัชชณียกรรม เป็นต้น กรรมชื่อนี้ พึงทำแก่ภิกษุณินั้น" แล้วพึงมอบหมายว่า "บัดนี้ ท่านทั้งหลายนั้นแล จงทำกรรมนั้น."

ก็ถ้าว่า ภิกษุณีทั้งหลายทำกรรมอื่น ในเมื่อกรรมอื่น อันภิกษุยกขึ้นแล้ว, เธอทั้งหลาย ย่อมถึงความเป็นผู้อันสงฆ์ควรปรับโทษ ตามนัยที่กล่าวแล้วในบาลีนี้ว่า "ทำนียสกรรม แต่บุคคลผู้ควรแก้ ตัชชณียกรรม" ทีเดียวน.

[ว่าด้วยวันทियกรรม เป็นต้น]

วินิจฉัยในคำว่า กทฺทโมทเคน นี้ พึงทราบดังนี้ :-

เป็นทุกกฏแก่ภิกษุผู้รดด้วยน้ำโคลนอย่างเดียวกันเท่านั้น ห้ามได้, เมื่อรดแม่ด้วยน้ำใส น้ำข้อมและตม เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เป็นทุกกฏเหมือนกัน.

ชื่อว่า อวนุทฺติโย โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ภิกฺขุณีสงฺฆเณ กาทพุโ
[๔๕๐] มีความว่า ภิกษุณีสงฆ์พึงประชุมกัน ในสำนักภิกษุณี สวดประกาศ ๓ ครั้ง อย่างนี้ว่า พระผู้เป็นเจ้าของฉัน แสดงอาการไม่น่าเลื่อมใสแก่ภิกษุณีทั้งหลาย, การทำพระผู้เป็นเจ้านั้น ให้เป็นผู้อันภิกษุณีไม่พึงไว้ ย่อมชอบใจแก่สงฆ์" ภิกษุณินั้น ย่อมเป็นผู้อันภิกษุณีทั้งหลายกระทำให้เป็นผู้อันตนไม่ควรไหว ด้วยสวดประกาศเพียงเท่านี้, จำเดิมแต่นั้น ภิกษุณินั้น อันภิกษุณีแม่เห็นแล้ว ไม่พึงไหวอย่างที่ได้เห็นสามเณรแล้วไม่ไหวจะนั้น.

อันภิกษุณินั้น เมื่อจะประพฤติชอบ ไม่พึงไปสู่สำนักภิกษุณี พึง

เข้าไปหาสงฆ์หรือบุคคลผู้หนึ่ง ในสำนักนั้นแล นั่งกระโหย่งประณมมือ
ขอขมาโทษว่า "ขอภิกษุณีสงฆ์จงอดโทษแก่ข้าพเจ้า." ภิกษุณี
ฟังไปสู่สำนักภิกษุณีกล่าวว่า "ภิกษุณีนั้น ขอโทษพวกท่าน." จำเดิมแต่นั้น
ภิกษุณีทั้งหลายฟังไหว้ภิกษุณี. ความสังเขปในภิกษุณีขันธกะนี้เท่านี้
แต่ข้าพเจ้าจักกล่าวความพิสดารในกัมมวิภังค์.

บทว่า โสภาเสนุติ มีความว่า ภิกษุณีพหุคดีย่อมชักชวนภิกษุณี
ทั้งหลาย ด้วยอสังฆกรรม.

หลายบทว่า ภิกษุณีหิ สทุธิ สมบุโยเชนุติ มีความว่า ภิกษุ
ณีพหุคดียช่วยชักจูงบุรุษกับภิกษุณีด้วยอสังฆกรรม. การทำให้เป็นผู้อัน
ภิกษุณีทั้งหลายไม่ฟังไหว้ มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

บทว่า อวารณ ได้แก่ การกีดกัน มีการห้ามมิให้เข้าในสำนัก
เป็นต้น.

บทว่า น อาทินุติ มีความว่า ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย์ ไม่ยอม
รับเองโดยชอบ.

วินิจฉัยในคำว่า โอวาท เจเปตุ นี้ ฟังทราบดังนี้ :-

โอวาทอันภิกษุไม่ฟังไปงดที่สำนักภิกษุณี, แต่ฟังบอกภิกษุณี
ทั้งหลาย ผู้มาเพื่อประโยชน์แก่โอวาทว่า "ภิกษุณีชื่อนั้น มีอาบัติ
ติดตัว, เราขอโอวาทแก่ภิกษุณีนั้น, เธอทั้งหลายอย่าทำอุโบสถกับ
ภิกษุณีนั้น" ทัณฑกรรมแม้ในการเปิดกายเป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้ว
เหมือนกัน.

คำว่า น ภิกขเว ภิกษุณียา โอวาโท น คนุตพุโพ เป็นอาทิ

ข้าพเจ้าได้กล่าวเสร็จแล้วในวรรณาแห่งภิกขุณีวิภังค์.

[ว่าด้วยการแต่งตัวเป็นต้น]

ชื่อว่า ฆาตุเก นเมนุติ มีความว่า ภิกษุณีทั้งหลาย ใช้ประคอก
คาคชัโครง เพื่อประโยชน์ที่ตัด อย่างหญิงคฤหัสถ์พึงรูดสาว คาคด้วย
ผ้าคาคนมนะนั้น.

[๔๕๑] บทว่า เอกปริยายกตฺ ได้แก่ ประคอกที่คาคได้รอบเดียว.

สองบทว่า วิลิวน ปฏฺฐเณ ได้แก่ ผ้าแถบที่ทอด้วยตอกไม้ไผ่
อย่างละเอียด.

บทว่า ทุสฺสปฏฺฐเณ ได้แก่ ผ้าแถบขาว.

บทว่า ทุสฺสเวณียา ได้แก่ ช้องที่ทำด้วยผ้า.

บทว่า ทุสฺสวฏฺฐียา ได้แก่ เกลียวที่ทำด้วยผ้า.

ในผ้าแถบเล็กเป็นต้น ผ้ากาสาวะผืนเล็ก พึงทราบว่ "ชื่อว่า
ผ้าแถบเล็ก."

บทว่า อฏฺฐิลุเลน ได้แก่ กระจุกแข็งแห่งโค. บันสะเอวเรียก
ตะโพก.

สองบทว่า หตฺถิ โกฏฺฐาเปนฺติ ได้แก่ ให้ทูปลายแขนแต่ง
ให้งามด้วยขนนกยูงเป็นต้น.

บทว่า หตฺถโกจฺฉ ได้แก่ หลังมือ.

บทว่า ปาทํ ได้แก่ แข้ง.

บทว่า ปาทโกจฺฉ ได้แก่ หลังเท้า. การไล่น้ำเป็นต้น มี

นัยดังกล่าวแล้วนั้นแล.

สองบทว่า อวงค์ กโรนุติ มีความว่า ภิกษุณีพวกฉัพพัคคีย์
เขียนลวดลายหันหน้าลงล่างที่หางตา ด้วยไม้ป้ายยาตา.

บทว่า วิเสสํ มีความว่า ภิกษุณีเหล่านั้น ทำรูปสัตว์แปลก ๆ
มีทรวดทรงงดงาม ที่แก้้ม.

บทว่า โอโลกนเคน มีความว่า เปิดหน้าต่างแลดูถนน.

สองบทว่า สาโลก ทิฏฐนุติ มีความว่า เปิดประตู ยืนเฝ้ามอยู่
ครึ่งตัว.

บทว่า สนัจจํ มีความว่า ให้ทำการนุทสนด้วยนักระบำ.

สองบทว่า เวสี วุฏฐเปนุติ มีความว่า ได้ตั้งหญิงนครโสเภณี.

สองบทว่า ปานาคาริ จเปนุติ มีความว่า ย่อมขายสุรา.

สองบทว่า สุนิ จเปนุติ มีความว่า ย่อมขายเนื้อ.

บทว่า อาปณิ มีความว่า ย่อมออกร้านสินค้าต่าง ๆ หลายอย่าง.

สองบทว่า ทาส อุปฐาเปนุติ มีความว่า ย่อมรับทาสแล้ว
ยังทาสนั้นให้ทำการรับใช้สอยของตน. แม้ในทาสีเป็นต้น ก็มีนัย
เหมือนกัน.

สองบทว่า หวิตกปตฺतिकํ ปกัณฺนุติ มีความว่า ย่อมขายของสด
และของแห้ง. มีคำอธิบายว่า "ย่อมออกร้านขายของเบ็ดเตล็ด."

กล่าวด้วยจิรวะทังปวงเป็นต้น ได้กล่าวแล้วแล.

[ว่าด้วยการปลงบริวาร]

ในข้อว่า ภิกษุณี เจ ภิกษเว กาลิ กโรนติ เป็นอาทิ มี
วินิจฉัยนอกพระบาลี ดังต่อไปนี้ :-

[๔๕๒] ก็ถ้าว่า ในสหธรรมิกทั้ง ๕ ผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อจะทำ
กาลกิริยาจึงสั่งว่า "โดยสมัยที่ข้าพเจ้าล่วงไป บริวารของข้าพเจ้า
จงเป็นของพระอุปัชฌาย์," หรือว่า "จงเป็นของพระอาจารย์," หรือ
ว่า "จงเป็นของสัทธวิหาริก," หรือว่า "จงเป็นของอันเตวาสิก,"
หรือว่า "จงเป็นของมารดา," หรือว่า "จงเป็นของบิดา," หรือว่า
"จงเป็นของใคร ๆ อื่น" บริวารของผู้นั้น ไม่เป็นของชนเหล่านั้น
คงเป็นของสงฆ์เท่านั้น, เพราะว่าการให้โดยกาลที่ล่วงไป (แห่งตน)
ของสหธรรมิกทั้ง ๕ ย่อมใช้ไม่ได้ ของพวกคฤหัสถ์ ใช้ได้.

ภิกษุทำกาลกิริยาในสำนักของภิกษุณี บริวารของเธอ ย่อม
เป็นของภิกษุทั้งหลายเท่านั้น. ภิกษุณีทำกาลกิริยาในสำนักของภิกษุ
บริวารของเธอ ย่อมเป็นของภิกษุทั้งหลายเท่านั้น.

บทว่า ปุราณมลลิตี มีความว่า เป็นภริยาของนักรมย ในกาล
ก่อน คือ ในครั้งเป็นคฤหัสถ์.

บทว่า ปุริสพยุชนัน มีความว่า นิमितของบุรุษ จะเป็น
อวัยวะที่ปกปิดก็ตาม มิได้ปกปิดก็ตาม คือ จะเป็นของที่สิ่งไร ๆ
กำบังก็ตาม มิได้กำบังก็ตาม. ถ้าภิกษุ เฟงคูดังความคิดให้เกิดขึ้นว่า
"นิमितของบุรุษอยู่ที่นี้" ต้องทุกกฎ.

[ว่าด้วยอามิสที่เขาถวายเฉพาะตน]

อามิสใดที่เขาบอกถวายว่า "ท่านจงบริโภคเอง," อามิสนั้น
ชื่อว่าของเขาถวาย เพื่อประโยชน์แก่การบริโภคเฉพาะตน, เมื่อภิกษุ
ให้อามิสนั้นแก่ผู้อื่น เป็นทุกกฎ. แต่ถือเอาส่วนดีเสียก่อนแล้วจึงให้
ควรอยู่.

ถ้าว่า อามิสนั้นไม่เป็นที่สบาย, จะสละเสียแม้ทั้งหมด ก็ควร.
จะบริโภคจืดเสียวันหนึ่ง หรือ ๒ วันแล้วจึงให้ ก็ควร. แม้ในบาตร
เป็นต้น ก็มีนัยเหมือนกัน.

[ว่าด้วยฐานะแห่งของที่รับประเคน]

ชื่อว่า ภิกษุหิ ภิกษุณีหิ ปฏิคฺคหาเปตฺวา มีความว่า อามิส
ที่ภิกษุรับประเคนเก็บไว้เมื่อวันวาน เมื่ออนุสัมบันอื่นไม่มีในวันนี้
ภิกษุณีทั้งหลายพึงให้ภิกษุรับประเคนแล้วนั้น. เพราะว่า อามิสที่ภิกษุ
รับประเคนแล้ว ย่อมตั้งอยู่ ในฐานะแห่งอามิสที่ยังมิได้รับประเคน
สำหรับภิกษุณี. แม้สำหรับภิกษุ ก็มีนัยเหมือนในภิกษุณีนั่นแล.

[ว่าด้วยการนั่ง]

สองบทว่า อาสนํ สุกายนฺตโย มีความว่า ภิกษุณีทั้งหลายเมื่อ
ยังกันและกันให้ถือเอาที่นั่ง.

สองบทว่า กาลํ วิตฺตนาเมสุ ความว่า มัวให้รูปหนึ่งลุกขึ้น ให้
อีกรูปหนึ่งนั่งอยู่ ได้ยังเวลานั้นให้ล่วงเลยไปเสีย.

[๔๕๓] วินิจฉัยในคำว่า อฏฺฐนฺนํ ภิกษุณีนํ ยถาวุฑฺฒํ นี้

พึงทราบดังนี้ :-

หากว่า ภิกษุณี ๘ รูป นั่งในที่ใกล้ ภิกษุณีอื่นที่เป็นไปภายใน
แห่งภิกษุณีเหล่านั้นมา, เธอยอมได้เพื่อยังภิกษุณีผู้อ่อนกว่าตนให้ลุกขึ้น
แล้วนั่งแทน.

ฝ่ายภิกษุณีใด เป็นผู้อ่อนกว่าภิกษุณีทั้ง ๘ รูป ภิกษุณีนั้น แม้
หากจะมีพรรษา ๖๐ ย่อมได้เพื่อนั่งตามลำดับแห่งผู้มาเท่านั้น.

ชื่อว่า อญฺญตฺต ยถาวุฑฺฒํ น ปฏิพาหิตพฺพํ มีความว่า ใน
ที่แจกปัจจัย ๔ แห่งอื่น นอกจากโรงเดี่ยว ใครจะห้ามภิกษุแก่ว่า "เรา
มาก่อน" แล้วถือเอาสิ่งใด ๆ ไม่ได้. การถือเอาตามลำดับผู้แก่นั้นแล
จึงควร.

กล่าวด้วยปวารณา ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วแล.

ยานทุกชนิด อันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้ว ด้วยคำว่า
"อิติยุติตํ" เป็นอาทิ.

บทว่า ปาฏฺฐกฺกิ ได้แก่ เปลผ้า.

[ว่าด้วยการอุปสมบทด้วยทูต]

การอุปสมบทด้วยทูต ย่อมควร เพราะอันตราอย่างใดอย่างหนึ่ง
บรรดาอันตรา ๑๐ อย่าง. ในเวลาจบกรรมวาจา ภิกษุณีนั้นจะยืน
หรือนั่งอยู่ก็ตาม ตื่นอยู่หรือหลับอยู่ก็ตาม ในสำนักภิกษุณี, เธอยอม
เป็นผู้อุปสมบทแล้วแท้. ในทันทีนั้น ภิกษุสงฆ์พึงบอกส่วนแห่งวันมี
คำว่า "เงา" เป็นต้น แก่ภิกษุณีทูตผู้มาแล้ว.

[ว่าด้วยโรงเก็บของเป็นต้น]

บทว่า อุทโทสิโต ได้แก่ โรงเก็บของ.

บทว่า น สมุมติ ได้แก่ ไม่พอ.

บทว่า อุปสฺสย ได้แก่ เรือน.

บทว่า นวกมฺม มีความว่า เรานุญาตให้ภิกษุณีทำการสร้างใหม่เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์.

สองบทว่า ตสฺสา ปพฺพชิตาย ได้แก่ ในเวลาที่หญิงนั้นบวชแล้ว.

หลายบทว่า ยาว โส ทารโก วิญญุตฺต ปาปฺณาคิ มีความว่า (เราอนุญาตให้เลี้ยงดู) จนกว่าทารกนั้นจะสามารถขบเคี้ยวบริโภคน้ำและอาบได้ตามธรรมดาของตน.

สองบทว่า ฐเปตฺวา สาคาริ ได้แก่ เว้นเพียงห้องเรือนที่เป็นสทไสย. พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า "ภิกษุณีผู้เป็นเพื่อน ฟังปฏิบัติในทารกนั้น เหมือนที่ปฏิบัติในบุตรอื่น." ภิกษุณีผู้เป็นมารดา ย่อมได้เพื่อยังทารกนั้นให้อาบ ให้ดื่ม และให้บริโภคน้ำ เพื่อแต่งตัวทารก และให้เพื่อนอนกกทารกนั้นไว้ที่อก.

[ว่าด้วยลาสิกขาเป็นต้น]

[๔๕๔] ด้วยคำว่า ยเทว สฺวา วิพฺภนฺตา พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่า "เพราะภิกษุณีนั่น ลีกล้วนงูงูงูงู ด้วยความยินดีพอใจของตน ฉะนั้นแล เธอจึงมิใช่ภิกษุณี, เธอมิใช่ภิกษุณี เพราะการลาสิกขามีได้." เธอย่อมไม่ได้อุปสมบทอีก.

ชื่อว่า **สา อาคตา น อุปสมปาตพพา** มีความว่า ก็ภิกษุณี
นั้น อันสงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบตอย่างเดียวกันเท่านั้น หามิได้, เธอยอมไม่
ได้แม้ซึ่งบรรพชา. ฝ่ายนางผู้มุ่งชาวสิกไป ย่อมได้เพียงบรรพชา.

[ว่าด้วยยินดีการอภิวาทเป็นต้น]

ในบทว่า **อภิวาทน์ เป็นอาทิ** มีความว่า บรูชทั้งหลาย เมื่อ
จะนวดเท้า ย่อมไหว้, ย่อมปลงผม, ย่อมตัดเล็บ, ย่อมทำการรักษา
แผล, ภิกษุณีทั้งหลาย รังเกียจการนั้นทั้งหมด จึงไม่ยินดี.

ในคำว่า **อภิวาทน์ เป็นต้น** นั้น อาจารย์บางพวกกล่าวว่า "ถ้าว่า
เป็นผู้อันระกะครอบงำแล้ว เป็นผู้มีความกำหนดกล้า ข้าภิกษุณี
ฝ่ายเดียวหรือทั้ง ๒ ข้าง, เป็นอาบัติตามวัตถุแท้."

พระอาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า "ในการไหว้เป็นต้นนี้ ไม่มีอาบัติ."
พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายแสดงอาจริยาทอย่างนี้ กล่าวไว้ในอรรถกถา
ว่า "การไหว้เป็นต้นนี้ พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตจำเพาะแก่ภิกษุณี
ทั้งหลาย จึงสมควร." คำแห่งอรรถกถานั้น เป็นประมาณ. เพราะว่
การที่บรูชทั้งหลายไหว้เป็นต้น เป็นกิจสมควร โดยพระบาลีว่า "ภิกษุ
ทั้งหลาย เรานุญาตให้ภิกษุณียินดี" ดังนี้แล.

สองบทว่า **ปลุลงฺกน นิสิตฺนฺติ** ได้แก่ นั่งขัดสมาธิ.

บทว่า **อทฺตมปลุลงฺก** ได้แก่ นั่งขัดสมาธิทบเท้าข้างเดียว.

วินิจฉัยในคำว่า **เหตุฐาวิเวญฺเฐ อุปริปฏิจฺจนฺเน** นี้ พึงทราบ
ดังนี้ :-

ถ้าว่า เป็นหลุมที่เขาขุด, และเพียงแต่ไม่เรียบข้างบนเท่านั้น

ประโยค - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จุลวรรค วรรณา - หน้า 670

ปรากฏในทศทั้งปวง, จะถ่ายอุจาระในหลุมแม่เห็นปานนั้น ก็ควร.

สองบทว่า กุกกุส มตุติกั ได้แก่ รำและดินเหนียว.

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นตั้งนั้น ฉะนั้นแล.

ภิกขุณีกัจจก วรรณา จบ

[๔๕๕] ปัญจสตีกักขันธก วรรณา

วินิจฉัยในปัญจสตีกักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

สองบทว่า **ปลฺยจ นิกายะ ปุจฺฉิ** มีความว่า ท่านพระมหา-
กัสสปะ ถาปนิกาย ๕ คือ ทีฆนิกาย มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย
สังยุตตนิกาย ขุททกนิกาย.

คำอย่างนี้ว่า "เว้นปาราชิก ๔ เสีย สิกขาบทที่เหลือ เป็น
สิกขาบทเล็ก และเล็กน้อย" เป็นอาทิ พระสังคาหะเถระทั้งหลาย
กล่าวแล้วโดยปริยาย เพื่อแสดงเวลาที่สิกขาบททั้งปวง อันท่านพึง
รวบรวมเอาไว้ ไม่ละทิ้งแม้สิกขาบทเดียว.

หลายบทว่า **อิทฺโ วิ สมณานํ** มีความว่า นี้ สมควรแก่สมณะ
ทั้งหลาย. **โ** อักษร ใช้ในอรรถสักว่ายังบทให้เต็ม.

บทว่า **ฐมกาลี** มีความว่า ควันแห่งจิตกาธารเป็นที่ปรินิพพาน
ของพระสมณะ ยังปรากฏอยู่เพียงใด, กาลเพียงนั้น เป็นกาลแห่ง
สิกขาบทที่พระสมณะทรงบัญญัติแล้วแก่สาวกทั้งหลาย.

คำว่า **อิทฺปิ เต อาวุโส อานนฺท ทุกฺกัณฺฐิ** นี้ อันพระเถระ
ทั้งหลาย เพียงแต่จะติว่า "กรรมนี้ของท่านทำไม่ดีแล้ว" จึงกล่าวแล้ว,
หาได้กล่าวหมายถึงอาบัติไม่. อันพระเถระเหล่านั้น จะไม่รู้จักอาบัติ
และมีใช้อาบัติ ห้ามได้.

จริงอยู่ ในบัดนี้เอง ท่านพระมหากัสสปะได้ประกาศคำนี้ว่า

"สงฆ์ไม่บัญญัติสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงบัญญัติไว้, ไม่เลิกถอน
สิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแล้ว."

อนึ่ง แม้อันนี้ว่า เทเสหิ ตํ อาวุโส ทุกุกฺกั นี อัมพะเถระ
ทั้งหลาย กล่าวหมายถึงความประสงค์นี้ว่า "ท่านจงปฏิญาณการไม่
ถูกลามนั้นว่า เป็นการทำให้เสีย อย่างนี้ว่า 'ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าทำ
ไม่ดีจริง' จึงกล่าวหมายถึงการแสดงอาบัติ ห้ามได้."

ฝ่ายพระเถระไม่ถูกลามแล้ว เพราะระลึกรู้ไม่ได้ หาใช่เพราะ
ไม่เอื้อเพื่อไม่; เพราะฉะนั้น ท่านเมื่อกำหนดไม่ได้ แม้ซึ่งความเป็น
การทำเสีย เพราะไม่ถูกลามนั้น ๆ จึงกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่เห็นความ
ทำเสียนั้น" เมื่อจะแสดงความเคารพในพระเถระทั้งหลาย จึงกล่าวว่า
"แต่ข้าพเจ้าเชื่อท่านทั้งหลาย ขอแสดงความทำเสียนั้น."

มีคำอธิบายว่า "ท่านทั้งหลายกล่าวอย่างไร, ข้าพเจ้ายอม
ปฏิญาณอย่างนั้น." [๔๕๖] ในสถานทั้ง ๔ แม้ที่เหลือมีนัยเหมือนกัน.

ท่านพระอานนทกล่าวว่า "มา ยิมมา วิกาเล อเหตุ" โดย
อธิบายว่า "การไปในเวลาวิกาลของสตรี อย่าได้มีแล้ว."

สองบทว่า รัชหรณฺ ภริสุตฺตม มีความว่า อาตมภาพทั้งหลาย
จักชุนน้ำบิคแล้วเช็ดพื้นที่ทำบริกรรม.

สองบทว่า น กุลวํ คเมนฺติ มีอธิบายว่า สมณศากยบุตรเหล่านี้
ไม่เก็บงำไว้ในคลัง.

สองบทว่า ยทฺคฺเคน ตยา มีความว่า ถ้าวว่า พระอรหันต์อัน

๑. ในโยชนาเป็น สทุชฺชาย.

ประโยชน์ - จตุตถสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย จุลวรรค วรรณา - หน้าที่ 673

ท่านทำให้แจ้งแล้ว ในการเริ่มแรกทีเดียว ฉะนั้นแล.

คำใดที่จะพึงกล่าว ซึ่งยังเหลือ จะพึงมีในปัญจสตีกกัษณกะนี้
คำนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวในนิทานวรรณาเสร็จแล้ว.

ปัญจสตีกกัษณก วรรณา จบ.

[๔๕๗] สัตตตติกักขันธก วรรณา

วินิจัยในสัตตตติกักขันธกะ พึงทราบดังนี้ :-

บทว่า ภิกขุคุณ มีความว่า ภิกขุวัชชีบุตร ชาวเมืองเวสาลี นับภิกขุทั้งหลายตามจำนวนภิกขุแล้ว จักส่วนไว้มีประมาณเท่านั้น.

บทว่า มหิกา ได้แก่ หมอกในคราวหิมะตก.

บทว่า อวิชชานิวตตา ได้แก่ ผู้อันอวิชาปิดบังแล้ว.

บทว่า โปสา ได้แก่ บุรุษ. ชื่อว่าผู้ชื่อชมนักซึ่งปิยรูป เพราะ เพลินนัก คือ กระหึ่ม ประารถนาซึ่งปิยรูป.

บทว่า อวิทุตสุ ได้แก่ ไม่รู้ ชื่อว่าผู้มีธุลีด้วยธุลีคือราคะ. ชื่อว่าผู้เป็นเพียงดั่งมฤค เพราะเป็นผู้คล้ายมฤค. ชื่อว่าผู้มีตณหาเครื่องนำไปสู่ภพ เพราะเป็นไปกับด้วยตณหาเครื่องนำไปสู่ภพ.

บาทคาถาว่า วฑุฒนติ กฐสี โมริ มีความว่า ย่อมยังภูมิเป็นที่ทิ้งซากศพให้หนาขึ้นเนื่อง ๆ. ก็แล เมื่อยังภูมิเป็นที่ทิ้งซากศพให้หนาขึ้นเนื่อง ๆ อย่างนั้น ชื่อว่าย่อมถือเอาภพใหม่ที่นำกลัว คือว่าย่อมเกิดอีก ฉะนี้แล.

ชื่อว่า ปาปิก โน อาวุโส กต มีความว่า ผู้มีอายุ กรรมลามก อันเราทั้งหลายกระทำแล้ว.

บทว่า ภูมิมิ นี้ ซึ่งมีอยู่ในคำว่า "กตเมฆ ตวั ภูมิมิ วิหารณ"

นี่ เป็นคำไพบราษะ.

ไต้ยัันว่า ท่านพระสัพพกามี ผู้ประสงค้จะกล่าวคำอันไพบราษะ
จึงเรียกภิกษุใหม่ทั้งหลายอย่างนั้น.

บทว่า **กุลลทวิหารน** ไต้แก่ ธรรมเป็นที่อยู่อันตั้ง.

[ว่าด้วยสังคิโณณกัปปะ]

สองบทว่า **สาวตติยา สุตตวิภงฺเก** มีความว่า เกลือเขนงนี้
เป็นของอันพระผู้มีพระภาคทรงห้ามแล้วในสุตตวิภังค์ อย่างไร? จริงอยู่
ในสุตตวิภังค์นั้น เกลือเขนงเป็นของอันพระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ของ
ภิกษุรับประเคนแล้วในวันนี้ ควรเพื่อฉันในวันอื่นอีก ชื่อว่าเป็นของ
สันนินิ" ดังนี้แล้ว ตรัสอาบัติห้ามอีกว่า "ภิกษุมีความสำคัญใน
ของเคี้ยวของฉันที่รับประเคนไว้ค้างคืน ว่ามิได้รับประเคนไว้ค้างคืน
เคี้ยวของเคี้ยวก็ดี ฉันของฉันก็ดี ต้องปาจิตตีย์."

ในสุตตวิภังค์นั้น อาจารย์พวกหนึ่งเข้าใจว่า "ก็ สิกขาบทนี้
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า "โย ปน ภิกษุ สนฺนินิการกั ขาพณีย
วา โภชนีย วา" เป็นอาทิ, [๔๕๘] แต่ธรรมคาเกลื่อนี้ "ไม่ถึงความ
เป็นสันนินิ เพราะเป็นยาวชีวิก, ภิกษุรับประเคนอาภิสทที่ไม่เค็มแม่ใด
ด้วยเกลื่อนั้น แล้วฉันพร้อมกับเกลื่อนั้น, อาภิสทนั้น อันภิกษุรับ
ประเคนในวันนั้นเท่านั้น; เพราะเหตุนั้น อันอาบัตินั้นในเพราะ
เกลื่อที่รับประเคนก่อนนี้ ฟังมี เพราะพระบาลีว่า "ภิกษุทั้งหลาย วัตถุ
เป็นยาวชีวิต ภิกษุรับประเคนในวันนั้น พร้อมกับวัตถุเป็นยาวกาลิก
ควรในกาล ไม่ควรในวิกาล."

อาจารย์เหล่านั้น อันปรวาทิฟังกล่าวแล้วว่า "แม่อาบัติทุกกฏ
ก็ไม่ฟังมี ตามมติของพวกท่าน, ด้วยว่า บรรดาเกลือและอามิสที่ไม่
เค็มนี้ เกลือซึ่งเป็นยาวชีวิก หาได้รับประเคนในวันนั้นไม่, อามิส
ที่ไม่เค็มซึ่งเป็นยาวกาลิกเท่านั้น รับประทานในวันนั้น, และอามิสนั้น
ภิกษุหาได้บริโภคในเวลาวิกาลไม่, หรือหากว่า พวกท่านสำคัญอาบัติ
ทุกกฏ เพราะพระบาลีว่า **วิกาเล น กปฺปติ** ดังนี้ไซ้; แม่อาบัติ
ปาจิตตีย์ เพราะวิกาลโภชน์ จะไม่ฟังมี แก่ภิกษุผู้บริโภคยาวกาลิก
ซึ่งปนกับยาวชีวิก ในเวลาวิกาล. เพราะเหตุนี้ ท่านไม่ฟังขวยเอาแต่
เพียงพยัญชนะ, ฟังพิจารณาดูใจความ.

ในคำว่า **วิกาเล กปฺปติ** นี้ มีเนื้อความดังนี้:-

ยาวชีวิกกับยาวกาลิก ที่รับประทานในวันนั้น ถ้าว่า เป็นของ
มีรสเจือกันได้, ย่อมเป็นของมีคตอย่างยาวกาลิกแท้. เพราะเหตุนี้
ทุกกฏเชื่อว่าไม่มีในคำว่า **กาเล กปฺปติ วิกาเล น กปฺปติ** นี้ เพราะ
ลิกขาบทนี้ว่า **โย ปน ภิกฺขุ วิกาเล ขาทนียี วา โภชนียี วา** ดังนี้
เป็นอาทิ; แต่ยอมมีในเพราะยาวชีวิก มีรสเจือปนกับยาวกาลิกนี้ด้วย
สักว่า คำว่า **น กปฺปติ**.

ยาวชีวิกที่รับประทานในวันนั้น มีรสเจือปนกับยาวกาลิก ไม่
ควรในเวลาวิกาล คือ เป็นกาลิกที่นำมาซึ่งปาจิตตีย์ เพราะวิกาลโภชน์
นั้นใดเลย; ยาวชีวิกแม่ที่รับประทานในวันนี้ มีรสเจือปนกับยาวกาลิก
ในวันอื่นอีก ไม่ควร คือ เป็นกาลิกนำมาซึ่งปาจิตตีย์เพราะมันของ
เป็นสันนิธิ ข้อนี้ก็ฉันนั้น. ภิกษุแม่ไม่รู้ยู่ซึ่งกาลิกนั้นว่า "นี้เป็นของ

ที่ทำการสะสม" ย่อมไม่พิน (จากอาบัติ).

จริงอยู่ คำนี้อันพระธรรมสังคากาจารย์กล่าวแล้วว่า "ภิกษุมีความสำคัญในของเคี้ยวของฉันที่รับประเคนไว้ค้างคืน ว่ามิได้รับประเคนไว้ค้างคืน เคี้ยวของเคี้ยวก็ดี ฉันของฉันก็ดี ต้องปาจิตติย์." ๔๕๕ เพราะเหตุนี้ คำตอบที่ว่า สวตฺถิยา สุตฺตวิภงฺเก นี้ จึงเป็นคำตอบที่หมดจดดี แห่งคำถามที่ว่า กตฺถ ปฏิกฺกจิตฺตํ นี้.

[ว่าด้วยอวาสกัปปะ]

คำว่า ราชคเห อุโปสถตฺถุตเต นี้ อันพระสังคากเถระกล่าวหมายเอาพระพุทธพจน์นี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ในอวาสเดียวกัน ไม่ควรสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง, ภิกษุใดพึงสมมติ ภิกษุนั้นต้องทุกกฏ.

ชื่อว่า วินยาดิสारे ทุกกฏ มีความว่า เป็นทุกกฏ เพราะละเมิดพระวินัยนี้ว่า "ภิกษุทั้งหลาย ในอวาสเดียวกัน ไม่ควรสมมติโรงอุโบสถ ๒ แห่ง นี้แล."

[ว่าด้วยอนุมตักัปปะ]

คำว่า จมฺเปยฺยเก วินยวตฺถุสฺสึ นี้ พระสังคากเถระกล่าวหมายเอาเรื่องวินัย อันมาแล้วในจัมเปยยักขันธกะ เริ่มต้นอย่างนี้ว่า "อชฺมุเมเน เจ ภิกฺขเว วคฺคกมฺมํ อกมฺมํ น จ กรณียํ" ดังนี้.

คำว่า เอกจฺจโง กปฺปติ นี้ พระสังคากเถระกล่าวหมายเอาความประพฤติที่เป็นธรรม.

[ว่าด้วยอทสกนีสัทนัปปะ]

จริงอยู่ คำว่า เจทนเก ปาจิตฺติยํ นี้ มาแล้วในสุตตวิภังค์

ว่า "ผ้าปูนั่งที่มีชาย เรียกชื่อว่า นิสีนะ" เพราะเหตุนี้ เฉพาะชายประมาณคืบหนึ่ง อันภิกษุยอมได้เกินกว่า ๒ คืบสุดขึ้นไป.

คำว่า "เป็นปาจิตตีย์ มีการตัดเป็นวินัยกรรม แก่ภิกษุผู้ให้ ก้าวล่วงประมาณนั้น" นี้ ย่อมเป็นคำปรับได้ทีเดียว แก่ภิกษุผู้ทำตามประมาณนั้น เว้นชายเสีย. เพราะเหตุนี้ ท่านพระสัพพกามี อันท่านพระเรวตะถามว่า "ต้องอาบัติอะไร?" จึงตอบว่า "ต้องปาจิตตีย์ในเจตนกลีขาบท." อธิบายว่า "ต้องอาบัติปาจิตตีย์ อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในเจตนกลีขาบท."

คำที่เหลือในที่ทั้งปวง ตื่นทั้งนั้น ฉะนี้แล.

สัตตสติกกัขนธก วรรณา ในอรรถกถา

ชื่อสมันตปาสาทิกา จบ.

กาธาสรูป

ขันธกะ ๒๒ ประเภท สงเคราะห์ด้วยวรรค ๒ อันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงละทุกข์ คือ เบญจขันธเสย ตรีสแล้วในพระศาสนา, [๔๖๐] วรรณาขันธกะเหล่านี้สำเร็จแล้วปราศจากอันตรายฉันใด, แม้ความหวังอันงามทั้งหลาย ของเหล่าสัตว์มีปราณจงสำเร็จฉันนั้นเถิด ฉะนี้แล.

ในจุลวรรคนี้ มีขันธกะ คือ กัมมัฏกัขนธก ปาวิวาสิกกัขนธก สมุจจยักกัขนธก สมถักกัขนธก ขุททกวัตถุกกัขนธก เสนาสนักกัขนธก สังฆเภทกัขนธก วัตตักกัขนธก ปาฏิโมกข์กฎุปนัถกัขนธก ภิกขุณีกัขนธก ปัญจสติกกัขนธก และสัตตสติกกัขนธก จบแล้ว.